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เลขานุการสภาฯ      -ครั บวั นนี้ ท่ี ป ร ะชุ มสภา  สมาชิ กสภา

เทศบาลได้เข้าประชุม จ านวน ๑๘ (นายวิโรจน์  สุขสม)  ท่ า น

พร้อมแล้ว ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานไดจุ้ดธูปเทียนบูชา 

   พระรัตนตรัย เพ่ือประชุมต่อไปครับ การประชุมสภา

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 

    ดอนสัก ในวันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย

ท่ี ๓ ครั้งที่ ๒      ประจ าปี ๒๕๕๖ บัดนี้ ขอเชิญ

ประธานประชุมในวาระต่อไปครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ครับบัดนี้สมาชิกมาครบองค์ประชุม ผมขอ

เปิดการประชุม สมัยสามัญ (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) สมัยท่ี ๓ ครั้ง

ท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๕๖  
      

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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     -เรื่องแรกการบ าเพ็ญกุศลศพ ขอเชิญทุกท่าน

ร่วมงานบ าเพ็ญกุศลศพ     และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ของ

น า ย จ รู ญ   วิ ชั ย ดิ ษ ฐ   ซึ่ ง เ ป็ น บิ ด า ข อ ง 

     สมาชิกนายด ารงศักดิ์  นะครับ ซึ่งตามหนังสือ

เอกสารท่ีแจกไว้ท่ีบนโต๊ะ    ของเพ่ือนสมาชิกแล้วนะ

ค รั บ  ใ น วั น อ า ทิ ต ย์  ท่ี  ๑ ๘  นี้  ร่ ว ม เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ 

    นะครับ โดยจะเริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น. นะครับ ต่อไป

เ ป็ น ร ะ เ บี ย บ ว า ร ะ 

    ท่ี ๒  เชิญครับคุณรุ่งโรจน์    

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนประธานท่ีเคารพครับ ผมรุ่งโรจน์  สินอุดม 

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 

(นายรุ่งโรจน์ สินอุดม)  เมืองดอนสัก เรื่องระเบียบวาระท่ี ๑ ท่ีประธาน

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   ผมเท้าความก่อนนะครับว่า เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหา นี้ 

ซึ่งเป็นวันแม่ แห่งชาติ ได้มีการถวายพระพร แล้วผมได้ฟังพิธี

การเข้าประกาศถึง  หน่วยงานต่าง ๆ นะครับ จนผมมานึกถึงว่าสภา

เทศบาลเมืองดอนสัก  แต่ในคราวประชุมครั้งท่ีแล้วเนี่ย ท่านประธาน

ไม่ได้แจ้งให้ท่ีประชุม ทราบเลยว่ามี หน่วยงานหน่วยนี้เกิดขึ้นครับ แล้ว

พอวันท่ี ๑๒ สิงหาที ่ เป็นวันแม่เนี่ย ผมได้ฟังพิธีการพูดแล้ว ผมก็คิดว่า

มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ยังไงตอนไหน และผมก็เห็นว่า   สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองดอนสัก ท่ีขึ้น ไปผมนับได้แค่ ๙ คน แต่จริงแล้วสมาชิก

สภาเทศบาลเนี่ย มันมีท้ังสิ้น  ๑๘ คน นะครับ  ท่านประธานซึ่ ง เป็น

ประธานสภาหมายถึงสภาแห่งนี้  ท่านเป็นใหญ่ท่ีสุด แต่แทนท่ีว่า ท่าน

ได้บอกสมาชิกทุกคนให้ทราบ ว่า สภาเทศบาลเมืองเนี่ย จะถวายพระพร

ท่านก็บอกได้นะครับ แต่ไม่รู้เป็น เพราะอะไรท่านถึงไม่บอก หรือว่าลืม 

หรือว่าแก้ลืม ผมก็ไม่ทราบได้นะ ครับ เพราะว่าหน่วยงานนี้ ต้ังแต่ผม 

เท้าความเลยว่าผมเป็นประธาน ชุมชนมา ๔ ปี  นะครับ ไม่เคยเจอ

หน่วยงานนี้เลย นะครับท่าน ผมไม่ ทราบว่าท่านลืมหรือเปล่าว่า

พวกผมเนี่ย เป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่  จ ริ ง แ ล้ ว ผ ม ก็ เ ค า ร พ ท่ า น 

เพราะว่าผมเรียกพ่ีทุกค านะครับ แต่เรื่องแบบ นี้ท่านประธานอาจจะลืม

นะครับ ความผิดครั้งที่ ๑ ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้า ผิดซ้ าซากเนี่ย มันพูดยาก

ครับ ท่านเป็นใหญ่ในสภาจริง ๆ หรือว่าท่าน คิดว่ า ท่านเป็นใหญ่ใน

สภาแล้วท่านไม่ต้องเชิญใครก็ได้ เชิญแค่ ๙ คน  อี ก  ๙  คนไม่ รู อ ยู่

ตรงไหน หรือว่าท่านอาจมองไม่เห็นครับ อันนี้ผมไม่ได ต า ห นิ ค รั บ 

ไม่ได้ต าหนินะครับ แต่ผมพูดไปในเชิงที่ว่าความรู้สึกของผม  ผ ม
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กลับไปนอนคิดเม่ือวันแม่ ผมนอนคิดท้ังคืนกว่าจะได้หลับตี ๓ ตี ๔  น ะ

ครับ ผมหาเหตุผลให้ตัวเองไม่ได้ว่าท าไมชวนพวกผมไปร่วมครับ ผม

 เห็นท่านเป็นสมาชิกมา ๒ สมัย สมัยนี้เป็นสมัยท่ี 

๓ ท่านท างานดีมา ตลอด แต่รู้สึกว่าสมัยท่ี ๓ นี้ รู้สึกว่าความดีท่านจะ

แตกซะแล้ว ผมไม่ เคยต าหนิใคร ถามคนหมู่ ๗ ได้เลย คนไหนท่ีผม

ว่านะครับ หมายถึงใช้ ไม่ได้เลยครับ อันนี้ผมไม่ใช่ว่า ผมไม่ว่าครับ ท่าน

ประธานสภา ท่านบอก ผมเถอะครับว่าท่านท าอะไรเกี่ยวกับสภาบอกมา

เลยครับ ผมท าให้ท่าน ได้ ท่านอย่าคิดว่าเขาคงไม่มาหรอกครับ อะไร

อย่างนี้ อย่าคิดไปเองนะ ครับ ถ้าคิดไปเอง มันไม่ใช่มันตัดสินใจคน

เดียวนะครับ คนเรามันอยู่กัน เยอะ ๆ มันหลายคนดีกว่าคนเดียวจริง 

ๆ แมแ้ต่ ไม่ใช่ผมยกยอเกี่ยวกับ ผู้บริหาร เพราะว่าเขาปรึกษาสมาชิก

ว่าจะท าอะไร ผมก็ฝากแค่นี้ครับ ท่านประธาน ขอบคุณครับ  

 

ประธานสภาเทศบาล  ครับขอบคุณ คุณรุ่งโรจน์ นะครับ ก็ต้องขออภัยท่ี

ไ ม่ ไ ด้ แ จ้ ง ทุ ก ค น 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) นะครับ การท่ีเราไปในนามสภาเทศบาล ใน

งานถวายพระพร แสดงถึง ความจงรักภักดี ผมถือว่าเป็นสิ่งท่ีดีกับสภา

ขอเรานะครับ ก็คิดคงจะ ไม่ได้สร้างความเสื่อมเสียอะไรกับสภาแห่ง

นี้ แถมยังเป็นเกียรติ เป็นศรี  กับสภาของเราท่ีจะได้กล่าวขานกันไป ครับ

ต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองรายงานการประชุม 

    -ซึ่งเท่ียวนี้ไม่มีนะครับ ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีก็ไม่

สามารถถอดรายงานการ    ประชุมได้ทันนะครับ  ต้อง

ขออภัยเพ่ือนสมาชิก ต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที ่๓         เรื่องที่เสนอใหม ่

    -ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก เรื่อง ขอความ

เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง 

    เทศบัญญั ติ ง บปร ะมาณรายจ่ า ยปร ะจ า ปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๗  

    ขอเชิญผู้บริหารครับ 
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นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก ผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่านครับ (นายประกอบ  จันทร์แก้ว)     
 

ญัตตนิายกเทศมนตรเีมืองดอนสกั 

เรื่อง     ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

--------------------------------------------------- 

หลักการ 

         ขอให้สภาเทศบาลเมืองดอนสัก พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

จ านวนงบประมาณรายจ่ายรวมท้ังสิ้น ๗๑,๕๑๙,๕๐๐.-บาท       ให้

ใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๕๗   

เหตุผล 

  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

เมืองดอนสัก ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๕๗  จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  ให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา  

๖๕  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี 

๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๓  หมวด ๓ ข้อ ๒๕  นายกเทศมนตรีจึงเสนอ

ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

เพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาล ให้ใช้เป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗     

  ข้อ ๑  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป   

1) ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป  จ านวน

รวม  ๖๗,๐๑๐,๐๐๐ บาท  จ าแนกรายได้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑ รายไดจ้ดัเกบ็ จ านวน ๑๐,๓๗๔,๐๐๐ 

บาท 

แยกเปน็ 

  (๑) หมวดภาษีอากร  ๔,๑๖๒,๐๐๐ 

บาท 

 



 ๖ 

  (๒) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 

และใบอนุญาต 

 ๑,๐๒๒,๐๐๐ 

บาท 

 

  (๓) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๒,๒๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 

  (๔) หมวดรายได้จาก

สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 

 ๑,๘๙๐,๐๐๐ 

บาท 

 

  (๕) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๑,๐๕๐,๐๐๐ 

บาท 

 

  (๖) หมวดรายได้จากทุน  -  

    

 

 

๒ รายไดท้ีร่ฐับาลจดัเก็บแลว้จดัสรร

ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

จ านวน ๓๒,๖๓๖,๐๐๐ 

บาท 

แยกเปน็ 

 (๑) หมวดภาษีจัดสรร  ๓๒,๖๓๖,๐๐๐ 

บาท 

 

     

๓ รายไดท้ีร่ฐับาลอดุหนนุให้องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

จ านวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

แยกเปน็ 

 (๑) หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 

 

2) ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป   จ านวน  

๖๗,๐๐๗,๒๐๐ บาท จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 

ดา้นบรหิาร

ทั่วไป 

      

  

๑  แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 

 

จ านว

น 

๒๐,๑๓๗,๒๐๐

.-  บาท 

  

๒. แผนงานการรักษาความสงบ

ภายใน 

จ านว

น  ๒,๖๙๐,๒๐๐.-  บาท 

ดา้นบรกิารชุมชนและ

     



 ๗ 

สังคม 

 

๑. แผนงานการศึกษา 

 

จ านว

น 

๑๑,๗๔๙,๕๐๐

.-  บาท 

 ๒. แผนงานสาธารณสุข  

จ านว

น 

๑๑,๐๑๗,๗๐๐

.- บาท 

 

๓. แผนงานสังคม

สงเคราะห์ 

 

จ านว

น  ๑,๖๑๗,๐๐๐.-  บาท 

 

๔. แผนงานเคหะและ

ชุมชน 

 

จ านว

น ๙,๗๐๗,๕๐๐.-  บาท 

 

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

จ านว

น   ๒๖๐,๐๐๐.-  บาท 

 

๖. แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและนันทนาการ  

จ านว

น 

 

๑,๗๙๕,๐๐๐.-  บาท 

ดา้นการเศรษฐกิจ      

          ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 

จ านว

น ๔๕๐,๐๐๐.- บาท 

ดา้นการด าเนนิงานอื่น 

    

  

 

๑. แผนงานงบกลาง 

  

จ านว

น 

 

๗,๕๘๓,๑๐๐.- บาท 

 ข้อ ๒. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการสถานธนานุบาล

เทศบาลเมืองดอนสัก 

1)   ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก   จ านวน  ๕,๑๐๘,๐๐๐  

บาท จ าแนกเป็น  ดังนี้    

(๑) ประเภทดอกเบี้ยรับจ าน า จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จ านวน ๗,๐๐๐ บาท 

(๓) ประเภทก าไรจากการจ าหน่าย

ทรัพย์หลุดจ าน า 

จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 



 ๘ 

(๔) ประเภทรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 

(๕) ประเภทเงินได้อื่น ๆ จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

๒)  ประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

กิจการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก   จ านวน   ๔,๕๑๒,๓๐๐  

บาท   จ าแนกเป็น  

(๑) งบกลาง  จ านว

น 
  

๑,๓๕๖,

๐๐๐  

บาท 

(๒) งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง

ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 

จ านว

น 
  

๘๘๐,๐๐

๐ 

บาท 

(๓) งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้

สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

จ านว

น 
๘๙๒,๘๐

๐  

บาท 

(๔) งบลงทุน       (หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน

และสิ่งก่อสร้าง) 

จ านว

น 
    

๕๖,๑๐๐  

บาท 

(๕) งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) จ านว

น 
๑,๓๒๗,

๔๐๐      

บาท 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗             ท่ีได้แจกให้กับสมาชิกสภา

เทศบาลเมืองดอนสักทุกท่านแล้ว 

  จึงน าเสนอสภาเทศบาลเมืองดอนสัก   ได้พิจารณาให้ความ

เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.

๒๕๕๗  ให้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยวิธี

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง(ฉบับท่ี๓) หมวด  ๓  ข้อ  ๒๕    

 

        (ลงชื่อ)  นายประกอบ  จันทร์แก้ว   นายกเทศมนตรี

เมืองดอนสัก 

         (นายประกอบ  จันทร์แก้ว) 



 ๙ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ครับตามญัตติของนายกเทศมนตรีนะครับ 

เ รื่ อ ง  ข อ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ ร่ า ง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๗  

    ซึ่งวาระนี้เป็นวาระรับหลักการ ซึ่งเป็นวาระท่ี ๑ 

ส าหรับการอภิปราย    ปลายผมอยากจะขอร้องเพ่ือน

ส ม า ชิ ก ใ ห้  ยึ ด ถื อ ร ะ เ บี ย บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ 

    ข้อ ๖๘ นะครับ ขอให้ร่วมกันท าให้การประชุม

ครั้งนี้เป็นไปด้วยความ    เรียบร้อยด้วยนะครับ ส่วนการ

อ ภิ ป ร า ย นั้ น ไ ม่ ว่ า ท่ า น ท่ี ส นั บ ส นุ น ห รื อ 

    ไม่เห็นด้วยนะครับ ถ้าท่านใช้สิทธิอภิปราย ๑ 

ครั้งไปแล้วนะครับ ครั้ง    ต่อไปให้ใช้สิทธิพาดพิง

นะครับ ครับต่อไปนะครับ เป็นการพิจารณาขั้น   

 วาระรับหลักการวาระท่ี ๑ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายขอเชิญ 

    นะครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ และเ พ่ือน

สมาชิก ตลอดถึงพี่น้องประชาชน(นายสมใจ วิชัยดิษฐ)  ท่ีเข้าฟัง

การประชุมในวันนี้ กระผมนายสมใจ วิชัยดิษฐ สมาชิกสภา  

  เทศบาลเมืองดอนสัก ตามญัตติท่ีท่านนายกได้อ่านผมก็ได้นั่ง

ฟั ง ก็ 

    เข้าใจนะครับ แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๕๗ ผมก็ได้ทบทวนอยู่    หลายครั้ง เพ่ือท าความเข้าใจ

กับงบประมาณในปี พ.ศ.๕๗ นี้ ก็มาพบ    จุ ด บ กพ ร่ อ ง

หลายเรื่องหลายอย่างที่ผมต้องหยิบยกมาอภิปรายในวันนี้   

  เพ่ือให้สภาแห่งนี้ และพ่ีน้องประชาชนท่ีสนใจการเมืองดอน

สัก ได้รับ    ทราบโดยท่ัวกันนะครับ ครับผมจะเข้าเรื่อง

เลย โดยไม่ต้องเสียเวลา     เช่นงานประเพณีต่าง ๆ ท่ี

พ่ีน้องประชาชนเขายึดถือสืบทอดกันมา ซึ่ง    เ ป็ น

ประเพณีอันดีงามทั้งนั้น ปฏิบัติกันมาต้ังแต่ปู่ยาตายาย ก็ว่าได้นะ 

   ครับ เช่น ชมรมเดินวิ่ง ผมดูแล้วตัดงบประมาณของ

ช ม ร ม นี้  เ ดิ น วิ่ ง เ พ่ื อ 

 



 ๑๐ 

 

    สุขภาพของอ าเภอดอนสัก นี้ก็ผมถือว่าเขาปฏิบัติ

กั น ม า ห ล า ย ปี  

    ก็เหมือนกับส่งเสริมสุขภาพให้คนมีสุขภาพดี

แข็งแรง ปราศจากยาเสพ    ติ ด แล้ ว ไ ด้ ชั กชวนคน

ต่างจังหวัดต่างอ าเภอเข้ามาวิ่งทุกปีของอ าเภอ   

 ดอนสัก เพราะท่ีผมได้เข้าร่วมก็หลายปี แล้วประกาศรับถ้วยรางวัล 

ก็    เป็นคนต่างอ าเภอ คนต่างจังหวัดก็หลายรางวัล 

ตรงนี้ ๑ โครงการครับ     ๒ โครงการวัฒนธรรม

ของอ าเภอดอนสัก วัฒนธรรมก็ไม่มีตัดออกไป     ค า

ว่าวัฒนธรรมนั้น ก็สืบทอดกันมา เพ่ือให้ปุถุชนรุ่นหลัง เด็กรุ่นหลัง 

   ได้รู้ได้ปฏิบัติตามพ่อแม่ปู่ยา ตายาย และสภาพตรงท่ี

เ ข า จั ด  ผ ม ยั ง 

    ประทับใจและติดตามอยู่ตลอด ท่ีชมรมสภา

วัฒนธรรมเขาจัด เขาจะ    ร่วมไปรับประทานอาหาร

ท่ีท่าเรือแหลมทวด ร่วมพี่ ร่วมน้อง ร่วมพ่อ     ร่ ว ม แ ม่ 

เหมือนกับเป็นสิ่งดี ๆ มีหนึ่งก็มาสังสรรค์ กันที โครงการท่ี ๓   

  ชิมต้มชมเรือพนมพระ ก็ไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีสืบ

ทอดกันมา    ยาวนานเหมือนกัน คน ประชาชน ไม่

เ ท่ า กั น ค รั บ ท่ า น ป ร ะ ธ า น  บ า ง 

    ครอบครัวอยากจะท าบุญ เพ่ือเป็นสิริมงคลกับ

ตัวเองและครอบครัว     จะเข้าไปท าในจังหวัดสุราษฎร์

ธานี หรือบ้านดอน ก็สภาพคล่องมัน    ไม่ ให้  แ ต่ถ้ า

เขามีอยู่ท่ี สี่แยกโรงเป็ด ท่าเรือข้ามไปฝั่งหมู่ ๗  มีนิด ๆ    

 น้อย ๆ ก็ไปท าบุญได้แล้ว และเด็กรุ่นหลังก็จะได้เห็น นี้คือเรือพนม

พระ     มันอยู่แบบนี้ นะครับ ๔ วันวิชาการ ท่ีเคยต้ังกัน

มา ๒๕๐,๐๐๐ ต่อปี     ตัดเหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท นี้ผม

คิ ด ว่ า เ ป็ น เ รื่ อ ง ส า คั ญ ม า ก น ะ ค รั บ  

    เพราะเด็กนักเรียนเยาวชนรุ่นหลัง มันเป็นก าลัง

ของชาติท่ีจะสืบทอด    กันต่อไป และเหมือนกับเป็นการ

ก ว ด วิ ช า  ท ด ส อ บ วิ ช า  เ ด็ ก แ ต่ 

    ละโรงเรียน เพ่ือศักยภาพของเด็ก แล้วมาตัดให้

เหลือ ๑๐๐,๐๐๐ บาท     ผมเช่ือว่าการจัดงานคงจะอึดอัด

โดยเฉพาะครูบาอาจารย์เขาฝากมา    ครั บ ท่ าน  ว่ า



 ๑๑ 

ช่วยเรื่องนี้ ผมก็รับมา เพราะเราต้องมองนะครับ เยาวชนของ  

  ชาติต่อไปต้องให้ความส าคัญนะครับท่านประธาน ถ้า

โครงการจ้าง    เหมากวาดขยะมูลฝอย ไม่ทราบว่า

ผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้ ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง ก า ร 

    รับเหมา แล้วหรือยัง ถูกต้องแล้วหรือ ผมเป็นห่วง

พ่ีน้องประชาชนใน    เขตเทศบาลนี้  ท่ีก าลั งจะมา

กวาดขยะมูลฝอย รู้ว่าจะตกงาน เพราะ    หากให้บริหาร

รับเหมาไปแล้วเพราะ มันเป็นอ านาจหน้าที่ของเขา เขา   

 จะออกใครออกเขาจะเอาใครเข้า นั้นผมถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของเขา

เต็ม    ตัว เพราะเขาได้เหมาจากเทศบาลนี้ไปแล้ว เลย

ผ ม ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ย ค รั บ 

    โครงการนี้ว่า  ท าไมต้องไปจากเหมาสภาพ

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง 

 

 

    ดอนสักนี้ พร้อมแล้วหรือ ประชาชนเคยอยู่เย็น

เป็นสุข ต้องให้มาทุกข์    ใ จ โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ จ้ า ห น้ า ท่ี

พนักงานกวาดขยะ ผมเช่ือเหลือเกินหลายคนคิด   

 ตะขิดตะขวงใจแล้วนะวันนี้เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้น ว่าตัวเองจะต้อง

ออก    จากงานหรือไม่นะครับ นี้ก็เป็น ๕ โครงการหลัก 

ๆ ก็ผมอ่านแล้วคิดว่า    มันไม่น่าจะเป็นไปได้ ไม่น่าจะ

ท า แ บ บ นี้  ค รั บ อี ก ป ร ะ เ ด็ น ห นึ่ ง เ ป็ น 

    ประเด็นใหญ่มากพอสมควรเหมือนกัน เหมือนกับ

เป็นการท่ีหมกเมล็ด     การใช้สอยงบประมาณครับ

เ ดี๋ ย ว ล ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด นิ ด นึ ง ค รั บ  ค่ า 

    บ ารุงรักษาซ่อมแซม ถ้าสมาชิกจดได้ก็ช่วยจดไป 

เ ดี๋ ย ว ผ ม จ ะ ร ว ม 

    ตั ว เลขให้ดู ค่ าใช้สอย  ค่ าบ ารุ ง รั กษาและ

ซ่อมแซม ๑ แสนบาท มาอีก    หน้าหนึ่งค่าบ ารุงรักษา

และปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑ แสนบาท พอเปิดไป    หน้าสอง

หน้า ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๒ แสนบาท   

  เปิดไปอีก หน้าสองหน้าก็เจอค่าบ ารุงรักษาซ่อมแซม ๕ หมื่น

บาท เปิด    ไปอีกค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๕ 

หมื่นบาท เปิดไปอีกหน้า    ห นึ่ ง  ค่ า บ า รุ ง รั ก ษ า



 ๑๒ 

ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ แสนบาท เปิดไป    อี ก

สองหน้า ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๕ หมื่นบาท เปิดไปอีกส่ีหน้า  

   ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๑ แสนบาท เปิดไป

อีกสามหน้า     ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๒ หมื่น

บ า ท  เ ปิ ด ไ ป อี ก ห นึ่ ง ห น้ า ค่ า 

    บ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑ แสน

บาท เปิดไปอีกส่ีหน้า     ค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและ

สิ่งก่อสร้าง ๒ แสนบาท เปิดไปอีกห้า    ห น้ า  ค่ า

บ ารุงรักษาท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ๑ แสนบาท เปิดไปอีกห้าหน้า   

  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๒ หมื่นบาท เปิดไปอีกหนึ่งหน้า 

ค่ า 

    บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ๒ หมื่นบาท 

ห น้ า เ ดี ย ว กั น ค่ า 

    บ ารุงรักษาท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๒ หมื่นบาท เปิด

ไปอีกสามหน้า ค่า    บ ารุงรักษาและซ่อมแซม ๑ แสน

บ า ท  เ ปิ ด ไ ป อี ก ส า ม ห น้ า  ค่ า 

    บ ารุงรักษาและครุภัณฑ์ ๑ แสนบาท ในหน้า

เ ดี ย ว กั น อี ก ค รั บ  ค่ า 

    บ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๓ แสน

บ า ท  เ ป็ น ตั ว เ ล ข 

    คร่าวๆ ท่ีผมรวบรวมนะครับ ก็ ล้านเจ็นแสนกว่า

บ า ท  เ ฉ พ า ะ 

    ค่ าซ่ อมแซม ท่ านปร ะธาน  ผมมอ งว่ า เ อ า

งบประมาณไปกองไว้ตรงนี้มัน    มากเกินความจ าเป็น

นะครับ มากเกินความจ าเป็นแล้วซ่อมแซมอะไร    กัน

นักหนาต้ัง ล้านเจ็ด ล้านแปดปีนึง ล้านเจ็ดแปดแสน ผมว่าไม่ใช่แล้ว 

   ครับ ตรงนี้คือท่ีผมได้เปิดและก็ดูรายละเอียด ล้านเจ็ด

แสนกว่าบาท     เฉพาะค่าซ่อมแซมแล้ว  เกี่ ยวกับ

ป ร ะ เ ด็ น ห นึ่ ง ท่ า เ ที ย บ เ รื อ แ ห ล ม ท ว ด 

 

 

     ขออนุญาตเปิดเอกสารแป็บเดียว เพ่ือจะหาข้อ

ชัดเจน นะครับ เงินค่า    เช่าท่าเทียบเรือเอนกประสงค์

แหลมทวด จ านวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท     เ พ่ื อจ่ าย เป็ น



 ๑๓ 

ค่ า เ ช่ า ท่ า เ ที ย บ เ รื อ เ อ น ก ป ร ะ ส ง ค์ แ ห ล ม ท ว ด ใ ห้ กั บ 

    กระทรวงการคลังเป็นจ านวน ๕๐% รายได้จริง

จากการด าเนินการ     ท่ า เ รื อตามสัญญา ท่ี  ๓  สฎ 

๑๐๙/๒๕๔๙  ผมอยากทราบว่าสัญญานี้    ใครเป็น

คนท า ผมอยากจะเรียนท่านประธาน อยากจะขอสัญญามาดู   

  อยากจะหาข้อเท็จจริงตรงนี้ ปีท่ีแล้วก็ต้ังอาคารค่าเช่าท่า

เทียบเรือมา     ๓ แสนบาท ผมถามท่านนายก นายก

ตอบไม่ได้ เลยให้มาฝ่ายคลัง     ฝ่ายคลั งมาตอบก็

ชี้แจงก็เข้าใจว่า ต้ังไว้ ๓ แสนบาท ออกกระเป๋าซ้าย    

 เข้ากระเป๋าขวา แต่พอมาปี ๕๗ ตัวเลขนี้โผล่มาอีกแล้ว ๗๕๐,๐๐๐ 

    บาท ผมต้องเรียนท่านประธานขอสัญญาตัวนี้มา

ดู น ะ ค รั บ  เ พ่ื อ 

    ข้อเท็จจริงตรงนี้มันจะได้ปรากฏนะครับ มันจะได้

ปรากฏตามท่ีผมได้    เรียนเหตุผลท้ังหมดท่ีพอจะสรุป

ไ ด้ น ะ ค รั บ  เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ใ น ก า ร ท า 

    งบประมาณรายจ่ายของผู้บริหารในครั้งนี้ ผม

เ ห็ น ว่ า ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า 

    งบประมาณตามความต้องการของประชาชนดังท่ี

ผ ม ไ ด้ ก ล่ า ว ใ น 

    ตอนต้น ผมจึงไม่สามารถท่ีจะรับงบประมาณฉบับ

นี้ได้ ขอให้มกีารท า    งบประมาณฉบับใหม่ ตามความ

ต้องการของประชาชนตามระเบียบ    ต่อไปครับท่าน

ประธาน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับขอบคุณ คุณสมใจ นะครับ ซึ่งสิ่งท่ีท่าน

สงสัยก็หลายรายการนะ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ครับ   ผมจะให้ได้

ผู้บริหารได้ตอบไปทีละคนเลยนะครับ ตอบก่อนนะครับ    

 ก่อนจะมีผู้อภิปรายท่านต่อไป เพ่ือจะได้ครบถ้วน ขอเชิญครับ 

 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก ผู้เข้าร่วม

ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น 

(นายประกอบ  จันทร์แก้ว) นะครับ ผมนั่งฟังเพ่ือนสมาชิกอภิปรายใน

เรื่องงบประมาณ การจัดท า  งบประมาณ รอบนี้รูปแบบการจัดท า

อาจจะเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วนิด หน่อยเพราะว่าแจ้งตามแผนงาน ตรง



 ๑๔ 

นี้มันดูยากเหมือนกัน แต่ว่า รายละเอียดหลัก ๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกับของ

ปี  ๕ ๖  เ ท่ า ไ ห ร่ น ะ ค รั บ  

 แตกต่างอยู่บ้าง ก็เฉพาะรายจ่ายท่ีมันเพ่ิมขึ้น 

เงินเดือนบ้าง หรือ อะไรบ้าง ถือว่าเป็นรายจ่ายประจ าท่ีเราท าไว้มัน

เพ่ิมข้ึนทุกปี ใน รายละเอียดของโครงการ หลายๆ โครงการท่ีจะ

ตัดใส่ เดี๋ยวผมขอ อนุญาตให้รองนายกเทศมนตรีเป็นคนตอบนะ

ค รั บ ใ น เ รื่ อ ง โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  

 

 

 ๆ ไม่ว่าจะเป็นเดินวิ่ งบ้าง ชิมต้ม  โครงการ

วัฒนธรรมอ าเภอ และก็งาน วันวิชาการ นะครับ ผมเองผู้บริหารเราจะ

เรียกผู้อ านวยการโรงเรียน  คนท่ีจัดงานวิชาการ คนท่ีท ากิจกรรมด้านนี้

อยู่ตลอด ไม่ว่าจะเป็นครู หรืออะไรก็แล้วแต่เนีย ผมยกตัวอย่างงาน

ชมรมเดินวิ่งเนี่ย บางทีพวก เรา สมาชิกพวกเราหลายคนยังไม่รู้ ว่าเกิด

อะไรขึ้นกับชมรมเดินวิ่ง  เจตนาเนี่ยเราไม่อยากจะตัดโครงการ 

อยากจะใส่ให้ทุกโครงการที่เป็น ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เราไม่มี

เหตุผลท่ีจะต้องไปตัด แต่เพ่ือน สมาชิกรู้ ไม่ครับ  เจ้ าหน้า ท่ี ท่ี เขา

ท างานให้พวกเราอยู่ตลอด อยู่หลายปี เนี่ ย  การจัดกิ จกรรมมันผิด

ระเบียบอยู่ตลอด และมันหมิ่นเหม่อยู่ตลอด  ท่ีจะโดนสอบเจ้าหน้าท่ีเอง 

เจ้าหน้าที่เองเขาอึดอัด และก็ท าไม่ถูกต้อง อยู่ตลอด เราไม่เจตนาจะ

ไ ป ตั ด  แ ต่ ถ้ า มั น ผิ ด ร ะ เ บี ย บ  พ ว ก เ ร า ไ ม่ ไ ด้ 

  เดือดร้อน พวกเรามีหน้าท่ีเสนอไป ผมผู้บริหาร

ผมมีหน้าท่ีเสนอ โครงการเข้าไป ผมไม่มีอ านาจอนุมัติว่าจะให้หรือ

ไม่ให้ แต่หลังจาก อนุมัติเสร็จ เวลาจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าท่ีท่ีเขาท า

เนี่ย เขาเดือดร้อน  วันนี้เพ่ือนสมาชิกท่ีอภิปรายเหมือนจะหวังดีว่าพ่ี

น้องประชาชนกิจกรรม ดี ๆ มันจะหายไป ยกตัวอย่างงานวิชาการ

อีกงานหนึ่ง ผมประชุม คณะกรรมการจัดงานวิชาการจัดเสร็จ เรียกมา

สรุปประเมินผลกันดู  งานวิชาการเป็นของอ าเภอ คนท่ีมาร่วมจัดงาน

ท้ังหมดมานั่งคุยกัน  ท าไมเทศบาลของเรา ท าไมท้องถิ่น เราถึ ง

จ าเป็นต้องเอาเงินของเรา ท้ังหมดไปช่วยท้ังอ าเภอ หลายคนท่ีจัดงาน

เขาบอกว่า เป็นเรื่องของ อ าเภอ เป็นเรื่องของครูเขา คนท่ีเริ่มต้น

ริเริ่ม เริ่มมาจากสมัยท่ีแล้วผม  ขออนุญาตเอ่ยนามก็คือ รอง

เสน่ห์ เป็นคนเอามาจากสมุยเอามาจัด  ผอ.วิเชียร อธิบายเล่าท่ีไปท่ีมา

ให้ฟัง มันเกิดจากการเราเอาภาระของ การจัดงานไปให้พวกครูเขา 



 ๑๕ 

ในขณะท่ีท้องถิ่นเราไม่มีความรู้ ความสามารถในการจัดงานวิชาการ

เป็นเรื่องของครูเขา แต่เราก็เลือก ท่ีมาจัด เลือกท่ีจะเอางบประมาณเขา

เราไปใส่ให้ภาพรวมของอ าเภอ  ท าไมเราไม่ของบประมาณจาก อบต.

ปากแพรก อบต.ไชยคราม หรือ  ชลคราม คนละ ๕ หมื่นมารวมของเรา

อาจจะมากหน่อย มากไปซะนิดก็ ได้ งบท้ังหมดท่ีเหลือเราไปให้ท้องถิ่น

เ ร า  นี้ ถื อ เ ป็ น ก า ร รั ก ษ า 

  ผลประโยชน์ให้กับท้องถิ่น ให้กับพ่ีน้องของเรา 

มันมีท่ีมาท่ีไปของทุก โครงการท่ีเราจะตัด หรือจะเพ่ิม ผมได้ประชุม

ก่อนทุกครั้ง ประธาน ชมรมเดินวิ่งเองก็อึดอัด เพราะรับรู้ว่าเจ้าหน้าท่ี

เ ข า อึ ด อั ด  แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ 

 

 

 โครงการมันจะยกเลิกไปเราสามารถหาจากข้าง

นอก อบจ.ก็ให้มาแต ่  การจัดซื้ อจัดจ้างชมรมเดินมันผิดอยู่ตลอด 

เจ้าหน้าที่ทุกคนเขาไม่เห็น ด้วยเพราะมันผิดระเบียบอยู่นะครับ ในส่วน

สัญญาท่าเทียบเรือ เอนกประสงค์เนี่ย เขาต่อก่อนผมมาเป็นผู้บริหาร

ด้วยซ้ าไป รายละเอียด ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ เราเอื้อให้บริษัทท่าเทียบ

เรือสมัย ผมไม่ได้ดู สัญญาทุกคนมีสิทธิ์ท าหนังสือมาขอดูสัญญาได้ 

ผมไม่ได้มาเป็นคนร่าง สัญญา ผมได้ไม่มาเป็นคนเซ็นต์สัญญา ผมมี

หน้าที่มารับช่วงต่อ และไป ดูสัญญาเขาท ายังไงในขณะท่ีเราบริหาร 

หลายอย่างเราเอื้อให้บริษัท  เพราะว่าถ้าเขาไม่มาจอด เขาไม่มาเทียบ 

เราจะไม่มีรายได้ ภาระทุก อย่างก็จะตกเป็นของเทศบาล นี้คร่าว ๆ ใน

รายละเอียดของสัญญา แต่ รายการซ่อมค่าใช้จ่าย ค่าน้ า ค่าไฟ ทุก

อย่างมันเป็นภาระของเทศบาล  ก็เลยไม่ได้เก็บค่าเช่าพ้ืนท่ีบ้าง เก็บ

เฉพาะค่าจอดเพ่ือจะเอื้อให้บริษัท เขาจะได้เข้ากันเยอะๆ มีเราจะได้

รายได้ แล้วไปแบ่งกับธนารักษ์  รายละเอียดสัญญาผมไม่ได้เป็นคน

เซ็นต์สัญญา และผมไม่คิดว่าจะต่อ ดี หรือไม่ต่อดีในปี ๕๗ ท่ีก าลัง

จะหมด แต่การบริหารท่าเทียบเรือไม่ได้ บริหารด้วยผมคนเดียว เขามี

คณะกรรมการบริหารเป็นบอร์ดอยู่ นะ ครับ ก็หลาย ๆ เรื่องผมก็ใช้

เวลาชี้แจงเพื่อนสมาชิกไว้คร่าว ๆ ไว้แค่นี้  ก่ อ น น ะ ค รั บ 

ขอบคุณครับ     
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับมีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย  

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 



 ๑๖ 

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานครับท่านนายกยังชี้แจงไม่หมด ยัง

ค่าซ่อมนะครับ ว่าท าไม(นายสมใจ วิชัยดิษฐ)  เอาไปกองไว้ตรงนั้น

เยอะแยะ หนึ่งล้านเจ็ดแสนกว่า ช่วยหน่อยครับ  ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ  

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี  ขออนุญาตท่านประธานสภา ขออนุญาตสมาชิก 

ข อ อ นุ ญ า ต ชี้ แ จ ง 

(นายประกอบ  จันทร์แก้ว) เพ่ิมเติม ยอดซ่อมแซมเราหลบยอดคุย ล้าน

เ จ็ ด แ ส น ก ว่ า บ า ท เ นี่ ย 

 รวมกันทุกกองนะครับ ลองดูรายละเอียดของแต่

ล่ ะ ก อ ง ใ ห้ ดี น ะ ค รั บ 

  ก็ไม่ได้หนีไปจากปีท่ีแล้วเท่าไหร่ แต่รอบนี้ท า

ตามแผนงาน ก็ดูว่ารวบ ว่าท าไมค่าซ่อมแซม ท าไมเยอะนะครับ เขา

แยกรายกอง เราต้องไปดู รายละเอียดท่ีเขาแยกแต่ล่ะกอง ขอบคุณ

ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ครับมีสมาชิกท่านใด ท่ีจะอภิปรายอีกไม่ครับ 

เ ชิ ญ  มี ไ ม่ ค รั บ  ส ม า ชิ ก 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ท่ีจะอภิปรายต่อในวาระรับหลักการ ครับขอ

เชิญคุณชวนชื่น ครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ เพ่ือสมาชิกทุก

ท่าน ดิฉันนางชวนชื่น (นางชวนชื่น แพชนะ) แพชน ะ  ส ม า ชิ ก ส ภ า

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ด อ น สั ก  ดิ ฉั น มี เ รื่ อ ง ฝ า ก ป ร ะ ธ า น 

 ไปถึงผู้บริหาร ตอนแรกดิฉันดีใจแทนพ่ีน้อง

ประชาชน ชาวเทศบาลเมือง ดอนสัก ท่ีจะได้รับงบประมาณ โดยผ่านทาง

ผู้บริหาร ได้ท างบประมาณ เสร็จ และน าเข้าสภาอันทรงเกียรตินี้ เพ่ือ

พิจารณาที่งบประมาณ  โครงการได้ตรงกับความต้องการความ

เดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  เช่นดิฉันไล่เลียง เป็นภาพเลยนะค่ะ  

(๑) ท่านกล่าวอ้างเปิดสภาจ่าย ขาดเงินสะสม หรือเรียกง่าย ๆ ว่าขอ

จ่ายเงินกองคลัง ท าโครงการใน ชุมชนโพธิ์  ซอย  ๖  และซอย  ๔ 

เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหาน้ าท่วม ของท่านที่ ท่านบอกว่าต้องแก้ไขท้ังระบบ

นั้นแหละค่ะ ความจ าเป็นเร่งด่วน แล้ว ท าไมท่านไม่เอาเข้าในแผนร่าง



 ๑๗ 

งบประมาณดังกล่าว ประจ าปี แต่ท่าน กลับเอามาขอเสนอจ่ายขาดเงิน

สะสมอีก จ่ายเงินกองคลังอีกครั้ง ท าให้ เสียระบบการจ่ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน หากเกิดกรณีฉุกเฉิน น้ าท่วม  ไฟไหม้ อุทกภัยต่าง ๆ ท่ีจะเห็น

ได้ว่า อีกเดือนสองเดือนข้างหน้าจะเข้า เดือนท่ีมีมรสุม แล้วหากน้ าท่วม

เกิดขึ้นมาเราจะเอาเงินส่วนไหนมา ช่วยเหลือประชาชน อีกอย่าง

เทศบาลดอนสัก น้ าท่วมเป็นประจ าอยู่ แล้ว   (๒) ท่านน าเงินไปท า

ก่อสร้างในสิ่งที่ไม่มีความจ าเป็น จ าเป็นค่ะ แต่น้ อยกว่ า  โครงการ

จ าเป็นที่ว่าแก้ไขมันมีความเดือดร้อนมากกว่าตรง นี้  เช่น โครงการท่ี

เป็นวงเวียน หรือโครงการเขาหัวบอน ซึ่งเขาหัวบอน นั้ น  เ ชื่ อ

เหลือเกินว่าถึงโครงการจะผ่านประชาคมมาแล้ว ขอหมู่บ้าน ม า แ ล้ ว 

แต่ไม่ได้อยู่ในโครงการแรกท่ีจะแก้ปัญหาให้ชุมชน ยังมีชุมชนท่ี

 ต้องเดือดร้อนเหมือนชุมชนบางน้ าจืด ดิฉันว่า

ท่ า น ต้ อ ง ไ ป ดู โ ค ร ง ก า ร 

 ขุดคู  ขุดท่อระบายน้ า  ต้ังแต่หน้าวัดไปซอย

เขานูด และยังมีในส่วนท่ี ริมเลท่อระบายน้ าท่ีจะซ่อมตรงนั้นได้ ยังมี

โครงการอื่น ๆ เยอะแยะ  ไม่ใช่ไปเน้นท่ีเขาหัวบอน เพราะว่าเขาหัว

บอนนั้นทางเข้าไม่ได้เป็นที่ สาธารณะให้ เห็นชัด เจน คู ระบายน้ า

ชายทะเลเหล่านี้ก็ส าคัญ เพราะ ชาวบ้านฝากมาเข้าสภาแห่งนี้  แต่

ท่านไม่เห็นความส าคัญตรงนี้ สี่แยก โรงเป็ดถามว่ามีความจ าเป็น

เร่งด่วนมากขนาดไหน ท่ีต้องด าเนินการ โครงการดังกล่าว ได้ผ่าน

ก า ร ป ร ะ ช า ค ม ข อ ง พ่ี น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ 

 

 

 กรรมการแผนในหมู่บ้านหรือไม่ ยังต้องเรียนท่าน

ผ่านไปถามท่าน ผู้บริหารว่าสิ่งท่ีท่านจะด าเนินการอยู่กลางเมือง

ดอนสัก สถานที่ตรงนั้น มันแคบ เป็นแหล่งชุมชน ประชาชนใช้

พ้ืนที่นั้นเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะ คนหมู่  ๗  เ ชื่ อ อ น า ค ตข อ ง เ ร า

โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือจะข้ามไป ฝ่ายท่าต่อเนื่อง เราก็ต้องสร้าง

ท่าเรือไว้รองรับการท่องเที่ยวทางน้ าท่ี จะ เกิ ด ในอนาคต  แล ะ เ รื อ

ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ท่ี มี อ ยู่ แ ล้ ว  ก็ ไ ด้ ม า ห ล บ ม ร สุ ม 

  ท่ี ส าคัญ ท่ีสุดยั งมีปัญหาอย่ า งอื่ น ท่ีจะ ต้อง

ด าเนินการในของหมู่ ๕    (๓) สิ่ ง ท่ีดิฉันว่าการน างบประมาณมา

ด าเนินการอย่างไม่มี ประสิทธิภาพ ให้ท่านได้ตัดงบประมาณไม่ว่าจะ

เป็นส่วนไหนของชุมชน การศึกษา ในงานประเพณี ซึ่งท่านผู้บริหาร



 ๑๘ 

นั้น ได้ใช้บริการ แต่ท า เฉพาะโครงการ พ้ืนฐาน ท่านเน้นแต่

โครงการพ้ืนฐาน ท่านไม่ได้เน้นถึง คุณภาพชีวิตของชุมชน ซึ่งนี้

เป็นสิ่งเดือดร้อนของชุมชน ท่านมองออก พ้นไปหมด ท่านตัดไม่แม้

โครงการชุมชนของเรา เทศบาลมีมาก่อนนี้  เช่นสภาวัฒนธรรมท่านก็

ตัดโครงการดี ๆ เป็นโครงการสร้างคน สร้าง ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพ

ติด โครงการแบบนี้ท่านไม่สมควรตัด ด้วย เหตุผลท้ังหมดท่ีท าแผนท่ี

ท่านก าลังด าเนินการ และก าลังพิจารณานี้ เป็นแผนท่ีเกิดจากความ

ต้องการ ไม่ใช่ความต้องการของพี่น้อง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ ไ ม่ ผ่ า น

กระบวนการด้วยระเบียบของการจัดท าแผน และ ยั ง ไ ม่ มี ค ว า ม

เห็นสมควรท่ีจะต้องด าเนินการ ดิฉันขอฝากเพราะว่า โ ค ร ง ก า ร

ท้ังหลายท่ีเกี่ยวกับชุมชน ทุกชุมชน ท่านมองพ้นหมด ส่งเสริม คุณภาพ

ชีวิตทุกอย่างโครงการก็ตัดไปหลาย ๆ โครงการ เกี่ยวกับคนใน ดอนสั ก 

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต และเกี่ยวกับหลายส่ิงหลายอย่าง หน่ ว ย ง าน ท่ี

ท่ าน ตัดออกหมดค่ ะ  ขอฝาก ท่ านปร ะธานไปยั งผู้ บ ริ ห า ร ให้

 พิจารณาด้วยค่ะ 

  

ประธานสภาเทศบาล  ครับซึ่งขอบคุณ คุณชวนชื่น นะครับ ผู้บริหารจะ

ตอบเลยไม่ หรือว่า (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ผ ม ว่ า น ะ จ ะ มี  ผู้

อภิปรายอีกซักท่านหนึ่ง นะครับ ขออภิปรายอีกซักท่าน หนึ่ ง น ะ ค รั บ 

ครับขอเชิญคุณสุดใจ ครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เ พ่ือน

ส ม า ชิ ก ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ 

(นายสุดใจ วิชัยดิษฐ)  ผู้เข้าร่วมประชุมท่ีเคารพรักทุกท่าน กระผมนาย

สุดใจ วิชัยดิษฐ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก จากท่ีท่านได้

พู ด ใ น เ รื่ อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ  

 

 

 ผมกไ็ด้เปิดอ่านเอกสาร ผมจะยกตัวอย่างมาซัก ๒ 

โครงการ ท่ีว่าท่าน ยังไม่ได้ล าดับความต้องการของชาวบ้าน คือ

โครงการจัดซื้อชุด ประกอบศาสนาพิธี ๙๐,๐๐๐ บาท ผมจะพูดรวม

เป็น ๒ โครงการเลย นะครับ โครงการจัดซื้อโครงเหล็กเอนกประสงค์ 

พร้อมฉากกั้นหลัง  ๕๐,๐๐๐ บาท สองโครงการรวมเป็น ๑๔๐,๐๐๐ 



 ๑๙ 

บาท ถ้าว่านะวันนี้ อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย เราสามารถท่ีจะยืมจากวัดมา

จัดงานได้เป็นครั้ง คราว งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท ถ้าท่านน าไป

ท าเป็นโครงการ  สะพานตัวทีของหมู่ ๗ หรือโครงการท่อระบายน้ า

ของชุมชนบางนาบน  ชุมชนโพธิ์ ทองโซนใน  ท่ีชาวบ้ าน เขายั ง

เดือดร้อนอยู่ น่าจะถูกเวลาถูกท่ี มากกว่าครับท่านประธาน ขอบคุณ

ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับขอบคุณ คุณสุดใจ นะครับ ขอเชิญ ผู้บริหาร

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิกนะครับ 

หลาย ๆคน ผมก็ตอบจด(นายประกอบ จันทร์แก้ว) เป็นประเด็นไม่ทัน

นะครับ ในเรื่องการตอบของเพ่ือนสมาชิกนะครับ ผมขออนุญาตให้ท่าน

ประธานให้รองนายกเทศมนตรี ฉัตรชัย เป็นผู้ตอบนะครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

 

รองนายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สวัสดีเพ่ือน

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 

(นายฉัตรชัย กันเท่ียง) เมืองดอนสัก ทุกท่านครับ ก็ขอขอบพระคุณท่าน

นายกท่ีได้ให้โอกาสให้ ผมได้ แถลงไขในเรื่องนโยบายต่าง ๆ ของ

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ท ศ บั ญ ญั ติ  

 ว่าด้วยเรื่องงบประมาณปี ๕๗ ผมก็นั่งกระหยิ่มยิ้ม

ย่ อ ง ใ น หั ว ใ จ  

 ว่าสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ย ไม่ว่าท่านสมใจก็ดี 

คุณชวนชื่นก็ดี คุณสุดใจ ก็ดี ได้ขึ้นมาท้วงติง ในกรณีต่าง ๆ ชมรม

เดินวิ่งครับ ท่านนายกก็แถลง ให้ฟังแล้ว ประธานชมรมเดินวิ่งก็รับรู้

รับทราบ แล้วก็จะด าเนินการให้มี กิจกรรมนี้ต่อไป เรื่องสภาวัฒนธรรม

อ าเภอ ร้อนรนร้นใจกันเหลือเกิน ไม่ได้งบ สองหมื่น สามหมื่น สภา

วัฒนธรรมอ าเภอ ผมได้มารับ ต าแหน่งรองนายกเทศมนตรีครั้งแรก 

ได้ประชุมท่ีอ าเภอ หัวหน้าส่วน อ าเภอตอนนั้นท่านปลัดธนวรรษ รอด

จิตต์ รักษาการ นายอ าเภอ ปีนี้ไม่ มีพ่อดีเด่นอ าเภอเหรอ สภาอ าเภอ

บอกว่า ไม่มีเวลาท า ท่านครับเงิน ง บ ป ร ะ ม าณ ข อ ง พ่ อ แ ม่ พ่ี น้ อ ง

ป ร ะ ช า ช น น ะ ค รั บ  ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ว่ า  ไ ม่ ไ ด้ ท้ ว ง ติ ง 



 ๒๐ 

 

 

 สภาวัฒนธรรมอ าเภอ แต่ผมมีแนวทางว่า เพ่ือให้

การบริหารงานการม ี ส่วนร่วม และก็ตรวจสอบดูแลเรื่องเงินงบประมาณ 

ในการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับวัฒนธรรม เรื่องการศึกษา หรือเรื่องของ

เยาวชนเนี่ย ให้มีคน กลางให้ทุกคนรับได้ ผมจะต้ังสภาวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองดอนสัก  ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าประเพณีขึ้นบ้านใหม่ 

กรณีประเพณีงานวัน เด็ก กรณีงานสงกรานต์ กรณีงานลอยกระทง 

หรือแม้กระท่ัง เกี่ยวกับ วัฒนธรรม และประเพณี ทางเทศบาลโดย

คณะผู้บริหารเห็นชอบว่าจะ ต้ังงบประมาณสนับสนุนให้สภาวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองดอนสัก เป็นผู้ จัดเองคิดเอง โดยเทศบาลดอนสัก เป็นแค่พ่ี

น้องเท่านั้นเอง ไม่ได้ใช้ข้ัน เหมือนการบริหารจัดการผู้บริหารท่ีแล้ว ๆ 

มา นี้เป็นการอ านวยความ สะดวกให้ชาวบ้านเขาคิดกันเองครับ ไม่ได้

ท าเพ่ือหาเสียง ผมไม่เสียว ครับ สมัยหน้าถ้ามีการต่อสู้กันอีกเรื่องการ

หาเสียง กรณีชิมต้นชมเรือ พระ ถ้าไปศึกษาในธรรมวินัยได้ดี หรือ

ประเพณีการปฏิบัติให้ดี ไม่มีเรือ พระท่ีไหนเหรอครับ ออกก่อนออก

พรรษา แต่ท่านดูไหมครับ ท่ีมาท้วง ติงมันอยู่ในกรอบธรรมวินัยบ้าง

หรือเปล่า ท่ีพวกท่านไปรับข้อมูล ข่าวสารมาให้ศึกษาซักนิดนะครับ 

และประเพณีชิมต้มชมเรือพระพอถึง เวลากาญจนดิษฐ เรือพระเขาก็

เวียนมาก ไม่ใช่จ าเป็นต้องเขาสุราษฎร์ ธานี ครับท่านสมาชิกสุดใจครับ 

ขอโทษครับ สมใจครับ น่าจะผ่านหน้า บ้านท่านในแต่ละปี  งานวัน

วิชาการครับ เว้นไว้นิดนึงเดี๋ยวย้อนไปนิดนึง  ประเพณีชมต้มชมเรือพระ

ใช้งบประมาณเกือบ ๑ แสน ใช้เวลาแค่ ๒  ชั่วโมง เบิกจ่ายเจ้าหน้าท่ี

เบี้ยเลี้ยงล่วงหน้าอีก แสนกว่าบาท ท่านรู้หรือ เปล่ากับความต้องการของ

เจ้าอาวาสไม่ก่ีคน แล้วท่านเอามาพูดได้ยังไง รักษาผลประโยชน์ รักษา

เงินพ่อแม่พ่ีน้องประชาชน วันวิชาการครับ  เ รี ย ก ป ร ะ ชุ ม หั ว ห น้ า

หมดแล้ว ผอ.ท้ังหมดในเขตเทศบาล ผอ.ท้ังอ าเภอ  นายก อบต. ท้ัง ๔ 

แห่ง มาร่วมประชุมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บอก เทศบาลไม่ไหวแล้ว พ่อ

แม่พ่ีน้องประชาชนยังเดือดร้อน ผมไม่มีตังค์ท า ถนน ผมไม่มีตังค์ท า

ท่อ แบ่งบนภาระกันได้ไหม ก็นายก ต่าง ๆ ก็ รับปากว่าจะให้ สามหมื่น 

ห้าหมื่น ก็ได้แบ่งบนภาระ แล้วงานวัน วิชาการจะล่วงไป นี้ไม่ใช่ความ

ฉลาดของผู้บริหารเหรอครับ ผมกลัว เหรอครับ กลัวนายกปราโมทย์ 

จะมาจุดธูปเทียนในเขตเทศบาลผมไม่          ๕๔ .๔๙    เ สี ย ว  ไ ม่ ใ ช่

ต้องเป็น นายกประกอบ เขาหมายถึงการมีส่วนร่วม ประชาชนในอ าเภอ 



 ๒๑ 

ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ม อ ง ใ น เ ข ต เ ท ศ บ า ล  เ ร า ค า นึ ง ค น  ๒  ห มื่ น 

 

 

 

  ๓ หมื่น คนในอ าเภอดอนสัก ท่านเห็นไหมครับ ท่ี

อยู่กันมางานวันกีฬา อ าเภอก็ดี งานวันวิชาการก็ของอ าเภอก็ดี อปท. 

ท้ัง ๔ แห่ง อบต. ใคร เคยมาร่วมบ้างเคยให้ความส าคัญกับพวกเขาบ้าง

ไหม พอพูดว่าอ าเภอ  แต่ตัวเองรับหน้าท่ีหมดเทศบาลมันไม่ใช่ ต้อง

เปลี่ยนแนวกรอบความคิด ใหม่นะครับ ผมไม่ว่าเหรอครับ ๒ สมัย ๓ 

สมัย ผมไม่สงสัยเลยว่าท าไม มันอยู่กันอย่างนี้ การบริหารจัดการ 

เพราะมันมีแนวกรอบความคิดเดิม  ๆ  ไม่ออกนอกกรอบ และก็การบ ารุงก็

ซ่อมก็เหมือนกัน ตอนนี้พ่อแม่พ่ี น้ อ ง โ วยวาย  หมิ่ น ท้ั ง เ มื อ ง แล้ ว 

รถบรรทุกขยะตายสองคันแล้ว เจซีบีก็ ตายอีก เพราะไม่ได้จัดซื้อจัด

จ้างอะไรเลย วัสดุอุปกรณ์ใหม่ ๆ ไม่มี  ของคร่ าคร่างท้ังนั้น แปดปีสิบ

กว่าปีท้ังนั้น พอถึงเวลานั่งท าไขสือ ไม่รู้ ฉันไม่รู้ตั้งเยอะแยะมากมาย  แต่

ท่ีจริงก็ตั้งอยู่อย่างนี้ และก็ตั้งมากกว่า ด้วยซ้ าไปท่ีผ่านมา เรื่องอย่างนี้

งงกับท่านจริง ๆ เรื่องน้ าชุบไปติด อาสนะสงฆ์ ก็เหมือนกัน ผมก็บอกใจ

เ ย็ น  ๆ  น ะ ใ ห้ ผ ม พู ด ใ ห้ จ บ ก่ อ น 

 นะท่าน 
 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านสมใจ มีอะไรครับ ท่านจะใช้สิทธิพาดพิงหรือ

ยังไง ตรงไหนครับ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) เชิญครับ ครับโอเคครับ  

 

สมาชิกสภาเทศบาล ไม่เข้าประเด็นท่ีพิจารณากัน ((ไมค์โครโฟนผู้พูด

ไม่ดัง)) 

(นายสมใจ วิชัยดิษฐ) 
 

รองนายกเทศมนตรี  ขอบคุณครับ  เรียนสมาชิกสภา ครับ  ไม่ว่ า

โครงการใด ๆ พวกผมผ่าน(นายฉัตรชัย กันเที่ยง) การท าประชาคม

ของหมู่บ้าน และก็ที่ส าคัญที่กระผมหลีกเลี่ยงไม่ได้  ค ณ ะ บ ริ ห า ร

หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ โครงการท่ีเป็นนโยบายท่ีเราคณะ บริหารท่ีชนะ

การเลือกต้ังมา ชาวบ้านตั้ง ๓ พันกว่าคน เห็นชอบ โครงการนี้ มันเป็น

นโยบายของผู้บริหารที่จะต้องท า ท่านว่าไม่มี สาระส าคัญได้ยังไงคน ๓ 

พันกว่าคน ท่ีกาพวกผมมาเขาให้ความ เห็นชอบ มันเป็นนโยบายเปิด



 ๒๒ 

บ้านดูเมือง ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง เอกลักษณ์ของดอนสัก ท่ีล้าหลังให้

ตามทันเขานี่มันเป็นนโยบายของ พวกผมท่ีชาวบ้าน ๓ พันกว่าคน กา

ให้ สนับสนุนกันมาแล้วท่านบอกไม่ มี ไม่เป็นตรงใจชาวบ้าน มันผิด

นะครับโปรดให้เกียรติชาวบ้าน ๓ พัน กว่าคนด้วย อย่านั่งนึกอยู่แต่

ตัวเองนะครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านรองนายกครับ ผมขออนุญาตนิดนึงครับ 

ถึ ง แ ม้ ท่ า น จ ะ เ ป็ น 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ผู้บริหาร ท่านก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบด้วย

นะครับ เพราะฉะนั้นข้อ ๖๘  กรุณาช่วยหลีก ๆ ให้พ้นด้วยนะครับ ต่อนะ

ครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี  หลีกอะไรครับ 

(นายฉัตรชัย กันเท่ียง) 

 

ประธานสภาเทศบาล การใช้ค าพูดเสียดสีนะครับ ผมอยากให้การ

ด าเนินการประชุมเป็นไป(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) อย่างเรียบร้อย 

เพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาท่านนะครับ  

 

รองนายกเทศมนตรี  เ รื่ อ ง ก า ร จั ด ซื้ อ ชุ ด ศ าสนา พิ ธี  เ พ่ื อ ค ว า ม

ค ล่ อ ง แ ค ล่ ว ว่ อ ง ไ ว  เ ข า บ อ ก 

(นายฉัตรชัย กันเท่ียง) เทศบาลมีเงิน บางครั้งบางทีจัดงานวันรัฐพิธี ๑๒ 

สิ ง ห า  , ๒ ๓  ตุ ล า , 

  ๕ ธันวา, วันขึ้นปีใหม่ , วันสงกรานต์ ,งานวัน

เด็ก ต้องใช้ท้ังนั้น งานวัน เทศบาลต้องใช้ และก็มันจ าเป็นต้องใช้บาง

งานต้องไปชิงกับชาวบ้าน  ชาวบ้านของมีงานมงคลบ้าง อวมงคลบ้าง 

เครื่องมีเครื่องใช้ในงาน ของ เทศบาล มันต้องสมควรท่ีจะจัดซื้อจัด

จ้างให้เจ้าหน้าที่เขาพร้อมท่ีจะ ท างาน ไม่ใช่ให้เขาอึดอัด รถกระบะก็

มีอยูค่ันสองคัน ไอ้โน้น ประชาสัมพันธ์ก็จะไป ไอ้นั้นงานราชการ

จังหวัดก็จะต้องส่ง โต๊ะหมู่ก็ จะต้องขน มันอยู่อย่างนั้นวุ่นวายไปหมด 

และแบ่งบนภาระให้เจ้าหน้าที่ เขาง่ายต่อการ จัดเตรียมงานต่าง ๆ 

ให้ท่านเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ ด้วย  พยายามให้กว้ า ง เถอะครั บ 

ขอขอบคุณท่านประธานครับ  
 



 ๒๓ 

ประธานสภาเทศบาล  ครับมีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายไหมครับขอ

เ ชิ ญ  คุ ณ ส ม ช า ย  ค รั บ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ (นายสมชาย แก้งคง ) ตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุม

ทุ ก ท่ า น ค รั บ  ก ร ะ ผ ม น า ย ส ม ช า ย  แ ก้ ง ค ง 

  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก ผมสมัยเดียวนะ

ครับ แล้วก็ไม่เป็น การหาเสียงด้วย ท่ีผมมาอภิปรายวันนี้เป็นการ

แก้ปัญหาความ เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ได้กี่คะแนนผมไม่

เกี่ยว เลือกต้ังเสร็จแล้ว ผมท างานเพ่ือชาวบ้าน ผมไม่เอาอะไรมาพูด เพ่ือ

จะน าแนวปฏิบัติมา แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อการ

ประชุมว ันที่ ๑๑ กรกฏาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

เ ท ศ บ า ล  น า ย ก เ ค ย บ อ ก ก ร ะ ผ ม 

 

 

 

 ว่า โครงการท่ีผมจะเอาเข้าปี ๕๗ ท่ีจะเสนอสภา

ต่อไป ก็จะมีเส้นซอย สมชาย และซอนตาทวนอะไรพวกนี้ครับ แต่ผม

มาเปิดดูในโครงการปีนี้  ผมมองไม่ เห็ นซั กอย่ า งครั บ  ท้ั ง  ๆ  ท่ี

ชาวบ้านตอนนี้ก าลังเดือดร้อนอยู่ กับน้ าท่วม ท่ีบางนาบนอยู่ใกล้บ้านผม 

บ้ า น ผ ม อ ยู่ ติ ด กั บ บ้ า น น า ย ก 

  น้ าท่วมทุกทีต้องใช้ไดโว่ดูด นายกก็เห็นอยู่ 

นายกจะรู้ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบ  แต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ต้องดูดไดโว่ แล้วเอา

ไปท าโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่ จ าเป็นผมว่าน่าควรจะตัด เช่นโครงการท่ี

หัวบอนพี่น้องในเขตเทศบาล ยังไม่รู้เลยว่าหัวบอนมันอยู่ตรงไหน 

แล้วเอาไปสร้างป้ายกันสองสาม แสนบาทนั้น แล้วเอาไปขึ้นป้ายว่า

ดอนสักซิต้ีนั้น ผมว่ามันยังไม่ถึงคราว ครับ เรามาร่วมแก้ไขหากับพ่ี

น้องที่ก าลังเดือดร้อนอยู่  เหตุการณ์ที่มัน เร่งด่วน หน้ามรสุมก็จะถึง

แล้ว แล้วที่ส่ีแยกโรงเป็นจะท าวงเวียนอะไร ไม่รู้ ท่ีมันมีก าจัดอยู่แค่นั้น 

แล้วชาวบ้านถ้าไม่มีวงเวียนก็ชาวบ้านยังอยู่ อย่ างไม่ เดื อดร้อน หัน

หน้ามาท ากันที่ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ เถอะ ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญคุณนพดล นะครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 



 ๒๔ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนพดล 

ใ ห ม่ ป า น  ส ม า ชิ ก ส ภ า 

(นายนพดล  ใหม่ปาน) เทศบาลเมืองดอนสัก มีท่านสมาชิก ๒ ท่าน พูด

ถึ ง เ รื่ อ ง โ ค ร ง ก า ร ท่ี 

 หัวบอนครับท่านประธานครับ ทุกคนถ้วนแต่อาสา

เข้ามาเพ่ือขจัด ปัญหาความทุกข์เดือดร้อน บ ารุงความสุขความ

สะดวกความสบาย ให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกท่านครับ ไม่ว่าจะกี่สมัย 

ไม่มีใครบอกเลยว่า เข้ามาท างานส่วนตัว เข้ามาท างานเพ่ือส่วนรวม

ท้ังนั้น อย่างโครงการท่ี เมื่อ ๒ ท่านเอ่ยถึง คือท่านชวนชื่น แพชนะ 

ท่านสมชาย แก้วคง ท่าน สมชายพูดว่ายังไม่รู้จักเลย ว่าตรงนั้นอยู่

ตรงไหน ท่านชวนชื่นก็พูดเม่ือก้ี  ว่าไม่รู้ผ่านประชาคมผ่านอะไรมาบ้าง

หรือเปล่า ในฐานะท่ีท่านประธาน ก็เป็นคนบางน้ าจืด บ้านบางน้ าจืด หมู่

ท่ี ๘ มีการประชุมกันทุกวันท่ี  ๑๕ ของทุกเดือน ท่านประธานและ

กระผมเองได้เข้าประชุมบ้างไม่ได้ เข้าประชุมบ้าง แต่ท่านก็น่าจะรู้ ผม

เช่ือว่าท่านประธานก็รู้ ว่าส่วนไหนที่ ได้กระท าไปผ่านท่ีประชุมหรือ

เปล่า และก็ที่หัวบอนท่านประธานเองก็ เคยไปพัฒนา ผมจะพาดพิงถึง

ท่ า น ป ร ะ ธ า น  ท่ า น ป ร ะ ธ า น จ ะ ไ ด้ ชี้ แ จ ง ไ ด้ 

 

 

 ด้วยครับ และก็ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งนี้ 

โครงการท่ีบางน้ าจืด  หมู่ท่ี ๘ ได้รับไปก็มีอยู่ ๒ โครงการ โครงการท่ี ๑ 

ก็เขาหัวบอนนี้  งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โครงการท่ี ๒ ซึ่งยัง

ไม่มีใครกล่าวถึงที เมื่อตะกี้ ท่ีผ่านมา ๑๑๐,๐๐๐ บาท ก็คือโครงการ

น้ าประปาถัดไปจาก ท่าเรือซีทราน เลยพ้นบ้านผู้ใหญ่ไปแถวโน้น ซึ่ง

เขาก็เดือดร้อนจริง ๆ  เป็นเทศบาลไม่รู้กี่ปีแล้ว น้ ายังไม่ได้ใช้ ยังต้องซื้อ

กันเป็นรถ ๆ ท่านคิด ดูซิครับว่าเดือดร้อนหรือเปล่า ส่วนท่ีนี่ก็เหมือนกัน

ถ้าท่านสงสัยก็ลอง ไปดูกันได้ครับ ท่ีบางน้ าจืด เมื่อก่อนตอนท่ีหา

เสียง ผมก็ไปเดินเกือบทุก ท่ีไม่ว่าชุมชนใด ไม่ว่าข้ามไปถึงฝ่ายท่า 

ข้ามสะพานไปถึงเกาะแรต ผมก็ ไปเดินกันรอบ ท่านประธานก็ไป แต่

ถ้าอ้างกนัไม่รู้เรื่องแบบนี้ ก็คงเป็น คนท่ีไม่รู้เรื่องจริง ท่านประธานก็คง

จ ะ ต้ อ ง ต อ บ ด้ ว ย ว่ า มั น มี  ค รั บ  

 จึงอยากให้ท่านประธาน อย่างท่ีผมกล่าวอ้าง

พาดพิงไปแล้ว ช่วยชี้แจง ให้เพ่ือสมาชิกเขาได้เข้าใจว่ามันมีตรงนั้น 



 ๒๕ 

และก็ในปีงบประมาณท้ังหมด นี้ในปีนี้ประมาณ ๓ แสนกว่าบาท ท่ี

หมู่บ้านบางน้ าจืดได้รับไป เมื่อปีที่ แล้วก็หลายตังค์อยู่  ผมไม่ได้จดไว้ 

และก็การท างบประมาณของคณะ ผู้บริหารครั้ งนี้  ก็ครบถ้วนไปทุก

ชุมชนน้อยบ้างมากบ้าง มันก็แล้วแต่ เป็นความสะดวก เป็นความ

เหมาะสมของคณะผู้บริหาร ซึ่งมาดูใน งบประมาณ ๒  แสน  และก็ 

๑๑๐,๐๐๐ บาท นี้มันไม่ได้มากมายเลย ส าหรับผมบ้านบางน้ าจืดภายใน

หนึ่งปีที่กระท าจัดงบประมาณลงไป  อย่ า งกั บ ท่ี อื่ น  ๆ  บา งอย่ า ง

มากกว่านี้ก็ไม่เป็นไร ผมสนับสนุนทุก โครงการ ขอให้มันเกิดขึ้นเป็น

ประโยชน์กับชาวบ้านจริง ๆ ไม่ได้ ผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ได้น าพาไป

เท่ียว พาไปฉันพาไปอะไรกันตรงนั้น  

ประธานสภาเทศบาล  ท่านนพดล ครับ ผมไม่อยากให้ใช้ถ้อยค าท่ีหยาบ

ค า บ  บ า ง ค รั้ ง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ความหมายมันก็ออกไปอย่างนั้น  ผมว่า

ขอให้ถอนนะครับ ค าที่ท่าน บอกว่าก่อนท่ีจะพาไปเท่ียว พาไปฉันอะไร

อย่าง นั้น  ขอให้ถอนนะครับ   ถอนนะครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอถอนก็ได้ครับ ท่ีว่าพาไปดูงาน พาไปศึกษาดู

ง า น  ก็ บ า ง ค รั้ ง ก็ มี นิ ม น ต์ 

(นายนพดล ใหม่ปาน) พระไปบ้างผมก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่เคยไป ถ้าเป็น

พระเขาไม่ได้บอกว่าไป กิน ถ้าเป็นพระก็บอกว่าฉันนะครับ แต่ถ้าไม่

สุภาพ ผมขอถอนครับถอน  นั้นแหละครับท่ีผมบอกว่ามันเป็นความต้ังใจ

ของทกุท่านของทุกคน ของ เพ่ือนสมาชิกท้ัง ๑๘ คน ว่าให้ขจัดปัญหา

ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น  บ า รุ ง สุ ข  เ พ่ิ ม 

 

 

 ความสะดวกสบายให้กับคนท้ังเขตเทศบาล ไม่ใช่

เฉพาะเจาะจง หรือว่า ความสะดวกสบายของสมาชิกท่านใดท่านหนึ่ง 

หรือว่าของคณะ ผู้บริหาร ในการท างานครั้งนี้ ในการประชุมแต่ละ

ครั้ง  เราประชุมกัน แค่อย่างเดือนท่ีแล้วผมยกตัวอย่างประมาณ ๔ 

ชั่วโมงเรามารับกัน  ๑๐,๐๘๐ บาท บางคนก็มีมากกว่า เดือนนี้ประชุม

กัน ๒ ครั้ง บางเดือน ไม่ได้ประชุม ก็ยังเอากันอีกรับเต็มกันอีกนั้นแหละ

ครับ เราสมควรตั้งให้ เป็นประโยชน์ของชาวบ้านจริง ๆ ให้เขาท าไป

เถอะครับ ผิดพลาดยังไง มันมีบ้าง มันไม่สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ท า

อย่างไม่ว่าอะไร แต่อยู่ใน พ้ืนฐานท่ีว่าเป็นปัญหาจริง ๆ เป็นแก้ปัญหา



 ๒๖ 

ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น จ ริ ง  ๆ  

 ผมขอให้ท่านประธานโปรดพิจารณาด้วยครับ 

ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณ คุณนพดล นะครับ แต่ท่ีจะให้ผมชี้แจง

ผ ม ค ง ท า ไ ม่ ไ ด้  ถ้ า ชี้ แ จ ง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ต้องไปชี้แจงข้างล่างนะครับ  เพราะฉะนั้น

เป็นค าถามท่ีเพ่ือนสมาชิก สงสัยในเรื่องของรายจ่ายของงบประมาณ 

ถ้ า จ ะ ใ ห้ ชี้ แ จ ง ต่ อ ชั ด เ จ น  

 ก็คงเป็นผู้บริหารนะครับ ครับขอเชิญสมาชิกท่ีจะ

อภิปรายต่อนะครับ  ขอเชิญคุณชัยยะ ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เ พ่ือน

ส ม า ชิ ก  ต ล อ ด ถึ ง ผู้ เ ข้ า 

(นายชัยยะ สุขโข)  ประชุมทุกท่านครับ ผมก็ได้พิจารณางบประมาณ

ร า ย จ่ า ย นี้  

 ท่ีนายกเทศมนตรี  หรือญัตติมาแล้วนะครับ 

นายกเทศมนตรี ท่ีเสนอ ญัตติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ 

ใ น เ ฉ พ า ะ ร า ย จ่ า ย ท่ั ว ไ ป  

 หกสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นบาท พวกรายจ่ายของโรง

รับจ าน า ๕ ล้านกว่า บาทนะครับ ผมนั่งดูอยู่ก็พิจารณาอยู่ สองสามวัน

ก่อนที่จะเข้าประชุม  ผมว่างบประมาณ ๖๗ ล้านนั้น มันก็ไม่น้อย ท่ีอ้าง

ว่าเราไม่มี งบประมาณเราน่าจะไม่สมควรน่าจะพัฒนา

เทศบาลเราได้ ผมก็นั่งดูว่า รายจ่าย ๖๗ ล้านนั้น มันมีรายจ่ายตรงไหน

บ้าง ท่ีมีความจ าเป็นที่ จะต้องจ่าย ก็มาเปิดดูสรุปบัญชีรายจ่ายท่ีมัน

จ าเป็น งบกลางท่ีเราตั้งไว้  เพ่ือจะเอาไปปลดหนี้ ท่ีมันจ าเป็นต้องจ่าย

นะครับ  มีพวกช าระหนี้เงิน ต้นไป ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท ช าระดอกเบี้ยไป 

๔ แสน ผมขออนุญาตอ่าน  เพราะว่ามันต้องจ าเป็นให้เพ่ือนสมาชิกรู้ ผู้

ท่ีเข้าประชุมได้รับทราบกัน นะครับ ช าระเบี้ยต้น ๒,๗๐๐,๐๐๐ กว่า 

ช าระดอกเบี้ย ๔๐๐,๐๐๐  กว่า สมทบเงินประกันสังคม ๘๕๐,๐๐๐ เงิน

ช าระเบี้ยยังชีพผู้ป่วยอีก  ๒๔๐ , ๐๐ ๐   ร า ย จ่ า ยต ามข้ อ ผู ก พั น 

๑ , ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  ส า ร อ ง จ่ า ย  

 

 

 ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือพิเศษ ๖๐๐,๐๐๐ 



 ๒๗ 

บาท เงินสมทบ บ าเหน็จบ านาญ ๘๗๐,๐๐๐ เงินช่วยเหลือค่า

รักษาพยาบาลผู้รับ บ านาญ ๑๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้เป็นรายจ่ายท่ีมัน

ต้องจ่ายครับท่าน ประธาน พอเราจ่ายตรงนี้ผมรวมดูแล้ว ๗ ล้าน

กว่า นะครับ แต่ รายจ่ายต่อไปนี้ท่ีจ าเป็นต้องจ่ายอีก มาในหมวด

ของเงินเดือนพนักงาน  ข้าราชการ เงินเดือนของสมาชิกสภา 

ค่าตอบแทนนายก เงินเดือนนายก ท้ังปี ๙ แสนกว่าบาทนะครับ มีเงิน

ค่ า ต อ บ แ ท น ต า แ ห น่ ง น า ย ก  

 รองนายก ๒๓๐,๐๐๐ กว่าบาทนะครับ ตรงนี้ 

เ งิ น เ ดื อ น พ นั ก ง า น 

  ๑๑ ล้าน เงินเพ่ิมต่าง ๆ ตรงนี้นะครับ รวมแล้ว 

๒๖ ล้าน และเรื่อง ต่อไปท่ีมันจ าเป็นต้องจ่ายอีก ก็ค่าใช้จ่ายในเรื่อง

พวกค่าไฟฟ้า พวก น้ าประปา พวกนี้ครับท่านประธาน ผมรวมดูแล้ว 

ผมดูจากข้อมูลท่ีเขา สรุป ค่าสาธารณูปโภค มีค่าไฟฟ้า ๑,๓๐๐,๐๐๐ 

ค่าน้ าประปา  ๖๐๐,๐๐๐ กว่า ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าต่าง 

ๆ รวมแล้ว ๒ ล้าน กว่าบาท ๒,๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ถ้า เราเอา

สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเอามา รวม รวมท้ังหมดมีเงินเดือน มีค่าใช้จ่าย

ไฟฟ้า มีค่าเป็นหนี้เขาท่ีจะต้อง จ่าย ผมรวม ๆ ดูแล้ว ๓๖ ล้านกว่า

บาท ถ้าเราดู ๓๖ ล้านกว่าบาท กับ งบประมาณท่ีต้ังมา ๖๗ ล้าน หักดู

แ ล้ ว ก็ เ ห ลื อ ป ร ะ ม า ณ  ๓ ๑  ล้ า น 

 ๓๑ ล้านเนี่ย สรุปมันก็เอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่าง ๆ 

ในเรื่องขอชุมชนบ้าง  ในเรื่องเขาจ าเป็นในส านักงานบ้าง แต่ผมสงสัย

จั ง ว่ า  ท า ไ ม ตั ง ค์ ท่ี 

 ยังเหลืออยู่ ๓๑ ล้านนั้น มันถึงได้ลงไปชุมชนแค่ 

๑ ๐  ล้ า น ก ว่ า บ า ท  

 ในโครงการสร้างพ้ืนฐาน ด้านเดียวด้านท่ีพ่อแม่พ่ี

น้องเดือดร้อน ไม่ว่า จะเป็นซอย ๔ ซอย ๖ ชลคราม ท่ีนายกเคยยื่น

ญัตติมาเสนอใช้เงิน สะสม ท่ีว่าเราจะเอาไปใช้ในปีงบประมาณปี ๕๗ 

นายกก็ยังมาขอเงิน สะสมอีก ผมดูยื่นญัตติมาสมัยประชุมนี้ ท่ีเราว่า

เอาเข้ามาใน งบประมาณรายจ่าย นายกก็มาต้ังในโครงการ

พ้ืนฐานท่ีเดือดร้อนจริง ๆ  ผมรวมดูแล้ว  ผมรวมดู  ๑๑ โครงการ

ประมาณ ๓,๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  นี้ผมว่างบประมาณรายจ่ายตรงนี้ มัน

ไปลงถึงพ่ีน้องชาวบ้านน้อย เป็น การบริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสม ไป

อ ยู่ ใ น โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง  ๆ  

 ในเทศบัญญัติเล่มนี้มันเยอะแยะไปหมด ไปอยู่



 ๒๘ 

เยอะแยะไปหมดต้ังกัน เต็มหมด ถึงชาวบ้านน้อย ๑๑ โครงการ แล้ว

โครงการ ๑๑ โครงการ    โครงการติดต้ังโครงเหล็กประชาสัมพันธ์ใน

เขตเทศบาล โครงการท่ี ๑   โครงการท่ี ๒ เป็นโครงการก่อสร้างคู

ร ะ บ า ย น้ า ชุ ม ช น ท า ง ข้ า ม 

 

 

  ๖๐๐,๐๐๐ บาท เนี่ยท่ีได้โครงการท่ีมันจ าเป็นจริง 

ๆ ท่ีมาถึงชาวบ้าน แล้วไปอ้างอยู่ตลอดว่า ไม่มีงบประมาณมันไม่จริง

ครับ พอมาโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์หลวงพ่อจ้อย ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

โครงการนี้ผมชอบจริง  ๆ ตรงนี้ ใช้ ได้  โครงการพัฒนาแหล่ ง

ท่องเท่ียวเขาหัวบอน นี้อธิบายไป แล้ว พอมาโครงการก่อสร้างวงเวียนสี่

แยกโรงเป็ด ๔๐๐,๐๐๐ บาท  โครงการน้ าประปา หมู่ ๘   ๑๑๐,๐๐๐ บาท 

โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓๒๕,๐๐๐ บาท โครงการ

ก่อสร้างคูระบายน้ า บ้านนาง วิไลรัตน์ ๔๑๐,๐๐๐ บาท โครงการ

ก่อสร้างสะพานเดินเท้าบ้านปาก ดอนสั ก  ๖  จุ ด  ๔๖๘ ,๐๐๐  บาท 

โครงการก่อสร้างสะพานเดินทางชุมชน ท อ ง ไ ม ล์  ๘ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท 

ปรับปรุงส านักงานห้องอารยะ นี้ครับ ๑๑  โครงการ นี้  ๓ ล้านกว่า

บาทเองครับท่านประธาน จากงบประมาณท่ี เราตัดความจ าเป็นไปแล้ว

ท่ีเหลือ ๓๑ ล้าน ผมไม่ทราบว่าผู้บริหารคิด ยังไงนะครับว่า โครงการ

ท าไมมันไม่ได้เอามาถั่วเฉลี่ยกัน อย่างชุมชน ทองไมล์ครับ ผมเป็น สท.

ชุมชนทองไมล์ ๒ ปีแล้วท่านประธาน ปีที่แล้ว ขยายเขตน้ าประปาไปวัง

หิน ก็ยังไม่ได้ด าเนินการท าที ๒๐๐,๐๐๐ บาท   ปีนี้  ท่านประธานรู้

ไหมครับว่า ท่านผู้บริหารสนับสนุน มีโครงการ ส ะ พ า น เ ดิ น เ ท้ า

โครงการเดียวครับ ๘๐,๐๐๐ บาท โครงการสะพานเดิน เท้า ๘๐,๐๐๐ 

บาทในปี ๕๗ ท่ีจะท าให้พ่ีน้องชาวชุมชนทองไมล์ เราก็ ประชาคมท า

กันมาเยอะแยะไปหมดโครงการแต่เราได้ ๘๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่รู้ ได้ท า

วันนี้ แล้วท่ีนายก ผู้บริหารท าให้เหลือถึงชาวบ้านน้อยท่ีสุด นั้ น  ผ ม

ว่าผู้บริหารไม่ได้พิจารณาในงบประมาณรายจ่ายท่ีหน่วยงาน ต่ า ง  ๆ 

เ ส น อ เ ข้ า ม า นั้ น  มั น น่ า จ ะ  น า ย ก อ า จ จ ะ ดู ไ ม่ ล ะ เ อี ย ด 

 ผมยกตัวอย่าง ในหมวดงานบริหารท่ัวไป งบ

ล ง ทุ น ค่ า ค รุ ภั ณ ฑ์ เ นี่ ย   

 ต้ังเอาไว้โครงการจัดซื้อชุดประกอบพิธีศาสนา ท่ี

คุยกันตั้งเอาไว้  ๙๐,๐๐๐ แต่ผมไล่แล้ว ๑.๒) โครงการจัดซื้อโต๊ะ 

เหล็กอเนกประสงค์ ฉากหลัง ๕๐,๐๐๐   ๑.๓) โครงการจัดซื้อลิ้นชัก 



 ๒๙ 

๑๖,๐๐๐ โครงการ จัดซื้อตู้เอกสาร โครงการจัดซื้อโต๊ะ พร้อมเก้าอี้ 

โครงการปรับปรุง บอร์ดประชาสัมพันธ์ โครงการซื้อเครื่องสแกน

ลายนิ้วมือ พวกนี้ตั้งไว้  ๔๐,๐๐๐ โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งสาย

ไมโครโฟน ๓๐,๐๐๐ จัดชื้อ กล้ อ ง ว ง จ รปิ ด  ๑๐๐ , ๐ ๐๐  แ ล ะ มี ค่ า

บ ารุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์  ๑๐๐,๐๐๐ อันนี้ค่ าบ ารุ งปรับปรุง

ครุภัณฑ์ต้ังกันไว้ทุกปีนะครับ และก็ มาค่าบ ารุงรักษาปรับปรุงท่ีดิน 

อี ก  ๒ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  พ ว ก นี้  มั น ส ม ค ว ร ท่ี จ ะ 

 

 

 เอาต้องกระจายไม่ใช่ว่าเราซื้อเข้ามาท ากันใน

ส านักงาน ปรับปรุงที่ดิน  ต้ังกันท าไมต้ัง สอง สามแสน เป็นค่าใช้จ่าย

บ ารุงซ่อมแซมสร้างหรือ ปรับปรุงท่ีดินสิ่งก่อสร้าง ท่ีอยู่รับผิดชอบใน

การซ่อมแซม บางกองไม่ใช่ ได้ต้ัง ผมถามว่าถ้านายกบอกว่าจ าเป็นท่ี

จะต้องตั้ง บางแผนงานก็ไม่มี  มันก็จ าเป็นแต่เราต้องรู้ว่างบประมาณ

เรามีจ ากัด เพ่ือท่ีจะกระจายไป ให้ถึงพ่ีน้องประชาชน ไม่ใช่ว่าเรามี

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ห ลื อ อ ยู่  เ ร า ท า ไ ด้ แ ค่ นี้ 

 ผมเห็นว่าไม่เหมาะสม เราจะท ายังไงก็ได้   มัน

พั ฒ น า ไ ป ไ ม่ ไ ด้ ค รั บ   

 เราต้องพยายามดู หาตรงไหนท่ีพบจะใช้ได้

ปรึกษากัน แล้วมาถึงพี่น้อง ประชาชนให้มากท่ีสุด ในปีนี้โครงสร้าง

พ้ืนฐานเป็นเรื่องที่จ าเป็น ซอย ๔  ซอย ๖ ก็จ าเป็นได้แค่นี้ ไปท าแค่ซอย 

๔ ซอย ๖  สองซอยโครงการก็ ๔  ล้านกว่าแล้วครับท่านประธาน นี้อยู่ ๓ 

ล้านไม่ได้อะไรเลย มันต้องหา ตัดสิ่งท่ีไม่จ าเป็นออกแล้วมาเพ่ิมอย่าง

น้อยได้ หก เจ็ด ล้านต่อไป ผม เ ชื่ อ ว่ า เ ท ศ บ า ล น่ า จ ะ ไ ป ไ ด้ 

เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ผ ม ส รุ ป ว่ า เ ท ศ บั ญ ญั ติ นี้  

 ไม่เหมาะสมท่ีจะพัฒนาให้พ่อแม่พ่ีน้องประชาชน

ใ น ปี  ๕ ๗  

 ได้ครับขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอบคุณ คุณชัยยะ นะครับ ครับขอเชิญ

ผู้บริหารครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภา เพ่ือนสมาชิก ผู้เข้าร่วม

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น 



 ๓๐ 

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) นะครั บ  ก็ ขอขอบคุณ เ พ่ื อนสมาชิก ท่ี

พยายามอธิบาย ในส่วนต่าง ๆ ของ งบประมาณนะครับ  ผมก็ไม่

อ ย า ก ต่ อ ล้ อ ต่ อ เ ถี ย ง กั น น ะ ค รั บ  

 โดยภาพรวมของงบประมาณแต่ละกอง เพ่ือน

สมาชิกก็พยายามจะ ชี้แจงแต่ละโครงการดูแล้วไม่เหมาะสมบ้าง ผมก็

ไม่อยากจะไปต่อล้อต่อ เถียงด้ วยนะครับ  ผมดู ในภาพของการท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี นะครับ ต้ังแต่ปี ๕๖ และก็ปี ๕๗ ท่ีเราก าลัง

พิจารณากันอยู่นี้นะครับ  เพ่ือนสมาชิกก็บอกงบประมาณ การลงทุนปี 

๕๗ น่าจะได้มากว่านี้นะ ครับ ผมก็ฝากเรียนเพ่ือนสมาชิกอย่างนี้ 

ต้ั ง แ ต่ ผ ม เ ข้ า ม า บ ริ ห า ร เ นี่ ย  

 ปี ๕๖ เราท างบประมาณ เพ่ือนสมาชิกหลายคน

จ าได้ ผมเคยบอกว่า ต้ังแต่ผมเข้ามาบริหารเนี่ย ต้ังแต่ปี ๕๕ งบลงทุน

ย้อนหลังไป เรามีไม่ถึง  ๓ ล้านนิดๆ  หรือ ๒ ล้าน ปี ๕๕ แค่ ๒ ล้าน

กว่าบาท ผมเข้ามาปี ๕๖  ท างบประมาณเนี่ย ผมเกลี่ยตัดจากทุกกอง 

จากเจ้าหน้าที่หลายกอง พยายามตัด พยายามเกลี่ยในเรื่องท่ีจะไป

เ ท่ี ย ว ไ ม่ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ที ไ ม่ 

 

 

 จ าเป็น ท่ีไปสร้างภาพให้กับผู้บริหาร ผมตัดหมด

เลย ผมพยามเกลี่ยให้ ได้งบท่ีจะไปแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง ให้ได้มาก

ท่ีสุด ปีแรกผมได้มา ๖  ล้านกว่าบาท เงิน ๖ ล้านกว่าบาทนี้ ต้องตัดใน

ส่วนท่ีเราจะเดินทางไปดู งาน ท่ีจะไป เ ท่ียว ท่ีไม่จ า เป็น ตัดออก

ห ม ด แ ล้ ว  เ ก ลี่ ย สุ ด  ๆ  แ ล้ ว  ไ ด้ ม า   ๖  

 ล้านกว่าบาท แต่ในส่วน ๖ ล้านกว่าบาท เรา

ไม่ได้บอกว่าต้องไปท าคูน้ า  ๖ ล้านกว่าบาท ท าถนน ๖ ล้านกว่าบาท 

เราต้องแยกไปท าเรื่อง คุณภาพชีวิต เรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน แค่ส่วนหนึ่ง

นะครับ นี้ของปี ๕๖  มาปีนี้ เพ่ือนสมาชิกเนี่ย ดูเทศบัญญัติดูเฉพาะ

บางส่วนดูไม่จบนะครับ  หรือไม่ต้ังใจจะดู เลือกจะดูแต่เฉพาะท่ีจะ

เอามาอภิปราย และจะไม่ท า  ลองรวมดี ๆ ว่างบประมาณปีนี้ งบลงทุนท่ี

บริหารเอาไปช่วยชาวบ้าน  แก้ปัญหาให้กับ พ่ีน้องชาวบ้าน เอาไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ต้ัง ๗ ล้าน กว่าบาท ต้องพูดความจริงให้หมดซิ

ครับ บอกชาวบ้านให้หมดซิครับ ได้  ๗ ล้านกว่าบาท เพ่ือนสมาชิก

บอกว่าแล้วท าไมท าคูน้ า โครงสร้าง พ้ืนฐานแค่ ๓ ล้านกว่าบาท เรา

มีปีนี้ตั้ง ๖๗ ล้านบาท แล้ว ๓๗ ล้านไป อยู่ไหน  



 ๓๑ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ครับคุณชัยยะ จะประท้วงหรือจะอะไรครับถ้าถูก

พ า ด พิ ง เ ดี๋ ย ว ร อ ใ ห้ ท่ า น 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) นายกชี้แจงเสร็จแล้วท่านค่อยขึ้นมาชี้แจง

ใ น ส่ ว น ท่ี พ า ด พิ ง น ะ ค รั บ  

 ครับนายกต่อครับ 
 

นายกเทศมนตรี นะครับ งบลงทุนเรารวมท้ังหมดเนี่ย ปีนี้ได้ต้ัง ๗ 

ล้ า น ก ว่ า บ า ท  เ พ่ื อ น 

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) สมาชิกลองค านวณดูปีท่ีแล้วกันปีนี้ กับ ๕ ปี 

ย้อนหลังที่ไม่เกิน ๒ ล้าน กว่าบาท ๓ ล้านบาท ผมไปนั่งดูมา เราไม่

ไปไล่บี้ ว่าผู้บริหารชุดเก่าเขา ท างบลงทุนมาน้อยท าให้ชาวบ้าน

น้อยเราไม่ไปว่ากัน เราไม่ว่ากัน ท่ีนี้ เราเข้ามาบริหารท ายังไงก็ได้

ให้มันดีกว่าเก่า ให้มันดีกว่าเดิม ให้มันมี ประโยชน์กับชาวบ้าน วันนี้

เพ่ือนสมาชิกทุกคนก็อ้างว่าท าเพ่ือชาวบ้าน  พ ว ก ผ ม ไ ม่ ไ ด้ ท า เ พ่ื อ

ช า ว บ้ า น ห รื อ ค รั บ  วั น นี้ ง บ ล ง ทุ น ร ว ม กั น ท้ั ง ห ม ด 

 ๗ ล้านกว่าบาท แต่เพ่ือนสมาชิกบอกแค่ว่าท าไม

ท าโครงสร้างพื้นฐาน แค่ ๓ ล้านกว่าบาทเอง ไม่เกิดประโยชน์ ท าไมไม่

พู ด ท้ั ง ห ม ด ล่ ะ ค รั บ  

 ว่า ๗ ล้านกว่าบาท ลองดูในเทศบัญญัติว่าเราจะ

ท าอะไรบ้าง โครงการ ท่ีเป็นประโยชน์ให้ผู้สูงอายุกับตลาด คุณภาพ

ชีวิต เราจ าเป็นต้องท าไป พร้อมกัน ในขณะเดียวกันเราจ าเป็นต้อง

ประชาสัมพันธ์เมือง ยกท าไม ครับยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ยกไป

ท าไม ยกให้มีภาระเพ่ิมเติม เราถือ ว่าเป็น ๑ ใน ๕ ของสุราษฎร์ ท่ีเป็น

เทศบาลเมือง เราล่าหลังกว่าเพ่ือน ด้วยซ้ า เพราะไม่รู้อะไรซักอย่างหนึ่ง 

เรามีแต่รายจ่าย เพราะคาดหวัง ว่ ายกฐานะ เป็น เมื อ งมี ร ายได้  มี

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ ข้ า ม า เ ย อ ะ  ไ ป อ้ า ง ช า ว บ้ า น  

 วันนี้พวกเราอยู่กันอย่างสวยหรู เทศบาลหรูหรา 

แต่รายจ่ายจริง ๆ  ครับ ภาระจริง ๆ งบประมาณ ๖๗ ล้านเนี่ย ไม่ใช่

ว่าหักค่าใช้จ่าย ประจ าเสร็จ เหลือ ๓๐ กว่าล้าน นายกเอาไปไหน 

พูดมาได้ยังไง ทุกคน ก็รับรู้ รับรู้ด้วยไม่ใช่ไม่รับรู้ทุกคน เอกสารคู่มือ

พวกเราถือเทศบัญญัต ิสมาชิกถือ พวกผมก็ถือนะครับ แต่เพียงแต่ว่าการ

จัดท างบลงทุนใน โครงสร้างพ้ืนฐาน มันต้องเกลี่ยถั่วเฉลี่ยว่า เมื่อ

ชุมชนท่ีแล้วได้อะไรไป บ้าง ปีนี้ควรจะได้ชุมชนอื่นบ้างจะกระจาย

ค ร อ บ ค ลุ ม ไ ป ใ ห้ ท้ั ง ห ม ด  



 ๓๒ 

 ในกรณีท่ีเพ่ือนสมาชิกบอกว่าท าไมคูระบายน้ า

เดือดร้อนหลายชุมชน  ไปท าวงเวียน นะครับ ผมนั่งฟังก็ไม่อยากต่อล้อ

ต่อเถียง ว่าแต่ละ โครงการท่ีเราเลือก ผ่านเวทีประชาคม เวที

ชาวบ้าน ผ่านสมาชิกพวก เรา แล้วถึงมาสั่งการ ให้ช่างไปส ารวจ

ประมาณการตามราคา นะครับ  แต่ผมเรียนเพ่ือนสมาชิกอย่างนี้นะ

ครับ ว่าเราต้องคุยให้หมด พูดความ จริงกับชาวบ้าน ผมบอกสมาชิก

ทุกคนพวกเราไม่ต้องไปสร้างภาพ อัน ไหนท าได้ก็ได้ ท าไม่ได้บอก

เขาว่าท าไม่ได้ ผมบอกพูดอยู่ตลอดว่าตังค์ งบประมาณเทศบาลไม่ได้

อยู่ในกระเป๋าผม พวกเราทุกคนเป็นผู้อนุมัติ  พวกเราทุกคนเป็นผู้ให้ 

ผมมีหน้าท่ีเสนอพวกเรารับรู้กันหมด แต่วันนี้ดู ฟังเหมือนชาวบ้าน

จะรับรู้ว่าตังค์ท้ังหมดมันอยู่กระเป๋านายก นายกไม่ ท า  ใ ช้ เ งิ น ไ ม่ ถู ก

ป ร ะ เ ภ ท ใ ช้ เ งิ น ไ ม่ ถู ก  เ งิ น ซั ก บ า ท มั น ไ ม่ ไ ด้ อ อ ก จ า ก ผ ม  

 มันออกจากห้องนี้ มันออกจากสมาชิกทุกท่าน 

หลายโครงการท่ีมัน เกิดขึ้น ท่ีมันผ่านไปในปี ๕๖ พวกเรายกมือให้

ชาวบ้านเขาขอบคุณเพื่อน สมาชิก ไม่ใช่เฉพาะ ๘ คน หรือเฉพาะบาง

ค น  เ ข า ข อ บ คุ ณ ท้ั ง ห ม ด  

 คนบางน้ าจืดยังขอบคุณสมาชิก เขต ๒ เขต ๓ ว่า

ยกมือให้เขา วันนี้ก็ เหมือนกันผลท่ีได้ไม่ใช่ผู้บริหารอย่างเดียว

สมาชิกมีส่วนในการผลักดัน โครงการ เราสามารถไปคุยได้ว่าผมเป็นคน

หนึ่ง แม้ไม่ได้อยู่ในบางนาง  ไม่ได้อยู่ในบางน้ าจืด แต่ผมเป็นคนหนึ่งท่ี

สนับสนุนโครงการท่ีเกิด ปร ะ โยชน์ กั บชาวบ้ าน  แ ต่ วั นนี้ มั นดู

เหมือนกับว่าพยายามจะไม่ให้ ผู้บริหารเดินได้จะไม่ให้ท าได้ โดยใช้

กระบวนการสภา โดยใช้วิธีการ ปล่อยข่าว จะไม่ให้ผู้บริหารมีผลงาน 

จะให้ติดล็อก ใช้วิธีบอก ข้าราชการเก่าๆ  มาปล่อยเกียร์ว่างอยู่

ตลอด ใช้วิธีนี้อยู่ตลอด  ผมถาม ตรง ๆ ว่าเพ่ือนสมาชิกพวกผม หรือ

ผู้บริหารเก่าก็แล้วแต่ เราทะเลาะ กันเรื่องอะไร ผมเคยไปท าอะไรให้มัน

เ ดื อ ด ร้ อ น  ผ ม ขั ด ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ เ รื่ อ ง 

 

 

 ส่วนตัวกันบ้างไหม ผมไม่ได้มีอะไรเรื่องส่วนตัว

กันเลย ผมก็ยังงงว่าเรา ทะเลาะกันเรื่องอะไร  เราไม่พูดกันเรื่องกัน

อะไรนะครับ จริง ๆ เป็น เรื่องของานเป็นเรื่องของชาวบ้านถ้วน ๆ 

แต่ประเด็นหาความชอบธรรม ให้กับตัวเอง ว่าทุกคนท าหน้าท่ีให้กับ

ชาวบ้านอย่างเต็มท่ี ประเด็นมันอยู่ ตรงนั้น พวกผมก็ไม่ได้บอกว่าข้างผม



 ๓๓ 

จะถูกต้องตลอด แต่พวกท่านก็ ต้องคิดเหมือนกัน มันก็คิดว่าคนอื่น

มันไม่ได้ตลอด ผมก็คิดว่าคนอื่นก็ไม่ ดี ผมก็ดี  แต่ผมพยายามถอย

และนั่งนึกอยู่ การประชุมครั้งท่ีผ่านมาผม ไม่ได้ เข้าประชุม เ พ่ือน

สมาชิกก็พาดพิงบ้างแต่ผมก็ไม่ถือสา เพราะเรา ไม่ได้โกรธแค้นกัน

ใ น เ รื่ อ ง ส่ ว น ตั ว  แ ต่ วั น นี้ คุ ณ กั น เ รื่ อ ง ง า น ถ้ ว น  ๆ  

 นะครับ แต่ทุกประเด็นท้ังหมดในงบประมาณ

รายจ่ายผมเชื่อเหลือเกิน สมาชิกท้ังหมด ต้ังธงมาจากบ้านว่าจะให้

หรือไม่ให้คุยกันมาหมดแล้ว  สรุปกันมาหมดแล้ ว  ผมไม่อยาก

เสียเวลาจะไปตอบประเด็นท่ีเพ่ือน สมาชิกถามด้วยซ้ าไป มาถาม แล้ว

สรุปสุดท้ายพวกเรามีธงมาจากบ้าน  ว่าจะให้หรือไม่ให้แต่พยายาม

จะเบี่ยงเบนประเด็นว่าเทศบัญญัตินี้ท า โดยมิชอบ แต่ละโครงการไม่

เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน เพราะฉะนั้นผม ไม่ รู้ เ สี ย เ วลาไปชี้ แจ ง

ท าไมเหมือนกัน เราใช้เวลาชี้แจงปีที่แล้วท้ังปีผมนั่ง ดู  ในกา รปร ะชุ ม

ของพวกเราสรุปสุดท้ายพวกเรามีธงมาจากบ้าน  แม้กระท่ังการใช้เงิน

สะสมเนี่ย หลายคนเพ่ือนสมาชิก ผมเสียใจ จะรู้ จริง หรือไม่รู้  หรือ

แกล้งไม่รู้ไปบอกชาวบ้าน เขาไว้แก้ปัญหาไฟฟ้าไหม้  แก้ปัญหาน้ า

ท่วม สมาชิกใหม่ผมยังไม่ว่า อาจจะไม่ทราบ หรือเอา ระเบียบไปแจ้ง 

ผมไมว่่า แต่คนท่ีเคยเป็นสมาชิกสภา มาสองสาม ส มั ย เ นี่ ย  ท่ า น

ประธานก็คนหนึ่งท่ียกมือให้การสนับสนุนการใช้เงินสะสม  เ ดี๋ ย ว

ช่วงบ่ายผมจะชี้แจงให้ฟังเงินสะสมท้ังหมด ท่ีเขาเคยใช้เนี่ย เพ่ือน

 สมาชิกไม่เคยทราบ ไม่เคยรู้ ว่าท่ียกมือให้เนี่ยไป

ท าอะไรบ้าง จ ากันได้ ไหมนะครับ แต่วันนี้ประเด็นว่าท าไมไม่เอาใส่ใน

ง บ ป ร ะ ม า ณ ป ร ะ จ า ปี 

 ๔ ล้านกว่าบาท ใส่ไป ๔ ล้านกว่าบาท อย่างอื่นก็

ไม่ต้องท าเลย ชุมชน อื่นก็ไม่ได้ท า เราพูดความจริงกันท าไมไม่ใส่ใน

งบประมาณ เดี๋ยวช่วง บายผมจะเปิดให้ดูว่าเงินสะสม ท่ีพวกเรา ท่ี

สมาชิกเก่า ท้ังหมดเคยยก มือให้ ท้ังหมดเคยยกมือสนับสนุนยกไปได้

ยังไง ท าไปได้ยังไง วันนี้เรา คิดกันบ้างไหม นอนหลับกันบ้างไหมครับ 

แต่เราพูดไปก็แค่นั้น เพราะ เพ่ือนสมาชิกทุกคนมีธงมาจากบ้านว่าจะให้

ห รื อ ไ ม่ ไ ด้  เ ข า ส รุ ป กั น ไ ป 

 เรียบร้อย สงสารสมาชิกท่ีเป็นสมัยแรกไม่รู้

ร า ย ล ะ เ อี ย ด  ไ ด้ ข้ อ มู ล ม า งู  ๆ 

 

 



 ๓๔ 

  ปลา ๆ ไปบอกชาวบ้าน อันนี้ถูก อันนี้ไม่ถูก นายก

ไปใส่งบประมาณเกิน ไม่ถูกต้อง ต้องไปแก้ปัญหาน้ าท่วม ไปแก้ไฟไหม้ 

เอาไปใช้อย่างนี้ใช้ไม่ ถูก ผมไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียง เรื่องระเบียบ

เสียเวลามากเลยครับ   เราควรจะรู้มากกว่านั้น หรือท่านรับข้อมูลเฉพาะ

ด้านเดียว หรือไม่รู้  หรือเขาไม่สอนให้รู้  หรือครับ หรือเราไม่ได้รู้

กันเองบ้างเหรอครับ ว่าอัน ไหนถูก อันไหนควร อันไหนไม่ควร อัน

ไ ห น ผู้ บ ริ ห า ร ท า ไ ป ถู ก ต้ อ ง  

 อันไหนถูกต้อง ท่านยกมือให้สนับสนุนโครงการ

เนี่ย ชาวบ้านเขายินดี กับ ท่านด้วย  เพราะ ท่าน เป็นคนหนึ่ ง ท่ี เป็น

ผู้สนับสนุน ผมมีหน้าท่ีเสนอ การใช้งบประมาณของเทศบาลไม่ได้อยู่ใน

กระเป๋าผม แต่วันนี้พวกเรา ต้ังธงกันมาแล้ว ว่าจะไม่ให้ผู้บริหารเดินได้ 

ใน ๔ ปีที่เหลือจะไม่ได้เดิน ได้ ยังใช้วิธีการอย่างนี้ตลอด ผมถามว่า

ท าไมหยุดบ้างครับ  ลองถอย มาอยู่กลาง  ๆ  ไม่ ต้องมาเข้าข้าง

ผู้บริหาร ลองถอยมาดูหน่อย เราท า หน้าท่ีกันเต็มท่ีหรือยัง นะครับ 

เราลืมไปการถือพรรคถือพวกเป็นเรื่อง ปกติ ผมก็เป็นคนหนึ่งท่ีถือ แต่

ผมไม่เข้าข้างในพรรคพวกสมาชิกท่ีไม่ ถูกต้อง ไม่เข้าข้างเด็ดขาด ผม

แนวผมเป็นอย่างนี้ชัดเจนเหมือนกัน ผม ว่าใครผมจะว่าใส่หน้าไม่มีแอบ

จบก็คือจบ แต่คนท่ีผมรับไม่ได้ก็คือรับ ไม่ได้ ถ้าจิตสามัญส านึกคิดได้

แค่นี้ลองถอยมาดูซักนิดนึง พวกผมก็จะ ให้สมาชิก ผู้บริหาร ลงถอยมา

ทบทวนตัวเอง ทบทวนการท าหน้าที่ของ ตั ว เอ ง  ว่ าท าดีหรื อยั ง 

ไม่ใช่ประชุมครั้งนึงจะอ้างแต่ชาวบ้าน ชาวบ้าน ฝากมา  ชาวบ้ าน

เดือดร้อนมา กระจายมา แต่การประชุมต้องการไปปิด กั้ น ไม่ ให้ คน

ไปเข้าบ้าง หรือ จะถ่ายทอดเหมือนต้องการจะปิด แต่ ในขณะท่ีผม

เป็นผู้บริหาร ผมต้องการจะเปิด ผมต้องการจะบอกข้อมูล ค ว า ม จ ริ ง

ท้ังหมดท่ีเราบริหารมา ท่ีเคยท าอะไรมาในเทศบาลเนี่ย วันนี้ ผมก็ท่ีจะ

เดินต่อและก็บอกความจริงกับชาวบ้าน บอกสมาชิกทุกคน  เอาเรื่อง

จริงมาพดูกัน แล้วพูดกันให้หมด จะไม่เอาดีใส่ตัวเองชั่วให้คน อื่ น

เด็ดขาด นี้แนวทางการบริหารผม เพราะฉะนั้นเทศบัญญัติปี ๕๗  

 ท่ีท าเพ่ือนสมาชิกจะวิเคราะห์ยังไงหรือจะติงยังไง 

ก็สุดแล้วแต่นะครับ  ผมก็ไม่ต่อล้อต่อเถียง เพราะธงเรามีกันอยู่แล้วนะ

ครับ ก็เรียนท่าน ประธานแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับพอดีมีพาดพิงถึงผมนิดนึงครับ การถ่ายทอด

ซึ่งการถ่ายทอดจริงๆ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  นะครับ  ผมบริหาร



 ๓๕ 

ต้ อ ง ข อ  ข อ ต่ อ ส ภ า ผ ม จ ะ ไ ด้ ข อ อ นุ มั ติ จ า ก ส ม า ชิ ก 

 นะครับ ในเมื่อไม่ขอผมก็ไม่รู้จะท ายังไงนะครับ  

ข อ ใ ห้ เ ข้ า ใ จ ด้ ว ย  จ ริ ง  ๆ  

 พวกเราอยากจะให้ถ่ายทอดนะครับ ขอเชิญคุณ

ชัยยะ ซึ่งถูกพาดพิง 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก ผมชัยยะ 

สุขโข เม่ือก้ีนายก(นายชัยยะ สุขโข)  บอกว่าผมโกหกว่า ๗ ล้านกว่า

บ า ท  ไ ม่ ใ ช่  ๓  ล้ า น ก ว่ า บ า ท  ค รั บ ผ ม 

 รู้ครับนายกว่า ๗ ล้านกว่าบาท แต่ท่ีผมบอกว่า ๓ 

ล้านกว่านี้ ผมบอก เฉพาะโครงการสร้าง พ้ืนฐานท่ีมันจะตกกับ

ชาวบ้าน โครงการอื่นมันก็ ยังมีเยอะ ไม่ใช่ ๗ ล้าน มันต้ัง ๓๐ กว่าล้าน 

ไม่ใช่ ๗ ล้าน ท่ีท ากัน แต่ โครงการด้ านก่ อสร้ า ง พ้ืนฐานมันถึ ง

ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนบ้านเราก็รู้ กันอยู่พ้ืนท่ีไม่เหมือนกันบ้านอื่นมัน ๓ 

ล้านกว่าบาท ไม่ได้โกหกครับ  แล้วเรื่องท่ีว่าพวกผมไม่ให้เขาเข้ามา

ประชุมสภา พยายามปกปิดกั้น  นายกต้องการให้เข้า ไม่ได้เคยปกปิด

เลยครับ เราร่างว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภา เปิดให้ชาวบ้ าน 

ประธานผมรู้ว่าไปแจ้งให้ชาวบ้านเข้ามา ประชุมทุกครั้ง นี้ถ้าขอให้

ถ่ายทอดสดพวกผมก็นั่งคุยกันแล้วว่า ผม ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ ข า ไ ด้

ถ่ายทอดสด นายกว่าผมโกหกปกปิดนี้ แกก็ปกปิด เหมือนกันเรื่องอย่าง

นี้ พวกเราสภาไม่ได้ปกปิดพร้อมท่ีจะให้ใครเข้าฟัง  ได้ตลอด เปิด

มาครั้งแรกก็เปิดร่างข้อระเบียบข้อบังคับการประชุมแก้ไข แปรญัต ติกัน

มาเรียบร้อยแล้ว เราไม่ได้ปกปิดครับ แล้วในเรื่องของการ ต้ังธงนั้น 

ผมไม่ได้ ต้ังธงครับนายกครับ ผมไปดูกันจนปวดหัวหมดแล้วใน

 งบประมาณรายจ่ายนี้ ก็ท่ีผมอภิปรายไปแล้วไม่

ต้องพูดกันมาก มันไม่ เหมาะสมท่ีจะหาว่า พวกผมต้ังธงกันมาจากบ้าน

มันไม่จริงครับ  ความคิดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันครับ เรามองไป

อย่างนี้ ท่านก็มองไป อีกอย่างหนึ่ง จะให้พวกผมผ่านไปได้ยังไงว่า ท่ี

ผ ม อ ภิ ป ร า ย ไ ป เ มื่ อ กี้  

 ผมก็สรุปแล้วว่ามันไม่ เหมาะสมท่ีจะใช้จ่าย

ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี  ๕ ๗  

 ให้ถึงพี่น้องประชาชนจริง ๆ ได้พวกผมคิด คิดเอง

ครับท่านประธาน  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ครับขอเชิญคุณสรรเสริญ ครับ  



 ๓๖ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร เพ่ือน

ส ม า ชิ ก ผู้ ท ร ง เ กี ย ร ติ 

(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) ทุกท่าน พร้อมผู้เข้ารับฟังการประชุมทุก

ท่านนะครับ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งพ่ีน้องประชาชนท่ีมาร่วมรับฟังใน

วันนี้นะครับ ผมเองพยายามนั่งมา ฟังมาอยู่ประมาณ สาม สี่ชั่วโมง นะ

ครับวันนี้ก็ วันนี้ก็ต้ังใจที่จะเตรียม มาอภิปราย แต่ก็รู้สึกสะดุดใจนิดนึง 

กับท่ีท่านนายกขึ้นมาพูดนะครับ  ผมไม่เข้าใจว่าท่านอาจจะรู้สึกไม่

ส บ า ย ใ จ ใ น บ า ง เ รื่ อ ง  แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ 

 

 

 ท่ีจะควบคุมในความรู้สึกตรงนั้น ผมเองในฐานะ

ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 

 ผมเองมีความต้ังใจ มีความต้ังใจท่ีจะมาท าหน้าท่ี 

ฝ่ายนิติบัญญัติ  หน้าท่ีในการตรวจสอบ  และหน้าท่ีหลักท่ีพ่ีน้อง

ประชาชนมอบหมาย  วันนี้เรามาพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ๒๕๕๗ ซึ่ง

เป็นที่รู้กันครับว่า ครับ ว่านี่คือร่างเทศบัญญัติทีส าคัญท่ีสุด เพราะมีผลใน

เรื่องการแก้ปัญหาก็ ดี ในเรื่องการบริหารงานก็ดี  ให้ท าเทศบาล 

ใ ห้ กั บ พ่ี น้ อ ง ป ร ะ ช า ช น  

 ผมเองก็พยายามศึกษาตลอด ๓ วัน รวมท้ังเมื่อคืน

เกือบทั้งคืนครับ  เพ่ือท่ีจะได้พิจารณาร่างงบประมาณเทศบัญญัตินี้ 

อย่างสมบูรณ์ที่สุด  และพยายามจะอภิปรายหลังจากนี้  แ ต่ด้วย

ความรู้สึกตอนนี้ท่านนายก พูดในลักษณะท่ีท าให้ผมรู้สึก น้อยใจและ

เสียใจส่วนหนึ่งว่า เหมือน ประหนึ่งว่า พวกกระผมเองต้องการจะปิด

กั้นการเดินการบริหารของ นายก ผมรู้สึกเสียใจและน้อยใจเป็นอย่าง

ยิ่งครับ ด้วยความสัตย์จริง ใน การท าหน้าท่ีสมาชิกสภาเทศบาลมา

สมัยนี้เป็นสมัยท่ี ๓ ครับ พยายาม ท าหน้าท่ีทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ 

เท่ียงตรง แต่ในการประชุมครับ  เราต้องยอมรับครับ สมาชิกทุกคนมี 

๑๘ ท่าน ทุกคนมีหน้าที่อย่างเดียว  ซึ่งเป็นหน้าท่ีหลักก็คือเรื่องนี้

ครับ ทุกคนต้องร่วมกันพิจารณาครับ มัน จะถูกบ้างผิดบ้างครับ มัน

ก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนท่ีจะคิด แต่วันนี้ครับ  ท่านนายกพูดในลักษณะ

ท่ี ท าให้เรามีความรู้สึกว่าความคิดเราเป็น ความคิดท่ีผิด ซึ่งผมถือว่า

มันไม่เป็นกลางในระบบสภา เราไม่ได้ปิดกั้น ครับ ตัวผมเองไม่ได้ปิดกั้น



 ๓๗ 

ครับ งบประมาณท่ีผ่านปี ๒๕๕๖ หกสิบกว่า ล้านบาท ท่ีพวกเราผ่าน

ใ ห้ ไ ป  เ ร า ก็ พิ จ า ร ณ า กั น ถี่ ถ้ ว น ค รั บ  แ ล้ ว ท่ า น 

 ก็เอาไปใช้ครับในฐานะท่ีเป็นผู้บริหาร ท่านมี

หน้าทีใ่นการท่ีจะน า งบประมาณท่ีสภาการอนุมัติไปบริหารจัดการใน

โครงการท่ีท่าน น าเสนอครับ ส่วนมันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ยังไงนั้น อยู่ท่ี ผู้บริหารครับ เราให้เงินไปแล้วครับ ๖๐ กว่าล้าน 

๖๓ ล้าน ปี ๒๕๕๖  ชาวบ้านเขาจะไปวิ่งตามเอาเองครับว่า ผลงาน

หรือประสิทธิภาพของปี นั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่จ าเป็นครับ ทุก

อย่างมันชี้แจงมันบอกลงใน สถานการณ์อยู่แล้ว เราไม่ได้ปิดกั้น ผมเอง

ไม่เคยปิดกั้นครับ มิหน่ าซ้ า ครับ เอียงไปกับสมาชิกต้องทนแรงกดดัน

ในเรื่องของการคัดค้านอะไร ไม่รู้ครับ ท้ัง ๆ ท่ีสมาชิกไม่ได้มีส่วน

ในเรื่องของการบริหารนะครับ ให้ เงินท่านไปท่านไปท าครับ ท าดีท่ีสุด

สมาชิกดีใจครับ พ่ีน้องประชาชน ได้รับ  แต่วันนี้ไม่ใช่ครับ กลายเป็น

ว่ า พ ว ก ก ร ะ ผ ม เ อ ง ต้ อ ง รั บ แ ร ง ก ด ดั น 

 

 

 ว่าค้านทุกเรื่อง ท าอะไรไม่ได้ ในข้อเท็จจริง

ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น อ ย่ า ง นั้ น เ ล ย ค รั บ  

 นี้แหละครับท่ีเราต้องพูดกับชาวบ้านให้เข้าใจ 

ปัจจุบันนี้ชาวบ้านไม่มี ความรับรู้ หรือความเข้าใจการบริหารงานอย่างถี่

ถ้วน และนี้คือปัญหา ขอการมี ส่ วนร่ วม ต่อไปในอนาคต  เพราะ

นักการเมืองไม่พูดความจริงใน สิ่ง ท่ี เป็นหน้าท่ี ตัวเองให้ชาวบ้าน 

บิดเบือน ท าให้คิดของชาวบ้านไม่ได้ รั บ ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  ผ ม เ อ ง

พยายามทุกครั้ง ชาวบ้านเดินมาถามโครงการ นี้ท าไมไม่ได้ค้านเหรอ 

ผมถามว่าเรื่องอะไรยกตัวอย่าง คูสนามพ่อ หลวงเห็นเขาจะท าระบาย

น้ ามีถนนปิด ผมบอกเอามาจากไหน สมาชิก  ค้ า น เ ห ร อ เ ข าถึ ง

ไม่ได้ท า ผมด้วยความรู้สึกท่ีเป็นนักการเมือง ท่ีมี ความรู้สึกว่าต้องนัก

อธิบายครับ อธิบายให้ชาวบ้านฟังถึงหน้าที่ครับ  ผม ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ค น

ก าหนดว่าแต่ละปีจะท าอะไรครับ แต่ผมเป็นคน พิจารณาได้ว่ามัน

เหมาะสมไหมท่ีจะท า เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจกัน อย่างนี้ครับ ขอให้

เข้าใจการท าหน้าที่ของสมาชิกครับ ขอให้เข้าใจขอให้ ใจเย็น ๆ ครับ 

ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อ ย่ า ง แ ก้ ปั ญ ห า ไ ด้ ด้ ว ย ร ะ บ บ ส ภ า ค รั บ  

 ด้วยระบบประชาธิปไตย เพราะระบบสภามีใช่กัน

ท่ั ว ป ร ะ เ ท ศ ค รั บ 



 ๓๘ 

  ทุกคนมีอารมณ์ ทุกคนมีความรู้สึก ถูกต้องครับ 

แต่ต้องเคารพในสิทธิ  และหน้าท่ีความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกด้วย ไม่

งั้นระบบสภามนัก็เกิด การขัดแย้งอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุดครับ ผมเองไม่เคย

ช อ บ ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง 

  ไม่เคยเลยจริง ๆ ครับ ไม่เคยสร้างความขัดแย้ง

ในใจให้กับหมู่สมาชิก  หรื อแม้แ ต่ความต้องการ ท่ีจะคัดค้ าน

ผู้บริหาร เพราะไม่ได้มีความ จ าเป็นในเรื่องนั้นเลย วันนี้ครับ ก่อนท่ีจะมา

ประชุม ผมรู้สึกดีใจเป็น อย่างยิ่งครับ เพราะผมได้ยินข่าวว่าพ่ีน้อง

ประชาชนจะเข้ารับฟังการ อภิปรายงบประมาณปี ๕๗ สิ่งท่ีผมดีใจ

เพราะอะไรครับ เพราะว่าการที่ พ่ีน้องประชาชนมาเข้าฟังเนี่ย อย่าง

น้อยท่ีสุดครับพี่น้องประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร อย่างน้อยท่ีสุด

ครับพี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร  ท่ี เป็นเรื่องจริงกับหู เขา

ท่านเองครับ พ่ีน้องประชาชนก็จะรู้ จะเข้าใจว่า วันนี้ สภาท าอะไร

ครับ ทุกวันนี้ครับ ผมเป็นคนนึงท่ีสนับสนุนเป็นอย่าง ยิ่ ง ท่ี จ ะ ใ ห้ มี

การประชาสั ม พันธ์  หรื อช่ อ งทางใด  ๆ  ก็ ต าม  ท่ีสื่ อ ให้ พ่ี น้ อ ง

 ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับรู้ ในเรื่องของการ

บริหารเทศบาล ผมเป็น คนนึงและผมก็ยืนยันอย่างนั้นมาตลอด 

แ ม้ ก ร ะ ท่ั ง ส มั ย ท่ี แ ล้ ว  

 ผมก็ยืนยันและผมก็สนับสนุนท่ีจะให้มีการ ให้พ่ี

น้องประชาชนเข้าฟัง ครับ เพราะอะไรครับ เพราะเราไม่ต้องมาตอบ

ค า ถ า ม ช า ว บ้ า น อี ก ค รั บ 

 

 

  เราไม่ ต้องตอบค าถามชาวบ้านครับ สงสาร

ชาวบา้นครับ บางทีท างาน ท าการกันอยู่แล้ว ต้องมารับรู้การเมืองท่ี

นักการเมืองเขาไปพูดใส่ พูด ใส่ โดยไม่ได้มีหลักความจริงครับ 

ชาวบ้านสับสนการมีส่วนร่วมหายไป หมดครับ รู้ สึกว่าพวกเรามา

ทะเลาะกันเองเบื่อหน่ายกับการเมือง  กิจการทุกอย่างมันถึงไม่มีส่วน

ร่วมของชาวบ้านขึ้นมาครับ เรียนอย่างนี้ นะครับว่าด้วยความต้ังใจ

นะครับ วันนี้มาอภิปราย และก็อภิปรายใน หน้ า ท่ี ค รั บ  ใ น หน้ า ท่ี

ไตร่ตรอง บางครั้งอาจจะมีขัดใจกันไปบ้าง ไม่ถูกใจ กั น บ้ า ง ค รั บ 

แต่ขอให้ทุกคนตั้งในสติ ให้ทุกคนตั้งอยู่ในพ้ืนฐานของเหตุ แ ล ะ ผ ล

ครั บ  เ พ่ื อให้ ก ารประชุ มสภา  และสภา เทศบาล เมื อ งดอนสั ก 

  มันด ารงอยู่ได้ เพ่ือให้การขัดแย้งท่ีจะเกิดขึ้นเนี่ย 



 ๓๙ 

มั น ล ด น้ อ ย ล ง  

 ผมยินดีในส่วนของสมาชิก ถ้าผู้บริหารต้องการท่ี

จะให้ไปมีส่วนในการ บริหาร มีส่วนในการช่วยเหลืออะไรก็ตามครับ 

ผมยินดีครับ ขอบคุณ ท่านประธานครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับเมื่อกี้ก็ใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับ เพราะฉะนั้น

ต่ อ ไ ป ส ม า ชิ ก ท่ี 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) จะอภิปรายในเรื่องของร่างเทศบัญญัติปี 

๕ ๗  ข อ เ ชิ ญ น ะ ค รั บ  เ ชิ ญ 

 คุณสรรเสริญครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผู้บริหาร และ

เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก 

(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) ผู้ทรงเกยีรติ รวมท้ังพี่น้องประชาชนนะครับ 

ผมเองก็จะได้ขอท าหน้าที่ อีกครั้งนึงครับ ในส่วนของสมาชิกในเรื่อง

ของการอภิปราย ร่างเทศ บัญญัติรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ตามท่ีได้

ศึกษาตามข้อมูลที่มีอยู่และ ตามความรู้สึก เพ่ือจะให้ร่างเทศบัญญัติ

ฉบับนี้นะครับ ได้มีความ สมบูรณ์มายิ่งขึ้นครับ ผมพยายามศึกษา นะ

ครับ และก็ต้องยอมรับว่า คงไม่มีร่างเทศบัญญัติฉบับใดสมบูรณ์ ๑๐๐ 

เปอร์เซ็นต์ครับ ในส่วนที่ดี มีอยู่พอสมควรครับ ส่วนท่ีเหมาะสมผมเห็น

ว่าเหมาะสมมีอยู่เยอะ พอสมควรครับ ผมเองพยายามศึกษาร่างเทศ

บัญญัติรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๕๗ ท่ีท่านผู้บริหารน าเสนอครับ ก็ได้มี

ประเด็นครับ ได้ต้ังประเด็น  ในส่วนของข้อสงสัย เอาไว้สามสี่ประเด็น

ครับ ก็อยากท่ีจะให้น าเรียนต่อ ท่านประธาน ผ่านท่านผู้บริหาร นะ

ครับ บางประเด็นอาจจะมีเพ่ือน สมาชิกได้ชี้แจงไปแล้วบ้างนะครับ 

แต่ผมเองในฐานะตรงนี้ ก็อยากท่ีจะ ชี้แจงเพ่ิมเติมบ้างในบางจังหวะ

ในบางโอกาสครับ ประเด็นแรกครับ  ประเด็นแรก ท่ีผมจะอภิปราย 

ผ ม ต้ั ง ป ร ะ เ ด็ น เ อ า ไ ว้ ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ก า ร ใ ช้ 

 

 

 จ่ายงบประมาณ ส าหรับการบริหารโครงการท่ีใช้

จ่ายไปแล้ว แต่ยังไม่มี คุณภาพเพียงพอกับการใช้งบประมาณครับ ใน

ส่วนนี้นะครับผมเองก็มี การหยิบยกในบางโครงการ ท่ีเราอนุมัติไปแล้วก็

คือในเรื่องของ โครงการจัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ผลงานเทศบาล จ านวน  ๒๐๐,๐๐๐ บาท ถามว่าจ าเป็นไหมครับ มี



 ๔๐ 

ความจ าเป็น แต่สิ่งประเด็นท่ี ผมก าลั งจะน า เรียน ก็คือคุณภาพครับ 

คุณภาพของสื่อการจัดท า เอกสารฉบับนี้  ก็คือเอกสารประจ าปี ท่ีมี

รายละเอียดอยู่ในเนื้อเอกสาร มากมาย แต่ส่วนหนึ่งท่ีผมอยากจะ

น าเสนอนะครับว่า เราสูญเสีย งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ในเรื่อง

ของการท าสื่อตรงนี้นะครับ ใน เนื้อหาทุกปี ผมก็พยายามศึกษาทุกปี

ครับ มันก็จะมีในส่วนแยกแยะไป เป็นล าดับ เป็นออแกไนต์ ผู้บริหาร 

นายก สมาชิก เจ้าหน้าที่อะไรต่าง ๆ  แต่ผมอยากจะให้เ พ่ิมเติมใน

ส่วนของงบประมาณตัวนี้ครับ ๒๐๐,๐๐๐  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

อย่าให้มีเพียงออแกไนต์เกือบครึ่งหนึ่งของ หนั ง สื อ อ ย า ก ใ ห้ เ พ่ิ ม

ความส าคัญในเรื่องสถานท่ีท่องเท่ียว ในเรื่องของ ความรู้ ต่ า ง  ๆ  ใน

เรื่องของการประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นถนนคนเดินก็ ดี อะไรก็ดีใส่

ไปให้มาก ๆ ครับ ใส่ไปให้มาก ๆ เราพยายามกระตุ้นใน เรื่องของการ

ประชาสัมพันธ์ เราพยายามบอกว่าให้เศรษฐกิจของ เทศบาลเมืองดอน

สัก เราต้องประชาสัมพันธ์ให้มากครับ ใช้ส่ือตรงนี้ ครั บ  ผมก็ ฝ ากไว้

ด้วยแล้วกันเรื่องการท าโครงการนี้ ขอให้พยายามใช้ สื่ อ ต ร ง นี้ ใ ห้

เป็นประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชนมากท่ีสุด กว่าเรื่องท่ีเป็นอยู่ เนี่ยครับ 

อีกส่วนหนึ่งครับ ก็คือในเรื่องของเว็บไซด์ของเทศบาล ผมก็ พยายาม

เปิดศึกษาเว็บไซด์นะครับ ก็ยังพอว่าเว็บไซด์ของเทศบาลเรา เนี่ยมันก็

ยังอยู่ในขั้นท่ีต้องพัฒนาเว็บไซด์เราให้มากยิ่งขึ้นครับ เพราะว่า

 เว็บไซด์ทุกคนสามารถเปิดดูได้ครับ ชาวบ้าน

เดี๋ยวนี้มีความรู้ครับ เขา อาจจะรู้ได้ในเว็บไซด์ของเทศบาล ท่ีอื่นก็

สามารถศึกษาเว็บไซด์ของ เทศบาลได้ เทศบาลดอนสักมีอะไรส าคัญ

ครับ ใส่เข้าไปครับ มีงาน ประเพณีอะไรส าคัญใส่เข้าไปครับ โปร์โมท

เข้าไปในเว็บไซต์ครับ อย่าให้ เว็บไซด์มันนิ่งอยู่หน้าจอเดิมครับ  ใส่

เข้าไปประชาสัมพันธ์เข้าไป ผม สนับสนุนในเรื่องการท าเว็บไซด์ 

เพราะผมถือว่าการพัฒนาปัจจุบันนี้เรา ต้องอาศัยคนข้างนอกเข้ามา

ช่วยในเรื่องเศรษฐกิจ แผนท่ี Google earth  ใส่เข้าไปเลยครับ เทศบาล

ดอนสัก อยู่ต าแหน่งไหน อยู่ตรงไหนของ ประเทศไทย ใส่ เข้าไป

ค รั บ  มี อ ะ ไ ร ดี ใ ส่ เ ข้ า ไ ป ค รั บ  แ ม่ ค้ า จ ะ ไ ด้ มี ร า ย ไ ด้  

 

 

 ถนนคนเดินจะได้มาเดินกันเยอะ ๆ นะครับพัฒนา

เว็บไซด์ให้ได้กับ ประสิทธิภาพ อีกส่วนหนึ่งครับท่ีผมอยากจะให้

โครงการท่ีท่านผู้บริหาร ได้น าเสนอเป็นโครงการท่ีผมเองก็อยากจะ



 ๔๑ 

ให้เพ่ิมประสิทธิภาพ ให้สม กับงบประมาณท่ีใช้จ่ายไป ผมไม่ได้บอกนะ

ครับ ว่างบประมาณมันไม่ เหมาะ งบประมาณเหมาะสมครับ  แ ต่

ประสิทธิภาพในการท างานต้อง เพ่ิมขึ้นครับ ในเรื่องของโครงการ

บริหารเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชน  เราด าเนินโครงการต่อเนื่องกัน

ม า ต้ั ง แ ต่ ส มั ย ท่ี แ ล้ ว  จ น ม า ส มั ย นี้  

 ท่านนายกเองก็เห็นความส าคัญ ผมเองก็เห็นด้วย 

แต่ประสิทธิภาพมัน ลดน้อยลงครับ มีคนไปใช้บริการน้อยลงครับ เรา

จะท ายังไงโครงการ เคลื่อนท่ีถือว่าเป็นโครงการท่ี เทศบาลมีโอกาสได้

พบปะกับพี่น้อง ประชาชนอย่างใกล้ชิดโครงการนึง อยากให้ใส่

รายละเอียดข้อมูล ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้พ่ีน้องประชาชนได้รับรู้

มากท่ีสุดในโครงการนี้  กองช่างครับ ลงไปครับ ให้ความรู้การขอ

อนุญาตแบบแปลน ให้ความรู้ ในเรื่องก่อสร้างอาคารใส่เข้าไปครับ 

กองคลัง ลงไป ภาษีต่าง ๆ ข้อมูล ต่าง ๆ ให้ชาวบ้านได้รับรู้ให้ดีท่ีสุด 

ให้มากท่ีสุดครับ และอีกตัวนึงท่ีผม อยากจ ะ ให้ เ พ่ิ ม ไป ในกา ร

เคลื่อนที่พบประชาชน ก็คือตัวนี้ที่ส าคัญทีสุดท่ี ผมอธิบาย ก็คือการ

ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหาร เทศบาลให้ลึกซึ้ง ระบบ

การบริหารครับท าเป็นรูปเล่มเลือกครับ หน้าที่ ผู้บริหารท าอะไร สมาชิก

ท าอะไร เข้าชาวเขาได้ไปศึกษา เขาจะได้ไม่ไป รับข้อมูลผิดพลาด

แล้วมานั่งทะเลาะกันไปทะเลาะกันมา แล้วเมื่อ ชาวบ้านเข้าใจในส่วนนี้

แล้วเนี่ย ต่อไปผู้บริหาร บริหารงานอย่างสบาย ครับ เพราะท่านไม่

ต้องใช้เวลาไปตอบค าถามชาวบ้าน ชาวบ้านรู้ว่าท า อะไรอยู่ แล้วมันจะ

เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็น หัวใจในการบริหาร

ครับ ประเด็นแรกครับ ครับขออนุญาตนะครับ พอดี เท่ียงแล้ว เดี๋ยวผม

ต้องขออภัยนิดนึงนะครับ ติดเท่ียงหน่อย ผมจะรวบ รั ด ขึ้ น น ะ ค รั บ 

ประเด็นท่ี ๒ ครับ อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเทศบัญญัติ ร า ย จ่ า ย

งบประมาณประจ าปี ๒๕๕๗ ครับ ยังมีโครงการดี ๆ ท่ี ผู้ บ ริ ห า ร ไ ด้

น าเสนอ แต่วันนี้อาจจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม ผมเองก็ ยั ง มี

ความรู้สึก ว่ามันยังคงต้องมีโครงการลักษณะแบบนี้อยู่  ย ก ตั ว อ ย่ า ง 

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม โครงการ อบรมเยาวชน

ต้านยาเสพติด โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม แ ล ะ

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผมคงไม่พูดถึงโครงการท่ีถูกตัดไป 

 

 

  เพราะวันนี้ก็ผู้บริหารอภิปรายแล้วก็ไม่ต้องไป
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ซ้ าซ้อนอะไรกันเยอะนะ ครับ แต่โครงการ ๓ โครงการท่ีผมหยิบ

ยกข้ึนมาเป็นโครงการท่ี คุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร ข อ ง ชุ ม ช น  

 เป็นโครงการของครอบครัว  ซึ่งเมื่อกี้ท่านนายกก็

พูดไปแล้วว่าเราไม่ได้ มุ่งเน้นในเรื่องการบริหารโครงการสร้างพ้ืนฐาน

อย่างเดียว เราต้อง มุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยผมเห็นด้วย

กับท่านนายก แต่วันนี้ โครงการนี้ มันได้ถูก ตัดออกไป  ซึ่ งถ้ ามาดู

งบประมาณในการใช้จ่ายแล้ว เนี่ย ๓ โครงการไม่เกินแสนกว่าบาท

ครับ แต่คุณภาพท่ีมันได้รับ  ประโยชน์ที่มันได้รับครับ ๑ ผู้สูงอายุครับ ๒ 

เด็ก เยาวชนครับ วันนี้เรา ต้องยอมรับนะครับปัญหาด้านยาเสพติด

ของชุมชนของเยาวชนมีมาก  และผมเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่พ่ีน้องท่ี

มีบุตรหลาน ท่ีมีความล่อแหลมไป ในเรื่องของสิ่งเสพติด ไม่มีความสุข

ครับ แต่เราในฐานะองค์กรเทศบาล  เราต้องมีส่วนช่วยในเรื่องของ

คุณภาพชีวิตในเรื่องของเด็ก ในเรื่องของ เ ยา วชน  ใน เ รื่ อ งของ

ผู้สูงอายุ อย่างน้อยท่ีสุดในปีงบประมาณนึงก็ต้องมี ครับ ต้องมีครับเรา

ท้ิงไม่ได้ครับ อย่าให้หันไปมองในเรื่องโครงสร้าง พ้ืนฐานอย่างเดียว

มั น ก็ ต้ อ ง มี ค ว า ม  แ ต่ เ รื่ อ ง พ ว ก นี้ มั น ก็ ต้ อ ง มี ค รั บ  

 การบริหารงานตามนโยบายท่ีนายกเคยอภิปราย

เคยแถลงในสภาแห่งนี้ เนี่ ย  ผม เคย เรี ยนไปแล้ วว่ ามันมีนโยบาย

ครอบคลุมไปทุกอย่าง ไม่ว่าจะ เป็นผู้สูงอายุ สาธารณสุข โครงการ

สร้างพ้ืนฐานมีหมด แล้วผมก็เห็น ด้วยแต่วันนี้มันถูกตัดออกไป ก็รู้สึกไม่

สบายใจนิดนึงนะครับ ไม่สบายใจ นิดนึงครับ แต่ก็ด้วยสิทธิ์นะครับ ผมก็

อภิปรายไปตามความรู้สึกตรง เนี่ยครับ ยังไงโครงการต้านยาเสพติด

เนี่ย ผมก็ยังคิดว่าทุกคนก็ต้อง ช่วยกันครับ แม้กระท่ังผู้สูงอายุใน

บ้าน ท่ียังต้องดูแลนี้ ก็ยังต้องดูแล ครับ ผมผ่านไปประเด็นท่ี ๓ ครับ ก็

คือของโครงการท่ีท าด าเนินการไป ปีท่ีแล้ว และจะด าเนินการต่อใน

ปี้ เพียงแต่ของบประมาณเพ่ิมเติม  ประเด็นนี้นะครับก็ต้องมาพิจารณา 

 

ประธานสภาเทศบาล  ขออนุญาตท่านสรรเสริญ ขอประชาสัมพันธ์

นิดนึงครับ เพ่ือนสมาชิก (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) และผู้ บริหาร 

พร้อมด้วยข้าราชการทุกท่านนะครับ ตอนนี้เที่ยงแล้วถ้า หากว่าท่านหิว

ให้ท่านได้ทยอยกันไปท่านข้าวท่ี ชั้น ๒ นะครับ เชิญ  

 คุณสรรเสริญ ต่อครับ  



 ๔๓ 

 

 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ขออภัยอีกครั้งนะครับ ส าหรับเพ่ือนสมาชิก เวลา

ก็ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ 

(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) ร วบ รั ด  แ ต่ ก็ พ ย าย า ม ท่ี เ น้ น น ะค รั บ 

โ ค ร ง ก า ร ท่ี จั ด ท า ใ น ปี ท่ี แ ล้ ว  แ ล้ ว 

 ของบประมาณเพ่ิมเติมมาด า เนินการในปีนี้ 

ยกตัวอย่างครับ โครงการ ถนนคนเดิน ผมยอมรับครับโครงการถนน

คนเดินเป็นโครงการท่ีดี โครงการหนึ่งครับ เพราะเป็นโครงการท่ี

ช่วยให้พ่ีน้องประชาชนท่ีเป็น พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสมีรายได้ ปีท่ี

แ ล้ ว ข อ ไ ป  ๑ ๐ ๐ , ๐ ๐ ๐  บ า ท ค รั บ  

 ผมเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการ

ไปบริหารจัดการ ครับ แต่โครงการนี้ครับ ด าเนินได้ไปแค่ ๑ เดือน 

ก็มีเสียง กระทบกระท่ังขึ้นมา หลายประเด็น หลายประการ 

ซึ่งก็น าไปสู่ ความรู้สึกท่ีไม่สบายใจ ประเด็นแรกครับ ในเรื่อง

ของระบบพื้นฐานที่ม ี ความจ าเป็นในโครงการนี้ ก็คือเรื่องระบบไฟฟ้า 

ผมได้ยินข่าวมา พ่อค้า แม่ค้าประสบปัญหาในเรื่องนี้ครับ แล้วมันไป

เหมาะเจาะกับนะเวลานั้น  ถ้าเราจ าได้ครับ ช่วงนั้นมีฝนตก ชุกมาก

ครับ แปลกครับผมนั่งแล้วผม ไม่สบายใจโครงการนี้  มันน่าจะ

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความ ต้องการของพวกเรา แต่ก็แปลก

นะครับศุกร์ทุกศุกร์มีฝนตก และก็ไปมี ปัญหาเรื่องนี้ครับ เรื่องระบบไฟ

ท่ีผมบอกท่ีผมได้ยินข่าว ผมก็มี คว า ม รู้ สึ ก ไ ม่ ส บ า ย ใ จค รั บ เ งิ น 

๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการที่สภาอนุมัติไป  เพ่ือให้ด าเนินการนี้เนี่ย มันควร

จะไปเริ่มทีร่ะบบการสร้างความม่ันคง ให้กับโครงการถนนคนเดินครับ 

โครงการท่ีจะต้องสร้างความม่ันคง เพราะอะไรครับ อย่างน้อยท่ีสุด

ระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคจะต้องให้ แน่นอนครับ เพราะแม่ค้าท่ีจะ

เข้ามาขายจ าเป็นนะครับ ท่ีจะต้องใช้ ระบบพวกนี้ ในท่ีจะท างานท า

กิจการ แต่ผมก็ไม่ทราบว่านะปัจจุบันนี้  ว่าเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท มันไม่

ส า ม า ร ถ ท่ี ท า ใ ห้ โ ค ร ง ก า ร นี้ เ นี่ ย  มั น 

 ด าเนินการไปได้อย่างเหรอครับ ถึงต้องไปขอเพ่ิม

อีก ๓๐๐,๐๐๐ เนี่ย ครับ ในช่วงที่เรามีงบประมาณจ ากัดเหลือเกิน เรา

มานั่งพูดกันมากมาย เหลือเกินว่างบประมาณมันจ ากัด โครงการถนน

คนเดิน โครงการตลาด เนี่ยครับ มันเป็นโครงการท่ีจะต้องยั่งยืน 



 ๔๔ 

โดยตัวของมันเองครับ ค าว่า  ยั่งยืนในตัวของมันเอง หมายความว่า 

มันต้องอยู่ได้ด้วยตัวของมันเอง มิใช่มีการไปแต่ง เ ติมไปเ พ่ิมเ ติม 

เพราะเราไม่สามารถไปแต่งเติม  เพ่ิมเติมให้มันได้ตลอดไปครับ ผมขอ

ยกตัวอย่างโครงการถนนคนเดินท่ี ผมได้ไปสัมผัสมา ท่ีปาย เป็นสถานท่ี

ท่องถิ่นที่เช่ือว่าทุกคนอยากจะไป  ตลาดเขามีชื่อมากครับ ผมก็พยายาม

ไ ป ศึ ก ษ า ว่ า ท า ไ ม ต ล า ด เ ข า  เ ข า 

 

 

 ไม่ได้มีแบบนี้ครับ ทุกอย่างของเขาเป็นมาตรฐาน

ไปหมดเลยครับ แม่ค้า ก็มีเทคนิด มีวิธีการในการขาย คนเยอะมากครับ 

แต่ปัจจุบันวันนี้ของ เราเป็นไงครับ เราต้องมีเจ้าหน้าท่ีอีกมากมายท่ีลง

ไปช่วยกันทุกวันศุกร์  ผมเห็นแล้วผมก็สงสารเจ้าหน้าท่ี แต่เอาละครับถือ

ว่าเป็นการ ประชาสัมพันธ์ ไม่เป็นไรครับ มีเวทีให้ชาวบ้าน

มาร่วมแสดงกิจกรรม  ผมเห็นด้วยก็โอเค  แต่วันนี้ขออีก ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

ครับ ถ้าจะบอกว่า อีก ๓๐๐,๐๐๐ ไปใช้ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ 

เรามีวิธีการ ประชาสัมพันธ์อีกมากมายเหลือเกินครับ อย่างท่ี

ผมเรียนมาเบื้องต้น ครับ ก็คือเรื่องของสื่อต่าง ๆ เว็บไซด์ต่าง ๆ เนี่ย

ครับ หนังสือรายงาน ประจ าปีครับ ระดมใส่กันเข้าไปครับ แต่วันนี้ครับ

ยังบอกว่าถนนคนเดิน ยังตอ้งการงบประมาณต่อครับ ผมยินดีครับ แต่ไป

พิจารณาให้ถ้วนถี่ อีกครั้งว่างบประมาณท่ีใช้มันควรจะอยู่ท่ีเท่าไหร่ 

มันควรจะอยู่ท่ี  ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีมันเป็นจุดเริ่มของตลาดไหม 

หรือเราจะต้องเอาอีก  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไปท าไปเริ่มใหม่ครับ นะครับ ก็

ลองพิจารณาดูนะครับ  ผมพวกรวบรัดหน่อยนะครับ ต่อไปครับก็เป็นเรื่อง

ของโครงการท่ีมี ความจ าเป็น เดือดร้อน ขออภัยครับ โครงการท่ี

ไ ม่ ไ ด้ มี ค ว า ม จ า เ ป็ น 

 มีความเหมาะสม ของโครงการประเด็นนี้หมายถึง

อะไรครับ หมายถึงว่า นะปัจจุบันนี้ด้วยงบประมาณท่ีจ ากัดอย่างนี้ ด้วย

ภาระหน้าที่ท่ีมีต่อพ่ี น้องประชาชนในเรื่ อ งของการดูแลความ

เดือดร้อนก็ดี ในเรื่องของปาก ท้องก็ดี โครงการทุกโครงการท่ีจะ

น าเสนอจะต้องเป็นโครงการท่ี เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ

ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ผมยกตัวอย่าง ๒ โครงการ เมื่อกี้

เพ่ือนสมาชิกได้พูดแล้ว แต่ผมก็ขอ น าเสนอข้อมูลอีกครับหนึ่งครับ 

โครงการในเรื่องของการท าวงเวียนสี่ แยกโรงเป็ด ในหลักการและ

เหตุผล เขียนไว้ว่าเพ่ือท่ีจะบ่งชี้สถานท่ีใน การท่องเท่ียวต่าง ๆ ใน



 ๔๕ 

เขตเทศบาลดอนสัก และเพื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ ท่ีมาเยือน ดีครับ 

แต่มันไม่ได้ตรงไหนรู้ไหมครับ มันไม่ดีตรงท่ีว่า  การท่ีมีวงเวียนนะ

จุดท่ีมันไม่เหมาะสม มันท าให้เกิดปัญหาท่ีตามมา คือ ใน เ รื่ อ งของ

ระบบจราจร ผมพยายามสอบถามพูดคุยกับหลาย ๆ ท่าน  เพราะว่าผมก็

ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ผมคิด มันถูกหรือเปล่า แต่ก็ช่วยให้สภา แ ห่ ง นี้ ช่ ว ย

พิจารณาด้วย ว่าสิ่งท่ีผมคิดถูกหรือไม่ สี่แยกโรงเป็ดมี ช่ อ ง ท า ง

การจราจร ไป–กลับ ๒ ช่องทางจราจร ขออนุญาตท่ีจะเปิด แ บ บ

นิดนึงครับ พอดีผมเองก็ แบบก็ไม่ค่อยชัด เอาเป็นว่าเดี๋ยวผม อภิปราย

เลย ให้ เห็นภาพนิดนึ งครับ  มันมี   ๒  ช่องทางจราจร ไป -กลับ  

 

 แต่ต าแหน่งของวงเวียนมันอยู่ใจกลางของ ๓ 

แยก แล้วมันเลยขึ้นมา นิดนึง ผมพยายามไปนั่งขีดเขียนเส้นทางว่ารถมัน

จะวิ่งเวียนไปยังไง  พยายามนึกแล้วนึกอีกครับ ด้วยความเคารพผู้ท่ี

ท าโครงการ ผมก็ พยายามท่ีจะดูว่ามันจ าเป็น หรือมันสะดวกยังไง 

ผมก็ยังดูไม่ออกว่ารถมัน จะเวียนยังไง สังเกตง่าย ๆ นะครับ ถ้าเรา

มาจากถนนอ าเภอตรงมา เรา ต้องการจะไปทางข้าม เราจะต้อง

เลี้ยวโค้งวนเวียนถูกไหมครับ แต่เม่ือ เ รา เลี้ ย ง โค้ งไป  เ ราไป เจอ

ช่องทางที่ซ้ายสุดนะครับ ไม่ใช่ขวานะครับ  ซ้ายสุด ท่ีมาจากบางนาง 

มันจะมาเจอในลักษณะท่ีเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ท่ีสุด อาจจะไม่ได้เกิดอุบัติ

ท่ีเหตุคือชนนะครับ แต่มันไม่ได้มีความ สะดวกครับ ไม่สะดวกครับ เนี่ย

ครับ คือท่ีผมบอกว่า  ถ้ามีความต้ังใจ ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์

เผยแพร่ ใช้วิธีอ่ืนครับ แล้วผมสนับสนุน ครับ ใช้วิธีอื่นครับผมสนับสนุน

ครับ แต่เพราะว่าอะไรครับ เพราะว่ามัน เกิดโทษ มากกว่าประโยชน์ครับ 

ผมคงไม่พูดอภิปรายอีกข้อหนึ่ง ซึ่งเมื่อ กี่ ไ ด้ อ ภิปราย  คื อ เ รื่ อ งป้ าย

ประชาสัมพันธ์นะครับ มีเยอะมากครับ ป้าย ประชาสัมพันธ์เยอะมาก

จริง ๆ ครับ ลงพิจารณากันนิดนึงครับ ป้าย ประชาสัมพันธ์มีอยู่   ห้า 

หก ท่ีนะครับ ผมก็ไม่ไล่เลียงนะครับ ประมาณ  ๔๐๐,๐๐๐ กว่าบาท 

ทีนี้ก็ไปสู่ประเด็นสุดท้ายครับ ขออนุญาตน าเรียน เ พ่ื อนสมาชิก  ขอ

อภัยนิดนึงครับ ใช้เวลานิดนึงนะครับ ค่าใช้จ่ายในเรื่อง ข อ ง ค ว า ม

ซ้ าซ้อน เม่ือก้ีท่ีคุณสมใจ ได้พูดไปบ้างแล้ว พี่ชัยยะ ได้พูดไป บ้างแล้ว 

ผมก็สรุปคร่าว ๆ ให้เร็วนิดนึงว่า เรามีประเด็นการใช้จ่าย ซ้ า ซ้ อ น อ ยู่

เยอะมากครับ ประเด็นท่ีเราเห็นกันอยู่ค่าตอบแทนอะไรต่าง  ๆ  คงไ ม่

ต้องพูดถึงเพราะว่ามันสิทธิ์ ท่ีผู้บริหารจะต้องท าไปตามระบบ ระเบียบ 

เงินเดือนข้าราชการ อะไรต่าง ๆ มันอยู่ท่ีผู้บริหารท่ีจะ บ ริ ห า ร ง า น



 ๔๖ 

บุคคล มันเป็นหน้าที่ นะครับในการบริหารงานบุคคลเป็น ห น้ า ท่ี ข อ ง

นายกท่ีจะต้องด าเนินการ อันนี้ผมคงไม่แตะตรงนั้น ในส่วน ของการ

ใชส้อยบางโครงการบางลักษณะทีมันเกิดความซ้ าซ้อน ต้ังอยู่ เกือบทุก

แผนก ทุกแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของวัสดุโฆษณา แ ล ะ

เผยแพร่ และเชื้อเพลิงระบบหล่อลื่น ต้ังอยู่ทุกกองแต่ตรงนี้ผมถาม ว่ า

จ า เป็ นไหม  จ า เป็ นครั บ  แ ต่จ า เป็ นในบางกอง ท่ี มี กิ จกรรม ท่ี

 จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง  ย ก ตั ว อ ย่ า ง 

สาธารณสุข รถขยะต้องใช้ครับ  อย่างท่ีเมื่อกี้ได้มีการอภิปราย รถขยะ

ต้องใช้ อันนี้บางโครงการเท่า นั้นเอง บางตัวเท่านั้นเอง แต่ก็ยังมี

ค ว า ม ซ้ า ซ้ อ น กั น อ ยู่  ผ ม จ ะ ไ ม่ ล ง 

 

 

 รายละเอียดตัวเลขมาก และก็เมื่อกี้ยังมีค่าบ ารุง

ปรับปรุงครุภัณฑ์อะไร ต่าง ๆ ท่ี  สท.สมใจได้พูดไป ท่านนายกก็ได้

อภิปรายมาบางส่วนแล้ว ผม ก็พยายามศึกษา และเข้าใจท่านนายกว่า

ท่านจ าเป็นอะไร ก็มีตัวเลขอยู่ บางส่วนเช่นเดียวกันครับ ท่ีผมไปใน

ส่วนประเด็นสุดท้ายครับ ประเด็น ท้ายท่ีผมเองรู้สึกไม่สบายใจเลยนะ

ปัจจุบันนี้ครับ เรายังจ ากันได้ในเรื่อง ขอการประชุมญัตติจ่ายขาดเงิน

สะสมส าหรับการแก้ปัญหาน้ าท่วม ให้กับพ่ีน้องประชาชนชาวชุมชนโพธิ์

ทอง บางนางบน โดยการท าท่อ ระบายน้ า ซอย ๔ และซอย ๖ เพ่ือลง

ทะเล เป็นโครงการท่ีตอบสนอง ความต้องการของชาวบ้านส่วนหนึ่ง 

ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด  แต่เป็นการแก้ปัญหาบางส่วน แล้วผม

ก็เห็นด้วย ถึงแม้ว่าบางครั้งตรง จุด เพราะปัญหาน้ าท่วมมิได้มีปัญหา

น้ าไม่ลงทะเล แต่ปัญหาน้ าท่วมยัง มีปัญหาท่ีน้ ากักขังอยู่บริเวณพ้ืนท่ี ซึ่ง

ประเด็นนั้นแหละครับ คือประเด็น ท่ีพ่ีน้องประชาชนเดือดร้อนมากท่ีสุด 

พ่ีน้องชาวชุมชนโพธิ์ทองที่อาศัย อยู่บริเวณด้านในครับ ผมเดินทุกครั้ง

ท่ีมีน้ าท่วมเกิดขึ้น ผมเดินทุกครั้ง  ผมรู้ปัญหาทุกครั้งครับ บางนางบนก็ดี 

บ้านครามก็ดี ประเด็นวันนั้นเรา ถกเถียงกันมากมายให้เหตุผลกัน

เ ย อ ะ แ ย ะ  จ่ า ย ข า ด เ งิ น ส ะ ส ม แ ล้ ว  

 ไม่เหมาะสม เพ่ือนสมาชิกก็ไม่เห็นด้วย ผมเองก็มี

ส่วนอภิปรายอยากให้ โครงการนี้เกิด และได้เคยอภิปรายไปแล้วด้วย

เหตุผล และหลักการ  ตามท่ีท่านนายกได้เขียนไว้ครับ ในเรื่องจ่ายขาด

เงินสะสมโดยหลักการ และเหตุผล ท่ีว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไข

ให้กับพ่ีน้องประชาชน  ประเด็นท่ี ๒ ครับ เพราะไม่สามารถท่ีจะ



 ๔๗ 

ด าเนินการในร่างงบประมาณ ในปี ๕๗ ได้ทันท่วงที ผมเข้าใจเลย

ครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับคุณเรืองเกียรติ ถูกพาดพิงหรือยังไงครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ประท้วงผู้อภิปราย อภิปรายผิดข้อ ๖๔ ครับว่า

ญัตติท่ีว่าใช้เงินสะสม(นายเรืองเกียรติ พงศ์พิชิตชัย) แ ก้ ปั ญ ห า

เฉพาะซอย ๔  และซอย ๖ ยังไม่ถึงวาระครับท่านประธาน (ไม่ได้ยินเสียง

จากไมค์สมาชิกผู้พูด) 
 

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีคุณสรรเสริญ ได้อภิปรายมานะครับ เพ่ือจะ

โยงให้เห็นในเรื่อง(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ข อ ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ

งบประมาณรายจ่าย เพราะฉะนั้นผมว่าท่ีคุณสรรเสริญ  พูดต้ังใจจะให้

เพ่ือนสมาชิกได้เข้าใจ เพ่ือโยงเรื่องนิดนึงครับ เดี๋ยววาระ ต่อไปก็คงจะ

ว่ า ไ ป อี ก น ะ ค รั บ  เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ข อ เ ชิ ญ คุ ณ ส ร ร เ ส ริ ญ 

 ต่อนะครับ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับก็ขอบคุณเพ่ือนสมาชิกนะครับ เดี๋ยวผมจะ

พยายามท่ีจะรวบรัด(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) นิดนึง  อาจจะเป็น

เ พ ร า ะ มั น เ ล ย เ ท่ี ย ง แ ล้ ว ด้ ว ย ค รั บ  วั น นั้ น ค รั บ 

 ได้อภิปรายและพูดคุยไปครับ โอเคครับวันนั้นมัน

จะเป็นก็ได้ แต่วันนี้ ครับ ก่อนท่ีผมจะเปิดร่างงบประมาณเทศบาลฉบับ

นี้ ผมยังมีความรู้สึก ลึกๆ ครับ ว่างบประมาณท้ัง ๒ ตัวเนี่ย ท่ีท่าน

นายกเคยพูดว่ามันมี ความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถท่ีจะเข้าทัน

ในปีงบประมาณ ๕๗  ผมเนี่ยรอคอยครับ และผมเชื่อว่าพ่ีน้องประชาชน

ก็รอคอยครับ ผมใน ฐานะของสมาชิกเขตท่ี ๓ ซึ่งเป็นสมาชิกโดยตรง

ครับ ผมรอคอยครับ  รอคอย ๒ โครงการนี้ครับ แต่ครับเปิดดูร่าง

งบประมาณปี ๒๕๕๗ รู้สึก อึ้งครับ ผมเปิดแล้วเปิดอีก เปิดแล้วเปิดอีก 

สอบถามกับเพ่ือนสมาชิก  ไม่มี ๒ โครงการนี้ครับ แล้วท่ีเราอภิปราย

ไปครับ ว่าไม่ทันปี ๕๗ แล้ว วันนี้มันปี ๕๗ มันมาอยู่แล้วครับ  แล้วถ้า

บอกมันเร่งด่วนใส่เข้าไปครับ ผลั ก ดั น มั น เ ข้ า ไ ป ค รั บ  ถ า ม ว่ า

งบประมาณมันมีจ ากัดแล้วเอามัน ตรงไหนครับ  ก็ตรงนี้ ครับ  ตรง ท่ี

อภิปรายมาท้ังหมดเนี่ยครับ เรื่องที่การ เพ่ิมเติมโครงการท่ีมีอยู่แล้วเนี่ย 

ก็ให้เอาเงินมาช่วยตรงนี้ครับ ประเด็น ท่ี มั นซ้ าซ้ อน  รายจ่ าย ท่ีมัน



 ๔๘ 

ซ้ าซ้อนเอามาช่วยตรงนี้ครับ อย่างน้อยท่ีสุด ครับ ไม่ได้ ๒ โครงการ 

ขอซักโครงการก็ยังดีครับ ได้โปรดเถอะครับ  ข อซั ก โ ค ร ง ก า ร ค รั บ 

เพราะว่าในงบประมาณผมพิจารณาแล้ว มีไม่กี่ ชุมชนเ ท่านั้ น เอง

ครับที่ไม่ได้รับงบประมาณในปีนี้ ปี ๕๗ อย่างน้อยท่ีสุด ก็ บางนางบน 

โพธิ์ทอง บ้านคราม ท่ีไม่ได้รับโครงการโดยตรง ผมขอ เ ถ อ ะ ค รั บ

ช่วยกันผลักดันอย่าใช้ทิฐคิรับ เอ้ือกันครับ ผมเช่ือว่าทุกคนไม่ ต้องการ

ความขัดแย้งครับ ผมคนนึงไม่ชอบแน่นอนความขัดแย้ง เพราะ ทุ ก ค น

คือเพ่ือน ทุกคนคือพ่ี ทุกคนคือน้องครับ ครับก็ผมก็จะขอสรุป อ ย่ า ง นี้

ว่า ผมเองได้หน้าที่ตรงนี้แม้บางครั้ง อาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคน  อ า จ จ ะ

ไม่ได้ตอบสนองความต้องการทุกคน แต่ด้วยหัวใจของสมาชิก ท่ีมาจาก

การ เลื อก ต้ั งของ พ่ีน้ อ งปร ะชาชน  ผมได้ ขอท า ตรงนี้ ในการ

 พิจารณาร่างงบประมาณซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์

กับพ่ีน้องประชาชน  มากท่ีสุดถึงแม้ว่าจะไม่ได้สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

แต่จะขอพิจารณาให้ ได้ เกิดประโยชน์มากท่ีสุด และขอให้สมาชิก 

ผู้บริหาร ได้เคารพในการท า หน้าท่ีตรงนี้ของผม และด้วยความรู้สึกจริง 

ๆ ว่าท าด้วยความเป็นกลาง  ท าด้วยความถูกต้อง และไม่ต้องการท่ีจะไป

ขั ด แ ย้ ง กั บ ผู้ ใ ด  

 ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล  คุณ นพดล ขอเชิญครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนพดล ใหม่

ป า น  ส ม า ชิ ก ส ภ า 

(นายนพดล ใหม่ป่าน) เทศบาลเมืองดอนสัก เมื่อกี้ท่านผู้อภิปรายได้พูด

แ บ บ ท้ิ ง  ๆ  ค้ า ง  ๆ  

 อยู่นิดหนึ่ง ก็เกี่ยวข้องกับโครงการท่ีตัวกระผมได้

ผลักดันให้กับผู้บริหาร  ให้เกิดโครงการนี้ขึ้น ก็คือ อย่างท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ครับ การจะซ้ าก็ ซ้ า ครับเมื่อกี้ ซ้ าก็ซ้ า แต่ท่านสมาชิก

ก็พูดว่ามันไม่จ าเป็น ผมก็ พยายามพาดพิงถึงท่านประธาน เพราะท่าน

ประธานรู้ว่าท่ีมาท่ีไปมัน เป็นยังไงแต่ท่านก็ไม่ชี้แจง ผมก็ต้องขอ

อธิบายต่อครับ เรื่องป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือท่ีหัวบอน ครับ หลาย

ท่าน อย่างท่านสรรเสริญ ก็พูด ถึง เรื่องการกระตุ้นประชาสัมพันธ์ ผม

ยังจ าได้ครับ และผมเช่ือว่าท่าน ก็จ าได้เหมือนกัน เป็นการกระตุ้น



 ๔๙ 

ประชาสัมพันธ์ ท่ีนี้เรื่องการ ประชาสัมพันธ์ เรื่องป้ายหัวบอนครับ ถ้าเรา

เดินทางมาจากกรุงเทพ ฯ  ท่านประธานฟังให้ดีก่อนนะครับ ถ้าเรา

เดินทางมาจากกรุงเทพ ฯ มาลง รถที่สนามบินจะไปสมุย รถมันผ่านมัน

ไม่ได้เห็นเลยครับป้าย ประชาสัมพันธ์ แม้แต่นักท่องเท่ียวยังไม่รู้จักเลย

มาทางไหน ถนนสายนี้ มีรถวิ่งไม่กี่สายครับ แม้แต่รถของการบิน

ของบริษัท หลายบริษัท เขาไม่ ผ่านทางถนนสายหน้าเทศบาล เขาไป

รัดท่ีถนนต้นท้อน มาก็ไม่เห็นอะไร เลยไม่รู้ว่าเทศบาลอยู่ตรงไหน ท่ีนี้ถ้า

รูปแบบของประชาสัมพันธ์ที่ว่า ป้ายดอนสักซิต้ี รูปแบบท่ีว่าเขาจะต้ัง

ท่ีเขาหัวบอน ท่านประธานก็รู้จัก ครับเขาหัวบอน เคยไปท าเคยต่อสู้ 

จากการบุกรุกของบางบริษัท แต่ไม่ ต้องเอ่ยนามครับ ผมเชื่อว่าท่าน

ประธานก็รู้ครับ ให้เป็นสมบัติของ หมู่บ้าน ให้เป็นสมบัติของเทศบาล

ดอนสัก เพราะต่อไปผมเข้าใจว่าตรง นั้นก็เป็นท่ีดูแลของเทศบาล ท่ีนี่

เผื่อว่ามีนักท่องเที่ยวผ่าน นั่งโดยเรือ เฟอร์รี่ จะขึ้นท่ีลมพระยา หรือ

ว่าซีทราน ถ้ามีป้ายติดต้ังที่ชัดเจน เรือ เฟอร์รี่ ท่ีผ่านไปเกาะสมุย หรือ

เกาะพงัน หรือว่าเรือลมพระยา วิ่งผ่าน ปั๊บมีนักท่องเท่ียว มีฝรั่ง มีคน

ต่าง ๆ จะก่ีชาติก็แล้วแต่ วิ่งผ่านปั๊บ จะต้องเห็นป้ายเมืองดอนสัก ก็

เป็นส่วนหนึ่งที่รู้จักไปทั่วโลกไม่เฉพาะแค่ เขตเทศบาลดอนสัก ซึ่ง

บางคนไม่รู้จักว่าหัวบอนอยู่ตรงไหน สมาชิกเอง ยังไม่รู้เลยครับ ท่ีนี่

ถ้าเราจะประชาสัมพันธ์ให้รู้ทั่วโลก ผมว่ามันน่า เ ห ม า ะ ส ม เ พ ร า ะ

งบประมาณก็ไม่มาก และอีกอย่างหนึ่ง เป็นการเตือน ให้ผู้ ท่ี เข้ ามา

บุกรุกรู้ ว่านี้สมบัติท่ีหมู่บ้านบางน้ าจืดเขาต่อสู้มา อย่ามา บุกรุก อย่างท่ี

ผมกล่าวอ้างท่านประธานก็มีส่วนที่ต่อสู้ให้ได้มาซึ่งตรง นั้ น  แ ล ะ ก็

สามารถช้ีแจงท่านสมาชิกได้ทุกคน บางอย่างอาจจะชี้แจงได้ มากกว่า

ผมซะอีก เพราะท่านประธานอยู่มาหลายสมัย จึงใคร่ขอให้ ท่ า น

ชี้แจงให้สมาชิกบางท่านท่ีไม่รู้เรื่อง ไม่ทราบ ไม่เคยเห็น ไม่เคยไป 

 อาจจะเป็นนอกรอบก็ได้ครับ เพ่ือความเข้าใจ 

อย่าคิดว่าผมขึ้นมาพูดรู้ เพียงคนเดียว เพราะท่านประธานก็รู้ดีท่ีสุด 

และผมยังเชื่อว่าจะซ้ าอีก ครั้งยังก็ยังเชื่อว่ารู้ดีกว่าผมอีก เพราะท่าน

เคยอยู่มาก่อน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอบคุณ คุณนพดล ตามท่ีคุณนพดล ได้

ชี้แจง ในเรื่องความจ าเป็น(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ข อ ง ป้ า ย

ประชาสัมพันธ์ที่หัวบอน นะครับ ผมก็คงจะไม่ต้องเพ่ิมเติมแล้ว น ะ ค รั บ 



 ๕๐ 

ผมเช่ือว่าเพ่ือนสมาชิกกระจ่างทุกคนนะครับ ยังมีท่านใดท่ีจะ อภิปราย

ไหมครับ ขอเชิญคุณ วิรัช ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิรัช ใส

ชื่ น  ส ม า ชิ ก ส ภ า เ ท ศ บ า ล 

(นายวิรัช  ใสช่ืน) เมืองดอน ว่านี้ผมขอชื่นชมสมาชิกทุกคนท่ีท า

หน้าที่ให้ดีท่ีสุดนะครับ  ถือว่าเป็นการท าหน้าท่ีท่ีถูกต้องครับ การ

อภิปรายเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องทุกสิ่งท่ีท่านสมาชิกได้อภิปราย แต่

บางครั้งผมดูสมาชิกการ อภิปรายนั้น ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ 

บางประเด็นนะครับ แต่ผม ชมเชยท่ีท่านสมาชิกได้กล่าวถึงกิจการ

ท่าเรือแหลมทวดเอนกประสงค์ ตรงนั้น ผมคนหนึ่งเป็นคนท่ีสองแล้ว 

ท่านเป็นคนท่ีสาม คุณโกศล เพรชไฝ  ได้อภิปรายแล้วตรงนั้น ผมว่า

การดูรายรับรายจ่ายของท่าเรือแหลม ทวดนะครับ ผมจะให้ดูหน้าท่ี 

๒๓ นะครับ หมวดรายได้จากการบริโภค  และการพาณิชย์ มัน

การรับจริงตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ ซึ่ง ประมาณการแล้วว่า รับ

จริงอยู่ ๗๕๐,๐๐๐ รับจริงคือ ๑,๕๐๐,๐๐๐  กว่ า  ๆ  น ะครั บ  ท่ี ท่ าน

ส ม า ชิ ก ผู้ ห นึ่ ง ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า ร า ย ไ ด้ ต ร ง นั้ น  ท่ี จ ะ 

 ให้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ นั้นคือเป็นท่ีมาท่ีจ่ายให้คลัง 

และก็ประมาณการไว้  ในปี ๕๗  ๑,๘๐๐,๐๐๐ กว่าบาท ตรงนั้นผมว่าเรา

ได้รับจริงจากปี ๕๖  น่าจะขยายขึ้น ซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้

เพราะงบประมาณรายรับ รายจ่ายยังไม่จบในปี ๕๖ ตรงนี้ซึ่งได้มาทุก

ปี เ ป็ น เ รื่ อ ง ท่ี ห า ร  ๕ ๐  

 เปอร์เซ็นต์ เอา ๒ หารซิครับ มันจะออกมาเป็นตัว

เลขท่ีถูกต้อง และก็ อีกเรื่องหนึ่งท่ีท่านสมาชิกคนหนึ่งได้กล่าวถึง

งบประมาณต่าง ๆ ท่ี ประมาณการไว้ ๓๐ กว่าล้าน ตรงนั้น ท่านไปดูท่ี

หน้าที่ประมาณการไว้  ในเรื่องพนักงาน ลูกจ้าง ๓๕.๕๗ เปอร์เซนต์ ตรง

นั้น ท่านลองมาดูว่า  มันเป็นรายจ่ายท่ีเอามารวมแล้ว ๒๓ กว่าล้าน 

แล้วก็มารวมงบลงทุน  ๗ ล้านกว่าตรงนั้น มันก็เป็นเงินพอดีกับ ๖๐ กว่า

ล้าน ท่ีงบประมาณ รายจ่ายท่ีเราท า ท่ีก าลังพิจารณาอยู่  เราต้อง

รวบรวมและนึก ผมเอง เรื่ องงบประมาณรายจ่ายผมก็ไม่ เชี่ยวชาญ

เท่าไหร่ แต่พยายามรวบรวม ศึกษา ตรงนี้บางครั้งท่านสมาชิกต้องคิดเอง

นะครับ ผมว่าการที่เรามี การเอกสารประกอบการพิจารณานั้นเป็น

เรื่องที่ดี ท่ีเราสมาชิกสมควร รู้ และสมควรรู้ทุกเรื่อง และผมขอชมเชย

สมาชิกทุกท่านที่ได้อภิปรายใน วันนี้ เป็นการตรวจสอบท่ีเข้มข้นท่ีสุด 



 ๕๑ 

สภาแห่งนี้ไม่ได้มีการตรวจสอบ อะไรอย่างนี้มาก่อน เพราะว่าทุก

ขั้นตอนท่านก็สามารถด าเนินการได้ ตรงไหนไม่เหมาะสม ตรงไหนท่ี

ไม่สมควรที่ให้ผู้บริหารจะใช้จ่ายตรงนั้น  ท่านแปรญัตติในวาระท่ี ๒ 

ตรงนั้นสามารถท าได้ ผมว่าเป็นเรื่องดีท่ีสุด ท่ี จ ะท าให้ งบประมาณ

รายจ่ายตรงนี้ ท าให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย

ประจ าปี ๒๕๕๗ และอีกส่วนหนึ่งผมว่าถึงแม้ท่ีท่านว่า ง บ ป ร ะ ม าณ

รายจ่ายไม่สมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แต่การใช้จ่าย งบประมาณตรงนั้น 

ขั้นแปรญัตติสามารถปรับลดได้ สมควรหรือไม่ สมควร ตรงนั้นผม

ว่าเป็นเรื่องดีท่ีสุด ท่ีเราจะควบคุมดูแลภาษีของพี่ น้องประชาชน ให้มี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น ตรงนี้ เรื่องต่าง ๆ  ต ร ง นั้ น  ผ ม ไ ม่

อยากจะพูด เหมือนกับคุณสรรเสริญว่าการแตกแยก เกิดขึ้นในหมู่คณะ

สมาชิก และผู้บริหารตรงนี้ ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง ก า ร มี ทิ ฐิ ข อ ง ค น

เท่านั้นก็พอว่าคิดยังไง คิดสมควรหรือไม่ คิดถูกต้อง หรื อ ไม่  ต ร ง

นั้น เพ่ือประโยชน์สุดของพี่น้องประชาชนก็พอ และผมขอ ฝ า ก

เพ่ือนสมาชิกในเรื่องญัตติงบประมาณรายจ่าย วันนี้ผมว่าขั้นรับ

 หลักการ ผมว่าขอให้เป็นเรื่องของหน้าท่ีสมาชิก 

ท่ีพิจารณาดูแล้ว แต่ บางรายการเห็นว่าไม่เหมาะสม ก็ให้ท่านแปร

ญัตติปรับลด เป็นการ สมควรก็พอ ขอบคุณครับ   
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับผมว่าอภิปรายพอสมควรแล้วนะครับ ท่าน

ผู้บริหารมีอะไรเพ่ิมเติม(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ไหมครับ ตอนนี้ท่าน

น า ย ก เ อ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ใ น ท่ี ป ร ะ ชุ ม น ะ ค รั บ  ส ม า ชิ ก ท่ี 

 จะอภิปรายมีอีกไหมครับ ครับขอเชิญคุณชวนชื่น 

นะครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผู้บริหาร เพ่ือน

ส ม า ชิ ก ทุ ก ท่ า น  ดิ ฉั น 

(นางชวนชื่น แพชนะ) ไม่มีอะไรมากค่ะ อยากถามเรื่องงานลอยกระทง

ค่ะ ว่าจะเอาแบบเดิม  หรือว่าก าหนดมีกี่ วัน จะเอาแบบเดิม หรือมี

กิ จ ก ร ร ม ท่ี เ ป ลี่ ย น มั่ ง  

 อยากทราบรายละเอียดค่ะ เห็นงบประมาณล้าน

ส อ ง  ค ง น่ า จ ะ เ ป็ น 

 ร่างเดิม ขอบคุณค่ะ 
 



 ๕๒ 

ประธานสภาเทศบาล  ครับยังมีใครอีกไหมครับท่ีจะอภิปราย ถ้าไม่มีผม

ขอปิดการอภิปรายนะ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ครับ  ผมขอให้ปิด

อ ภิ ป ร า ย ก่ อ น  แ ล้ ว เ ร า ไ ป ท า น ข้ า ว กั น ก่ อ น น ะ ค รั บ  

 แล้วค่อยมาอภิปราย บางทีทานข้าวกันไปเราจะ

ได้คุยกันด้วยนะครับ  เวลา ๑๓.๒๐ น. เข้าห้องประชุมนะครับ เพ่ือลงมติ

รับหลักการนะครับ   -ครับซึ่งเมื่อกี้ซึ่งนายกได้เสนอขอความเห็นชอบ

ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ 

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒ ๕ ๕ ๗  น ะ ค รั บ 

 ซึ่ ง เ พ่ือนสมาชิกได้อ ภิปรายไปแล้วนะครับ 

ซักถามข้อท่ีสงสัยผู้บริหารก็ ได้ตอบไปเรียบร้อยนะครับ และก็ได้ปิดการ

อภิปรายแล้วนะครับ ครับก็ จากนี้ก็จะเป็นการลงมติ ขั้นรับหลักการ

วาระแรก ผมจะถามนะครับขอ มติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โปรดยกมือ ครับ 

ที่ประชุมมีมติ   -เห็นชอบรับหลักการ จ านวน ๘ ท่าน 

 -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบรับหลักการร่างเทศ

บัญญัตงิบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โปรด

ยกมือครับ 
 

ที่ประชุมมีมติ   -ไม่เห็นชอบรับหลักการ จ านวน ๙ ท่าน 

    - งดออกเสียง จ านวน ๑ ท่าน 

    -ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ไม่รับหลักการแห่งร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณ    รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งตามระเบียบการประชุม    ข้อบังคับ ข้อท่ี 

๑ ๘  เ มื่ อ ส ภ า ไ ม่ รั บ ห ลั ก ก า ร แ ห่ ง ร่ า ง เ ท ศ บั ญ ญั ติ  ใ ห้ 

    ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในท่ีประชุมสภา

ท้ อ ง ถิ่ น  เ พ่ื อ เ ลื อ ก 

    ส ม า ชิ ก ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร ใ น

คณะกรรมการ โดยใช้วิธีเลือกใช้    ข้อ ๑๒ แห่งระเบียบ

นี้ ส่วนจ านวนของคณะกรรมการตามระเบียบ   

 พระราชบัญญัติเทศบาล มาตรา ๖๒ ตรี ในกรณีท่ีสภาเทศบาลไม่

รับ    หลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ป ร ะ จ า ปี  ใ ห้ ผู้ ว่ า 



 ๕๓ 

    ราชการจังหวัด ต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่ ง 

ประกอบด้วยกรรมการ    จ านวนสิบห้าคน คณะกรรมการ

ตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมาชิก    สภาเทศบาล 

ซึ่งสภาเทศบาลเสนอจ านวนเจ็ดคน เพราะฉะนั้นวิธีเลือก   

 และวิธีเสนอนะครับ  ขอให้ท่านเลขาได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจ

อีกครั้ง    หนึ่งนะครับ 
 

เลขานุการสภา  ครับกราบเรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ(นายวิโรจน์  สุขสม)  ครั บ  ในกรณี เมื่ อ

สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีแล้วนะครับ ให้มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการคณะหนึ่งนะครับ 

ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนสิบ ห้ า ค น นั้ น  เ พ่ื อ ท า ห น้ า ท่ี

พิจารณาหาข้อยุติข้อขัดแย้ง โดยการแก้ไขหรือ ป รั บ ป รุ ง น ะ ค รั บ 

หรือยืนยันสาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้นนะครับ  โดยให้สภานั้นเลือก

สมาชิกขึ้นมาจ านวนเจ็ดคนนะครับท าหน้าที่เป็น กรรมการ และให้

นายกนั้นแต่งตั้งสมาชิก หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ก็ ต า ม อี ก  ๗ 

คน รวมเป็น ๑๔ คน และ ๑๔ คน เม่ือผู้ว่าแต่งตั้งแล้ว ก็ ใ ห้ ม า เ ลื อ ก

ป ร ะ ธ า น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร  ๑  ค น  ร ว ม เ ป็ น  ๑ ๕  ค น  น ะ ค รั บ 

 เลือกจากไหนก็ได้นะครับ จากบุคคลภายนอก ซึ่ง

ไม่ได้เป็นนายก ไม่ได้ เป็นรองนายก  ไม่ได้เป็นเลขา ไม่ได้เป็นท่ีปรึกษา 

และก็ไม่ได้เป็นสมาชิก  เป็นประธานอีก ๑ คน รวม ๑๕ คน เพ่ือท า

หน้าท่ีคงเข้าใจตามนั้นนะ ครับ ส าหรับการเลือกในตอนนี้เป็นหน้าท่ี

ของสภานะครับ ท่ีจะต้อง เลือกคณะกรรมการ จ านวน ๗ คน วิธีการ

เลือกก็ใช้ข้อ ๑๒ นะครับ ก็ เหมือนกันการเลือกรองประธาน เลือกทีละ

คน การเลือกทีละคนก็เป็น ข้อท่ี ๘ นะครับ วิธีการเลือกก็ให้มีการเสนอ

ชื่อขึ้นมานะครับ มีผู้รับรอง  ๒ คน ถ้าเลือกทีละคนนะครับ กรรมการ ๗ 

คน ก็เลือกคนที่ ๑ คนท่ี ๑  เสร็จ นับคะแนนเสร็จ จึงเลือกคนท่ี ๒ คนท่ี 

๒ เสร็จ จึงเลือกคนที่ ๓  พอนับคะแนนเสร็จก็ไล่ไปนะครับ วิธีการ

เลือกถ้ามีการเสนอชื่อ มากกว่าหนึ่งคนนะครับ จ านวนสองคน สามคน 

นะครับ ก็ให้การเลือก โดยวิธีการเขียนชื่อ และก็นับคะแนนนะครับแต่ละ

คนไปให้จนแล้วเสร็จ  จนกว่าจะได้คณะกรรมการเจ็ดคน เป็นกรรมการ

ของฝ่ายสภาท่ีจะ เลือกในวันนี้ครับ ก็ด าเนินการเลือกตามระเบียบ

ข้อท่ี ๘ ครับ ครับยังมี ท่านผู้ใดยังสงสัยอยู่ครับ  
 



 ๕๔ 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกท่านใดยังสงสัยในระเบียบนะครับ การ

เลือกคณะกรรมการหา(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ข้อยุตินะครับถ้าไม่มี

ผมจะด าเนินการเลือกคณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี หนึ่งนะครับ ขอเชิญ

สมาชิกได้เสนอนะครับ ขอเชิญคุณชนินทร์ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธาน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติ

ทุ ก ท่ า น  ก ร ะ ผ ม 

(นายชนินทร์ เพราพริ้ง) นายชนินทร์ เพราพริ้ง สมาชิกเทศบาล

เมืองดอนสัก ขอเสนอนายชัยยะ  สุขโข เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติ 

ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน ครับ ขอเชิญคุณชวนชื่น 

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางชวนชื่น 

แ พ ช น ะ  ข อ รั บ ร อ ง คุ ณ 

(นางชวนชื่น แพชนะ) ชัยยะ สุขโข เป็นกรรมการยุติข้อขัดแย้งค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรอง ๑ ท่าน ครับ ขอเชิญคุณสุดใจ ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกผู้

ทรงเกียรติ ผู้ฟังการ(นายสุดใจ วิชัยดิษฐ) ประชุมท่ีเคารพรักทุกท่าน 

ผมขอรับรองคุณชัยยะ สุขโข  
 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ส าหรับคณะกรรมการ

หาข้อยุติ คนท่ี ๑ ยังมี(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) สมาชิกท่านใดท่ีจะ

เสนออีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็แสดงว่าสภา แห่งนี้นะครับ มีมติ

ให้คุณชัยยะ เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติ คนท่ี ๑  นะครับ ต่อไปเป็น

การคัดเลือกคณะกรรมการหาข้อยุติ คนท่ี ๒ ขอเชิญ ส ม า ชิ ก ไ ด้

เสนอครับ ขอเชิญคุณนงค์ราม ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนาย

น ง ค์ ร า ม  มื อ เ พ ช ร 

(นายนงค์ราม มือเพชร) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก ขอเสนอ

คุณสรรเสริญ เต๋ียวบุตร  เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติ ขอบคุณครับ  
 



 ๕๕ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณสมชาย ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

 สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผมนาย

ส ม ช า ย  แ ก้ ว ค ง  ส ม า ชิ ก 

(นายสมชาย แก้วคง ) สภา เทศบาล เมื องดอนสัก  ขอรั บรองนาย

สรรเสริญ เต๋ียวบุตร เป็น คณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่านครับ   

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอ

รั บ ร อ ง คุ ณ ส ร ร เ ส ริ ญ  

(นายชัยยะ สุขโข) เต๋ียวบุตร เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ผู้ รั บ ร อ ง ค ร บ  ยั ง มี ส ม าชิ ก ท่ า น ใ ด เ สน อ

คณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ๒ เชิญนะครับ 

มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ มีมติให้คุณ สรรเสริญ เต๋ียวบุตร 

เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๒ ครับ ต่อไป เ ป็ น ก า รคั ด เ ลื อ ก

คณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๓ ขอเชิญนะครับ ขอ เชิญคุณชวนชื่น นะ

ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภา ดิฉันชวนชื่น แพชนะ ขอ

เ ส น อ คุ ณ ส ม ใ จ  

(นางชวนชืน่ แพชนะ) วิชัยดิษฐ เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติข้อขัดแย้ง

ค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองด้วยครับ  ขอเชิญคุณชนินทร์ ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ สมาชิกผู้

ทรงเกียรติทุกท่าน ผม(นายชนินทร์ เพราพริ้ง) นายชนินทร์  เพรา

พริ้ง ขอรับรองคุณสมใจ วิชัยดิษฐ เป็น คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห า ข้ อ ยุ ติ 

ขอบคุณครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ขอผู้รับรองอีกท่านครับ  ขอเชิญคุณนงค์ราม 

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 



 ๕๖ 

 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนาย

นงค์ราม มือเพชร (นายนงค์ราม มือเพชร) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ดอนสัก ขอรับรองคุณสมใจ  วิชัยดิษฐ เป็น คณะกรรมการหาข้อยุติ

ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ผู้รับรองถูกต้องนะครับ  ส าหรับคณะกรรมการหา

ข้อยุติคนท่ี ๓ ยังมี(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) สมาชิกท่านใดท่ีจะเสนอ

เพ่ิมอีกไหมครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า สภามี ม ติ ให้ คุณสมใจ  

วิชัยดิษฐ เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๓  ต่อไป เป็นการคัดเลือก

คณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๔ ขอเชิญเสนอ ครับ ขอเชิญคุณเพชรรุ่ง 

ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะ

ผู้บริหาร สท.ทุกท่าน ดิฉัน(นางเพชรรุ่ง สุขสม ) นางเพชรรุ่ง สุขสม 

ขอเสนอคุณสุดใจ วิชัยดิษฐ เป็นคณะกรรมการหา ข้อยุติค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณชนินทร์ ครับ     

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิก

ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน (นายชนินทร์ เพราพริ้ง ) ผมนายชนินทร์ เพราพริ้ง 

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก ขอรับรอง นายสุดใจ วิชัยดิษฐ เป็น

คณะกรรมการหาข้อยุติ ครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่าน ครับ ขอเชิญคุณนงค์ราม 

ครับ     

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนาย

นงค์ราม มือเพชร (นายนงค์ราม มือเพชร) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ดอนสัก ขอรับรองคุณสุดใจ วิชัยดิษฐ เป็น คณะกรรมการหาข้อยุติ

ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ยังมีสมาชิกท่านใดเสนอ

คณะกรรมการหาข้อ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ยุติคนท่ี ๔ ไหมครับ  

มีไหมครับ  ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้ คุณสุดใจ วิชัยดิษฐ 



 ๕๗ 

เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๔  ต่อไปเป็นการ คั ด เ ลื อ ก

คณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๕ ขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญคุณ สุ ด ใ จ 

ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุดใจ 

วิชัยดิษฐ สมาชิกสภา(นายสุดใจ วิชัยดิษฐ) เทศบาลเมืองดอนสัก ขอ

เสนอชื่อคุณสมชาย แก้วคง เป็น คณะกรรมการหาข้อยุติครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณชัยยะ ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมขอรับรองคุณ

ส ม ช า ย  เ ป็ น 

(นายชัยยะ สุขโข) คณะกรรมการหาข้อยุติ ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองอีกท่านนะครับ ขอเชิญคุณชวนชื่น 

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันนางชวนชื่น แพ

ช น ะ  ข อ รั บ ร อ ง คุ ณ 

(นางชวนชื่น แพชนะ) สมชาย แก้วคง เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติค่ะ 
 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ยังมีสมาชิกท่านใดท่ีจะ

เสนอคณะกรรมการหา(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ข้อยุติคนท่ี ๕ มีไหม

ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่าสภามีมติให้คุณ สมชาย แก้วคง เป็น

คณะกรรมการหาข้อยุติคนท่ี ๕ ต่อไปเป็นการ คัดเลือกคณะกรรมการหา

ข้ อ ยุ ติ ค น ท่ี  ๖  ข อ เ ชิ ญ เ ส น อ ค รั บ  ข อ เ ชิ ญ 

 คุณชัยยะ ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ขอรับรองคุณ

ช นิ น ท ร์  เ พ ร า พ ริ้ ง  เ ป็ น 

(นายชัยยะ สุขโข) คณะกรรมการหาข้อยุติ ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณสมชาย ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  
 



 ๕๘ 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนาย

ส ม ช า ย  แ ก้ ว ค ง  

(นายสมชาย แก้วคง) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก ขอรับรองคุณ

ช นิ น ท ร์   เ พ ร า พ ริ้ ง 

  เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติความขัดแย้งครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่าน ครับ ขอเชิญคุณสุดใจ 

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายสุดใจ 

วิชัยดิษฐ ขอรับรอง(นายสุดใจ วิชัยดิษฐ) คุณชนินทร์  เพราพริ้ ง 

เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ผู้รับรองถูกต้องนะครับ ส าหรับคณะกรรมการหา

ข้อยุติคนท่ี ๖ นะครับ  (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) มีสมาชิกท่านใดท่ีจะ

เ ส น อ เ พ่ิ ม อี ก ไ ห ม ค รั บ  มี ไ ห ม ค รั บ  ถ้ า ไ ม่ มี 

 ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติให้คุณชนินทร์ เพรา

พริ้ง เป็นคณะกรรมการ หาข้อยุติคนท่ี ๖ นะครับ ต่อไปเป็นการ

คัดเลือกคณะกรรมการหาข้อ ยุติคนท่ี ๗ ขอเชิญเสนอครับ ขอเชิญ

คุณชนินทร์ ครับ  

 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนาย

ชนินทร์ เพราพริ้ง (นายชนินทร์ เพราพริ้ง ) สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

ดอนสัก ขอเสนอคุณนงค์ราม มือเพชร เป็น คณะกรรมการหาข้อยุติ 

ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองด้วยครับ ขอเชิญคุณชวนชื่น ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉันนางชวนชื่น 

แ พ ช น ะ  ข อ รั บ ร อ ง 

(นางชวนชื่น แพชนะ) นายนงค์ราม มือเพชร เป็นคณะกรรมการหาข้อ

ยุติค่ะ 
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ประธานสภาเทศบาล ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่าน ครับ ขอเชิญคุณสมชาย 

ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม

สมชาย แก้วคง สมาชิก(นายสมชาย แก้วคง) สภาเทศบาลเมืองดอนสัก 

ขอรับรองนายนงค์ราม มือเพชร เป็น คณะกรรมการข้ อยุ ติความ

ขัดแย้งครับ 

ประธานสภาเทศบาล  ผู้ รั บ ร อ ง ถู ก ต้ อ ง น ะ ค รั บ  ส า ห รั บ

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห า ข้ อ ยุ ติ ค น ท่ี  ๗ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ยังมีสมาชิกท่านใดท่ีจะเสนออีกไหมครับ มี

ไหมครับ ถ้าไม่มีก็เป็นอันว่า    สภาแห่งนี้มีมติให้คุณนงค์

ราม มือเพชร เป็นคณะกรรมการหาข้อยุติ    คน ท่ี  ๗ 

นะครับ ซึ่งตามท่ีกฏหมายได้ก าหนดไว้นะครับ เพ่ือให้ไปท า  

  หน้าท่ีในการพิจารณาร่างงบประมาณ เพ่ือหาข้อขัดแย้ง 

โดยการแก้ไข     หรือปรับปรุ งนะครับ  หรือยืนยัน

สาระส าคัญในร่างเทศบัญญัตินั้น เป็น    ล า ดั บ ต่ อ ไ ป 

ผมอยากจะเรียนเพ่ือนสมาชิกต่อจากนี้ว่าคณะกรรมการ   

 หาข้อยุติท้ังหมดตรงนี้ ๑๔ ท่าน ซึ่งต่อจากนี้คงจะเป็นวันต่อไปนะ

ครับ     ซึ่งผู้บริหารจะต้ังขึ้นมาอีก ๗ ท่าน และก็คัดเลือก

หาประธาน ๑๔ คนนี้     หาประธานขึ้นมาหนึ่งคน เพ่ือ

ท า ห น้ า ท่ี เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ น ก า ร ห า ข้ อ ยุ ติ  

    ครับเมื่อได้ประธานก็จะไปพิจารณาตามร่างเทศ

บัญญัติขึ้นมาใหม่ แล้ว    เสนอผู้ ว่ านะครับ  ผู้ ว่ าก็ น า

พิจารณาแล้วส่งกลับมาที่สภาซึ่งเราจะได้   

 พิจารณาในล าดับ ต่อไปนะครับ  เพราะฉะนั้ นผมขอสรุป

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

    หาข้อยุติท้ังหมด ๗ ท่าน นะครับ ซึ่งคัดเลือกจาก

สมาชิกสภาเทศบาล     คนท่ี ๑ คือคุณชัยยะ สุขโข นะ

ครับ คนท่ี ๒ คุณสรรเสริญ เต๋ียวบุตร     คน ท่ี  ๓  คุ ณ

สมใจ วิชัยดิษฐ คนท่ี ๔ นายสุดใจ  วิชัยดิษฐ คนท่ี ๕ นาย  

  สมชาย  แก้วคง คนที ๖ นายชนินทร์  เพราพริ้ง คนท่ี ๗ 

นายนงค์ราม     มือเพชร นะครับ ครับ ต่อไปนะครับ 

เ ป็ น ก า ร พิ จ า ร ณ า  ญั ต ติ 
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    นายกเทศมนตรี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้พ้ืนท่ี 

อาคารจ าหน่ายต๋ัว     และอาคารท่ีพัก ผู้ โ ดยสาร  ๑ 

น ะ ค รั บ  อ า ค า ร ภั ต ต า ค า ร  ซึ่ ง 

    นายกเทศมนตรีได้ มอบหมายให้รองฉัตรชัย กัน

เ ท่ี ย ง  ไ ด้ เ ป็ น ผู้ 

    น าเสนอและตอบนะครับ ขอเชิญครับ 

  

รองนายกเทศมนตรี กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ และก็

สมาชิกสภาเทศบาลเมือง(นายฉัตรชัย  กันเท่ียง) ดอนสักทุกท่านครับ 

ก็ขอต้อนรับพ่อแม่พ่ีน้อง ท่ีเข้ามารับฟังการ ประชุมสภาสมัยสามัญ 

ครั้งที่ ๒  
 

ญัตตินายกเทศมนตรีเทศเมืองดอนสัก 

   เรื่อง  ขอความเห็นชอบก าหนดอัตราค่าใช้พ้ืนท่ีอาคารจ าหน่ายต๋ัวและ

อาคารที่พักผู้โดยสาร ท่ี ๑  (อาคารภัตตาคาร)  ท่าเทียบเรือ

อเนกประสงค์ดอนสัก  (ท่าเรือแหลมทวด)     

หลักการ 

  ขอความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองดอนสักก าหนดอัตราค่าใช้

พ้ืนท่ีอาคารจ าหน่ายต๋ัวและอาคารท่ีพักผู้ โดยสารท่ี ๑ (อาคาร

ภัตตาคาร)  ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลมทวด)  โดยก าหนด

อัตราค่าใช้อาคารจ าหน่ายต๋ัว ๒๐๐.-บาท/ตารางเมตร/เดือน  และอาคาร

ท่ีพักผู้โดยสารท่ี ๑ (อาคารภัตตาคาร)  ๓,๐๐๐.-บาท/ล็อค/เดือน  

      เหตุผล 

  เทศบาลเมืองดอนสัก   ได้รับอนุญาตให้ท าการเทศพาณิชย์

เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก (แหลม

ทวด)  จึงก าหนดอัตราค่าภาระ  ค่าธรรมเนียม  ค่าบริการของการใช้ท่า

เทียบเรือและส่วนประกอบอื่น ๆ ของท่าเทียบเรือในอัตราท่ีสมควรและ

คณะกรรมการการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินร่วมพิจารณาก าหนด

อัตราการใช้พ้ืนท่ีอาคารจ าหน่ายต๋ัวและอาคารท่ีพักผู้โดยสารท่ี ๑ 

(อาคารภัตตาคาร) เรียบร้อยแล้ว   เพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

เทศบาลเมืองดอนสัก  เรื่องอนุญาตให้เทศบาลท าการเทศพาณิชย์

เกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก   (แหลม
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ทวด)   พ.ศ.๒๕๔๙  ข้อ ๕  ให้เป็นอ านาจของนายกเทศมนตรี      โดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองดอนสักจึงขอก าหนดอัตราค่าใช้

พ้ืนท่ีอาคารจ าหน่ายต๋ัว   ๒๐๐.-บาท/ตารางเมตร/เดือนและอาคารท่ีพัก

ผู้โดยสารท่ี ๑ (อาคารภัตตาคาร)   ๓,๐๐๐.-บาท/ล็อค/เดือน   

                         จึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองดอนสัก  เพ่ือพิจารณา

ความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองดอนสักก าหนดอัตราอาคารจ าหน่ายต๋ัว

และอาคารท่ีพักผู้โดยสารท่ี ๑ (อาคารภัตตาคาร) 

  

                                                               ลงชื่อ    นายประกอบ  

จันทร์แก้ว 

                  (นายประกอบ  จันทร์แก้ว) 

                 นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ส าหรับญัตติ นะครับก าหนด อัตราค่าใช้

พ้ืนที่อาคารจ าหน่าย(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ต๋ัวและอาคารท่ีพัก

ผู้โดยสารท่ี ๑ นะครับ ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ดอนสัก สมาชิกท่านใด

จะอภิปราย ขอเชิญนะครับ  ครับ ขอเชิญ คุณสรรเสริญครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลครับ  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ คณะ

ผู้บริหาร เพ่ือนสมาชิก ผู้ทรง(นายสรรเสริญ  เต๋ียวบุตร) เกียรติ ร่วมท้ัง

ผู้ เ ข้ า ฟั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ทุ ก ท่ า น ค รั บ  ผ ม ดี ใ จ น ะ ค รั บ 

 ท่ีวันนี้มีผู้เข้ามารับฟังการประชุมเป็นจ านวน

มากนะครับ แต่ว่าไม่ ทราบว่ามันผิดเวลานิดนึง เพราะว่าเราประชุม

กันตั้งแต่เช้านะครับ  ครับส าหรับในเรื่องของญัตติตรงนี้นะครับ ใน

ส่วนของท่าเรือ อเนกประสงค์อ าเภอดอนสักนี้นะครับ เราเองมี

ความรู้สึกนะครับที ่ จะอยากจะให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นส่วนช่วยในช่อง

ของการกระตุ้นใน เ รื่ อ งของ เศรษฐกิจก็ดี  ใน เรื่ อ งของการ

ท่องเท่ียวก็ดีครับเราก็ พยายามกันมา เพราะปัจจุบันก็มีผู้ประกอบการ

อยู่หลายท่านนะ ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรือโดยสาร เกาะส

มุย เกาะพงัน เกาะ เต่า นะครับ ในส่วนของเรือขนส่งก็ดีนะครับ ก็

ถือว่าวันนี้ ญัตตินี้ผม เห็นด้วยว่าในบางครั้ง ในพ้ืนท่ีของท่าเรือ

อเนกประสงค์ เราควรจะ น ามาใช้ประโยชน์นะครับ ควรจะน ามาใช้

ประโยชน์ ให้เกิดประโยชน์ อย่างน้อยท่ีสุด ก็คือในส่วนของการท่ีเสนอ

ญัตติมานะครับ อย่าง น้อยก็ขอให้ท่านผู้บริหารนะครับ ก าชับหรือไป
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กวดขัน ในเรื่องของ การได้สิทธิ์ในการเข้ามาท ากิจการตรงนี้ นะ

ครับ เพ่ือท่ีจะได้ ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพด้วย และก็ฝากไป

ด้วยว่าขอให้การ พิจารณาเป็นไปด้วยความเป็นเท่ียงธรรมนะ

ครับ และก็ประการแรก ผมด้ วยความรู้ สึ กและอยากจะให้ พ่ีน้ อ ง

ป ร ะ ช า ช น ข อ ง เ ท ศ บ า ล  

 มีสิทธิ์มีโอกาสในการท่ีจะเข้าไปใช้ประโยชน์

จากพ้ืนที่ของท่าเรือ อเนกประสงค์ ฉะนั้นในญัตตินี้ก็ขอเน้นอย่าง

เดียวในเรื่องของการ คัดสรร สรรหา ให้ เป็นธรรม และให้ เกิด

ประโยชน์กับคนภายในมาก ท่ีสุด ขอบคุณครับ 

  

ประธานสภาเทศบาล ครับ ยังมีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย อีกไหม

ครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มี(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ผมจะขอ เชิญคุณ

วิรัชครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผมนายวิรัช 

ใสช่ืน สมาชิกสภา(นายวิรัช  ใสช่ืน) เทศบาลเมืองดอนสัก ผมขอน า

เรียนอย่างนี้นะครับว่า ตามท่ีท่าเรือ อเนกประสงค์แหลมทวด ตรง

นั้นเพราะว่าในอนาคตดูตามรูปการ ของรายได้ของท่าเรือตรงนั้น 

ผมว่าเป็นการขาดทุนนะครับท่ีได้ รับมาจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้น เจ็ด

แสนห้าพันกว่าบาท ถ้าเป็น รายได้ท่ีเพ่ิมมาจากสอดคล้องตรงนั้น คงจะ

เป็นรายได้เพ่ิมท่ีเม่ือ ครั้งก่อน มีการโปรโมชั่นตรงนั้นมายาวนาน

พอสมควรและผมก็คิด ว่า เป็นการสมควรอย่างยิ่งท่ีจะหารายได้ตรง

นั้นมาเป็นรายได้ของ ท่าเรือ ท่ีจริงในกรณีนี้ ท่าเรืออเนกประสงค์

แหลมทวดตรงนั้น มันมี รายจ่ายเยอะนะท่านประธาน รายจ่ายค่าบ ารุง

จากงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ มันจะอยู่ประมาณหก

แสนสองพันบาท มี ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ตรงนั้น 

มันมีรายจ่ายเยอะ ประมาณหกแสนกว่าบาทไม่รวมกับพนักงาน

กับลูกจ้างอีกตรงนั้น  เป็นรายจ่ายเยอะ ผมว่าสมควรเป็นอย่างยิ่งท่ี

ผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึง ความส าคัญท่ีจะหารายได้ท่ีมากลบรายจ่ายท่ี

ก าลังติดลบอยู่  เพราะผมเองก็เป็นผู้ท่ีถามนายกเทศมนตรี ว่า

เราจะท ายังไงกับ สัญญาในปีต่อไปในการต่อสัญญา ถ้าเรา

ประสบกับภาระขาดทุน อย่างต่อไปเราคงจะไม่ดีแน่ในการจัดการ

บริหารตรงนี้ ผมว่าเรา สมควรเป็นอย่างยิ่งเพ่ือจะหารายได้ตรงนี้มาไป

กลบรายจ่ายท่ีเรา ขาดทุนอยู่ตรงนี้ ถ้าเราดูให้ดีเพ่ือนสมาชิก ถ้าดู



 ๖๓ 

ในงบประมาณ รายจ่ายในหน้า ๑๑๔ ตรงนี้ นั้นคือรายจ่ายจริง

ท่ีประมาณการไว้ใน ปี ๕๗ ท่านน ามาเทียบเคียงกันได้ในรายรับจริง 

ในปี ๕๕ เจ็ดหมื่น ห้า ดังท่ีสมาชิกผู้นึงได้อภิปรายไปแล้วในวันนี้ 

เรื่องงบประมาณร่าย จ่าย ตรงนี้ ผมว่าสมควรเป็นอย่างยิ่ง ท่ีเราจะหา

รายได้ตรงนี้มาจุน เจอืครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ยังมีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีก ไหมครับ มี

ไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ขอมติ ท่ีประชุมนะ

ค รั บ  ส ม า ชิ ก ท่ า น ใ ด  เ ห็ น ช อ บ ใ ห้ ก า ห น ด อั ต ร า 

 ค่าใช้พ้ืนท่ีอาคารจ าหน่ายต๋ัว และอาคารท่ีพัก

ผู้โดยสารท่ี ๑ ท่า เ ที ยบ เ รื อ อ เ นกปร ะ ส ง ค์ ด อนสั ก  ต า ม ท่ี

นายกเทศมนตรีเสนอ โปรด ยกมือครับ  

ที่ประชุมมีมติ - เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

 - งดออกเสียง ๑ เสียง 

 - ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้นะครับเห็นชอบให้ 

ก าหนดอัตราค่าใช้พ้ืนที่ อ า ค า ร จ า ห น่ า ย ต๋ั ว  แ ล ะ อ า ค า ร ท่ี พั ก

 ผู้โดยสาร ๑ ท่าเทียบเรือ อเนกประสงค์ดอน

สัก ตามท่ี นายกเทศมนตรีเสนอ ญัตติ ต่อไปนี้ น ะ ค รั บ 

เป็นญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  เ พ่ื อ คื น

เ งิ นสะสม  ให้ กั บบริ ษั ท  บ้ านดอนปิ ยะกลการ  จ ากั ด  ขอ เชิญ 

 ผู้เสนอครับ  
 

รองนายกเทศมนตรี ครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ สมาชิก

สภาเทศบาลทุกท่าน (นายฉัตรชัย  กันเท่ียง) ครับ 
 

ญัตตินายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก 

เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือคืนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 

ให้กับ บริษัท บ้านดอนปิยะ 

กลการ จ ากัด 
 

หลักการ 

  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือจ่ายให้ บริษัท บ้านดอนปิยะ

กลการ จ ากัด  เป็นค่าขอคืนเงินค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๕  เป็นเงิน  ๑๓,๕๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย

บาทถ้วน) 



 ๖๔ 

เหตุผล 

  บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จ ากัด  ได้ท าหนังสือขอคืนเงิน

ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งเป็นปีงบประมาณท่ี

ล่วงมาแล้ว เป็นเงิน  ๑๓,๕๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

เนื่องจากบริษัทฯ ช าระค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ซ้ าซ้อน คือ ช าระครั้งท่ี 

๑ เมื่อวันท่ี ๘  มีนาคม  ๒๕๕๕ และ ช าระซ้ าครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี  ๑๗  

เมษายน  ๒๕๕๕   ภายหลั งจากปิดบัญชีรายรับและรายจ่ าย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  เงินจ านวนนี้จึงตกเป็นเงินสะสม และเทศบาล

เมืองดอนสักต้องจ่ายคืนเงินจ านวนดังกล่าว  ตามท่ีบริษัทฯ ร้องขอ  

ส าหรับวิธีการคืนเงินดังกล่าวได้นั้น  ต้องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๙  การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่าย

หนี้สูญ   ข้อ  ๙๔   กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและ

ต่อมามีการขอคืนในลักษณะของลาภมิควรได้    (๑) การรับช าระภาษี

โดยไม่ถูกต้อง  ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ (๒) ขอเงิน

คืนภายหลังจากปีงบประมาณท่ีรับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า

ถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 

  จึงขอเสนอสภาเทศบาลเมืองดอนสัก  เพ่ือพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ ให้เทศบาลเมืองดอนสักจ่ายเงินสะสม จ านวน  ๑๓,๕๐๐  บาท  

(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  จ่ายคืนให้กับ บริษัท บ้านดอนปิยะ  

กลการ จ ากัด   

 
 

      ลงชื่อ  นายประกอบ  จันทร์แก้ว 

                      (  นายประกอบ  จันทร์แก้ว  ) 

              นายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ตามญัตติท่ีผู้บริหาร ได้เสนอมาขออนุมัติ

จ่ายขาดเงินสะสม(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) เพ่ือคืนเงินภาษีโรงเรือน

และที่ดินให้แก่บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ  จ ากัด มีสมาชิกท่านใดท่ี

จะอภิปราย ขอเชิญนะครับ ขอเชิญนะครับ  มีไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะ
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ขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด เห็นชอบ อนุมั ติจ่ายขาดเงิน

สะสม เพ่ือคืนเงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  ให้กับบริษัท บ้านดอนปิยะกล

การ จ ากัด โปรดยกมือครับ  
 

ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ ๑๗ เสียง 

 -งดออกเสียง ๑ เสียง 

  -ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้นะครับอนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสมเพ่ือคืนเงิน ภาษีโรงเรือน และภาษีท่ีดินให้กับบริษัท บ้าน

ดอนปิยะกลการ  จ ากัด ญัตติต่อไป เป็นญัตตินายกเทศมนตรี 

เรื่อง ขออนุมัติใช ้ จ่ายเงินสะสม ด าเนินโครงการ ก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล. ถนนชล คราม ๔ ขอเชิญผู้บริหารได้เสนอ  

 

รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภา

เทศบาลทุกท่านครับ (นายฉัตรชัย  กันเท่ียง)  

ญัตตนิายกเทศมนตรี 

เรื่อง ขออนุมตัใิชจ้า่ยเงนิสะสมด าเนนิโครงการกอ่สรา้งทอ่ระบายน้ า 

คสล.ถนนชลคราม ๔ 

----------------------------------- 

หลักการ 

ขอให้สภาเทศบาลเมืองดอนสัก พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสม เพ่ือใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน

บริการชุมชนและสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เป็น

การเร่งด่วน จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ าถนนชลคราม ๔  ชุมชนบ้านครามเชื่อมต่อชุมชนโพธิ์ทอง หมู่

ท่ี ๕ ต าบลดอนสัก 

เหตผุล 

  บริเวณถนนชลคราม ๔ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเชื่อมต่อระหว่างชุมชน

โพธิ์ทองและชุมชนบ้านคราม  เป็นจุดหลักท่ีจ าเป็นต้องก่อสร้างวาง

ระบบระบายน้ าให้เหมาะสมและสามารถรองรับน้ าในปริมาณท่ีมากได้ 

โดยเฉพาะในช่วงมรสุมซึ่งมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมาก ท้ังปริมาณน้ า

จากครัวเรือนของประชาชนในบริเวณชุมชนบ้านครามและชุมชนโพธิ์

ท อ ง  แ ล ะ ป ริ ม า ณ น้ า ท่ี ไ ห ล จ า ก ชุ ม ช น เ ท ศ บ า ล ล ง 

สู่คูระบายน้ าข้างสนาม พระกิตติมงคลพิพัฒน์ สู่คูระบายน้ าถนนหน้า

เมือง ๑ และท่อระบายน้ าเดิมบริเวณถนนชลคราม ๔ ซึ่งในสภาพปัจจุบัน
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ไม่สามารถรองรับน้ าในปริมาณท่ีมากได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเป็น

การเร่งด่วนให้ทันสภาพปัจจุบัน ซึ่งก าลังเข้าสู่หน้ามรสุม หากไม่เร่ง

ด าเนินการจะท าให้การระบายน้ าลงสู่ทะเลไม่ทันและเกิดปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชนเมืองบริ เวณกว้าง ในการนี้  กองช่าง ได้ตรวจสอบ

งบประมาณรายจ่ายท่ีได้ต้ังจ่ายเอาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประสานขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก

หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองดอนสักแล้ว ไม่สามารถโอนงบประมาณ

รายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณ

บางส่วนไปต้ังเงินสมทบได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ

เหล่านั้นในการบริหารจัดการและด าเนินการตามแผนงานท่ีได้วางเอาไว้ 

ประกอบกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หากจะน าเข้าบรรจุ ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ก็จะล่าช้าเกินไป ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้ทันสถานการณ์ จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ

ด าเนินโครงการ จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท  โดยท าการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร รวมบ่อพักและก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล. Ø ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕ เมตร (ตามแบบรายละเอียด

แนบท้ายญัตติฉบับนี้) ท้ังนี้การด าเนินการโครงการเป็นไปตามบทบาท

หน้าท่ีของเทศบาล ตามความในมาตรา ๕๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ความตามในมาตรา ๑๖ (๒) (๒๙)  แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และโครงการดังกล่าว

ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

หน้าที่ ๖๕ ล าดับที่ ๔ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

ก า ร ฝ า ก เ งิ น  ก า ร เ ก็ บ 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒ ๕ ๔ ๗  แ ล ะ ท่ี แ ก้ ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม ถึ ง 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก  สภาท้องถิ่นภายใต้

เงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นหรือกิจการท่ีจัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน 

ท้ังนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

๒) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  ๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่

เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้

จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

  ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เ กิ ด ขึ้ น  โ ด ย ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น ส ะ ส ม ใ ห้ ค า นึ ง ถึ ง ส ถ า น 

การณ์คลัง และเสถียรภาพในระยะยาว 

  ดังนั้น  เ พ่ือ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นการเร่งด่วน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ 

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙  จึงขออนุมัติสภาเทศบาล

เมืองดอนสัก ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๒,๙๐๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายใน

การก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ถนนชลคราม ๔ 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

     ลงชื่อ นายประกอบ  จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรี

เมืองดอนสัก 

   (นายประกอบ  จันทร์แก้ว) 
 

ประธานสภาเทศบาล  ตามญัตติท่ีผู้บริหารได้น าเสนอนะครับขออนุมัติ 

ใช้จ่ายเงินสะสม(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ด าเนินโครงการก่อสร้าง

ท่ อ ร ะ บ า ย น้ า  ค ส ล . ถ น น ช ล ค ร า ม  ๔  ส ม า ชิ ก 

 ท่านใดจะอภิปราย ขอเชิญนะครับ มีไหมครับ 

ข อ เ ชิ ญ คุ ณ 

 สมชายครับ 
 



 ๖๘ 

สมาชิกสภาเทศบาล กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือน

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ (นายสมชาย  แก้วคง) ตลอดถึงพ่ีน้องประชาชน

ท่ี เ ข้ า รั บ ฟั ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ถื อ ว่ า เ ย อ ะ ค รั้ ง นี้  

 ก็เป็นการดีแล้วจะได้ฟังกันว่า ไม่ต้องใส่หาว่า

ผมเป็นฝ่ายค้านอยู่อีก  วันนี้เอาเรื่องจริงกันให้เห็นชัดๆ เมื่อวันก่อน 

วันที่ ๑๑ ทางสภาได้ ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑ นายกได้ยื่นขอ

จ่ายเงินสะสมเพ่ือจะไป สร้างคูระบายน้ าท่ี ชลครามซอย ๔ ทางสภา

พิจารณาท าไมท่านไม่ ใส่ในปี ๕๗ ถ้าเป็นความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ี

น้องประชาชนอย่าง แท้จริง นายกอ้างว่าเป็นการเร่งด่วน ถ้ารอ

บรรจุในงบประมาณปี  ๕๗ จะล่าช้า หรือไม่ทัน แต่ท าไมวันนี้ เมื่อถึงปี 

๕๗ แล้วยังส่งมา อีก ดูซิครับ ท่านนายกยังดื้อ วันก่อนทางสภา

บอกว่าถ้าเป็นการ แก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่าง

จริง เพื่อเร่งด่วนก็ให้ ใส่ในปี ๕๗ แล้วจะได้ท าเลย นี้นายกยังดื้อยัง

ใส่มาอีก ดูซิครับ แล้ว ทางสภาก็ลงมติว่า ให้ใส่ในปี ๕๗  เพราะว่า

เงินสะสมของเรายัง น้อย ต้องเอาไปใช้อย่างอื่นเยอะ 

 

ประธานสภาเทศบาล  ครับคุณจะใช้สิทธิประท้วง หรือพาดพิง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมใช้สิทธิประท้วงครับ กรณีคุณสมชายนะครับ

ว่า สภาลงมติแล้ว (นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ) ยังนะครับ วันนั้นไม่ได้ลง

ม ติ อ ะ ไ ร ที น ะ ค รั บ  เ รื่ อ ง เ งิ น ส ะ ส ม  พ ว ก 

 ผมยังไม่ได้ลงมติว่าไม่รับทีนะครับ พวกผมยัง

นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับขอบคุณ คุณด ารงศักดิ์ คุณด ารงศักดิ์บอก

ว่าท่านประท้วง (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) จ ริ ง  ๆ แ ล้ ว ก า ร ท่ี คุ ณ

สมชายได้อภิปรายไปว่าสภาลงมตินะครับ มีมติ  การประท้วงนะครับ 

การประท้วงต้องประท้วงว่าผิดข้อบังคับข้อ ไหน นะครับ ก็ไม่เป็นไร

นะครับถือว่าเป็นการท้วงติง อาจจะพูด  

 ผิดไปนะครับ ขอเชิญคุณสมชายต่อ 
 



 ๖๙ 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับท่านประธาน เมื่อวันก่อนผมสงสัยว่า สท.

ด ารงศักดิ์ ไม่ได้อยู่ตอน(นายสมชาย  แก้วคง) ลงมติครับ เอาต่อครับ ผม

เ ค ย เ ส น อ ว่ า ซ อ ย   ๔  แ ล ะ ซ อ ย  ๖  

 มันจ าเป็น 
 

ประธานสภาเทศบาล มีผู้ประท้วงนะครับ ขอเชิญผู้ประท้วง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอประท้วงครับ ผมอยู่ครับ แต่ผมไม่ได้ลง

ให้นะครับ ไม่ต้องว่า(นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ) ผ ม ไ ม่ อ ยู่ เ ดี๋ ย ว

ชาวบ้านเขาจะเข้าใจผิด 
 

ประธานสภาเทศบาล  เอาอย่างนี้ ใจเย็นนะครับ คุณด ารงศักดิ์ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เข้าใจครับแต่ผมอยู่ ผมไม่ได้ลงให้ ผมเข้าใจ

แต่ผมไม่ได้ลงให้ เดี๋ยว(นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ) ชาวบ้านเขาจะว่า

ผมไม่ได้มาท างาน นี่พ่อเสีย ผมยังมาท าหน้าที่  ชาวบ้านเลือกมา ผม

ต้องมาท า จริงๆ แล้วผมไม่อยากจะพูดด้วยซ้ า 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ ขอบคุณครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล แต่คุณอย่าบอกว่าผมไม่อยู่นะครับ  เดี๋ ยว

ชาวบ้าน เขาจะว่าไม่ได้(นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ) ท างาน เปลืองภาษี

เขานะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับถือว่าไม่ได้ประท้วง ใช้สิทธิพาดพิงนะครับ 

ขอเชิญคุณสมชาย(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ต่อนะครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาลครับ  กราบเรียนท่านประธานครับ ท่ีผมเสนอไป

ว่ า ช า ว บ้ า น 

(นายสมชาย  แก้วคง) โพธิ์ทองข้างในลึกๆ ก าลังเดือดร้อนอยู่เรื่องน้ า

ท่วม ถนนหนทาง  แล้วผมเคยพูดกับท่านนายกว่าเขต ๓ ท่านมอง

ไม่เห็นความ เดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชนเลยหรือ ท่ีไม่ได้



 ๗๐ 

โครงการซักบาทเดียว  โดยเฉพาะบางนางบน แถวบ้านผม ฝนตกท่ีไร

ต้องใช้ไดโว้ดูดทุกครั้ง  แล้วยังไม่ได้โครงการไม่เป็นไร ท่วมบ้านผม 

ท่วมบ้านนายก ผมเป็น คนของประชาชนไม่เป็นไร แต่ท่ีท่วมชาวบ้านนี้

ครับ ปัญหาพ่ีน้อง ชาวบ้านมันจะว่านายก กับ สท. มันอยู่กันยังไง

วะ ท่ีฝนตกแล้วต้อง ดู ด ไ ด โ ว้ ทุ ก ที  ใ ห้ ท่ า น ใ ส่ ไ ป ซิ ค รั บ ใ น

ปีงบประมาณ ซอย ๔ และ ซอย  ๖ ผมรับให้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับยังมีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายต่อ อีกไหม

ครับ ขอเชิญคุณ(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) ชวนชื่น ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก 

และผู้เข้าร่วมประชุม(นางชวนชื่น  แพชนะ) ทุกท่าน ดิฉัน นางชวนชื่น 

แพชนะ ดิฉันมีเรื่องจะฝากท่านประธาน ถึงผู้บริหาร เรื่องโครงการโพธิ์

ท อ ง  ท่ี ท่ า น ผู้ บ ริ ห า ร ข อ เ งิ น ส ะ ส ม 

 ใช้ เมื่อวันก่อนครั้งหนึ่งแล้ว นี้ท่านก็มาขอรอบ

สอง ดิฉันรู้ โพธิ์ทอง ดิฉันเสนอต้ังแต่วาระท่ีนายกแรกเข้ามาเป็น

นายกใหม่ๆ ท าโครงการ งบประมาณปี ๕๖ ว่าท าไมท่านให้แต่เขต ๑ 

เขต ๒ เขต ๓ ท าไม ท่านไม่ให้บ้าง ดิฉันกับสท.เพ่ือนสมาชิกหลาย

ท่านเคยค้านมาตลอด  แล้วก่อนท่ีจะเข้าวันนี้  ก็เมื่อเดือนท่ีแล้วยังมี

วาระการประชุม ขอเงิน สะสม ๔ ล้านกว่านี้ไปใช้  มันดูแล้ว มันไม่

เหมาะสม เพราะว่าดิฉัน เห็นว่า เดือนนี้มันอยู่ในเดือนงบประมาณ เอา

โครงการ ๒ โครงการ ของโพธิ์ทอง ลงในปีงบประมาณปีนี้ก็ได้ เพราะ

มันประชุมเดือนท่ี แล้ว เมื่อวันท่ี ๑๑ แล้ววันนี้วันท่ี ๑๕ พ่ีน้องคิด

ดูซิคะ เวลานี้ท่านยัง ไม่ยอมเอาเข้ามาใส่ในงบประมาณเลยท่าน

ประธาน จนเอาเงิน สะสมมาใช้อย่างเดียว ขอใช้อย่างเดียว ให้

ออกมาใช้ได้สองครั้งแล้ว  แล้วเงินสะสมนี้มันเป็นเงินของกองคลัง ของ

พ่ีน้อง เวลามีอุทกภัย ต่างๆได้เอามาใช้ได้ แต่งบประมาณท่ีท่านท า

อยู่  ท าไมท่านไม่เอาใส่ ตรงนี้ มันจะไม่ผิดอะไรเลย มันถูกต้องทุกอย่าง 

ดิฉันยินดีให้ ดิฉัน มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุก

ชุมชน โดยเฉพาะ โพธิ์ทอง ดิฉันเสนอมาตลอด ขนาด สท.อัมฤทธิ์ 

ยังบอกว่า ปี ๕๗  กระผมเอาหมดโครงการใช่ไหมคะ ในท่ีนี้ลืม

ไปหมดหรือยังคะ พวก สมาชิกในโพธิ์ทอง ท่ีดิฉันสมาชิกหลายๆท่าน

ในเขต ๓ ต่อสู้มาเพ่ือ ชุมชนของท่านใครเห็นบ้าง คิดแต่ว่า ดิฉันค้าน 

ดิฉันค้าน ดิฉันไม่ได้ ค้านคะ ดิฉันมองเห็นความเดือดร้อนของพ่ีน้อง



 ๗๑ 

ตลอด แต่นายก  ดิฉันไม่รู้จุดประสงค์ ความในใจของท่านเวลา

นี้ ท่านก าลังท าอะไร อยู่ ท่านถึงได้จะเอาเงินสะสม ท่ีเป็นเงินของพ่อ

แม่พ่ีน้อง จ าเป็น ดิฉันจึงขอฝากท่านประธานไปถึงผู้บริหารทุก

ท่านและพ่ีน้อง ว่า ดิฉัน ไม่ได้นิ่งดูดาย หรือเฉยเมย แต่มามอง

ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง กั น บ้ า ง  ม า ม อ ง 

 ด้วยเหตุผลทุกๆ อย่าง ขอบคุณคะ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ ขอเชิญคุณอัมฤทธิ์ ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมขอใช้

สิทธิพาดพิงนะครับ (นายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ) ท่ า น สม าชิ ก สภ า

เทศบาลเมืองดอนสัก ท่านชวนชื่น แพชนะ พาดพิง เ ต็ ม ๆ เ ล ยน ะ ค รั บ 

กระผมนายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ สมาชิกสภา เทศบาลเมืองดอนสัก ก็

ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่ พ่ีน้อง ทุกท่านนะ ค รั บ  ท่ี เ ข้ า ม า ฟั ง ก า ร

ป ร ะ ชุ ม ใ น ค รั้ ง นี้  ผ ม ดี ใ จ น ะ ค รั บ ผ ม นั่ ง ฟั ง ม า 

 ต้ังแต่เช้า ไม่ลุกเลย ผมรอเวลานี้อยู่ และก็รอ

ด้วยความใจเย็น ผม ไม่นึกเลยว่านะครับว่า สมาชิกท่ีเป็นมา ๓ สมัย 

โกหกได้หน้าด้านๆ  ผมขอบอก 
 

ประธานสภาเทศบาล คุณอัมฤทธิ์ ครับ ผมขอความกรุณานะครับ 

บางครั้งการใช้ค าพูดนี้(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) นะครับเดี๋ยวมันจะ

ท า ใ ห้ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง เ ร า วุ่ น ว า ย  เ อ า แ ต่ ส า ร ะ 

 นะครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ได้ครับท่านประธาน ผมพูดค าไหน ค านั้น และ

ยิ น ดี รั ก ษ า ค า พู ด 

(นายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ) นะครับ ท่านประธาน ท่านอย่าเพ่ิงประท้วง

ผมซิครับท่านให้สมาชิก ประท้วงผม เพราะผมก าลังจะพูดถึงโครงการท่ี

จะเกิดขึ้น 
 

ประธานสภาเทศบาล คุณอัมฤทธิ์ครับ  คุณใจเย็น แล้วฟังผมนิดนึงนะ

ครับ ผมมีหน้าที่(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) รักษาการประชุม ตรงนี้ให้

เป็นไปตามระเบียบนะครับ เพราะฉะนั้น ถ้ า เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก อ ภิ ป ร า ย



 ๗๒ 

บางครั้งอาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย  เถียงกันไปเถียงกันมานะครับ 

มันก็ไม่ได้สาระ ไม่ได้เรื่องราว ขอให้ พูดเฉพาะสาระเหตุผลนะครับว่า

ท่านเห็นด้วยกับโครงการ หรือไม่ เห็นด้วยกับโครงการอย่างไรนะครับ 

ท่านใช้สิทธิพาดพิงนะครับ แล้ว พาดพิงท่านด้วยเรื่องอะไร ท่านก็

อธิบายไปนะครับ ขอบคุณนะครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอบคุณนะครับท่านประธาน บางครั้งมันก็มี

อารมณ์เหมือนกันนะ(นายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ) ครับ ท่ีมาพูดเอาแต่

ดี ดีแต่ตัว เอาชั่วใส่คนอื่น ผมว่ามันไม่ถูกต้อง  ผมจะใช้ค าอ้างอิง

ตรงนั้น หนังสือเดี๋ยวจะมีท่านนายก เอาหนังสือ ให้พวกท่านทราบ 

ท่านก็เป็นสมาชิกมา ๓ สมัย โดยเฉพาะท่าน ประธานท่านก็ยังอยู่ใน

ห้องประชุม เม่ือปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์  การประชุมสมัย

สามัญสมัยแรก ได้อนุมัติเงินสะสม ตรง เป๊ะเลย ถ้าตีหัวก็ตรงหน้าผาก

เลย นะครับ จ านวนเงิน ๙๘๒,๐๐๐  บาท ท าอะไรรู้ไหมครับ นี่ผม

เอามาแค่ข้อเดียวนะครับ ท าท่อระบาย น้ า ซอย ๖ ท่อนกลาง ใช้เงิน

ส ะ ส ม น ะ ค รั บ  ไ ม่ ใ ช่ ไ ม่ ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม  

 สท.ใหม่ ท่ีไม่รู้ เรื่ องตรงนี้  ขอเอกสารจาก

ข้ า ร า ช ก า ร ไ ด้ น ะ ค รั บ  

 ท่านอย่าท ามึน รู้ว่าชาวบ้านเขาเดือนร้อนอะไร 

แต่พวกท่านท ามึน  ผมไม่ว่าใครหรอกครับ ผมโทษแต่ สท. เขต ๓ 

ท่ีอยู่โดยไม่รู้เรื่องว่า ชาวบ้านเขาเดือดร้อนอะไร และยังท ามึนอยู่อีก 

ถามว่าเงินตัวนี้ที่ใช้ นะ ๙๘๒,๐๐๐ บาท เนี่ยใช้เงินสะสมหรือไหม 

ผมบอกได้เลยว่า  ข้อมูลมีอยู่แล้ว และถามว่าครั้งนี้ท าไมท าไม่ได้ 

มันมีสองบรรทัด ฐานหรือยังไง หรือชุมชนโพธิ์ทองมันเป็นลูก

เมียน้อยหรือไง 
 

ประธานสภาเทศบาลครับ คุณสมชาย คุณมีอะไร เดี๋ยวขอแป๊บนึงนะ

ค รั บ  คุ ณ จ ะ ใ ช้ สิ ท ธิ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) พาดพิง หรือว่ายังไงครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ใช้สิทธิพาดพิงครับ 

(นายสมชาย  แก้วคง) 
 



 ๗๓ 

ประธานสภาเทศบาล ใช้สิทธิพาดพิง  นั่งรอก่อนนะครับ  ให้ท่านอัม

ฤทธิ์อภิปรายเสร็จ  (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) เดี่ยวท่านค่อยลุกขึ้น  

นะครับ  ขอเชิญคุณอัมฤทธิ์ต่อ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ  ขอบคุณนะครับท่านประธานเขาว่าแล้วว่า

มีสติ มีปัญญา มี(นายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ) ความเพียร  มีความส าเร็จ  

อันนี้ชัดเจน  ประท้วงอะไรไม่รู้เรื่องผม พูดไม่จบที  เวลาเขาพูดผมเคย

ประท้วงไหม 
 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านอภิปรายเถิดครับ  ท่านอภิปรายต่อครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานกรุณาเป็นกลางหน่อยนะครับ  ผม

ข อ ค ว า ม ก รุ ณ า 

(นายอัมฤทธิ์  แสงสุวรรณ) นะครับ  เพราะเวลาผมพูด  เขาประท้วง

ท่านว่าประท้วงเวลาเขาพูด  ผมไม่เคยประท้วงเลย  ก็เอาอย่างนี้นะครับ

ว่ า เ งิ น ส ะ ส ม ต ร ง นี้   

 มันเป็นเงินภาษีของประชาชน  เอามาแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนได้   ผมถือว่าผมท าหน้าท่ีในสภาอย่างดีท่ีสุด  

ตรงนี้ก็ให้พ่อแม่พ่ีน้องได้รู้ นะครับว่า  จะผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้ก็ต้องลง

มตินะครับ  ขอบคุณ ครับท่านประธานครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ขอเชิญคุณสมชายใช้สิทธิพาดพิงนะครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  

แ ล ะ เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก 

(นายสมชาย  แก้วคง) ผู้ทรงเกียรติตลอดถึงผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ค รั บ ผ ม ใ ช้ สิ ท ธิ ท่ี 

 ว่า  สท. เขต ๓  ไม่รู้เรื่องนะครับ  ท่ี สท. อัม

ฤทธิ์กล่าวมาเม่ือก้ี   เรื่องความหลังผมไม่รู้เรื่องจริงๆ  แต่ ณ วันนี้

ผมรู้ว่าประชาชน ก าลังเดือดร้อนเรื่องอะไร เรื่องซอย ๔  ซอย  ๖ 

ถ้านายกให้วันนี้ต่อ หน้าประชาชน  ผมให้วันนี้แต่ถ้านายกขอมา

ทางที่ถูก  แต่ถ้าขอมา ในทางท่ีผิด  พ่ีน้องอย่าเพ่ิงตบมือครับ  แต่ถ้า



 ๗๔ 

ขอมาในทางที่ผิดผมก็ ไม่ให้เพราะมันผิดระเบียบ  แต่ถ้าขอมามันถูก

ผมให้ได้วันนี้เลยพ่ี น้องเชื่อผมเถิดครับ  ผมเป็นตัวแทนขอบคุณ

ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ  ขอได้ให้ผู้บริหารได้ชี้แจงนิดหนึ่งครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี กราบเรี ยน  ประธานสภา   เ พ่ือนสมาชิก  

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (นายประกอบ  จันทร์แก้ว) นะครับ  ผมมานั่งฟัง

ก็โดนเอ่ยช่ือไปหลายรอบผมเรียนเพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกท่านนะครับถือว่า วันนี้เป็นประวัติศาสตร์ ของดอนสัก  ต้ังแต่มีสภา

มานะครับ  วันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ของเมืองเราท่ี

วันนี้ สมาชิกไม่รับร่างงบประมาณของ ปี๕๗  นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกทุก

อย่างที่คณะผู้บริหารเสนอไปนะครับ วันนี้สมาชิกไม่รับร่างวันนี้เลือก

กรรมการเพ่ือไปหาข้อยุติ อยู่ใน ขั้นตอนต่อไปนะครับ คณะกรรมการ

ท่ีจะต้ัง  ๗ คน เพ่ือไปหาข้อ ยุติ  พวกท่านก็เลือกกันไปเสร็จเรียบร้อย

หมดแล้วครบ ๗ท่าน   พวกเราก็ได้นั่งดูอย่างเดียวนะครับ  วันนี้ถือว่า

เป็นวันแรกครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ทีมีเทศบาลมาหรือสุขาภิบาลก็

ว่าได้สภาเราไม่เคย เป็นอย่างนี้  แต่วันนี้มีอะไรหลายอย่างให้พวก

เราได้เห็น  ได้ให้ ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมทุกท่านได้รับรู้ว่ามัน

เ กิ ด อ ะ ไ ร ขึ้ น   วั น นี้ 

 น่าเสียดายครับ  งบประมาณปี  ๕๗  ท่ีผม

พยายามท า  ท่ีเราท า ประชาคมลงพ้ืนท่ีไปหาชาวบ้าน  ท่านไม่ต้อง

อ้างว่าท าไมไม่ใส่ในปี  ๕๗  งบประมาณคูระบาย  ความเดือดร้อนของ

ชาวบ้านคนท่ีน่า เสียดายโครงการหลายโครงการท่ีท าในให้ปี 

๕๗ ท่ีก าลังจะไปไม่ รอด  วันนี้สมาชิก  ไม่รับร่างเรียบร้อยแล้วครับ  

คูระบายน้ าก้าว เจริญ  วันนี้ไม่มีโอกาสได้ท า ซอยทางข้าม  

ดอนสักโฮเต็ลไม่มี โอกาสได้ท า  น้ าประปาบางน้ าจืด  วันนี้ไม่มี

โอกาสได้ท า  หลาย โครงการท่ีอยู่ในงบประมาณของปี ๕๗ ท้ังหมด

ถือว่าเรายกเลิกไป ห ม ด เ ล ย   วั น นี้ ถื อ ว่ า เ ป็ น วั น แ ร ก เ ป็ น

ประวัติศาสตร์ของเทศบาลไม่มี โอกาสได้ท า  เพราะฉะนั้นในประเด็น

ในญัตติขอใช้เงินสะสมกับ ญัตติท่ีเราก าลังคุยอยู่ตอนนี้ท่ีเพ่ือนสมาชิก

อภิปรายอยู่นี้ สมาชิก หลายคนพยายามแย้งว่าท าไมไม่เอาไปใส่ใน

งบประมาณปี ๕๗  ถ้า ใส่แล้วผมให้   แต่วันนี้มันโดนคว่ าไปหมด



 ๗๕ 

เรียบร้อยแล้ว  มันไม่รับไป แล้วทุกอย่างมันจบไปแล้ว  ผมไม่ได้ดื้อดัน

ท่ีจะเอามาให้สภาอนุมัติ การใช้เงินสะสม  มันเป็นหน้าท่ีท่ีผมต้องท า  

เป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร ท่ี ต้องเสนอต่อสภาผมไม่ได้มีอ านาจไปใช้

จ่ายเงินของเทศบาลผมมี หน้าท่ีเสนอผมพยายามรักษาสิทธิของการ

เป็นผู้บริหาร  เป็น นายกเทศมนตรีในการเสนอญัตติเพ่ือแก้ปัญหา

ให้กับพ่ีน้องแต่วันนี้ เ พ่ือนสมาชิกหลายคนก็พยายามอวดอ้าง

ชาวบ้าน  อวดอ้างว่าผม คนหนึ่งท่ีอยากแก้ให้ถ้าถูกต้องแล้วผมให้  ผม

ไม่เคยขัดผมไม่เคย ค้านแต่วันนี้มันค้านทุกเรื่องจริงๆครับ  วันนี้

ค้านไปทุกเรื่องเดี๋ยวจะ ลงรายละเอียดในเรื่องการใช้เงินสะสมให้

สมาชิกท่ีเพ่ิงเป็นกันสมัย แรก  โดยเฉพาะสมาชิกท่ีเป็นมาต้ัง ๓ สมัย ได้

รับรู้ว่า ท่านเคยท า อะไรไปบ้าง  เคยใช้เงินสะสมไปท าอะไรบ้าง  

หลายคนอาจจะไม่ เข้าใจไม่รู้  เอาไปพูดต่างๆ นาๆ  ว่าเงินสะสม

เขาเอาใช้ป้องกันน้ า ท่วม  ไว้แก้ปัญหาไฟไหม้  เดี๋ยวผมจะบอกให้

ฟังแล้วผมจะเล่าให้ฟัง ว่าการใช้เงินสะสมเขาใช้ไปท าอะไรพวกท่านท่ี

อยู่ในตรงนี้  ก็เคยยก มือให้ด้วยแล้วเป็นเรื่องท่ีไม่เหมาะสมด้วยซ้ าไป

ท่ีจะเอาไปใช้ในการ ใช้เงินสะสม ผมไปรื้อมาหมดเลยประวัติการใช้

เงินสะสมประเด็น หลักๆ  เอาไว้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ี

น้องชาวบ้านนี่แหละ ไม่ต้องไปตีโพยตีพาย  ว่าเกิดปัญหาฉุกเฉิน

นายกใช้เงินไม่เป็น ไม่ใช่ ครับ  อยู่ท่ีพวกเราท้ังหมดนี่แหละคิดไม่เป็น

หรือไม่ได้คิด   ประวัติมันมีการใช้เงินสะสมกันสดๆร้อนท้ังหมด

เลยผมจะให้เพือ่น สมาชิกแต่ละคนอภิปรายว่าท่ีผ่านมาเขาใช้ไป

ท าอะไร  แล้ววันนี้ผม ขอใช้เงินสะสมอีกครั้งเพ่ือไปแก้ไขปัญหาน้ า

ท่วมให้กับพี่น้องบ้าน ครามกับโพธิ์ทองผมดื้อตรงไหนครับ  ผม

ต้องการจะแก้ปัญหา ให้กับพ่ีน้องชาวบ้านแต่วันนี้  สมาชิกหลายคน

จะดูว่าผมเสนอไปผิด ระเบียบ  ผิดระเบียบแล้วเราจะเอาเข้ามาใน

ห้องประชุมนี้ได้ยังไงไม่ ถูกต้องเราเอาเข้ามาพิจารณากันได้ยังไง  วันนี้

อยู่ท่ีสมาชิกว่าจะ เห็นควรยกมือให้หรือไม่ให้แต่วันนี้ผมว่าต้ังแต่

เช้ามา  ผมก็นั่งดูพวก เราอภิปรายเรื่องเทศบัญญัติของปี  ๕๗  ก็

ไม่ได้เหนือความ คาดหมายเพราะผมก็รู้ว่าพวกท่านต้ังใจมาจาก

บ้านว่ายังไงจะไม่รับ งบประมาณปี  ๕๗ ท่ีผมพูดมา ต้ังแ ต่ เช้ า  

เพราะฉะนั้นผมมานั่งฟัง แล้วผมก็ เสียเวลาท่ีมานั่ ง ฟังเ พ่ือนสมาชิก

อภิปรายแต่ละโครงการ ต่างๆ นาๆ  แม้กระท่ังถนนคนเดินเป็นโครงการ

ท่ีดีอย่างโน้นอย่างนี้  หลายโครงการเป็นโครงการท่ีดีผมก็เห็นด้วย  

พอสุดท้ายลงมติ   ท่านไม่รับร่างเทศบัญญัติ  ผมรู้มาต้ังแต่เช้า  
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และผมบอกต้ังแต่เช้า ว่าสมาชิกเราต้ังธงมาจากบ้าน  ผมไม่อยาก

เสียเวลาจะตอบค าถาม ไปเลย  เพราะยกยังไงผมก็ไม่มีโอกาสท่ีจะผ่าน  

ไม่มีโอกาสท่ีจะรับ ร่าง  ผมไม่อยากจะชี้แจงให้เ พ่ือนสมาชิก  

เพราะพวกเรามีธงกันใน ใจไม่ได้เหนือความคาดหมาย  แต่ผมลึกๆคิดว่า  

สมาชิกท้ังหมด ท่ีมาในวันนี้    พวกเราอาจจะมีพรรคมีพวก

ยังไงก็แล้วแต่ ผมยังเชื่อ ว่าพวกเราน่าจะมีจิตสามัญส านึกในการท า

หน้าที่สมาชิกสภาน่าจะ มีสามัญส านึกท่ีจะคิดได้ว่าอันไหนควรอันไหน

ไม่ควรผมแค่มีหน้าท่ี เสนอ  แ ต่วั นนี้ญั ต ติหลั กๆ  เกื อบจะไม่ มี

ความหมายท่ีต้องคุยกัน เพราะทุกอย่างมันมีธงมาแล้วว่าสมาชิกท้ังหมด

จะให้หรือไม่ให้ผม  เ มื่ อ เช้ านะ เป็ น เ รื่ อ ง ท่ี ไ ม่ ได้ เ หนื อความ

คาดหมาย  สุดท้ายสมาชิกก็ ไม่รับร่างจริงๆ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ท่านประท้วงหรือเปล่าเชิญครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ไม่มีโอกาสได้ท าแล้ว  พวกผมไม่รับร่างแล้ว

โครงการทุกอย่างตกไป(นายชัยยะ  สุขโข) แล้ วงบประมาณปี  ๕๗  

แล้วก็ค้านทุกเรื่องมันไม่จริงครับตอนที่ งบประมาณปี ๕๗  เราก าลังอยู่

ในขั้นตั้งคณะกรรมการ  ไม่ใช่ โครงการจะตก  ต้ังคณะกรรมการหา

ข้อยุติว่าโครงการไหน เหมาะสมโครงการไหนไม่เหมาะสมท่ีท่านนาก

ยกไปพูดต้องพูดตาม จริงครับท่านว่าเราก าลังด าเนินการตามขั้นตอน

ท่ีสภาอนุมัติต้ัง คณะกรรมการเพ่ือท่ีจะหาข้อยุติว่าโครงการ

ไหนเหมาะสมหรือไม่ เหมาะสมแล้วก็ผ่านสภาก็เป็นเรื่องของสภา

ไม่ใช่ว่าเราค้านแล้วตก แผนพัฒนาอันนี้มันจะตก แต่บางโครงการเรา

เห็นว่าไม่เหมาะสม สมควรท่ีจะตัดและสมควรท่ีจะเอาซอย ๔ ซอย 

๖  เข้าไปเหมือนท่ี เพ่ือนสมาชิกอภิปรายแล้วท่ีว่า ค้านทุกเรื่อง ก็

ไม่จริงอีก   เมื่อตะกี้ ท่ีเราท ากันท่ีเราอนุมัติกันไป  เราค้านไม่  ไม่

ค้านโครงการท่ีขอใช้ จ่ายเงินสะสมในการช่วยสมทบของบ้านดอนปิ

ย ะ พ ว ก เ ร า ก็ ใ ห้ 

 นะครับ เราไม่ได้ค้านทุกเรื่อง เราต้องพิจารณา

ก่อนว่าโครงการไหน ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ต้องท าความเข้าใจเราต้อง

บอกชาวบ้านให้จริง เราอย่าบอกชาวบ้านว่าไอ้โครงการนี้ไอ้แผนนี้

ตกไปแล้ว 
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ประธานสภาเทศบาล คุณชัยยะ ครับ ผมนั่งฟังว่าคุณน่าจะใช้สิทธิ

พ า ด พิ ง ม า ก ก ว่ า  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) เพราะฉะนั้นขอได้ให้นายกได้ชี้แจงให้จบ

เดี๋ยวผมให้ท่านได้อภิปราย 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ได้ครับไม่เป็นไรครับ  แต่ผมขอร้องท่านนายก

ว่าต้องพูดให้ชาวบ้าน(นายชัยยะ  สุขโข) เข้าใจ  เดี๋ยวไปใส่ร้าย

พวกผมวา่ค้านทุกเรื่อง 
 

ประธานสภาเทศบาล  ครับ เดี๋ยวคุณค่อยช้ีแจง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ได้ครับ ท่านประธาน 

(นายชัยยะ  สุขโข) 
 

ประธานสภาเทศบาล  คุณสมใจ  ท่านประท้วงหรือยังไงครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
  

สมาชิกสภาเทศบาล  ท่านประธานท่ีเคารพและเพ่ือนสมาชิกตลอดถึง

พ่ีน้องประชาชนท่ี(นายสมใจ  วิชัยดิษฐ) รั ก ทุ ก ท่ า น ท่ี ใ ห้

ความส าคัญสละเวลาในวันนี้มาฟังการประชุม 
 

ประธานสภาเทศบาล  คุณสมใจครับ ผมอยากทราบว่าท่านประท้วง

หรือยังไง 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ประท้วงครับ ประท้วง เกี่ยวกับท่านนายก ก็

เสริมท้ายท่านชัยยะ(นายสมใจ  วิชัยดิษฐ)   คืออย่างนี้นะครับ ต้องท า

ความเข้าใจก่อนนะครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล คุณสมใจครับฟังผมนิดนึงนะครับคือคุณชัยยะ

เขาใช้สิทธิในการถูก(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) พาดพิงนะครับผมก็

นั่ ง ฟั ง ต อ น แ ร ก ท่ า น ก็ บ อ ก ว่ า ใ ช้ สิ ท ธิ ป ร ะ ท้ ว ง แ ต่ 

 ดูแล้วเป็นการพาดพิงมากกว่า  เพราะฉะนั้น
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การจะใช้สิทธิพาดพิง คือต้องให้ผู้ท่ีก าลังอภิปราย  อภิปรายจบก่อน

เ ดี๋ ย ว ผ ม ใ ห้ ท่ า น ต่ อ 

 นะครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  ครับถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านนายกได้

ชี้แจงต่อแล้วผมขอเวลา(นายสมใจ  วิชัยดิษฐ) ต ร ง นี้ ต่ อ อี ก นิ ด

เพราะพ่ีน้องประชาชนเข้ามาฟังเยอะท่านต้อง อธิบายให้ละเอียด 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอบคุณครับ  ขอเชิญผู้บริหารต่อ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณเพ่ือนสมาชิก  ผมก็พยายามนั่งจับ

ประเด็นว่าผมพาดพิง(นายประกอบ  จันทร์แก้ว) หรือพูดผิดตรงไหน

แต่วันนี้ผมกล้าพูดได้เต็มปากนะครับเพ่ือน สมาชิกวันนี้เพ่ือนสมาชิก

ค้านไปซะทุกเรื่องจริงๆวันนี้ถือว่าค้านทุก เ รื่ อ ง เ งิ น ง บ ป ร ะ ม าณ

ท้ังหมดของเทศบาลปี  ๕๗  พวกเราก็ท าตก ไปแล้ว  ผมถามว่าค้านทุก

เรื่องไม่  วันนี้เราเลิกกันไปเลยครับเทศ บั ญญั ติ ง บ ป ร ะ ม าณ ไ ป ต้ั ง

กรรมการ ๗ คนเพ่ือหาข้อยุติกันวันนี้ ๗  ค น เ ร า ไ ด้ เ รี ย บ ร้ อ ย

หมดแล้ว เหมือนกันทั้งหมด  ๑๔ คนเราตั้งไป ๗  คน  ครึ่งหนึ่งอีกแล้ว

แล้วมันจะหาข้อยุติได้ตรงไหนครับนี้  เพราะ ผมยกมือเสนอใครเป็น

กรรมการถามว่าพวกเราเข้าไปได้ไม่ไม่มีทาง ครับและหลังจากนี้จะเป็น

ขั้นตอนตั้งกรรรมการ ๒ ฝ่าย แต่วันนี้ ส ม า ชิ ก ส ภ า ต้ั ง ไ ป  ๗  ค น

เรียบร้อยหมดแล้วเหลือท่ีผมแต่งตั้งอีก ๗  คนก็เท่ากันอีกพอดี  ถาม

ว่างบประมาณของปี ๕๗  จะเดินต่อยังไง หาข้อยุติกันได้ไม่  ถ้าหา

ข้อยุติไม่ได้ท าไง  ต้องส่งไปจังหวัดให้เขา พิ จ า ร ณ า   ผ ม รู้ ว่ า

เป้าหมายมันคืออะไร  ผลมันจะออกมายังไงแต่ พวกเราก็พยายาม

ท าให้ดูเหมือนว่าตอนนี้เราไม่ได้ตัดโครงการท่ีอยู่ ใ น เ ท ศ บั ญ ญั ติ

ท้ังหมด  ยังเก็บไว้เหมือนเดิมโครงการดีๆยังเก็บไว้   แ ต่ วั น นี้

ขั้นตอนมันไม่ใช่  ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว  ผมถือว่า วันนี้เป็น

ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของเทศบาลเมืองดอนสักท่ียกฐานะ เป็ น เทศบาล

เลยแล้วเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกไม่ได้ เ ห นื อ ค ว า ม

คาดหมายทีนี้ในญัตติการใช้เงินสะสมที่หาว่าผมดื้อ   วั น นี้ เ ร า ยื่ น

ญัตติขอใช้เงินสะสมไปอีก เพราะเป็นเงินของพี่น้อง ปร ะชาชน ทุกคน 

เราสามารถท่ีจะใช้ได้ แต่การใช้ต้องผ่านสภาให้ สภาอนุมัติก่อน ถึง



 ๗๙ 

จะน าเงินตรงนี้ไปใช้ได้ แต่ผู้บริหารพยายาม เลือกสิ่งท่ีเหมาะสมกับพ่ี

น้อง เกิดประโยชน์กับชาวบ้านถึงจะขอ อนุญาตใช้เงินสะสม ขออนุมัติ

จากสภาเพราะรู้ว่ายังไง สภาจะให้ ไม่ให้ อยู่ท่ีเพ่ือนสมาชิกท้ังหมด วันนี้

ผมเสนอญัตติแก้ปัญหาคู ระบายน้ าบ้านครามกับโพธิ์ทอง ซอย ๔ ซอย ๖ 

เข้าไปอีกรอบนึงนี้  ถือว่าเป็นสิ่งท่ีควรจะท า แล้วการประชุมรอบ

หน้า ผมก็จะใส่เข้าไป อีก ถามว่าท าไมไม่ใส่ในงบประมาณในปี ๕๗ 

วันนี้ในปี ๕๗ ลองไป เปิดได้ มีคูระบายน้ าทางข้าม คูระบายน้ าก้าว

เ จ ริ ญ  มี ไ ฟ ฟ้ า  

 มีน้ าประปาอีกหลายท่ี เพราะสองซอยนี้ใช้

งบประมาณต้ัง ๔ ล้าน กว่าบาท ผมใส่ ๒ นี้เข้าไปอย่างอื่นก็ไม่ต้องท า 

พ่ีน้องชุมชนอื่นก็จะ ไม่ได้อะไรเลย แล้วการข้อใช้เงินสะสม เรา

สามารถจะใช้ได้เลย ไม่ ต้องไปรอเราใส่ในงบประมาณ ถ้าใส่ใน

งบประมาณรอบนี้ระยะจะ ท าได้ก็เกือบปี ถามว่าแก้ปัญหาทันได้ไหม 

แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ ครับ ประเด็นมันอยู่ตรงท่ีว่าพวกเราเข้าใจเรื่อง

การใช้เงินสะสมกันดี หรือยัง รู้เรื่องกันไหม หรือว่าท าไม่รู้ เราเคยได้

หาข้อมูลกันบ้างไหม ท่ีผ่านมาคนที่เป็นสมาชิกมาหลายสมัย เคยรู้กัน

บ้างไหมว่าเงิน สะสมนี้ที่พวกคุณเคยยกมือให้เอาไปใช้ เขาเอา

ไปท าอะไรบ้าง วันนี้ ผมท าการบ้านมาเป็นอาทิตย์ หาข้อมูลการใช้

เงินสะสมของที่ผ่าน มาของสมาชิกท่ีเคยยกมือให้ ว่าให้โครงการ

อะไรไปบ้างวันนี้ผม ได้มาหมดแล้ว พยายามให้สมาชิกพวกเราได้

แยกกันเอาไปดู ดู ความจ าเป็น ความเดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้อง 

แต่วันนี้เราดู เหมือนกับว่า ผมเสนอแต่เรื่องผิดๆ นายกดื้อดัน 

ทุกคนเห็นแก ่ ชาวบ้านหมด ไม่มีสมาชิกคนไหนว่าผมมาผม

ไม่เห็นกับชาวบ้าน  เห็นแก่ชาวบ้านหมด ผมเห็นด้วยทุกอย่าง ไม่มี

ใครคิดจะค้าน  แล้วแต่ผู้บริหารให้ผู้บริหารเสนอมาสิ่งดีๆ แล้ว

กัน เสนอมาให้ ถูกต้องแล้วกัน ผมให้หมดเกิดประโยชน์กับ

ชาวบ้าน ผมให้หมด ผม ไม่ เคยค้าน สมาชิกทุกคนทุกครั้ ง  ในการ

ประชุมอ้างชาวบ้านตลอด  แต่ผมก็ไม่เถียงหรอกครับ ทุกคนพูดก็เชื่อ

ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เห็น แก่ชาวบ้าน แต่ในสามัญส านึกของพวกเรา

แต่ละคน ผมเช่ือว่าพวก เรานึกได้ คิดได้ว่ามันจ าเป็นจริงๆ ผมใส่ไปนี้ 

เกิดประโยชน์กับ ชาวบ้านจริงๆไหม ผมเชื่อว่าพวกเราคิดได้พวก

เรารับรู้ ผมไม่มี โอกาสจะใส่งบประมาณพาไปศึกษาดูงาน พา

ไปเท่ียวกัน ไม่มี โอกาสจะไปท าโครงการจัดโครงการอะไรท่ีไม่

เกิดประโยชน์ หา ผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ให้กับผู้บริหาร ไม่มี
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โอกาสเลย วันนี้เราขอ แค่นี้ ขอคูระบายน้ าผมยังเดินไม่ได้ ผมบริหาร

ไม่ได้ ทุกคนเห็นแก่ ชาวบ้านหมด พวกผมก็เห็นครับ แต่ไม่ใช่การ

เอาดีเข้าตัว เอาชั่วใส่ คนอื่น วันนี้พ่ีน้องหลายคน โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

โพธิ์ทองกับบ้านคราม  มาฟังกันเยอะ ผมก็อยากให้รับทราบเพราะ

ข้อมูลเอกสารที่ได้กันไป  มันก็ตรงตามนั้นกันท้ังนั้น มันก็ถูกต้อง ท่ี

เอาไปแจกกันว่าการใช้เงิน สะสม เขาให้กันยังไง มันก็ถูกต้องท้ังนั้น

เลย มันไม่ได้ผิดอะไรเลย  หลักการมีหลักการเดียวเท่านั้นแต่มันอยู่ท่ี

พวกเรา ต้องการจะ แก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องไหม จะแก้ให้จริงๆ ไหม

ผมเช่ือพวกเราอยาก แก้ให้ แต่ประเด็นหลักๆ ไม่อยากให้พวกผมเป็น

คนแก้ วันนี้เราควร เคารพสิทธิ คนท่ีเลือกผมมาให้เป็นผู้บริหาร 

เคารพสิทธิของมวลชน บ้างท่ีให้โอกาสผม ได้เข้ามาบริหาร ให้โอกาส

ให้ผมได้ท างาน อย่า ท าร้ายบ้านเมืองอีกเลย นะครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญผู้ที่ถูกพาดพิงนะครับ คุณชัยยะ พูดต่อไม่ 

ขอเชิญคุณสมใจ ครับ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ และเพ่ือน

สมาชิก ตลอดถึงพี่น้อง(นายสมใจ  วิชัยดิษฐ) ประชาชน ท่ีเข้าฟังการ

ประชุมในวันนี้ ผมก็ได้นั่งฟังท่านนายกช้ีแจง  ก็ถ้าไม่ลุกขึ้นมาพูด ก็เกิด

ความเสียหายกับพวกผมและสมาชิกท่ี ดูแลงบประมาณตรงนี้  ท่าน

นายกบอกว่า นายกพูดผิดตรงไหน มี ครับท่านท่านบอกว่าไม่มีโอกาส

ได้ท า คือคูระบายน้ าทางข้าม ก้าว เจริญ บางน้ าจืด นี้ผมถือว่านายกพูด

ผิด ตรงนี้ไม่ได้ตกครับ  เพราะ พวกผมเป็นกรรมการ ความเดือดร้อน

ของประชาชนจริงๆ เขาข้ึนมา ฟัง ผมยังอยู่ตรงนี้  ผมต้องการดัน

โครงการตรงนี้ให้เกิดให้ได้ นี้ผม ขอยืนยันนะท่านประธาน ไม่ได้ตกถ้า

ผมไม่ลุกขึ้นมาพูด จะเกิด ความเสียหาย แล้วท่านนายกบอกว่า ต้อง

ใช้เงินสะสม เงินสะสม ถูกต้องใช้ได้ ท่านประธานแต่โอกาสและเวลาท่ี

จะใช้มันไม่ได้หยิบมา ใช้ในตอนท างบประมาณ ปี ๕๗ นี้ ครับท่าน 

ระเบียบเขียนไว้ชัด  การใช้เงินสะสม ไม่สามารถท่ีจะเอาโครงการ

เข้าไปในแผน งบประมาณปีต่อไปได้ หรือเป็นภัยสาธารณภัย

ต่างๆ ท่ีไม่ได้ต้ัง โครงการเอาไว้ หยิบมาใช้ได้เลย แต่เมื่อผมดู

ระเบียบแล้ว นะวันนี้ เราเอาเงินสะสมมาให้ใช้ในเดือนนี้ เวลานี้ ผม

ถือว่าผิดระเบียบ  น่าจะเอาไปใส่ในโครงการปี ๕๗ไว้โครงการ



 ๘๑ 

ไหนทีส่ าคัญ ท่ีเร่งด่วน  ใส่ไว้เลย วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ยังประมาณ

เดือนกว่าๆ หยิบปี  ๕๗ นั้นจะมาใช้ได้ครับท่านประธาน นี้คือข้อ

แท้จริง ท่ีระเบียบเขา เขียนไว้ชัด แล้วท่านนายกแกบอกว่าไม่มี

งบประมาณแล้วใน งบประมาณปี ๕๗ มี งบประมาณยังมี แต่ท่าน

ไม่เอามาลงใน โครงการนี้ เอง  ท่ีผมอภิปรายไปเมื่ อ เช้ า 

๑,๗๐๐,๐๐๐ กว่า บาท ค่า ซ่อมแซม ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์

ตรงนี้ท่านตัดมาลงใน โครงการ ซอย ๔ ซอย ๖ ซักโครงการก็ได้แล้ว

ยังเหลืออีกเยอะเเยะ  ครับท่าน ฟังผมนิดนึงนะครับ ถ้าผมไม่ลุกขึ้นมา

พูดตรงนี้ พ่ีน้อง ประชาชนเข้ามาฟัง พวกผมเกิดความเสียหาย

กว่านายก บอกว่า ค้านทุกเรื่อง ค้านทุกเรื่อง ค้านทุกเรื่อง เพระ

ฉะนั้นผมต้องลุกขึ้นมา ชี้แจง เหตุและผล และหลักการ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  บัญญัติไว้ สามสมัยไม่รู้เรื่องบ้าง นี้คือชัดเจน 

ไปดูระเบียบการใช้ เงินสะสม ท่านนายกเข้ามาบริหารเทศบาลเมือง

ดอนสัก ไม่ถึง ๑ ปี  เกือบๆ ๑ ปี ครั้งท่ีแล้วไม่ใช่ไม่เคยให้นะครับ

ท่านประธาน  ๔,๙๖๐,๐๐๐ กว่า บาท เงินสะสม ให้ไปแล้ว

ครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ก็ให้ อีกเงินสะสมของโครงการเมื่อกี้ ก็หมื่นกว่าบาท

ก็ให้ ถ้าจ าเป็นก็ให้ เงินสะสมแล้วเขียนไว้ชัด เงินสะสมสมทบ แค่

สมทบ ไม่ใช่เอาไปทั้ง ดุ้น นี้เอาไปท้ังดุ้นเลย เพราะต้ังโครงการไว้

แล้วงบประมาณไม่พอ  วัสดุการก่อสร้างมีขึ้นๆ ลงๆ ก็เอาเงินสะสมตรง

นี้ไปสมทบให้ โครงการนั้นเกิดขึ้นได้ นี่ระเบียบเขาเขียนไว้

ชัด เพราะฉะนั้นผมขอ ฝากว่าโครงการ เช่นคูระบายน้ าทางข้าม ก้าว

เจริญ บางน้ าจืด ผม ถือว่ายังอยู่ในแผนงบประมาณปี ๕๗ นะครับ 

ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ  ขอเชิญครับ ท่านรองฉัตรชัย 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

รองนายกเทศมนตรี  เรียน ท่านประธานสภา  สวัสดีเพ่ือนสมาชิกและ

ส วั ส ดี พ่ อ แ ม่ 

(นายฉัตรชัย  กันเท่ียง) พ่ีน้องชาวบ้านด้วยครับผมพอเห็นคนเยอะๆ  

ผมขี้พูดเยอะแต่พ่อแม่ พ่ีน้องอย่าถือสานะครับผมเวลาพูดความจริงจะ

พูดเสียงดังไม่ อุบอิบชอบพูดเสียงดังนะครับ  ก่อนอื่นก็ขอฝาก

ผ่านท่านประธาน นะครับเรามาท าความเข้าใจเรื่องเงินสะสมกัน

ก่อน  เงินสะสมนี้มัน มาแต่ไหนอย่างไรเงินสะสมนี้ก็เหมือนเราใช้



 ๘๒ 

จ่ายเรามีเงินเดือนอยู่   ๑๐,๐๐๐ บาทใช้จ่ายในแต่ละเดือนและครบปี

เรามีตังค์อยู่   ๑๒๐,๐๐๐ พอมีตังค์  ๑๒๐,๐๐๐  เราใช้ไป

ประมาณสัก   ๑๐๐,๐๐๐  เหลืออยู่  ๒๐,๐๐๐  ก็ตกเป็นเงิน

สะสมหลายๆ ปีเข้าก ็ เป็นเงินก้อนนะครับ  ท าความเข้าใจว่าเงิน

สะสมตรงนี้คือต้ัง โครงการไว้ ๑ ล้านบาท  เวลาเขามาประมูลจัด

จ้ า ง  แ ป ด แ ส น ห้ า บ้ า ง  

 ก็เหลืออีก แสนห้า ก็ตกเข้าไปในเงินสะสมท า

ความเข้าใจกับพ่อแม่ พ่ีน้องอย่างนี้ก่อนว่า เงินสะสมมันเป็นอย่างนี้

แ ล ะ ก็ ท่ี บ อ ก ว่ า   

 ผมเหนื่อยใจนะครับ  ท่านผู้อาวุโสวันนี้กับพ่อ

ลุงผมเหนื่อยใจอย่าง แรงเลยท่ีว่าไม่ค้านบ้านดอนปิยะกลการพอดี

เจ้าหน้าที่เขาสับสน   เดือนมีนามาจ่ายค่าภาษีไปแล้วหมื่นสามพันห้า

พอเดือนเมษาครึ่ง หลับครึ่งต่ืนมาจ่ายอีก พอมาจ่ายอีก มันก็ตก

เข้าเป็นเงินสะสม  เรา ต้องคืนเขาจะให้เขาจ่ายท าไมต้ัง  ๑๓,๕๐๐ ถ้า

ท่านคัดค้านก็ได้ไม่ เป็นไรนะครับ ท่านพ่อลุงเพราะอย่างนี้นะครับ

ท่านเงินสะสมนี้ ท่ี จ่ายนะครับท่ีท่านนายกบอกว่ามันเป็นปัญหา

เร่งด่วน เพราะเงินใน แต่ละปีเงินจัดโครงการเราไม่มีเงินท่านก็รู้อยู่

แล้วว่าชาวบ้าน ต้องการเปลี่ยนแปลงผมก็ไปทะเลาะท่ีท่านว่า

ไปตัดตรงโน้น  ไปตัด ตรงนี้  ไปตัดสภาวัฒนธรรม  ไปตัดวันวิชาการ  

ไปตัดไอ้โน้น  ไป ตัดไอ้นี้  พวกผมต้องทะเลาะเขาไปท่ัว  เพราะ

เงินเราไม่มีเพ่ือได้ใช้ จ่ายงบประมาณให้กับชาวบ้านแล้วท่านท า

หนังสือตีเสร็จไปเลย  ไม่ใช่น้ าขุ่นๆ นะมันอย่างนี้ท่าน คือเงินสะสมนี้

ตอนนี้ถ้าเราหาเงิน สะสมเนี่ย ถ้าพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้านเดี๋ยวผมจะ

อธิบายเป็นฉากๆไป นะครับยอดสะสมทางการเงินของเทศบาลโดย

การคิดโดยวิธี ระเบียบปฏิบัติทางการคลังเขาให้คิดอยู่   ๒ 

ยอดว่ามันตรงหรือ เปล่า แล้วส่วนไหนใช้ได้ส่วนไหนต้องกันไว้ใน

ยาม กรณีสาธารณภัย ฉุกเฉินนะครับ ไม่ใช่เอามาใช้ท้ังหมด  เวลาไฟ

ไหม้  น้ าท่วม  แล้วไม่ มีตังค์ใช้ไม่ใช่นะครับ กรณียอดเงินสะสมท่ีทาง

คลังเขาจัดท ามาให้ที่ เราจะใช้จ่ายได้มันมีเขาแสดงรายการมาก็มีเงิน

ยอดอยู่ ท่ีเราเช็คได้ สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหกจุด

หนึ่งสองบาท  สิบ เอ็ดล้านกว่าบาทครับเงินสะสมท่ีใช้ได้แล้ว  

กรณีเร่งด่วนที่ท่านบอก ว่าท าไมไม่เอาเข้าไปในปี ๕๗  งบประมาณปี 

๕๗  เพราะเงินตั้งสี่ ล้านนิดๆ  ถ้าเอาสองโครงการนี้เข้าไปส่วนอื่น

เราไม่ได้นะครับ  จะ ท าพ่ีน้องชาวบางน้ าจืดก็ไม่ได้อะไร  ท้องอ่าว  



 ๘๓ 

ทุกๆพ้ืนที่ไม่ได้อะไร อยู่แล้วคือมันอย่างนี้มันเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะ

เงินคลังของเราใน แต่ละปีมันมีค่าใช้จ่ายอยู่น้อยนิดและมันมีภาระ

มากเหลือเกินท่ีว่าใน การคิดกรอบ  ผมไม่อยากจะย้อนว่าเป็นเพราะ

ผู้บริหารชุดเก่าท่ีไป หน้าใหญ่ใจโตท่ีไปฝากให้คนอื่นอย่างโน้น

อย่างนี้ ท าผมไม่อยากจะ ไปรื้อถอนมาแต่เรามาพูดกันเรื่องจริงข้อมูล

ท่านรู้อยู่แก่อกแก่ใจมิใช่ มาข้างๆคูๆ  แล้วก็ระเบียบวิธีว่าด้วยการใช้

เงินสะสม เราก็ท าถูก ตามกฎนะครับ  ถ้ าไม่ถูกตามว่ าด้วยตาม

กฎหมาย เจ้าหน้าที่เค้าก็ไม่ เล่นด้วย นะครับ ประธานก็พิจารณาแล้ว 

ท่านก็คงไม่เอาเข้าสภาให้ เราพิจารณากันท่านก็น่าจะยุติได้แล้วว่าไม่

ถู ก ต้ อ ง  ไ ม่ ช อ บ ธ ร ร ม  

 แต่เรามาพิจารณากันว่าจะให้ชาวบ้านหรือป่าว

เท่านั้นเอง นะครับ  ถ้าเป็นเรื่องท่ีถูกต้องพวกผมรับเต็มๆ ถ้าอย่าง

นั้นท่านพิจารณาใหม่ ให้ดีนะครับ แล้วก็ เอกสารท่ีพาไปแจกให้

ชาวบ้านอ่านกันไม่ ครบถ้วน และตีความนั่นให้ดี  อย่าตีความ

เหมือนว่า เขากู กูรู้ มัน ไม่ได้ต้องถามคนอื่นบ้างนะครับ ผมก็ถาม ผมก็

ศึกษาพอสมควร  แล้วกับเจ้าหน้าท่ีทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อย เค้า

บอกว่ารองเบียร์ ปากจัดก็ปากจัดจริงๆก็เราไม่รู้ นี้ผมเข้าใจเลย

เพราะท่าน สท.สมใจ แกไม่รู้ เลยต้องถาม เราผู้รู้ก็เลยต้องอธิบาย

ถูกต้อง ถ้ามีความ เข้าใจอย่างนั้น เราก็ต้องอธิบายในสิ่งท่ีถูกต้อง

ว่าผมเข้าใจเลยครับ  ส าหรับคนไม่รู้ เพราะผมก็ไม่รู้ ผมมีความรู้ว่า

อย่างนี้ คุณว่ายังไงก็ บอกผมมานิ แสดงว่าเราท าความเข้าใจให้

ตรงกันนะครับ เพ่ือได้ให้ พ่อแม่พ่ีน้องได้สบายใจแล้วมันเป็นปัญหา

เรื้อรังอีกล่ะท่านเดี๋ยวมัน จะไปพาดพิงเยอะแยะ มากมายในรอบ ๘ปี 

ของนายกคนก่อนท่ีใช้ เงินสะสมไป ผมไม่อยากจะอ่านเลยมันเป็นนะ

ครับ ท่านพ่อลุง ๓  สมัย สมัยนี้แล้ว ยกมา ๒ สมัย ๘ ปี ปรับเงิน

สะสมมา ๑๗ กว่า ล้าน ท่านดูอ่ะ เงินสะสมจะท าท่อระบายน้ าให้

พ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้าน ซอยนักรบ ชลคราม ๔ กับ ชลคราม ๖ ไม่ได้ 

แต่ไปท าทางเข้าบ้าน ให้บางคนได้ปุ๊บมันงงนะครับ เนี่ยไม่ต้องสะดุ้ง

มันเป็นเรื่องจริง หลักฐานมายืนยัน นะครับ เราพูดความจริงผม

ไม่ได้โกหกแล้วก็เรา ยังอยู่ ยังรักในสภาเราก็ท าหน้าท่ีของตัวเองกัน

ไป แต่นอกสภาเรา ยังรักและเคารพกันเหมือนเดิมนะครับ  บางคน

มือสั่นนะพ่อแม่พ่ี น้อง ส่วนหย่อมโค้งต้นท้อนแสนนึง เนี่ยใช้เงิน

ส ะ ส ม  แ ส น นึ ง พ่ อ แ ม่ 

 พ่ีน้อง จ่ายเงินโบนัสอีกล้านกว่าบาท ใช้เงิน



 ๘๔ 

สะสม ไม่มีหินไม่มีทราย อยู่ในคนนะครับ ทบทวนความจากไหนครับ 

เราเรียบเรียง ล าดับ เรียบเรียงไว้ ให้มีสรุป เรียบเรียงไว้ให้ดี แล้วก็

นึกให้ดีๆนะครับ ว่า พ่อแม่พ่ีน้องเค้าคาดหวังอยู่สมัยหน้าแข่งขันกัน

อีก ท่านก็พูดได้ว่า  ถ้าไม่ได้ผมนิไม่ผ่านโครงการนี้ เพราะเราต้อง

ยกมือทุกโครงการนี้  เพราะผมผ่านโครงการนี้ ไปส ารวจหน้าท่อได้

เลย แต่อย่าท าอย่างนี้ กันให้ชาวบ้าน ได้ท าให้ชาวบ้านคลายความ

เดือดร้อน เรื่องของพี่ สมชายเราก็เห็นใจด้วย เรื่องน้ าท่วมแต่ว่าก็เอา

เข้าเหมือนกัน คือ เดี๋ยวท่านจะว่าเนี่ยมาแอบอิงเอา พ่ีเดี๋ยวสมัย

หน้า ไม่ใช่สมัยหน้า  รอบหน้านะครับหาเงินมาให้นะครับ เดี๋ยวผม

ต้องไปทะเลาะกับ ข้าราชการหาเงินมาให้พ่ีอีกเรื่องท่อระบายน้ าท่ี

บ้าน  เรามาพูดด้วย ความจริงใจกัน เรามาท าความเข้าใจให้

ชาวบ้าน เราอย่าสร้างความ ไขว่เขว่ให้แก่ชาวบ้าน พูดกันพูดในเรื่องสิ่ง

ท่ีดีมันก็ดีแล้ว แต่ถ้าพูด กันคนละอย่าง พูดกันคนละอย่างได้ คิดกันคน

ละอย่างได้ และบท สุดท้ายผลประโยชน์ของพ่อแม่พ่ีน้องชาวบ้าน

เ ป็ น ท่ี ต้ั ง  

 ผมขอขอบคุณมากครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ยังมีสมาชิกท่านใดท่ีจะเออ ขอเชิญคุณ

รุ่งโรจน์ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กราบเรียนท่าน ประธานสภาท่ีเคารพ ผม

รุ่งโรจน์ สินอุดม (นายรุ่งโรจน์  สินอุดม ) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก

และก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่ีมาเข้ารับฟังการประชุมสภาใน

ครั้งนี้ ครับ ผมขอต่อจากท่านรองฉัตรชัย  สักอีกสักเรื่องเหมือนกันครับ 

เพราะว่าเค้าบอกว่าการใช้เงินสะสม  ระเบียบเนี่ย นะครับ เมื่ อการ

ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก พ.ศ.๒๕๕๔  นะครับ มีการประชุมเมื่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ นะครับ สภาอนุมัติ โครงการก่อสร้างสะพานทาง

เท้าข้าง บ้านเลขท่ี ๕๙/๑ หมู่ท่ี ๗  บ้านใครครับ สมาชิกรู้ไหมครับทุก

ท่าน บ้านใครครับ ผมจะบอกไว้ให้ ครับ ผมไม่ได้พาดพิงแต่พูด ตอนนั้น

ผมยังเป็นประธานชุมชนอยู่  แล้วผมก็เป็นกรรมการ ตรวจสอบสภาแห่งนี้ 

ครับท่านเป็นบ้านของ สมาชิกหมู่เดียวกับกระผม นะครับ ก็ใช้เงิน

สะสมของเทศบาลกับ ของกองคลังเหมือนกัน ใช้เงินไป ๑๘๐,๐๐๐ 

บาท เข้าไปบ้าน บ้าน หลังเดียวครับ เข้าไปบ้านหลังเดียว แต่เค้า

ไม่ได้ดูเลยว่าท่ีเค้า เดือดร้อน ทางเข้าโรงเรียน ท่ีเป็นนากุ้ง เวลา



 ๘๕ 

ฝนตกน้ าท่วม คันนา เป็นดินเหนียวมันลื้นครับ ท่านประธาน มันลื้น 

ไม่มีครับ ไม่เคยไปดู ครับ เหมือนบางทีกลางคืนเดินติดเหลี่ยมตีหลัง

กาลงข้างคูก็ยังมี นะ ครับ แล้วท่านบอกว่าผิดระเบียบ ผมก็ไม่เข้าใจ

ว่าสภาอนุมัติได้ยังไง  ครับ ท่ีผมเซ็นต์รับนั้น ผมสงสาร กองช่างนะ

ครับ สงสารเด็กเค้า  เค้าไป ๒ คนแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อผมยังจ าได้ นะ

ครับ ผมเป็น กรรมการตรวจสอบ การกระท าแบบเนี่ย มัน

เป็นการเลือก ไม่ได้ เอา ไม่ได้เอาความเดือดร้อนของคนที่เดือดร้อน

ส่วนมาก แต่เลือก ปฏิบัติ โดยเข้าไปในบ้านหลังเดียวแถมยัก ยัก

ย้ายไปถึงหน้าแพอีก ตะหาก ครับ แทนท่ีจะเข้าบ้านคนจนๆท่ีเค้า

เดือดร้อน  เค้าไม่มี ปัญญาท่ีว่าจะไปท าอะไร โดยทางผ่านตรงนั้น

รู้สึกจะเป็นบ้าน ๓  หลัง คนราวๆ ๕, ๗ รู้สึกจะ ๒๐ คนนะ ๓ หลัง

นะครับ แล้วอย่างนี้ ผิดระเบียบไหมครับ ผมอยากถาม ท่านประธาน 

ท่ีเค้าบอกว่าผิด ระเบียบท่ีใช้เงินสะสมเนี่ย ผิดระเบียบมาก ผิด

ระเบียบจริงๆ ยก อย่างเดียวผิดระเบียบ ท าไมไม่ยื่นโครงการ

ท าไมไม่ยื่นอย่างโน้น อย่างนี้ มันเป็นข้ออ้างเท่านั้นแหละครับ แล้ว

เรื่องเทศบัญญัต ิ เหมือนกันท่ียกร่างเนี่ยไม่ผ่าน ผมขอเพ่ิม พูด

สักที กรรมการท่ีเลือก ท้ังหมด  ๗ ท่านนะครับ พูดภาษาตะกร้อก็คือ 

ช ง เ อ ง  กิ น เ อ ง  

 ตบเอง ครับ  ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ คุณเพชรรุ่ง ก่อนนะครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ค่ะ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะ

ผู้ บ ริ ห า ร  ท่ า น 

(นางเพชรรุ่ง สุขสม) สมาชิกทุกท่าน พร้อมท้ังพ่อแม่พ่ีน้องทุกๆ ท่าน

ค่ะ ตามท่ีท่าน รุ่งโรจน์ได้กล่าวว่ามีการสร้างสะพานตรงนั้น 

คือเป็นซอยของบ้าน ดิฉัน เอง  แต่ในขณะนั้น  ดิฉันไม่ได้ด ารง

ต าแหน่งสมาชิกค่ะ แล้ว ชาวบ้านละแวกนั้น มีความเดือดร้อนจริงๆค่ะ 

แล้วก็ไม่ได้ใช้คนเดียว ด้วยค่ะ ยังมีอีกหลายๆคน ท่ีใช้เดินร่วมกันค่ะ 

ดิฉันก็ไม่ทราบนะค่ะ  ว่าท่านมีตาอยู่รึป่าวค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตได้ชี้แจงนิดนึงนะครับ

พ อ ดี  เ อ่ อ  ท้ั ง ท่ า น 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ผู้บริหารและท่านรุ่งโรจน์ ซึ่งได้อภิปราย 



 ๘๖ 

จ บ ไ ป เ มื่ อ กี้ น ะ ค รั บ  

  พาดพิงในเรื่องของการปฏิบัติของสภานะครับ 

การเลือก คณะกรรมการหาข้อยุติ ๗ ท่าน นะครับ ทุก

อย่าง เราท าตาม ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย นะครับ ว่า

ด้วยข้อบังคับการ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  น ะ ค รั บ  แ ล ะ ก็

พระราชบัญญัติเทศบาล  พุทธศักราช ๒๙๔๖ นะครับ   พุทธศักราช 

๒๔๙๖นะครับ มาตรา ท่ี เราใช่ในการด าเนินการนะครับ ไปตาม

ขั้นตอนก็คือ มาตรา ๖๒  ตรี นะครับ การเลือกคณะกรรมการหาข้อยุติ ๗ 

ท่าน ก็ว่า ไปตาม ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยนะครับ ทุก

อย่างไม่ได้ผิด พ่ีน้อง ท่ีมานั่งกันก่อน เพ่ือนสมาชิกทุกท่านก็เห็น ผม

เปิดโอกาสให้มีการ เสนอ มีการรับรอง นะครับ ส่วนในเรื่องของ   ท่ี

ท่านผู้บริหารได้ บอกว่า เมื่อต้ังไป ๑๔ คน แล้ว ต้ังไปเท่ากันนะ

ครับ  มันจะเป็นยังไง นะครับ ผลจะออกมาแบบไหน มันก็ขึ้นอยู่กับ 

๑๔ ท่านนี้แหละครับ  เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องท่ี เราไม่สมควรจะคาดเดา

ไปก่อนว่ามัน ผมว่า เป็นการสบประมาท คณะกรรมการมากเกินไป 

นะครับ  เพราะฉะนั้น ขอให้เป็นไปตามระเบียบข้อ

กฎหมาย เราอยู่ใน ประเทศไทย ทุกท่ีใช้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น 

ขอให้เคารพกฎหมาย  นะครับ ครับ ต่อไปนะครับ สมาชิกท่านใด ท่ีจะ

อภิปราย  ขอเชิญ  คุณวิรัช ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียน ท่านประธานท่ีเคารพ ผมนายวิรัช ใสชื่น 

สมาชิกสภาเทศบาล(นายวิรัช  ใสช่ืน) เมืองดอนสัก ผมอยากจะ ขอ

ชี้ แ จ ง ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม กั บ  

 การใช้งบประมาณปี พุทธศักราช ๒๕๕๗ ใน

เ รื่ อ ง ก า ร 

 ใช้งบประมาณ หรือการใช้เงินสะสมนั้น เป็น

อ ย่ า ง ไ ร  ต ร ง นี้ ผ ม 

 ว่าสมาชิกบางคน อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ใน

การใช้เงินสะสม  ด้วยการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒๕๕๗ ผมอยากท า ความเข้าใจอย่างนี้นะครับ เงินสะสม ถ้าเรา

อนุมัติจ่ายเงินสะสมใน วันนี้  ตามท่ีนายกได้เสนอญัตติของซอย ๔ 

ฉะนั้น ผมว่าสามารถ ด าเนินการจัดจ้างได้เลยนะครับ ตามท่ีหลักการ

ของระเบียบของ เทศบาลเมืองดอนสัก ตรงนั้นสามารถน ามา

ด าเนินการได้เลย แต่ถ้า เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ถ้า



 ๘๗ 

เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  

 ถ้าเงินอุดหนุน เพราะว่าเงินอุดหนุนนั้น ท่ีดู 

ป ล า ย ปี  ๒ ๕ ๕ ๗  

 ผมอยากท าความเข้าใจตรงนี้นะครับว่า เงิน

อุ ด ห นุ น มี อ ยู่ แ ล้ ว  

 ท่ีดูเงินอุดหนุน คือ รอจากรัฐบาลกลางอุดหนุน

มาตรงนั้น เป็นเรื่อง  ท่ี เรา ต้องท าความเข้าใจกันเป็นอย่างยิ่ ง 

ระหว่างสมาชิกกับผู้บริหาร ให้ท าความเข้าใจร่วมกัน แล้วก็เรื่องเงิน

สะสม ปี ๒๕๕๖ เหมือนกัน  เรามีท้ังหมด ๑๖ ล้าน เงินสะสมท่ีจ่ายได้ 

และก็จ่ายไปแล้ว ตอนท่ี ผมสงสัยว่า สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นกว่าบาทตรง

นั้นก็จ่ายไปแล้ว  แล้วก็จะจ่ายได้ก็ประมาณ ๑๑ ล้าน ถ้า ๒ 

โครงการ ผมคิดห้วนๆ นะครับ ว่า ๒ โครงการ ประมาณ ๕ ล้าน ก็

เหลือประมาณ อีก ๖  ล้าน ๖ ล้านนั้น ท่ีสมาชิกบางคนเป็นห่วงอยู่นั้น 

ใ น เ รื่ อ ง อุ ท ก ภั ย  

 ในเรื่องอะไรต่างๆ ตรงนั้น ในเรื่องเงินส ารอง 

เงินส ารองจ่าย เงิน สะสมตรงนี้  ผมว่าฐานะคลังของเรามีความ

มั่นคงในการจัดท าตรงนี้  ถ้าท่านไปดูในงบประมาณรายจ่ายท่ีท่าน

สมาชิกบางท่านก็ว่าจะใช้ จ่ายในเรื่องอุทกภัยประสบภัยอะไรก็แล้วแต่ 

ผมอยากให้ท่าน สมาชิกไปดูงบประมาณในงบกลาง ๑ ล้านบาท

ตรงนั้น ผมไม่อยาก ท่ีจริงผมไม่อยาก เค้าเรียกว่า ชี้ โพรงให้

กระรอกใชไ้หมตรงนั้น ผมว่า สมาชิกไปดูได้เลยตรงนั้น เป็นอ านาจ

หน้าที่ของนายก เงินประสบ อุทกภัย อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้น นายกในปี 

๕๗ นายกใช้ได้ ไม่อยาก มาโยงถึงเงินสะสมของปี ๕๖ จะใช้อนุมัติ

ในเรื่อง ๒ โครงการ ตรงนี้ หรือว่าโครงการ ซอย ๔ ท่ีสมาชิกก าลัง

อภิปรายอยู่ ตรงนี้ผม อยากจะถามสมาชิกว่า สมาชิกอย่างน้อย ๒ คน 

ท่ีกล่าวว่าผิด ระเบียบ ผมอยากถามว่าผิดระเบียบข้อไหน 

สมาชิกต้องใช้ข้อบังคับ หรือไม่ก็ระเบียบให้ตรง ผมอาจจะเป็นปัญญา

น้ อ ย สั ก ห น่ อ ย ก็ ไ ด้  

 ท่ีไม่รู้ระเบียบเรื่องการใช้เงินสะสม สมาชิกต้อง

บังคับผู้บริหารได้สิ ครับ ข้อระเบียบชัดเจนเป็นการบังคับผู้บริหาร

หรือใครก็ตามท่ีท า ผิดระเบียบตรงนี้ ผมเคารพในตรงนั้นนะครับ 

แล้วก็เรื่องที่ท่านรอง หรือสมาชิกท่ีบางท่าน ได้เอ่ยไปบางโครงการ

แล้วนั้น เรื่องโครงการ ท่ีจ่ายเงินสะสมมาหลายปี ท่ีเราเคยท ากันมาอยู่ 

ตรงนั้น ผมว่าท่าน สมาชิกเก่าคงจะทราบ คงจะรู้ดีว่าเราท ากันมา
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อย่างไร แล้วท่านที่ ผ่านๆ ผมว่า ๘ ปี ท่ีผ่านมา เราคงจะผิดหมด

แหละ ถ้าตรงนี้ผิด เรา อย่าเอาท่ีบรรทัดฐานของตัวเองเป็นเครื่อง

ตัดสนิ หรือมีทแนะทนาย  หรืออะไรก็แต่ว่าผิดตรงนั้นผมว่าท่ีผ่านก็

ผิด เราคง ถ้า สตง. ตรวจสอบว่า สมาชิกหรือสภาผู้บริหารต้อง

รับผิดชอบโดยตรง ขาย ท่ีกันแน่ผมว่า ขายสวนกันแน่ ท่ีต้องมาช าระ

เ งิ น ใ น ก า ร ท่ี จ่ า ย ไ ป 

 ตรงนั้น แล้วก็เรื่องท่ีผมเห็นเป็นอย่างยิ่ง คือมี

โครงการเดียว ในเรื่อง จ่ายเงินสะสม คือ โครงการการท าสะพานข้ามคู

ระบายน้ าที่อยู ่ ขณะนี้ คืออยู่ท่ีเวทีถนนคนเดินตรงนั่นและ ผม

เห็นด้วย ผมถือว่า การใช้จ่ายเงินสะสมตรงนั้น มีตรงอื่นอยู่มาก 

และกระผมก็ได้ยกมือ ด้วยตรงนั้นว่าเป็นสมาชิกคนเดียวในสมัยนั้นท่ี

ผมฉีกเหงือก ผมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญท่ีเราสมาชิกสมควรจะคิด

ไตร่ตรอง หรืออะไร ก็แล้วแต่เราไม่ก็ต้องมีเหตุผล เงินก็คือเงินจะมา

จากงบประมาณ ของเงินอุดหนุนของรัฐบาลกลาง ก็แล้วแต่เงิน

สะสมของเราเองก็ แล้วแต่ เงินของรัฐท้ังนั้น ของพ่ีน้องประชาชน

ท้ังนั้น ไม่ต้องเกี่ยง งอน เอาเข้าในเทศบัญญัติงบประมาณปี ๕๗ 

ไม่ต้องมาเก่ียงงอน  ว่าเงินอุดหนุนต้องจ่ายเงินสะสมซอย ๔ ตรงนี้ 

ผมว่ามันก็เงิน เหมือนกัน เงินของพวกเราท้ังนั้นแหละ ไม่ต้อง

มาเกี่ยงงอนจะถือวิธี อะไรก็แล้วแต่ ผมว่าคือผลประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นที่ต้ัง เราอย่า เอามาประโยชน์ส่วนตัวในแง่การเมืองเป็น

ท่ีต้ังผมว่าไม่สมควรเป็น อย่างยิ่ ง  ท่ีพวกเราจะมา ต้ังแกล้งงอน จะ

เอาชนะคะคานกันตรงนี้ มันไม่ มันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง ท่ีเรามาจากพ่ี

น้องประชาชน เลือกต้ัง เราต้องยึดผลประโยชน์ของพ่ีน้อง

ประชาชนเป็นที่ต้ัง นะ ครับ เราอย่ามาเกี่ยงงอน เรื่องญัตติอะไรต่างๆ 

ผมว่าพอ เห็นสมควรท่ีจะเป็นเรื่องท่ีเราสมควรเป็นอย่าง

ยิ่งที่เราจะแล้วอีก เรื่องโครงการนึงท่ีเราเรื่องเงินจ่ายเงินสะสม ใน

ปี เดียวนะครับ  จ่ายเงินสะสม ๑๓๐,๐๐๐ บาท ในเรื่องของ

อนุมัติจ่ายปรับปรุงเรือ ยาวตรงนี้  สมควรหรือไม่  ครับ  เ ทียบกับ

โครงการ ซอย ๔ สมควร หรือไม่ มันเดือดร้อนกันยังไง และสมควรจะ

ใช้เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  หรือไม่  เรามาเปรียบเ ทียบง่ ายๆ  ว่ าใคร

เดือดร้อนกว่า ถ้าเรา เปรียบเทียบ เรื่องตรงนี้มันไม่จบ ผมเคารพทุก

คนนะครับ  ต่างคน ต่ า งมี เ ห ตุผล  แ ต่ เ ราสรุ ปแล้ วว่ า ต้ อ งถื อ

ผลประโยชน์ของพ่ีน้อง ประชาชนเป็นท่ีต้ัง ผมจะกล่าวมาตลอดว่าเรา

มาเถียงมารบ ไม่ใช่ อย่างนั้นแต่ในด้านความคิด เหมือนเรายังแย้ง
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กัน ผมเคยพูดว่าก็ เหมือนในเรื่องไผ่แดงจะสร้างโรงเรียน คนฝั่ง

คลอง สร้างกันไม่ได้ ประชาชนหมู่ เดียวกัน สร้างกันไม่ได้  อีก

ประชาชนฝั่งโน้น จะต้ัง สร้างฝั่งนี้ก็ได้  จะสร้างยังไงกลางคลองล่ ะ 

จะต้องมามีข้อยุติ ประชาธิปไตยท่ีไม่ได้อะไร ชาวบ้านเดือดร้อน

ไม่ได้แก้ปัญหา ตรงนี้ สมควรเป็นอย่างยิ่ ง ท่ีพวกเรา  ต้องมาถือ

ผลประโยชน์ของพ่ีน้อง ประชาชนเป็นที่ต้ัง ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล     ครับ ขอเชิญ ผู้บริหารก่อนนะ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิก 

แ ข ก ผู้ มี เ กี ย ร ติ 

(นายประกอบ  จันทร์แก้ว) ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมทุกท่านครับ ผมมา

นั่งฟังสมาชิกหลายคน อภิปรายนะครับ พยายามทบทวนความจ ากัน

สมาชิกเก่าๆ ว่าเรา เคยท าอะไรไปบ้าง เราเคยอนุมัติโครงการอะไร

ไปบ้าง นะครับ  สมาชิกใหม่หลายคนยังอาจจะไม่รู้นะครับ 

เอกสารขอเอาท่ีผมได้  วันนี้ผมกล้าให้สมาชิกท่ีบอกว่าโครงการนี้มัน

ผิดระเบียบไม่ถูกต้อง  ผมอยากจะให้สมาชิกคนนั้นกล้าท่ีจะบอกเลย

ครับ ว่ามันผิดให้กล้า ฟันธงได้เลยครับ ว่าโครงการแก้ปัญหาให้ 

ซอยบ้านคราม ซอย ๔  มันผิด นะครับ เราต้องกล้ายืนยันตรงนี้เลย ผม

อยากเห็นสมาชิกยก มือว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีผิด ผมอยาก

เห็นคับว่าวันนี้คนท่ีไป บอกกับชาวบ้านว่า โครงการนี้ไม่ถูกต้อง ผม

อยากให้สมาชิกชูมือ หรือยกมือขึ้นว่าโครงการนี้มันผิด มันท าไม่ได้ 

ผมอยากให้สมาชิก กล้าท่ีจะยกมือเลยครับ กระผมเรียนสมาชิก

อ ย่ า ง นี้ ค รั บ  

 ผมพยายามเอาข้อมูลรวบรวมเพ่ือทบทวน

ความจ าของสมาชิกเก่า และสมาชิกใหม่ว่าการใช้เงินสะสมท่ีเค้าใช้กัน

ท้ังหมด เค้าใช้ไปท าไร บ้าง เพราะถ้าผิด ๑๗ ล้าน ท่ีผ่านมาก็ต้องผิด

กันหมด พวกเราที ่ เป็นสมาชิกเก่ายกมือให้ได้ยังไงวะ เอาเงิน

สะสมไปให้โบนัสพนักงาน  เอาสมองตรงไหนคิดให้มาได้ยังไง ท่ีผ่าน

ม า ไ ป ใ ห้ โ ร ง รั บ จ า น า  

 ผมรวบรวมมาท้ังหมด โรงรับจ าน าอีก ๙ ล้าน

ไปซ่อมเรือพายเอา ตรงไหนคิด อยากแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้อง คู

ระบายน้ าที่ท าคาอยู่  ตอนนี้ใช้การไม่ได้อยู่ในซอย ๕ ก็ใช้เงินสะสม

อยู่เนี่ย ล่าสุดปี ๕๕  ประชุมเมื่อปี ๕๔ ก็ใช้เงินสะสมอยู่เนี่ย พร้อม
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กับบ้านของสมาชิก เพชรรุ่ง เพ่ือนสมาชิกก็ไม่ได้ไปว่า เอ่อ สมาชิก

เพชรรุ่งว่าไม่ได้เป็น  เพ่ือนสมาชิกไม่ได้ผิดครับ ท่านยังบอกว่า

โครงการนี้เป็นประโยชน์ กับชาวบ้าน ผมก็ถามว่าเมื่อผมใช้เงินสะสม

ไปสร้างได้แล้ว มันผิด ตรงไหนแล้วแก้ปัญหาคูระบายน้ าบ้านคราม 

ซอย ๔ แล้วมันผิด ตรงไหน ประเด็นมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้น ผม

รวบรวมการใช้เงินสะสม มาท้ังหมดเนี่ย สมาชิกคงไม่รู้เลยว่าเค้าท าอะไร

ไปบ้าง ผลการใช้ เงินสะสม วันนี้ผมอยากให้สมาชิกกล้าท่ีจะบอก

ผมว่ามัดผิด นายก ไม่ควรจะเอามาให้สภาอนุมัติอีก ผมกล้าให้

สมาชิก กล้าให้สมาชิก มายืนบอกผมสักคน ชาวบ้านท่ีมาก็จะได้

รับทราบด้วยว่าผมเอาเข้า มันผิดระเบียบตรงไหน ท าไมถึงจะต้องดื้อ

ดันที่จะเอาเข้าให้ได้ มัน ไม่เกิดประโยชน์กับชาวบ้านตรงไหน มันผิด

ตรงไหน ผมอยากให้ สมาชิกยกมือขึ้น และก็ขออนุญาตพูดว่ามันผิด

เรื่องอะไร ผมอยาก ให้สมาชิกชี้แจงให้พวกเราได้ฟัง ได้รับทราบ

กันด้วย ให้พ่ีน้องที่ได้ฟัง ท้ังหมดเนี่ยได้รู้กันไปเลย ว่าการใช้เงินสะสมท่ี

ผมขอไปเนี่ยมันผิด ตรงไหน ช่วยท าความชี้แจงให้กับผมด้วย พวก

เราจะได้รับทราบ พร้อมกันนะครับ ขอบคุณครับ 
 

 

 

ประธานสภาเทศบาล       ครับ ขอเชิญ คุณชัยยะ 

(นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมเองได้

ฟังนายก ให้ยกมือ(นายชัยยะ  สุขโข)  ว่าการใช้ขอใช้เงินสะสมนั้นมัน

ผิดตรงไหน ไม่ผิดครับ ไม่ได้ผิด ต ร ง ไ ห น ค รั บ น า ย ก  แ ต่ มั น ไ ม่

เหมาะสมท่ีจะใช้ในเวลานี้ ผมถามว่า  ผมถามว่าท่ีพูดกันมาว่าโรงรับ

จ าน าท่ีให้ ๙ ล้าน ใช้จ่ายเงินสะสม นั้น ตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เข้ามา 

ท่ีให้ท าสะพานไปแสนกว่าบาทนั้น  ตรงนี้ผมไม่ทราบว่างบประมาณ

มันเหลืออยู่เท่าไหร่ เราอย่าพูดว่า ท าไมเค้าเอาไปใช้ได้มันต้องดูด้วยว่า

การพิจารณางบประมาณเงิน สะสมนั้น มันต้องดูว่ ามันเหลืออยู่

เท่าไหร่ด้วย เงินสะสมนั่นพ่ีน้อง ครับ ประธานครับ มันเป็นเงินสะสม

เค้าให้เราเนี่ย ตัดงบประมาณ ตอนท่ีเรา งบประมาณตัดแล้ว มัน

จะต้องเก็บเงินสะสมเอาไว้ เพ่ือท่ีจะได้เอามาเป็นเงินส ารอง เหมือนกับ

เราเก็บสตางค์ไว้ใน กระป๋อง ให้เราเอาไปใช้ในเรื่องของท่ี เงิน

สภาวะการเงินมันขาด จริงๆ นะครับ ว่าสภาวะการเงินมันขาดจริงๆ 
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แล้วทนีี้ในสภาวะ อย่างนี้นั้น ซอย ๔ นายกท ายื่นญัตติมาขอ ๒ 

ล้านกว่าบาท ถ้าเรา เอาไปท้ัง ซอย ๔ และ ซอย ๖ เนี่ยประมาณ ๔ 

ล้านกว่า เงินสะสม มันเหลืออยู่ ๑๑ ล้านกว่า ท่ีนั้นถ้าสมมติว่าเรา

อนุมัติไป ๔ ล้านกว่า  มันก็เหลือประมาณ ๗ ล้าน ใช่ไหม มันมีอยู่ ๑๑ 

ล้าน มันเหลืออยู่  ๗ ล้าน ประธานครับ ๗ ล้านนี้ สมมติว่าเกิดเรา

ต้องจ่ายถุงยังชีพ ให้พ่อแม่พ่ีน้อง เกิดอุทกภัย น้ าท่วมบ้านพัง 

สมมติว่าถุงยังยังชีพเรา เคยจ่ายไปแล้วถุงละประมาณ ๓๐๐ บาท 

เฉพาะพ่อแม่พ่ีน้องชุมชน โพธิ์ทองชุมชนเดียว ๑,๒๐๐ ถ้า ๑,๐๐๐ คน 

ถุงละ ๓๐๐ ก็ ๓ ล้าน  ๓ ล้านบาท มีน้ ามีพัง บ้านพังอะไรอีก กรณี

ฉุกเฉินอย่างนี้เราคาด เดาไม่ได้ เราต้องเตรียมเอาไว้ ถ้าโครงการนี้

เอา ถ้าโครงการนี้ อนุมัติผ่านไปแล้ว มันเหลือ ๗ ล้านเนี่ย ผมเชื่อ

ว่าถ้ามันท่วมท้ัง เทศบาล หรือ ๒, ๓ ชุมชนเนี่ย เราไม่มีโอกาสท่ี

จะเอามันไปได้  เพราะเราต้องใช้จ่ายเงินสะสมเอาไปช่วยตรง

ท่ีนี้สภาก าลังพิจารณา อยู่ว่า ในขณะนี้มันเหมาะสมไหม แต่ส่วนก่อนๆ 

ผมไม่รู้ เพราะผม ไม่ได้เข้ามาเหมือนท่ีนายกว่าท่ีเค้าใช้จ่ายไป

นั้น โรงรับจ าน าหรือว่า สะพานต่างๆ มันมีงบสะสมเหลืออยู่เท่าไหร่ ผม

เช่ือว่าสภาเค้าต้อง พิจารณาแล้วว่ามันสมควรท่ีจะเหมาะสมท่ีจะ

ใช้ได้ แต่ตอนนี้งะ ผม ว่าถ้าเหลือ ๗ ล้าน มันน่าจะไม่พอ แล้ว ซอย ๔ 

ตรงนั้น ประธาน ครับ ท่อมันมีอยู่แล้วครับ ประธาน เราพิจารณา

ตรงนี้เป็นสิ่งจ าเป็น  เป็นสิ่งส าคัญ ท่ีผมใช้ดุลพินิจว่าตรงนั้นมันมีท่อ

อยู่แล้ว และมีท้ัง ๒  ข้าง ไอ้ดินเนี่ย มันก็อุดตันพอสมควร ถ้าเราท า

การซ่อมแซมแก้ไข  แล้วก็ผมว่าน้ ามันก็บรรเทาไปได้ แต่ถ้ามันไม่มี

ท่อเลย ผม เห็นสมควรครับ ท่านประธานครับว่า น่าสมควร

ท่ีจะขยายให้มัน ใหญ่ แต่นี้ท่อมันมีอยู่แล้ว แล้วจะไปท าใหม่ ไป

รื้อใหม่ โดยท่ี งบประมาณของเราพอมีน้อย ปัญหาในโพธิ์

ทองแถวนั้น ผมได้ฟัง จากพ่ีสมชาย พ่ีสมชายบอกว่าปัญหาถ้าจะแก้

ได้จริงๆ ถ้าไปรื้อตรง นั้นแล้วมาท าใหม่ มันก็แก้ปัญหาได้น้อย สู้เรา

ไปวางท่อท่ีในตรง กลาง แถวชุมชนโพธิ์ทองเลยจะดีกว่า ครับ ผม

ก็ศึกษามาพอได้และ มาใช้ดุลพินิจว่า ถ้าเราเหลือเงินอยู่แค่นั้น มัน

น้อยเกินไปครับ ท่าน ประธาน ท่ีต้ังงบประมาณมาใช้จ่ายในกรณี

ฉุกเฉิน แล้วไม่ใช้แต่  เ รื่ อ ง นี้  เ รื่ อ ง เ ดี ย ว น ะค รั บ  ส มม ติ ว่ า ต้ั ง

งบประมาณไว้แล้ว เงินไม่เข้า ต้ังงบประมาณไว้แล้วโครงการท าท่อ

เนี่ย  เงินไม่เข้า เค้าให้เราทด รองจ่ายไปได้ เอาเงินสะสมทดรอง

จ่ายไปก่อนได้ ไม่ใช่ว่าเอามาท า อย่างนี้อย่างเดียว มันต้องส ารองไว้ 
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ถ้าตัดไป ๔ ล้าน เหลืออีก ๗  ล้าน พ่ีน้องประธานครับ ผมพิจารณา

ว่ามันเหลือน้อย ถ้าเกิดอะไร มาจริงๆ แล้วไม่ได้ไปรังเกียจ รังแก ไม่ได้

ไปมีอะไร อคติ แต่วินัย ทางการคลังในระยะยาว เราต้องค านึงถึงด้วย 

ไม่ใช่มาว่า ว่าพวก เราเนี่ยเป็นคนค้าน เป็นแง่เป็นงอน ครับ ไม่ได้

คิดอย่างนั้นครับ คิด ตามหลักเหตุผล คิดตามหลักความเป็นจริง ท่ีจะ

ให้เทศบาลเรา พัฒนาไปได้ครับ  ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ คุณอัมฤทธิ์ ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กราบขอบพระคุณ ท่านประธานครับผม

น า ย อั ม ฤ ท ธิ์  

(นายอัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ)  แสงสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอน

สั ก  พู ด ถึ ง ซ อ ย  ๔  

 ผมขอเท้าความเรื่องนิดนึงนะครับท่าน ขอให้

ฟังผมนิดนึง  เมื่อก่อน มันจะมีท่ีรองรับน้ าทั้งซอย ๖ และก็ซอย ๔  จาก

ศรีสุบรรณ น้ าจะ ไหลจากศรีสุบรรณชัดเจน ตรงนั้น น้ าท่ีจะท่วม 

เม่ือสมาชิกท่ีพูด เมื่อตะกี้ ผมว่าท่านไม่น่าจะได้เดินไปดู  ผมอยู่

ในพื้นที่ผมจะอธิบาย ให้ฟัง สดๆ ร้อนๆ วันท่ี ๓๑ ท่ีผ่านมาฝนตก

ชั่วโมงกว่าๆ น้ าล้นแล้ว ครับ  ท่ีท่านบอกว่ามีท่อระบายน้ า มีครับ  แต่

มันไม่ทะลุ มันไปครึ่ง ทางแล้วก็เลี้ยวลงไปบ้านคราม พอไปหน้าถนน

เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา อีก แล้วน้ าจะไปลงคลองตรงไหนครับ แต่ถ้าท่ี

ท าโครงการท่ีเสนอ มานี้คือ ท่อ ๑๒๐ ทะลุลงคลอง น้ ามา ๑๐๐ ลิตร 

ลง  ๙๙ ลิตร ถ้า ถามจริงๆ แล้ว ตรงนั้นความเดือดร้อนของ

ช า ว บ้ า น มี เ ย อ ะ ไ ห ม 

  ท่ีท่านบอกว่าไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ ผมว่า ท่าน

พูดผิดน่ะ ท่านเข้าใจ ใหม่ด้วยนะครับว่า ไอ้ไปท าครึ่งทางมันไม่ได้

ประโยชน์อะไร ถ้ามัน ไม่ลงคลอง นะครับ ทุกครั้งผมพูดและยืนยัน

ตรงนี้ได้เลยว่า ทุกครั้ง ท่ีน้ าท่วมไม่ว่าผมจะอยู่ต าแหน่งประธานชุมชน

หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  กระท้ังมาเป็นสมาชิกไม่ได้ถึงปี ผมดูแลไม่ขาด

ตรงนั้น ผมกล้าพูดได้  สมาชิกท่ีนั่งในสภาแห่งนี้ บางครั้งบางคนไม่

เห็นหน้าก็มี ถ้าเอา ความจริงมาพูดนะครับ อย่าเอาความเท็จมาพูด

เลย เราเป็นสมาชิก อันทรงเกียรติในสภาแห่งนี้  เราพูดถึงความ

เดือดร้อนของชาวบ้าน  ถ้าถามว่าน้ าตรงนั้นไม่เดือดร้อนชาวบ้าน ผม

ว่าท่านพูดผิดอย่าง มากเลย ทุกครั้งท่ีน้ าท่วมมันจะมาจากตรงนั้น
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ก่อน ผมก็ไม่ได้ ถ่ายรูป เมื่อวันท่ี ๓๑ เดือนท่ีผ่านมานะครับ ถ้า

ผมถ่ายให้ท่านเห็น  ท่านจะรู้ว่า อ๋อนี่ความจริง ถ้าท่านจะพิสูจน์ก็ไป

กับผมได้ว่าท่อมัน ไปยังไง อยู่ยังไง ผมชัดเจน เพราะอยู่ในพ้ืนท่ีท่ี

ผมอยู่มาผมไม่ได้เกิด ท่ีนี้นะครับ แต่อยู่ท่ีนี้มา ๓๐กว่า ปี อยู่โพธิ์ทอง 

ไม่ไปไหนและพ่อแม่ พ่ีน้องโพธิ์ทองก็มากันเยอะวันนี้  เพราะผมบอก

ว่าให้มาฟังค า อภิปรายการใช้เงินสะสมท่ีเราจะท าท่อระบาย

น้ าตรงนี้ ให้กับพ่อแม่ พ่ีน้อง บรรเทาความเดือดร้อนไม่ใช่ให้น้ าท่วม

แล้วไปแจกข้าว ไม่ใช่ อย่างนั้นครับ เราต้องมาแก้ไขปัญหาให้กับ

ชาวบ้าน ไม่ใช่ท่านบอก ว่าเก็บเงินเอาไว้ซื้อข้าวสารแจกให้ชาวบ้าน 

ผมว่าตรงนั้นแก้ไขผิดนะ ครับ ถ้าเราแก้ปัญหาถูกต้อง ผมเชื่อว่าน้ า

จะไม่ท่วมด้วย ขอให้ เพ่ือนสมาชิกทุกคน ในท่ีนี้ใช้สมองและหัวใจ 

เอาหัวใจครับ เอา หัวใจออกมาพูดมาคุยกันครับ ผมพูดหวานแล้ว

คราวเนี่ย รับรองไม่ ใช้อารมณ์ ท่านประธานยิ้มได้ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล    ครับ ขอเชิญ คุณวิรัช นะครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายวิรัช 

ใสช่ืน สมาชิกสภา(นายวิรัช  ใสช่ืน) เทศบาลเมืองดอนสัก ผมขอ

อภิปรายอย่างนี้นะครับ ผมจะอธิบาย ลักษณะการเดินน้ าตรงนั้น ท่ี 

คุณชัยยะ สุขโข ได้อภิปรายว่ามีท่อ ระบายน้ าอยู่แล้วนะครับ ท่ีดิน

ตรงนั้นเป็นติดชุมชน ชุมชนบ้านคราม  กับ ชุมชนโพธิ์ทอง ๒ ฟาก นะ

ครับ ตรงนั้น ผมอยากจะอธิบาย อย่างนี้ว่า ผมอธิบายในซีกของชุมชน

โพธิ์ทอง นะครับ มีท่อระบาย น้ าอยู่จริง แต่น้ ามันไม่ไหลนะครับ น้ าไม่

ไหล เพราะอะไรผมจะ อธิบายในวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะของน้ า

ม า จ า ก ห มู่ บ้ า น 

 ศรีสุบรรณ มายังตรงนั้น แล้วก็โพธิ์ทองมายัง

ใน ซอย ๖ น้ าซอย ๔  ตรงนั้น มันจะดิ่งลงไปท่ี คูระบายน้ าลงคลอง 

มั น ไ ม่ ใ ช่ น ะ ค รั บ  

 มันต้องวก วกไป ซอย ๖ ท่ีทางเข้าโพธิ์ทองตรง

นั้น ซอย ๖  ความหมาย หมายความว่า ท่ีบ้านของสี่แยก สี่

แยกตรงนั้นติด สี่ แยกท่าเรือเหล็กตรงนั้น ปริมาณน้ า ถ้าเราหัน

หน้าไปคลองนะมันจะ ไหลไปทางด้านซ้ายไปทาง ซอย ๖ ต้องเลี้ยว

กับมาลงคูคลองตรง นั้น นั่นคือ เหตุผลท่ีน้ าไม่ไหล น้ าไม่ไหล 

เพราะอะไร เพราะน้ าใน ซอยต่างๆได้ดันไว้ น้ าเลยต้องหยุดนี้อยู่ใน 
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ซอย ๔ ตรงนั้นและ มิหน าซ้ า ยังผมอภิปรายไปครั้งหนึ่งแล้วว่า ท่ี

ซอย ๔ ฟากบ้าน ครามนั้น ถ้าพูดง่ายๆเป็นรูปหนังสต๊ิก เราคิด

ง่ายๆเลย มันไปรวบ ตรงปลายคลอง ลงท่ีเดียวกัน คิดดู ๑๒๐ , ๑๒๐ 

บวกเป็น เมตรยี่ แล้วน้ าไหลไปรวมกัน ทางตรงทางดิ่งมันต้อง

เร็วกว่าอยู่แล้ว  ทางอ้อมไม่มีทางจะไปเสียดสีได้แน่นอน ตรงนี้

เราต้องเข้าใจในเรื่อง ระบบน้ า เราไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ แต่เราต้อง

เข้าใจเห็นด้วยตา ด้วยนะครับผมว่า ถ้ากรณีเกิดน้ าเมื่อไหร่ ฝน

ตกเม่ือไหร่ น้ ามี เท่าไหร่ ท่านลองไปดูซิว่าเหมือนกับผมพูดอยู่

หรือไม่ ในการไหล ของน้ าตรงนี้ อยากให้สมาชิกท าความเข้าใจ

ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาเทศบาล    ครับ ขอเชิญ คุณนภดล ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียน ท่านประธานที่เคารพ กระผม นพดล ใหม่

ปาน สมาชิกสภา(นายนพดล ใหม่ป่าน ) เทศบาลเมืองดอนสัก ครับ ก็ได้

นั่งฟังอยู่พักหนึ่งมีการพูดกล่าวอ้าง ถึง การใช้งบประมาณท่ีผ่านมา 

หรือว่า ๑๗ ล้าน ผมก็ยังไม่ทราบ  เพราะผมสมาชิกใหม่เพ่ิงเข้ามาใหม่ปี

นี้ ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้าง  เมื่อกี้ ท่านนายกก็บอกว่าจะบอกจะเอา

เอกสารให้ดู แล้วหลังจาก นั้นก็มีสมาชิกขึ้นมาอภิปราย เรื่องการใช้

งบประมาณว่ามันผิด การ ใช้งบเงินสะสมนี้มันก็ผิด  แต่ผมดูตาม

เอกสารครับ ท่านประธาน เอกสารแผ่นนี้  ผมไม่ต้องอ่านท้ังหมดท่ี 

ประธานก็คงจะมี มันมี ข้อความท่ีเขียนอยู่ชัดเจนครับว่า เงินคงเหลือ

สะสมท่ีน าไปบริหาร ไ ด้  ณ  วั น นี้  ๒ ๐  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๕ ๖   

๑๑,๗๔,๑๐๗๖.๑๒ บาท มีช่ือ ผู้ประกอบเรียบร้อยครับ มันไม่ได้

เถื่อนไม่ได้อะไรท้ังสิ้นเลย หัวหน้า ส่วนการคลัง ก็ยืนยันว่า เขียนตรงนี้

ว่ า ใ ช้ ไ ด้  แ ล้ ว ก็ ต ร ว จ ส อ บ แ ล้ ว  

 ก็ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้อง  ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น

ท่ า น  รุ จี  อ่ ว ม ส กุ ล  

 เป็นข้าราชการ ถ้าผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับ 

ท่ีนี้ เม่ือช้ีออกมาแล้ว ว่าเงินสะสมนั้น สามารถน าไปบริหารได้ แล้ว

มันยังผิดตรงไหน อีกอ่ะ มันสงสัยซะเหลือเกิน แล้วก็วินัยทางการ

คลังมันผิดไหมครับ  ถ้าผิดเอาวินัยทางการคลังตรงนี้ผู้เซ็นต์น่าจะ

เดือดร้อนนะครับ ผู้ บันทึกผู้เขียนก็น่าจะเดือนร้อน เพราะมันไม่ได้ 

มันผิด แต่นี้ท่านกล้า เซ็นต์ และก็กล่าวถึงว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วมัน



 ๙๕ 

เปลือง มันไม่เหมาะสม  เอามาใช้ตอนแจกถุงยังชีพดีกว่า ปลายเหตุผม

ว่าพ่ีน้องชาว ซอย ๔  ซอย ๖ นั้น รวมท้ัง ๒ ท่ีเลยคงไม่ปรารถนาท่ีจะ

เอาถุงยังชีพหรอก  ผมนึกถึงตัวผม นึกถึงบ้านผมก็เคยน้ าท่วม บ้าน

ประธานก็เคยท่วม  ท่านคงไม่ปรารถนาจะเอาแค่ถุงยังชีพหรือ

ได้รับค่าชดเชยตรงนั้น  แต่ไม่ว่าคนตัวด าๆ ตัวแดงๆ หน้าด าๆ หน้า

แดงๆ ผู้เด็กผู้ใหญ่ พูดรู้ เรื่องพูดไม่รู้เรื่อง เค้าอยากจะให้แก้ซะก่อนอย่า

ให้มันเกิด ผมเป็น สมาชิก ถ้านับตามเขตก็ถือว่าอยู่เขต ๑ อยู่บาง

น้ าจืด บ้าน ครอบครัวภรรยาก็แถวๆหลังเทศบาลตรงเนี่ย 

แต่ผมเห็นถึงความ เดือดร้อนเหมือนกัน คนโพธิ์ทอง คนแถวโน้นก็

เหมือนกันนะครับ  เค้าเดือดร้อน ผมก็รู้ว่าเดือดร้อน ท่านประธานก็

เคยเดือดร้อน ถ้า มาแก้ให้เค้าซะก่อนมันก็น่าจะดีกว่า โดยเหตุนี้

ผมจึง อยาก สนับสนุนงบประมาณตรงนี้ ในเมื่อชี้ชัดไปแล้ว

ว่ามันไม่ผิดนิระเบียบ  มันสามารถจ่ายได้ แล้วหวงไว้ท าไม ให้

ชาวบ้านเค้าตรงๆนิ อย่างที่ เค้าบอก หมู่ ๗ เค้าก็ท ามาแล้ว สะพานคน

เดิน นี้ก็สนามก็ใช้ตรงนี้ มาแล้ว ซ่อมเรือยาวก็ซ่อมมาแล้ว โบนัสก็จ่าย

ไปแล้ว โรงจ าน าก็ จ่ายไปอีก  มันยั งได้นิ  แล้วคนกี่ คนตรงนี้ 

ชาวบ้านเรามีสักก่ีคนท่ีเค้า เดือดร้อนนิ แล้วยังไงมันถึงไม่ได้ เพราะ

ระเบียบก็ไม่ผิด เห็น ความส าคัญของพ่อแม่ ผมไม่ได้เดือดร้อน 

อะไรกับถนนสายนั้น รถ ผมมีหลายคัน รถคันใหญ่ คันเล็ก มันก็สามารถ

ไปได้ แต่คนท่ีเค้า เดือดร้อนล่ะ ผมก็ เคยผ่าน ก็ เลยอยากให้

ช่วยกัน ในสภานี้ช่วย พิจารณาตัวแทนท่ีเข้าไปเป็นตัวแทนอาสาแย่ง

กันด้วยนะ ท่ีเข้าเป็น ตัวแทนของประชาชน แย่งกันเข้านะครับ แย่ง

อาด กันดิกๆ เหนื่อย จะตายกว่าจะเข้าเป็นตัวแทนได้รับค่าตอบแทน

คนละ หมื่นกับแปด สิบบาท ทุกเดือน เวลาประชุมก็กินข้าวหลวงนี้

แหละ พวกผมก็ไม่ได้ กินวันนี้ ผมไม่ได้เอาเห็นในความเดือดร้อนตรง

นั้น ช่วยเค้าที  ชาวบ้านเค้าต้องการ ท่านประธานก็เคยประสบ

มาแล้ว ช่วยเค้าทีอ่ะ  กรุณาเถอะครับ ต่อให้ไหว้ให้กราบผมก็เอาผม

สาธุ ให้ช่วยบรรเทา เดือดร้อนให้ชาวบ้านสักที มันผิดตรงไหน  ๔ 

ล้าน รวมแล้วท้ัง ๒ ท่ี ก็ประมาณไม่เกิน ๕ ล้าน แต่มันก็ยังเหลือ ไอ้ 

๑๑ ล้านนี้ก็ยังเหลือ  ยังไงก็เหลือมันไม่ได้หมดท้ัง ๑๑ ล้าน กรุณา

พิจารณากันจริงๆ ให้ ชาวบ้านที ให้คนเดือดร้อนที  ขอบคุณครับ 

 

ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญ ท่านรอง นะครับ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 



 ๙๖ 

รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกนะครับ 

ก็ขอลุกขึ้นตอบ(นายฉัตรชัย กันเท่ียง) ปัญหาเพ่ือคลายข้อวิตกกังวล

ของ ท่านสมาชิก ชัยยะ สุขโข ก็นั่งฟัง อยู่ก็พ่ีชัยยะเข้ามาถูกทางแล้ว

น ะ ค รั บ  แ ต่ ค ง ไ ม่ สุ ด  ม า ถู ก 

 ทางแล้ว เงินเอาไปใช้  ๔ ล้าน  ๔ ล้าน ๖ หมื่น 

เ จ็ ด พั น ก ว่ า บ า ท 

 นะครับ  ๒ โครงการ ๔ ล้าน ๖ หมื่น เจ็ดพัน 

ก ว่ า บ า ท  ก็ เ ห ลื อ 

 อยู่ประมาณสัก ๗ ล้านกว่าบาท เจ็ดล้านกว่า

บาทเนี่ย เดียวก็ส้ิน ปีงบประมาณอีก ก็น่าจะมีเงินสะสมอีก น่าจะมี

สั ก  ล้ า น ส อ ง 

 ล้านบาท เพ่ิมเข้าไปอีก ก็ร่วมๆเกือบ ๑๐ ล้าน

อีก นะพี่นะมันอยู่ อย่างนี้ระบบการเงินนะครับ ให้ท าความเข้าใจ 

ไม่ต้องวิตก กังวล เพราะว่าถ้าว่าแจกข้าวสาร  เพราะว่า

ข้าวนี้ก็แข็ง  ข้าวเป็ดก็ แข็งทเีนี่ยแข็งเราถูกด่ากันอีกนะ  เราอย่าไปท า

อย่างนั้นเลย เราเอ่อ  นะครับ และก็พอพูดถึงท่อนะครับ ผมเรียนอย่าง

นี้พี่ ฝากท่าน ประธานนะครับ ท่อฝั่งชุมชนโพธิ์ทอง ซอย ๔ 

นั้น หรือซอยนักรบ  เอ่อสร้าง ถ้าผมจ าไม่ผิด ผมยังเล่นน้ าเค็มอยู่

ปากท่อนั้นเลย ตอน เด็กๆบ้านผมอยู่บ้านครามนั้นไปนิดเดียว ผมยัง

จ าได้เวลาน้ าฝนเอ่อ  ผมยังไปจับลูกปลากริมบ้าง ลูกปลากัดบ้างท่ี

ปลายท่อนะครับ ก็ ต้ังแต่สมัยสุขาภิบาล ก็ร่วม ๒๐ กว่าปีแล้ว มันก็

ตอนนี้แล้วก็ ดิน พ้ืนท่ีสภาพพ้ืนดิน ตรงนั้นมันจะเป็นดินอ่อน 

แล้วก็ ๒๐ กว่าปี  ๖  ล้อ บ้าง ๑๐ ล้อ บ้าง วิ่งตอนนี้ท่อมันก็น่าเหมือน

ปูนผงแล้ว คือ ปลายก็ขวิด หางก็ขวิด ตกท้องช้างเหมือนพุง

ผม เหมือนพุงท่าน เลขาสภาอย่างเนี่ย พ่ีพอนึกออกนะ น้ ามันไปไม่

รอดมันก็อยู่อย่างนี้  มันเกิดปัญหา มาเนิ่นนานพอสมควร และก็

ปัญหาที่เราจะท าคือ  แบ่งเบาภาระน้ าท่ีจะลงมาในชุมชนโพธิ์ทอง 

แบ่งเบาภาระน้ าที่จะมา จากศรีสุบรรณนะครับ นี้เป็นปัญหา เราก็เห็น

อยู่ เราอย่าไปไล่เลียง อย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องยกเมฆ ปั้นน้ ามา เรา

มองกันจริงๆแล้วก็ ปัญหาสภาพทางด้านการเงินการคลัง มันก็อยู่

ในขอบเขตท่ีเรา สามารถ กระท าได้นะครับ มันอยู่ท่ีเราท าได้ ถ้า

เพ่ือนสมาชิกยกมือ ให้ก็สามารถท าได้ เลย เพราะเป็นปัญหา

เร่งด่วน มันไม่มีอะไร พิสดาร ซับซ้อนเรื่องการตรวจสอบท่ีมา การ

ประมูลจัดจ้างมันก็มี ระเบียบวิธีประมูลจัดจ้างของกองช่างอยู่ เราก็



 ๙๗ 

สามารถขอดูเอกสาร ตรวจสอบ อะไรได้ท้ังหมด นะครับ เราเรียกดู

ได้หมด เพราะว่าพวก กระผมก็ไม่ได้เป็นผู้รับเหมานะครับ ก็เรียกเข้า

มา เรียกเค้าเข้ามาม ี การเปิดโครง ต้ังไว้ ๔ ล้านกว่า ๒ ท่ีนะ ๔ ล้าน

กว่า พอประเมิน จริงๆ ก็น่าจะไม่ถึง ก็น่าจะอยู่ท่ี ๓ ล้านกว่า ก็

อยู่ในเงินสะสมอีก  แล้วถ้าพวกผมมาได้ท่ียกมือให้มาแล้ว สภายก

มือให้มาแล้ว พวก ผมท าท่าลิงดีใจ ไม่น าเงินงบประมาณไปใช้

เร่งด่วน ผ่านไป ๑ ปี ก็ ตกเข้าเงินสะสมอีก แสดงว่ามันทบไป เพราะ

กฎระเบียบเค้ามีไว้ อย่างนั้น นะครับ ปีเดียวเองให้ปีเดียวเอง แล้วก็

ไม่คอยเงินสะสมอยู่  นี้คือ ปัญหาความเร่งด่วนนะครับ ก็ดีครับท่ีทุก

คนได้มาเจอความรู้  จะได้รู้ถึงกึ๋นถึงภูมิ ว่าใครมีอะไรกันเท่าไหร่ 

เดือยใครยาว เดือยใคร สั้น ก็น่าจะมองเห็นกัน นะครับ ผมว่าตรงนี้มัน

ตอบปัญหาให้พ่อแม่ พ่ีน้องได้หลายอย่าง ถึงท่อไม่ได้ นะครับ ก็ขอ

ฝากท่านประธานนะ ครับ หรือเพ่ือนสมาชิกเอ็นดูเถอะครับนะเอ็นดู

ชาวบ้าน ปีหน้าอีก ๓  ปี กว่าๆ ปี ๕๙  ก็รณรงค์หาเสียงกันอีกท่านไม่

นึกบ้างหรือว่า อีก  ๓ ปี กว่าๆ ท่านจะไม่อยู่ทีมเดียวกับผม คิดบ้าง

ตะ นะ รักนิจุ๊บๆ 
 

ประธานสภาเทศบาล    ขอเชิญ คุณนงค์ราม นะครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 

ก ร ะ ผ ม น า ย น ง ค์ ร า ม 

(นายนงค์ราม มือเพชร) มือเพชร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองดอนสัก 

กระผมเห็นด้วยกับ โครงการนะครับ ท่ีทางบริหารได้ใส่โครงการ

มา แต่โครงการนี้ กระผมบอกแล้วว่าให้ไปใส่ในปี  ๕๗  แต่

ผู้บริหารยังมาขออนุมัติ จ่ายเงินสะสม แล้วเอาสื่อ ไปออกสื่อว่า พวกผม

ค้าน พวกผมไม่ได้ ค้าน พอไม่ได้ดั่งใจ เอาไปเปิดเวที เท่ียวด่า

พวกผมนั้น มันไม่ใช่ ตรง นั้นมันเป็นเวทีเถื่อน  ผมอยากบอกอย่างนี้ 

อีกอย่างนึง เงินสะสมมัน สามารถ ไม่สามารถตรวจสอบได้ พ่อแม่พ่ีน้อง 

แต่งบประมาณ สามารถตรวจสอบได้ ขอบคุณครับ  

 

 
 

ประธานสภาเทศบาล      ครับ ขอเชิญ ผู้บริหาร  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  



 ๙๘ 

 

นายกเทศมนตรี  กราบเรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือน

ส ม า ชิ ก แ ล ะ ก็ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม 

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) ฟังการประชุมทุกท่านนะครับ จริงๆ ก็น่าจะ

รั บ รู้ กั น ไ ป ห ม ด แ ล้ ว 

 นะครับว่า การใช้เงินสะสม ท่ีเราใช้นะ ครับ ผม

ก็พยายามถามว่า สมาชิกท่านใดท่ีคิดว่ามันผิดระเบียบ ก็ยกมือ

ขึ้นถามได้และกล้า ยืนยันว่ามันผิดระเบียบ ผมก็ให้สมาชิก พอดี

เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก  ชั ย ย ะ 

 ก็ยกมือขึ้นนะครับ แต่ก็รองฉัตรชัย ก็ได้ให้

อ ธิ บ า ย ไ ป ใ ห้ แ ล้ ว ว่ า  

 ใ น ส่ ว น ข อ ง ก า ร ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม น ะ ค รั บ 

รายละเอียดการใช้การเงินนี้คือ  สุทธิท่ีเราไปใช้ได้ เค้าสรุปให้เสร็จ

หมดแล้ว เพราะมันใช้ได้เท่านี้ ไม่ ต้องไปซื้อถุงนะเอาตรงนี้ไปท าได้เลย 

เค้าสรุปให้แล้ว อีกส่วนใน ส่วนของงบประมาณแก้ปัญหาฉุกเฉิน

เร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นน้ าท่วม  เป็นไฟไหม้อยู่ ในงบกลางครับ  อยู่ อีก

ส่วนนึงนะครับ ส่วนเพ่ือน สมาชิกนงค์รามท่ีบอกผมก็พยายามนั่งฟัง

แ ล ะ นั่ ง จั บ ป ร ะ เ ด็ น  

 ผมเข้าใจว่าเพ่ือนสมาชิกไม่เข้าใจเรื่องจริงๆ 

น่าจะถาม สมาชิกหรือ ท่ีนั่งฟังกันต้ังแต่ต้น ผมยังคิดว่าเข้าใจเรื่อง

สรุปว่าการใช้เงินสะสม นั้นใช้ได้หรือไม่ได้ มันผิด หรือไม่ผิด เราคุย

กันมาท้ังหมด ผมเข้าใจ ว่ามันน่าจะใช้ได้ แต่เผอิญแถมไปนิด เราไป

เ ปิ ด เ ว ที เ ถื่ อ น น ะ ค รั บ  

 ว่าผมไปเปิดเวทีเถื่อน ด่าสมาชิก ผมด่าจริงๆ 

ครับ และผมด่า ประธานสภาด้วยครับวันนั้น ผมด่าจริง เราค้าน

ไ ป ทุ ก เ รื่ อ ง จ ริ ง ๆ  

 ผมว่าจริงครับ แต่วันนี้ได้เห็นแล้ว ได้รับรู้กัน

แล้ว ว่าท่านค้านจริง  หรือไม่ค้านจริง วันนี้เราเหมือนถอยหลังไปนั่ง

เถียงกันใหม่ มันใช้ได้  ไม่ได้เหมาะสม ผมว่ามันแปลกนะครับ เมื่อกี้

เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก  

 สท.นพดล อ้อนวอน แล้วครับ กราบแล้ว แค่

ท่านยกมือก็ท าได้แค่ นั้นเอง แต่ผมเชื่อเหลือเกินสมาชิกต้ังธงมาจาก

บ้ า น  ผู้ บ ริ ห า ร 

 จะอธิบายเท่าไหร่  เจ้าหน้าท่ีเอาข้อมูลมาให้



 ๙๙ 

ขนาดไหนก็แล้วแต่ว่า ถูกหรือผิด ท่านไม่รับท่านต้ังธงมาจากบ้าน 

อย่างนี้ต้องยอมรับ อย่างนี้จริงๆ นะครับ ท่านไม่รู้ว่าถูกผิดหรือจริง

หรือไม่จริง อย่างไร ก็แล้วแต่ แต่วันนี้ท่านต้ังธงมาจากบ้าน ถามว่า

ท าไมไม่เอาไปใช้ในปี  ๕๗ อีกไม่ใส่ในปี ๕๗ อีก ก็ผมบอกต้ังแต่ต้น 

ความเดือดร้อนไม่ได้ มีแต่บางนาง เอ่อ บ้านครามกับโพธิ์ทอง แต่ท่ี

พูดมาท้ังหมดเหมือน ท่ีเราประชุมกันมาอธิบายกันท้ังหมดเนี่ย มัน

เหมือนเริ่มมานับหนึ่ง กัน พยายามจะโยกโย้ไปการใช้เงินสะสมกัน 

อย่างโน้นบ้าง ถูกไม่ ถูก เหมาะสมไม่เหมาะสมบ้าง เราสรุปกันตรงๆ

ว่า วันนี้การใช้เงิน สะสม นะ ถูกหรือไม่ถูก ผิดระเบียบตรงไหน ผม

ต้องการค าตอบตรง นั้น ถามว่าท้ังหมดท่ีเราเคยใช้และยกตัวอย่าง

ให้ฟังเนี่ย ท่ีเค้าก็เคย ใช้เนี่ย ผมเพ่ิงมาเป็นสมัยแรก ผมก็ไม่รู้ว่าเงิน

สะสมใช้ไปท าไรบ้าง  ผมก็ต้องไปหาข้อมูล ต้องไปถามเจ้าหน้าท่ีเค้า

ว่าประวัติการใช้เงิน สะสมท่ีเค้าเอาไปใช้ เค้าเอาไปท าอะไรบ้าง ผม

ก็เลยได้ข้อมูลมาท่ี บอกไว้ อย่างเช่นไปจ่ายโบนัสเนี่ยเหมาะสม

ตรงไหน ท าไมไม่เข้าไป ในปีงบประมาณ ไปต่อเรือพายอย่างนี้ จ าเป็น

เร่งด่วนตรงไหน ไป จัดสวนหย่อมอย่างเนี่ย ไปตกแต่งส านักงาน

อย่างเนี่ย  ท าไมไม่เข้า งบประมาณ ผมไม่ได้บอกโครงการไม่ดี แต่ถาม

ความเหมาะสม ว่า มันควรหรือไม่ควร เราจ าเป็นต้องเอาของปีท่ี

ผ่านมา เข้ามา เปรียบเทียบ ถ้าคิดว่ามันผิด ท่ีผมเสนอเข้าไป

เนี่ยมันผิด เราก็ไป ยกตัวอย่างของปีก่อนๆท่ีเค้าเคยท ากันมา ถาม

คนท่ีมีประสบการณ์ เค้าเคยเป็นผู้บริหารมา ถามเจ้าหน้าท่ีเค้า ว่า

มันใช้ได้หรือไม่ได้ ถ้า อย่างนั้นกระบวนการตรงนี้มันจบไปหมดแล้ว

มันอยู่ท่ีเพ่ือนสมาชิก ท้ังหมดวันนี้จะยกมือให้หรือไม่ให้ แค่นั้นเอง 

ประเด็นมันอยู่ตรงนั้น นะครับ ก็ขอเรียนชี้แจงแค่นี้ครับ ครับ ขอบคุณ

ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล     ครับ ขอเชิญ คุณด ารงศักดิ์ นะครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ ผมด ารงศักดิ์  

วิ ชั ย ดิ ษ ฐ  ค รั บ  

(นายด ารงศักดิ์ วิชัยดิษฐ) จริงๆแล้ววันนี้ก็ถกเถียงเรื่องส่วนมากจะเป็น

เขต ๓ อ่าผมอยู่ใน ฐานะท่ีอยู่เขต ๑ ท่ีจริงผมไม่น่าจะขึ้นมายืนพูด

นะครับ น่าจะให้ สมาชิกเขต ๓ เนี่ย รับผิดชอบไป แต่ถือว่าผม

เป็นสมาชิกผมก็ต้องที ่ เห็นสมควรจะท านะครับ  ผมไม่ได้แน่ ใจ



 ๑๐๐ 

เหมือนกันว่าท่านสมาชิกเนี่ย  เงินสะสม ระเบียบมันก็มีไว้เรียบร้อย

หมดแล้ว แล้วมันการเมืองหรือ ยังไงผมก็ไม่ทราบ แต่ผมขี้ เกียจ

เลือกต้ังซ่อมแล้วนะว่าไม่ได้เลือกต้ัง พร้อมนายกทีหลังมันจะล าบาก

กันทั้งหมดมันๆมันแย่จริงๆ ผมเพ่ิง ได้เข้ามาท างานด้วย แต่ถ้าเป็นไปได้

นะครับท่าน ผมไปพ้นๆตรงนี้ก็ ดีเหมือนกัน ร าคาญจ้านแล้ว ไม่พ้น

ให้นิ เริ่มไม่สมควรเลย เรื่อง เดือดร้อนของชาวบ้านจริงๆ ถ้าท าหน้าท่ี

ไ ม่ ไ ด้ ก็ ไ ม่ ต้ อ ง ม า ท า กั น  

 ผมว่าน่ะผมไปก็ได้ แต่ให้มันถูกต้อง ผมเนี่ย

บางทีอาจจะพูดปากไม่  เสียไปบ้างผมเข้าใจแต่ผมเห็นใจท่ีประชาชน 

ประชาชนเดือดร้อน มี เรื่องเดือดร้อนจริงๆแล้วถกเถียงกันท าไม เงินก็

มีไม่ใช่เงินเราเลยสัก บาท ไอหย่า เถียงกันอยู่ได้ ถึงท่ีบ้านเหมือน

แหละ ขนาดเมียยัง เห็น ใจชาวบ้านบ้างเถอะครับ ขอร้อง ผมไม่กลับ

เหมือน สท.นพดล  หรอกเสียศักดิ์ศรี จริงๆผมเอาไม่ใช่เงินเรานิ 

ไม่ได้ขอเค้ากินเนี่ย เงิน  เงินของชาวบ้านท้ังนั้นนิท่าน เค้าให้คิดใหม่ท า

ใ ห ม่ ป รั บ ป รุ ง ใ ห ม่  

 ตกกันเป็นแถวแหละ คอยดูผมน่ะผมไม่ได้ตก

ด้วย แล้วแน่จริงยุบ สภาไปเลยครับ อย่า อย่า ผ่าหน้าเลย ขอร้อง

เถอะผมจะออกแล้ว เนี่ย ครับ ขอเถอะครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล     ครับ ขอเชิญ คุณชัยยะ นะครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ และ

เพ่ือนสมาชิกท่ีรัก (นายชัยยะ สุขโข)   และผู้ ท่ี เข้ าประชุมครับ  เออ 

เรื่องนี้ก็อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว นะครับ ได้รับรู้กันท้ังสองข้างว่า

เหตุผลมันจะอยู่ยังไงกัน ทางฝ่าย นายกก็บอกว่าพวกผมช่วยให้เค้าไป

ทีในเรื่องโครงการ ๒ โครงการ นี้ พวกผมไม่ได้ว่าไม่ให้ทีครับท่าน

ประธานว่าค้านอย่างเดียวไม่รู้ว่า แกจะเข้าใจไหม ผมๆผมบอกว่าให้

เ อ า ง บ ป ร ะ ม า ณ ตั ว เ นี่ ย แ ห ล ะ  

 เข้าไปในปี ๕๗ ปี ๕๗ นี้เรายังไม่ได้ผ่านที ยัง

ไ ม่ ไ ด้ ผ่ า น ที เ ดี ย ว ผ ม  

 พ่ีน้องไม่ต้องเป็นห่วงเดียวผมเอาเข้าให้แล้วได้

แ น่ น อ น  

 แต่งบประมาณในตรงเงินสะสมนี้ ยกไว้ช่วย

เวลาเตินน้ าท่วมเอาพัน นั้ น แ ห ล ะ  แ ล้ ว เ ดี ย ว ไ ด้ แ น่ น อน เ ข้ า ใ น



 ๑๐๑ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี  ๕ ๗  แ น่ น อ น  

 ได้ท าแน่นอนตรงนั้นท่ีเดือดร้อนกันน่ะ ไม่ใช่ว่า

พ ว ก ผ ม ม า ค้ า น  

 เดี ยว เข้ าแน่นอน เนี่ ย เสร็ จจากนี้ ป ระชุ ม

คณะกรรมการ ๑๔ คนแล้ว ต้ังเอาบรรจุโครงการนี้เข้าไปเลย โครงการ

เร่งด่วน ท า พวกเค้าท า อย่างนั้น ท่ีปัญหาท่ีต้องต้ังกรรมการเพราะไอ้

เรื่องนี้นายกไม่ได้เอา เข้าไปในปี ๕๗ ต้องเข้าใจด้วยท่ีเราไม่ได้ให้

เงินสะสมเนี่ยเราไปค้าน  ไม่ใช่ยังไม่เสร็จทีเดียวผมจะบรรจุกับคุยกับ

เพ่ือนเขต ๓ และก็ สมาชิกทุกคนว่าโครงการนี้พูดกันในสภาต้ัง

สองสามครั้งแล้ว จน ชาวบ้านเดือดร้อนมาฟังกันวุ่นวายกันไปหมด 

ต้องท าทันที อย่า เท่ียวมาลากมาจูงกันอย่างนี้ แต่ยกเงินตรงนั้น

ให้ยกไว้ก่อน เอามา เข้าปีนี้ เนี่ย เดียวจะประชุมคณะกรรมการกัน

และผมเชื่อว่าผ่าน แน่นอนครับ ท่านประธานครับ ๒ โครงการเนี่ย 
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญ คุณอรอุมา ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับ  ผมรู้สึกว่าผมจะยกมือหลาย

รอบ ท่านประธาน 

(นายเรืองเกียรติ พงศ์พิชิตชัย) ไม่เห็นหรือแกล้งไม่เห็น หรือว่ายังไง

ครับผม 
 

ประธานสภาเทศบาล    ครับ คืออย่างนี้นะครับ คุณเรืองเกียรติครับ การ

อ ภิ ป ร า ย เ นี่ ย  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  ต้องอภิปรายให้สลับ ผมจะถามทุกครั้งว่ามี

ใ ค ร อ ภิ ป ร า ย ไ ห ม  

 ผมจะดูว่าอภิปรายสนับสนุนหรืออภิปรายแบบ

ขัดค้าน ผมจะให้ สลับกันไปนะครับ เอ่อ ผมก็พยายาม ดูนะครับ 

ผมเห็นแล้วนะครับ  ผมเห็นแล้วแต่พอดี คุณอรอุมาเนี่ย ยกมือ ๓ 

ครั้งแล้วนะครับ เดียว ผมให้ท่านเป็นคนต่อไปนะครับ โอเค ครับ ขอ

เชิญคุณอรอุมา ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล   เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ คณะบริหาร 

แ ล ะ ช า ว บ้ า น ผู้ เ ข้ า รั บ 

(นางอรอุมา เลาหวณิช) ฟังการประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉัน นางอรอุมา 



 ๑๐๒ 

เลาหวณิช สมาชิกสภา เทศบาลเมืองดอนสัก ดิฉันก็ฟังมาเป็นเวลา

หลายชั่วโมงแล้วนะค่ะ  เริ่มต้ังแต่  ๑๐.๐๐ นาฬิกา  ท่านค่ะ ดิฉันจะฝาก

เ รี ย น ท่ า น ว่ า  

 งบเงินสะสมท่ีท่านนายกเอามารอบสอง ถ้าเอา

ไปเข้าแผน ๕๗  ดิฉัน เห็นด้วย แต่ถามว่ามันจะเรียกว่า

เร่งด่วนหรือค่ะ เข้างบปี ๕๗ กว่า จะได้ท า วันไหนค่ะ แล้วนี้ประมาณ

เ ดื อ น ส อ ง เ ดื อ น ข้ า ง ห น้ า 

 น้ ามาแล้วค่ะ ฝนมาแล้วท่าน ก็เหมือนท่ีท่าน

รองฉัตรชัยบอกซอย ๔  มีท่อจริง แต่ถามว่าปลายซอยปลายท่อมันออก

ยังไงค่ะ ท่านๆท่าน อย่านั่งดูอยู่ท่ีบ้าน ท่านอย่านั่งดูเวลาฝนตก นั่ง

อยู่ท่ีบ้านรอรับ ข่าวสารจากคนอื่น ท่านไปท่ีเกิดเหตุเลยค่ะ 

ท่านไปที่เกิดจริงๆ ท่าน จะได้เห็นว่าน้ าไปไหน ท่านแล้วตอนนี้ ดิฉันยัง

ไม่ทราบว่าท่อมาจาก ไหนอีก ท่ีพอฝนตกปุ๊บมันมา มันมาลงท่ีคู

ระบายของสนามพ่อหลวง อีก ตรงนี้ที่ว่าขอเร่งด่วน ท่านขอเงินสะสมก็

เหมือนท่าน ท่านหลาย ท่านว่าดิฉันยังไม่ได้เข้า ผมยังไม่ได้เข้า สมัยท่ี

แล้วดิฉันก็ยังไม่ได้เข้า ค่ะ เพ่ิงมารู้เมื่อกี้ว่าเอาไปใช้สนับสนุนเรือพาย

ซ่อมเรือพายก็แล้ว  อ่าจัดสวนหย่อมก็แล้ว เงินสะสมท้ังนั้นค่ะท่าน 

แล้วท าไมความ เดือดร้อนของชาวบ้าน ต้ังแต่ศรีสุบรรณ โพธิ์

ทอง บ้านคราม ก้าว เจริญ บางนางบน ความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

มันไม่เร่งด่วนเหรอ ค่ะ เงินสะสมใช้ไม่ได้ใช่ไหมค่ะ ก็เค้าบอกอยู่

แล้วว่างบกลางมันมีไว้ แจกน้ าท่วม แจกข้าวสารในเมื่อ งบกลางไม่พอ

ค่อยดึงเงินสะสม ถูกไหม ดิฉันอยากจะเรียนถามท่านว่าดิฉันก็เป็น

สมาชิกใหม่ แต่ดิฉัน ก็พอรู้เรื่องตรงนี้ ท่ีว่าฟังหลายๆท่านท่ีพูดมาว่า

อภิปรายมาท้ังหมด  แต่ขอเถอะค่ะ เหมือนท่าน สท.นพดล บอก

ความเดือดร้อนของ ชาวบ้านถามตัวเองดูว่าเข้ามาตรงนี้เพ่ือใคร ถ้า

เพ่ือตัวเองอย่ามา เลยค่ะ ถ้าเพ่ือคนบางกลุ่มอย่ามาเลยค่ะ ต้อง

เพ่ือชาวบ้าน เพราะ ตอนไปขอคะแนนเสียง ขอเถอะค่ะ ฉันจะเข้า

ไปรับหน้าท่ีเป็นตัวแทน ของชาวบ้านค่ะ ชาวบ้านตรงไหนเดือดร้อนบอก

นะค่ะ จริงไหมค่ะทุก ท่าน ท่านสมาชิกค่ะจริงไหม ท่ีมันขึ้น สท.

รุ่งโรจน์ หมู่ ๗ บอกท า งบประมาณแสนกว่าบาทได้ สะพานได้ ไม่ใช่

ว่าพาดพิงว่าคนโน้น เข้าบ้านคนโน้นเข้าบ้านคนนี้ แต่มันเป็นความ

เดือดร้อน เป็นความ เดือดร้อนท่ีมันไม่เยอะจริงตรงนั้น แต่ก็เอามา

ท าได้ แต่ตรงนี้ ชาวบ้านกี่ร้อยกี่พันครัวเรือนล่ะค่ะ ท่ีเดือดร้อน

ท าไมเอาเงินสะสม ออกมาท าไม่ ได้  ดิ ฉั นอยากจะฝากท่าน



 ๑๐๓ 

ประธานสภาท่ีเคารพ ช่วย เถอะค่ะ ช่วยพิจารณา ช่วยประชุมกันใน

ฐานะที่ว่าใครก็ได้ท่ีว่ามี ความสามารถท่ีจะอนุมัติงบเงินสะสมนี้ออกมา

ไ ด้ ค่ ะ  ช่ ว ย เ ถ อ ะ 

 ค่ะ ช่วยชาวบ้านเค้าที  เพราะชาวบ้านเค้า

เดือดร้อน ค่ะ ดิฉันเข้ามา เป็นตรงนี้แล้วมาช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้

ชาวบ้านได้ หรือว่ามาเป็น ให้ชาวบ้านไม่ได้เท่าท่ีควรก็เหมือน สท.

ด ารงศักดิ์ บอกแหละค่ะ  อย่าเป็นเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ ท่าน 
 

ประธานสภาเทศบาล   ครับ ขอเชิญ คุณเรืองเกียรติ ครับ ได้พูดแล้ว

ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว)  
 

สมาชิกสภาเทศบาล     กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายเรือง

เกียรติ พงศ์พิชิตชัย (นายเรืองเกยีรติ  พงศ์พิชิตชัย) ส ม าชิ ก ส ภ า

เทศบาลผมก็นั่งฟังตั้งแต่เช้า จับประเด็นได้อย่างเดียว  เ รื่ อ ง ก า ร

แก้ปัญหา ซอย ๔ กับ ซอย ๖ เนี่ย พูดมาต้ังแต่เช้า เหมือนกัน ว่าท าไม

ไม่เอาไปใส่ในปี ๕๗ งบประมาณปี ๕๗ เค้าว่า คิดให้ดีนะครับ ว่า

เรื่องๆงบประมาณปี ๕๗ สิ่งท่ีบริหารจะท าให้ ชาวบ้านยังไม่ได้สักเรื่อง

เลยครับเนี่ย ผมยกตัวอย่าง เรื่องขอ อุปกรณ์  ท่านยังบอกว่า เป็น

โครงการไร้สาระ ไม่สมควรท า สมควร ตัด แล้วโครงการแก้ปัญหา สอง

ล้ า น  ส า ม ล้ า น  สี่ ล้ า น เ นี่ ย  ถ้ า ม า 

 ใส่ในปี ๕๗ นี้ น่าจะได้ไหมครับ แค่โครงการ

เขาหัวบอนแค่ไม่ก่ีแสน  ท่านยังว่าไม่สมควรยังจะตัด ผมก็ไม่รู้ว่าคิดได้

ยั ง ไ ง  เ พ ร า ะ ว่ า เ ข า 

 หัวบอน ชาวบ้านหมู่ ๘ บางน้ าจืด เค้าต่อสู้มา

เพ่ือท่ีว่าจะมาพัฒนา เป็นท่ีท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต ท่านยังบอกว่า

เป็นโครงการไร้สาระ  ผมก็ไม่ทราบว่าคิดได้ยังไง ตอนแรกผมก็ว่าจะ

ไม่พูดแล้วนะครับ เรื่องนี้  เพราะว่ามันก็ ต้ังแต่เช้า โครงการท่ี

อภิปรายมาต้ังแต่เช้า แต่ บางท่ีมันเกี่ยวโยงท่ีต้องมาพูดกันในช่วงบ่าย

เนี่ยๆ เนี่ยเป็นเพราะ สมาชิกเป็นกันอย่างนี้นะครับ สมาชิกเก่าสอง

สมัย สามสมัย ปีนี้ ไม่ คิดท่ีจะแก้ไขปัญหาชาวบ้านจริงๆจังๆ รวดเร็ว 

ทันใจ ทันต่อ เหตุการณ์ มีสมาชิกบางคนนะครับ ชาวบ้านเค้า

ฝาก ผมมาบอก ด้วยซ้ าว่าเค้าเสียดายไม่ได้ลงเขต ๑ สมัยนี้

ไม่ได้ลงเขต ๑ แต่ลงเขต  ๒ เค้าบอกเค้าเสียดายมาก เค้าว่าท่ีเค้าแจ้ง

ปัญหาความเดือดร้อน ทุกอย่างไม่เคยท าอะไรให้เลย มันสองสามสมัย
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ท่ีผ่านมา สองสมัยท่ี ผ่านมา เค้าบอก ชาวบ้านบอกว่าเสียดายมากท่ี

สมัยเนี่ยไม่ได้มาลง เขต ๑ ผมไม่ต้องเอ่ยนามนะครับ ว่าเป็นใคร 

มันเป็นซะอย่างนี้นะ ครับ ท่านประธานไม่รู้คิดยังไง ไม่รู้เอาอะไรมา

คิด ครับนี้ก็ไม่รู้จะ  อืม บางทีผมก็พูดๆแล้วมันสะท้อนแล้วมันก็เสีย

ประโยชน์กับ ชาวบ้าน เป็นอะไรท่ีว่าสมาชิกเราทุกคนเนี่ย  

เปน็อะไรท่ีรับไม่ได้ 
 

ประธานสภาเทศบาล      ครับ คุณชัยยะ จะใช้สิทธิ์ สัก ครับ ว่ายังไงครับ 

ผ ม ผิ ด ร ะ เ บี ย บ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ตรงไหนครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล  ครับ ท่านประธานปล่อยให้ผู้อภิปราย พูดนอก

ป ร ะ เ ด็ น  ค รั บ  

(นายชัยยะ  สุขโข)   เราก าลังพิจารณา เราก าลังพิจารณา เรื่อง

งบประมาณไม่ใช่ว่าไป พูดว่านอกประเด็นว่าเพ่ือนสมาชิกเท่ียวมาลง 

ไ ม่ เ สี ย ด า ย ไ ป ล ง 

 เขต ๑ เราต้องเคารพกัน เราก าลังพิจารณา

งบประมาณ เงิน สะสม ให้พยายาม ท่านประธานต้องควบคุม

ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้ อภิปรายพูดนอกประเด็นไปเรื่อย โดยท่ีว่าพวก

ผมเวลา  
  
  ( เ ค รื่ อ งบั นทึ ก เสี ย งขั ดข้ อ ง ไม่ ส ามารถ

บันทึกเสียงได้ จึงไม่ สามารถถอดข้อความการประชุมในช่วงนี้ได้) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล พูดแล้วเนี่ยนะ อย่าพูดความข้างเดียว พูดใน

ส่ ว น ท่ี เ ป็ น เ รื่ อ ง จ ริ ง  

(นายสรรเสริญ เตี๋ยวบุตร) แล้วเปิดโอกาสให้คนท่ีเราพูดเนี่ยให้เค้ามี

โ อ ก า ส ไ ด้ พู ด บ้ า ง  ค รั บ  

 ทีนี้  เมื่อได้รับงบประมาณเรื่องนี้  ผมเองก็ยัง

ตรวจสอบ ตรวจสอบ  ตรวจสอบ ว่ามันมีมั้ยตรงนี้ ผมก็รู้สึกเสียใจเป็น

อย่างยิ่งครับว่าวันที่ ผมรอคอยมา ๓๐ วัน ท่ีจะได้เห็นหน้างบประมาณ

แห่งนี้เข้ามาในบรรจุใน ร่างงบประมาณเนี่ยมันไม่มีครับ  ผู้บริหารอาจจะ

ชี้แจงได้ครับ แต่เมื่อ เช้าผมก็ชี้แจงไปมากพอสมควรว่าเงินมันได้มา

ยังไง ผมคงไม่ได้มานั่ง ซ้ า เพราะเมื่อเช้าผมนั่งซ้ าไป ๓ ชั่วโมง  อย่าง

น้ อ ย ท่ี สุ ด ไ ม่ 
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  ๒ โครงการขอสักโครงการ  ในนี้ครับ ขอสัก

โครงการเดียว ผมเป็น คนนึงครับผมบอกได้เลย ไม่ใช่เฉพาะ สท.สาว 

ค รั บ  ไ ม่ ใ ช่ เ ฉ พ า ะ  ส ท .  

 พ่ีไข่ ขออนุญาตท่ีจะ เอ๋ยนาม  ผมเชื่อครับท่าน

ส อ ง ค น เ นี่ ย  

 คอยช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนตลอด ผมก็

เช่นเดียวกัน ๘ ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อ ได้เลยว่าพ่ีน้องชาวโพธิ์ทองเห็น

หน้าผมทุกครั้งท่ีเกิดน้ าท่วม ครับ ถึงแม้ว่าโครงการสองโครงการเนี่ย ถึง

จะไม่ได้แก้ปัญหาน้ าท่วม ท้ังระบบของโพธิ์ทอง เพราะอะไรครับว่า 

เพราะว่ามันเป็นการไปเปิด ประตูน้ า ท่ีซอย ๔ และ ซอย ๖ มันอาจจะ

ช่ ว ย บ ร ร เ ท า ไ ด้ บ้ า ง ค รั บ 

  แต่ประเด็นหลักมันอยู่ท่ีน้ าท่ีมันขังอยู่บริเวณนั้น

ครับ น้ ามันขังอยู่ บริเวณภายในครับ หายังไงให้มันออกมาท่ีปาก

ซอย  เราเคยมี โครงการอยู่ครั้งหนึ่ง เมื่อสมัยท่ีผ่านมา ก็คือมี

ซอย มีการท าท่อ ระบายในชุมชนโพธิ์แห่งนั้นครับ ถ้าตอนนี้

ปัจจุบันยังมีอยู่ เพ่ือ แก้ปัญหาเบื้องต้นตรงนั้นไปแล้ว ปัจจุบันน้ าตก

ฝนตกบ้างครั้งอาจจะ มีขังบ้าง แต่ไม่ถึงกับท่วม มันจะมีจุดท่ีต่ าท่ีสุดอยู่ 

จุดเดียวก็คือบ้าน ของพ่ีรัญ ท่ีมันต่ าอยู่  วันก่อนฝนตก อย่างท่ี

เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก ไ ด้ บ อ ก  

 ฝนตก  ผมเองขับรถเข้าไปดู  เห็น สท.สาวยืนดู

อ ยู่  ต ร ง นั้ น นิ ด เ ดี ย ว 

 

 ครับ ผมก็โล่งใจครับ ว่าปกติฝนตกเนี่ยชุมชนโพธิ์

ต้องน้ าท่วมแล้วครับ  ผมต้องพยายามไปสแตนด์บายอยู่ตรงนั้น ครับนี่

คือข้อเท็จจริงครับ  ผมเช่ือว่าทุกคนในเขต ๓ ทุกคนในสมาชิก เห็น

ช้องต้องกันที่จะ อยากได้โครงการนี้ ครับ แล้วโครงการนี้ก็ยัง

ไม่ได้ยุติอยู่ตรงนี้นะครับ  ผมอยากจะให้ เป็นสัญญาประชาคมกับ

ช า ว บ้ า น  ณ  ปั จ จุ บั น นี้ ท่ี นั่ ง 

 อยู่ว่า อย่างน้อยหนึ่งโครงการครับ เดี๋ยวเราจะมี

คณะกรรมการใน การไกล่เกลี่ยข้อยุติในเรื่องของงบประมาณแห่ง

นี้ ซึ่งจะใช้เวลา ผมว่า ไม่เกินประมาณหนึ่งเดือนเท่านั้นเองครับ  แล้ว

พวกผมเนี่ยจะผลักดัน งบประมาณ ผลักดันโครงการท่ีเราคุยกันอยู่เนี่ย

ครับ ๔-๖ ให้เข้าอยู่ ในนี้ให้ได้ครับ  แต่ผมขอสัญญาประชาคมนิด

เดียวครับว่าถ้ามันเข้าไป อยู่ในเนี่ยแล้ว ขอครับ ขอให้มันเข้าไปอยู่
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ใ น เ นี่ ย ค รั บ  ข อ น ะ ค รั บ  

 มันมีเหตุผลอยู่สองอย่าง เท่านั้นเองครับ เรื่อง

ความเหมาะสม เรามุ่ง ประเด็นไปท่ีความอคติเท่านั้นเองครับ ปัญหาทุก

อย่างจะไม่เกิดขึ้น เลย ณ ปัจจุบันนี้ ท่ีเรามานั่งคุยกันเนี่ย ถ้ามันมี

สักหนึ่งโครงการครับ อยู่ในนี้ แล้วไม่ไปกระทบกระเทือนโครงการอื่นๆ 

ไม่ว่าจะเป็นทางข้าม  ท้องไมล์  หมู่๗ ทุกโครงการครับ ไม่ได้สอง

โครงการ ขอสักหนึ่ง โครงการในนี้ ครับ  ประเด็นมันอยู่ ท่ีความ

เหมาะสมยังไงครับ มันดี ยังไงครับ มันดีตรงท่ีว่า ปัญหาของพ่ีน้อง

ประชาชนได้แก้ไขส่วนหนึ่ง  และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินสะสม ผมดู

มาแล้ว เงินสะสมไม่ได้ผิดครับ  ไม่ได้ผิดระเบียบครับ แต่ตอนนี้เราได้

ประเด็นดีอยู่สองอย่างนะครับ  ประเด็นดีอย่างแรกคือ เราได้ ตัว

โครงการด้วย ท่ีอยู่ในงบประมาณ  ประเด็นดีตัวท่ีสองคือเงินสะสมของพ่ี

น้องประชาชนยังอยู่ จ ากันได้ ไหมครับ น้ าท่วมใหญ่ปีท่ีแล้วครับ 

เฉพาะไม่เฉพาะชุมชนโพธิ์ทองเท่า นั้นเองท่ีได้รับความเดือดร้อน 

ชุมชนก้าวเจริญ ชุมชนบางนางบน  ชุมชนฝ่ายท่าครับ ใครจะคิด

ครับ สามสี่สิบปี หกเจ็ดสิบปี ไม่เคยเห็น น้ าท่วมใหญ่ขนาดนั้น เราใช้

เงินตัวนี้ครับ มาช่วยเหลือครับ  ช่วยเหลือความเดือดร้อนของพ่ีน้อง

ประชาชน อย่างน้อยไม่ท้ังหมด แต่ได้ช่วยเหลือเป็นเงินบ้าง เป็นถุงยัง

ชีพบ้างครับ แล้วผมถามว่าถ้า มันเหมาะสมแล้วมันดีอย่างนี้ครับ แล้ว

มันผิดไหมครับ ถ้าเราจะได้ท้ัง สองอย่าง ท่ีผมพูดนี่มันผิดไหมครับ 

อย่าหลงประเด็นอย่าไปกันยึดฐิ  อ ย่ า ไ ป กั น นั่ น น ะ ค รั บ  สั ญญ า

ป ร ะ ช า ค ม กั น ต ร ง นี้ ก็ ไ ด้ เ ล ย น ะ ค รั บ  

 นะครับ อันนี้ผมก็ ไม่เป็นไรครับผม  

 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ 

(นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ) 
            

ประธานสภาเทศบาล ครับ เชิญครับ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ท่านประธานครับผมขอประท้วงครับ 

(นายด ารงศักดิ์  วิชัยดิษฐ)          ท่านประธานครับ ท่านประธานปล่อย

ให้เพ่ือนสมาชิก ผมว่าเวียนเป็น วงกลมแล้วครับเนี่ย ให้ไม่ให้ อะไร

ถูกไม่ถูก ผิดไม่ผิด ให้แต่ว่าไม่เห็น ควร อะไรเนี่ยท่าน เงินก็ไม่ใช่



 ๑๐๗ 

เงินเรา แล้วไปเวียนอยู่ท าไม ผมขวยใจ จริง ๆ ครับพอเถอะครับ คุณใช้

สิทธิประท้วงนะครับ ผมรู้ในใจทุกคน นะครับเพ่ือนสมาชิก ผมรู้ในใจ

ทุกคนอยู่ยังไง อยากจะให้แต่พอมัน ถูกบีบ เตินเข้าใจไหมเลาตาย

กับตาย ผมไม่พูดแล้วต่อไปเนี่ย เพ่ือน สมาชิก ต่อไปผมไม่ พูดแล้ ว 

ต่อไปผมจะหยุดแล้วผมจะหยุดนั่งแล้ว แต่ ท ามาเท่านี้ เรื่องมาก ไม่

ต้องดาเพ่ือน ตัวเองเอาให้ดีก่อนครับ เอาให้ดี ก่อนท าให้ชาวบ้านก่อน 

ชาวบ้าน ท่ี หนึ่งหมื่นแปดสิบบาท ท่ีรับไป ผม ใช้หมด ต้ังแต่วันแรกนุ 

เงินภาษีชาวบ้าน เรื่องเท่านี้เอาให้ใหญ่บ้าง เอา ให้ใหญ่บ้างสิ นังเลง

สิ จบสิ ชาวบ้านเลือกมา ไม่ใช่คัดสรรมา ครับผม ไม่ใช่ สว. ครับผม

ขอให้จ าไว้นะครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล  ขอให้เคารพระเบียบด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะ

ค รั บ  ข อ เ ชิ ญ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ต่อนะครับคุณสรรเสริญนะครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับท่านประธานครับ ผมคงขอจบการอภิปราย

แค่นี้นะครับ  

(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) 
 

ประธานสภาเทศบาล ครับก็จบนะครับ  คืออย่างนี้นะครับ ผมว่าการ

อ ภิ ป ร า ย เ นี่ ย เ ร า ก็ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) พอสมควรแล้วนะครับ เรายังเหลืออีกญัตติ

ห นึ่ ง  ทุ ก ค น ก็ รู้ เ ข้ า ใ จ 

 ทุกเรื่องแล้ว นะครับ ขอเชิญผู้บริหารนะครับ  
 

นายกเทศมนตรี ครับ  การเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือน

ส ม า ชิ ก ค รั บ 

(นายประกอบ  จันทร์แก้ว) ผู้เข้าร่วมฟังประชุมทุกท่านนะครับ  เอ่อ ผม

ดู แ ล้ ว มั น จ ะ  

 จะหาข้อสรุปกันไม่ได้นะครับ เวลาท่ีจะลงมติกัน

ย า ก น ะ ค รั บ  

 ก็พยายามขี่ม้าเลียบเมืองกันทุกคนนะครับ เราก็

เหมือนกับว่า ไม่ได้ จะ ไม่เห็นด้วย กลัวท่ีจะ ชาวบ้านต าหนิว่าเรา

ไ ม่ ไ ด้ ท า ห น้ า ท่ี  น ะ ค รั บ 

 

 



 ๑๐๘ 

  ทุกคนก็พยายามท าหน้าท่ี ก็พยายามสร้างภาพ

ว่า ไม่อยากเห็นความ แตกแยกนะครับ ไม่นึกว่าการเมืองมันจะแรงถึง

ขนาดนี้ นะครับ อะไร หลายอย่างๆ ก็แล้วแต่เนี่ย หรือพ่ีน้องอาจจะ

ไม่ได้เข้าฟังช่วงเช้านะ ครับ ว่าประเด็นส าคัญมันอยู่ในช่วงเช้า ผมเรียน

เพ่ือนสมาชิกอย่างนี้  ประเด็นหลักๆ ท่ีเราประชุมวันนี้ มันมีอยู่แค่สาม

เรื่อง สองเรื่องหลักๆ แค่นั้นเองครับ คือเรื่องงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี ๕๗ กับเรื่อง การใช้เงินสะสมเท่านั้นนะครับ ถามว่าเราวันนี้ 

ถึงญัตติการใช้เงิน สะสมเนี่ย เรายังบอกว่าท าไมไม่เอาไปใส่ใน

ง บ ป ร ะ ม า ณ ปี  ๕ ๗   

 ผมก็อธิบายน่าจะหลายรอบ นะครับ เ พ่ือน

สมาชิก คุณสรรเสริญเนี่ย  อภิปรายในเรื่องของงบประมาณของปี ๕๗ 

ต้ังแต่เช้า ก็ใช้เวลานาน มากเหมือนกัน  นะครับ  แต่ผลสุดท้ายเนี่ยก็

ไ ม่ ไ ด้ รั บ ร่ า ง  น ะ ค รั บ  

 นี่ผมถือว่ า เป็นประวั ติศาสตร์ครั้ งแรกของ

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ด อ น สั ก 

 ท่ีไม่ได้รับร่างเทศบัญญัติ เพราะต้องไปต้ัง

กรรมการกันใหม่ นะครับ  เรื่องท่ีสองก็คือการใช้เงินสะสมแค่นั้นเอง  

นะครับ  ว่าท าไมเอาเงิน สะสม ใช้ เงินสะสม ท าไมไม่ไปใส่ใน

งบประมาณ ก าลังย้อนกลับย้อน ไปย้อนมาอย่างนี้ก็ไม่จบ  ทีนี้เหลืออีก

ญัตติหนึ่งอ่ะนะครับ  ในฐานะท่ีผม เป็นนายกเทศมนตรี เป็นผู้เสนอ ญัตติ

เรื่องการใช้เงินสะสม ก่อสร้าง ท่อระบายน้ าซอย ๖ อีกเส้นนึง ทุก

อย่างก็จะเหมือนกันอีก หลักการ อันเดียวกันอีก สมาชิกพวกเราก็

อภิปรายกันเต็มไปหมด เราก็จะใช้ เวลาในการอภิปรายกันพอสมควร ก็

วันนี้ผมก็อยากเรียนท่าน ประธานแล้วก็ฝากให้ท่านประธานไปยัง

ท่ า น ส ม า ชิ ก ว่ า  ข อ ใ ห้ ล ง ม ติ 

 นะครับ การใช้เงินสะสมเนี่ย ท่านให้หรือไม่ให้

เ นี่ ย ก็ ไ ด้ ล ง ม ติ กั น เ ล ย 

 นะครับ เพราะเรามีอีกญัตติหนึ่งครับ ขอบคุณ

ครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอบคุณนะครับ ผมก าลังรอเวลานี้อยู่

เ ช่ น กั น น ะ ค รั บ  เ อ่ อ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ตามความเห็นนะครับ ของผู้บริหารขอให้ลง

มติมีขอให้ปิดการ อภิปรายแล้วลงมตินะครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่



 ๑๐๙ 

เห็นด้วยบ้างครับ ไม่มี นะครับ ไม่มีนะครับ  เพราะงั้นผมขอปิดการ

อภิปรายและจะได้ท าการ ลงมตินะครับ  สมาชิกท่านใดเห็นชอบ

อนุมัติให้จ่ายเงินสะสมด าเนิน โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.

ถ น น ช ล ค ร า ม  ๔  โ ป ร ด ย ก 

 มือครับ 
 

ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ ๘ เสียง  

 -สมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสมด าเนินการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า คสล.ถนนชลคราม ๔ โปรด

ยกมือครับ  

ที่ประชุมมีมติ -ไม่เห็นชอบ ๙ เสียง 

 -ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้ไม่อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมด าเนินการ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.ถนนชล

คราม ๔   ต่อไปนะครับ   ญัตติท่ี ๕ นะครับ ญัตตินายกเทศมนตรี 

เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสม ด าเนินการโครงการก่อสร้างท่อ

ร ะ บ า ย น้ า  แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง 

 ผิวจราจร คสล.ถนนชลคราม ๖  ขอเชิญครับ  
 

รองนายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิกทุก

ท่านครับ กระผม (นายฉัตรชัย กันเท่ียง) นายฉัตรชัย   กัน เ ท่ียง 

รองนายกเทศมนตรี  จะอ่านญัตติแทน  

 นายกเทศมนตรีนะครับ   
 

ญัตตินายกเทศมนตรี 

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมด าเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 

คสล.และปรับปรุงผิวจราจร คสล.ถนนชลคราม ๖ 

----------------------------------- 

หลักการ 

ขอให้สภาเทศบาลเมืองดอนสัก พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงิน

สะสม เพ่ือใช้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้าน

บริการชุมชนและสังคม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง เป็น

การเร่งด่วน จ านวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายในการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล.และปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนชลคราม ๖  หมู่ท่ี ๕  

ต าบลดอนสัก 



 ๑๑๐ 

เหตผุล 

  บริเวณถนนชลคราม ๖ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีเชื่อมต่อระหว่างชุมชน

โพธิ์ทองและชุมชนบ้านคราม เป็นจุดหลักท่ีจ าเป็นต้องก่อสร้างวางระบบ

ระบายน้ าให้เหมาะสมและสามารถรองรับน้ าในปริมาณท่ีมากได้ 

โดยเฉพาะในช่วงมรสุมซึ่งมีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างมาก ท้ังปริมาณน้ า

จากครัวเรือนของประชาชนในบริเวณชุมชนบ้านครามและชุมชนโพธิ์

ทอง และปริมาณน้ าท่ีไหลจากชุมชนเทศบาลลงสู่คูระบายน้ าข้างสนาม

พระกิตติมงคลพิพัฒน์ สู่คูระบายน้ าถนนหน้าเมือง ๑ และบริเวณถนนชล

คราม ๖ ไม่มีท่อระบายน้ าลงสู่คลอง ซึ่งในสภาพปัจจุบันไม่สามารถ

ร อ ง รั บ น้ า ใ น ป ริ ม า ณ ท่ี ม า ก ไ ด้  

จึงจ าเป็นต้องด าเนินการเป็นการเร่งด่วนให้ทันสภาพปัจจุบัน ซึ่งก าลัง

เ ข้ า สู่ ห น้ า ม ร สุ ม  ห า ก ไ ม่ เ ร่ ง 

ด าเนินการจะท าให้การระบายน้ าลงสู่ทะเลไม่ทันและเกิดปัญหาน้ าท่วม

ขังในชุมชนเมืองบริ เวณกว้าง ในการนี้  กองช่าง  ได้ตรวจสอบ

งบประมาณรายจ่ายท่ีได้ต้ังจ่ายเอาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และประสานขอโอนงบประมาณรายจ่ายจาก

หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองดอนสักแล้ว ไม่สามารถโอนงบประมาณ

รายจ่ายไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ได้ และไม่สามารถโอนงบประมาณ

บางส่วนไปต้ังเงินสมทบได้ เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ

เหล่านั้นในการบริหารจัดการและด าเนินการตามแผนงานท่ีได้วางเอาไว้ 

ประกอบกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  หากจะน าเข้าบรรจุ ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๕๗ ก็จะล่าช้าเกินไป ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวได้ทันสถานการณ์ จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือ

ด าเนินโครงการ จ านวน ๑,๑๖๗,๐๐๐บาท  โดยท าการก่อสร้างท่อ

ระบายน้ า คสล. Ø ๑.๒๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร รวมบ่อพักและ

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร 

ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ตารางเมตร (ตาม

แบบรายละเอียดแนบท้ายญัตติฉบับนี้) ท้ังนี้การด าเนินการโครงการ

เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของเทศบาล ตามความในมาตรา ๕๓ (๕) แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๒ และความตามในมาตรา ๑๖ (๒) (๒๙) แห่งพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และ



 ๑๑๑ 

โครงการดังกล่าวได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาล พ.ศ. 

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ หน้าที่ ๖๕ ล าดับที่ ๔ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก

จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้

จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

  ๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน

และสังคมหรือกิจการท่ีเป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) ให้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

  ๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่

เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาท่ีก าหนดให้การใช้

จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพ้นไป 

  ท้ังนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินสะสมคงเหลือ

เพียงพอท่ีจะจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัย

เกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านึงถึงสถานการณ์คลัง และ

เสถียรภาพในระยะยาว 

  ดังนั้น  เ พ่ือ เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นการเร่งด่วน และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ จึงขออนุมัติสภาเทศบาล

เมืองดอนสัก ใช้จ่ายเงินสะสม จ านวน ๑,๑๖๗,๐๐๐ บาท เพ่ือใช้จ่ายใน

การก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. และปรับปรุงผิวจราจร คสล. 

ถนนชลคราม ๖  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
 

       ลงชื่อ  นายประกอบ  จันทร์แก้ว นายกเทศมนตรี

เมืองดอนสัก 

     (นายประกอบ  จันทร์แก้ว) 

 



 ๑๑๒ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ตามญัตตินะครับ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ก่อสร้างท่อระบายน้ าและปรับปรุงผิวจราจร 

ค ส ล . ถ น น ช ล ค ร า ม  ๖ 

 นะครับ ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ สมาชิกท่าน

ใดท่ีจะอภิปราย ขอ เชิญนะครับ ขอเชิญคุณ ชัยยะ ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาครับ และเพ่ือน

ส ม า ชิ ก  

(นายชัยยะ สุขโข) ผมเองได้พิจารณาซอย ๔ และ ซอย ๖ ซอย ๖ 

เนี่ยผมก็พิจารณา แล้ว นั่งคุยกันว่ามันเป็นโครงการท่ีเร่งด่วนจริงๆ 

ท่ีนายกยื่นญัตติ มานะครับ ผมไปส ารวจพ้ืนท่ีแล้ววันนั้น มันไม่มี

ท่อลงน้ า น้ ามันก็ลง ไม่ได้แล้วเราก็มาพิจารณาไปลงในพ้ืนท่ีกันครับ 

ผมเห็นว่าโครงการ นี้ ถ้าเราพิจารณากันใช้จ่ายเงินสะสมมันก็น่าจะ

ไม่กระทบเท่าไหร่  กับงบประมาณเงินสะสมไปใช้ล้านกว่าบาท แต่

ตรงนั้นมันจะเป็นโพธิ์ ทองซอยใน ท่ีจะมาลงท่ีท่อข้างคู คูป้าท้ิง ตรง

นั้นผมว่าถ้าเรา พิจารณาตรงนี้ไป เราก็เหลืองบประมาณอีก ๙ 

ล้ า น ก ว่ า บ า ท  ใ น 

 ส่วนตัวผม ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ว่าน่า

สมควรท่ีจะท า และก็มัน ถ้า... คือโครงการนี้พิจารณาดูแล้วมันน่าจะตรง

จุ ด  แ ล้ ว ก็ ใ ช้ 

 งบประมาณรายจ่ายในเงินสะสม ไปน้อย นะครับ 

แล้วก็งบสะสมก็ไม่ ใช้มันท าได้เร่งด่วน ผมเอง ในส่วนตัวคิดว่ามัน

เ ห ม า ะ ส ม ท่ี จ ะ ท า 

 ตรงนี้ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายมีอีกไหมครับ  

ข อ เ ชิ ญ ท่ า น 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) รองฉัตรชัย ครับ 
 

รองนายกเทศมนตรี เรียนประธานสภาท่ีเคารพ เพ่ือนสมาชิก  ก่อน

อื่ น ผ ม อ ย า ก 

(นายฉัตรชัย กันเท่ียง) จะเท้าความ ไม่ต้องขี่ม้าลอบค่าย หรือต้องขึ้น

ร า ย ม า ย น ะ ค รั บ 

 คือการใช้เงินสะสมงบประมาณ คือเงินสะสม 



 ๑๑๓ 

จ่ายขาดเงินสะสมเนี่ย นะครั บ  ท่ี จริ งผมก็ทราบว่ า ทุกคนน่ าจะรู้ 

เพราะว่าเราจะไม่ย้อนไป ข้างหลังแหละ ถึงยังไงก็ไม่ได้รับการอนุมัติ

จากสภาให้ ขอวิงวอนให้ เพ่ือนสมาชิกกลับไปศึกษาแล้วก็ดูให้ดีนะ

ค รั บ  เ พ ร า ะ ว่ า เ ดี่ ย ว ปี นี้ 

 ก็มีเงินสะสมอีก ประมาณ ล้านสองล้าน หรือสอง

ล้ า น ก ว่ า บ า ท อี ก 

 นะครับ มันก็มีเงินสะสมเพ่ิมขึ้นทุกปี ทุกปี นะ

ครับ แล้วก็ให้ไปดู ให้ไป ดูว่ารายละเอียดว่าเค้าท ากันยังไง ถูกต้อง

หรือไม่ นะครับ เพราะเวลา บางครั้งบาง แล้วก็ท่ีมาบอกว่า ผมอยากจะ

ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ อ ย่ า ง นี้ 

 เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงๆ ท่ีว่าท่วมหลายหมู่บ้าน

ห ล า ย ชุ ม ช น  

 เ มื่ อ จั ง ห วั ด ป ร ะ ก า ศ ภั ย พิ บั ติ ส่ ว น ห นึ่ ง

นายกเทศมนตรีต้องดูแลเป็น การ เบื้ อ ง ต้น  ท่ีบอกว่ าได้ เ งิ นได้ทอง

ส่วนกลางเค้าโอนมาให้ ไม่ใช้เงิน ง บ ป ร ะ ม า ณ ก ล า ง  ไ ม่ ใ ช้ เ งิ น

งบประมาณสะสม ให้ไปท าความเข้าใจ  นะครั บ   เ มื่ อคณะรั ฐมนตรี

ประกาศภัยพิบัติอย่างนี้นะ ได้ครอบครัว ละ ๕,๐๐๐ อย่างนี้อ่ะ เค้าใช้เงิน

ส่วนกลาง ไม่ใช่เอาเงินสะสมของ เทศบาลไปใช้ แล้วอย่ามาตี อย่ามา

มั่ว อย่าเอาเทโพมาใส่กับแกงส้ม มันจะมั่วไปหมด พูดให้ดี พูดให้สวย

พูดได้ เอาความจริงกัน อย่าเท่ียว ไปหมกเม็ด พอเค้าพูดบ้างท าหูทวน

ลมไม่รู้เรื่อง มัน มันไม่ใช่อ่ะครับ  เราเอาเรื่องจริงนิ อึดอัดจังผม  ผม

หัวใจ....อย่าไปอ้าง นะครับศึกษา ให้ดี เดี๋ยวของพ่ีสมชายบางทีอาจจะ

เอาเข้าของกรณี มันมีหลายๆ อย่าง ท่ีเพ่ือนสมาชิกไม่ว่าในเขตท้อง

ไมล์ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นหรือมี สะพานท้องไมล์จะพังอยู่อย่างนี้นะ 

เ ผื่ อ บ า ง ที ต้ อ ง เ อ า เ งิ น ส ะ ส ม  

 สามสี่ ล้าน ไปท าอย่างนี้ งบประมาณของเรามัน

ไม่มีให้คิดถึงตรงนั้น บ้าง คิดถึงหัวไดตัวเองบ้าง นะครับ พอถึงเวลา

มันก็ต้องท ากันทั้งนั้น แหละ พออีกสี่ปีก็ต้องมีการแข่งขันอีก เลือกต้ัง 

มันไม่พ้นหรอกครับ  ทุกคนท่ีมาบริหารก็คิดว่าท าดีท่ีสุดแล้ว แต่พอ

สุดท้ายชาวบ้านตัดสิน ท้ังหมด เราก็รู้อยู่เวลามีการเลือกต้ังเอาอะไรกับ

ชาวบ้านไม่ได้เลย   นะครับ ท่ีผมพยายามพูด ก็อยากจะให้ทุกท่านท่ี

นั่งในที่นี่กลับเข้ามา เหมือนเดิม เรามาปรึกษาหารือกันอีก มันไม่ใช่

ปัญหาอะไรครับ  ปัญหาท าให้ชาวบ้าน เกิดมาเราต้องทดแทนคุณ

แ ผ่ น ดิ น  เ ห มื อ น 



 ๑๑๔ 

 ประธานองคมนตรีว่า พลเอกเปรมฯ อย่าไปคิด

อะไรให้เยอะแยะ มากมาย แล้วก็การตรวจสอบตรวจได้ ท่าน สท.

นงค์ราม ก็ต้องอ่าน หนังสือให้เยอะ ท าการบ้านให้เยอะ ไม่ได้อาย

เค้า น้าเขยผม นะครับ  ฝากเป็นห่วง ปรึกษาหารือได้ ถามได้ทุกอย่าง

ครับ บริหารชุดนี้ไม่มี การหมกเม็ดถามได้ เพ่ือนๆลองถามเจ้าหน้าท่ี 

ข้าราชการ ข้างล่างดู  บริหารชุดนี้ท างานยังไง  เคี่ยวเข็ญกันมั้ย เอาใจ

ใส่ม้ัย นะครับ ไว้ใจ กันเต็มท่ีกันท้ังหมด เดี๋ยวได้ลงมติ ขอบคุณมาก

ครับ  

ประธานสภาเทศบาล ครับ  ขอเชิญคุณสมใจ ครับ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรี ยนท่านประธานสภา ท่ี เคารพ ผมสมใจ 

วิ ชั ย ดิ ษ ฐ  ก็ ไ ด้ นั่ ง ฟั ง ท่ า น 

(นายสมใจ วิชัยดิษฐ) รองฉัตรชัยนะครับ ผม คืออริยบทของรองฉัตร

ชัยผมสงสารนะครับ  ใจอ่อน ใจอ่อนจริงๆ เหมือนกับถอดหัวใจมาแห

ลงว่า มาพูดว่า คือ ความต้ังใจของแก ผมเลย ในส่วนตัวผมนะครับ 

ตั ด สิ น ใ จ ว่ า น่ า จ ะ ใ ห้ 

 

 สักโครงการ สักโครงการ  โครงการซอย ๖ ก็คง

จะบรรเทาน้ าท่วม ตรงมาจาก โพธิ์ทองไปลงทะเล นะครับ ผมเห็น

ด้วยนะครับ ขอบคุณ ครับ 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณนพดล ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นพดล  

ใ ห ม่ ป า น  ส ม า ชิ ก ส ภ า 

(นายนพดล ใหม่ปาน) เทศบาลเมืองดอนสัก ครับ ก็ได้ฟังการอภิปราย

มาต้ังแต่เช้านะครับ   แต่ใกล้จะถึง แต่ถ้าจะยาวไปถึงเท่ียงคืนก็ไม่

เป็นไรครับ  สบายมาก  เดือนนี้แค่สองครั้งรับหมื่นกว่าบาท รับอยู่อย่าง

เนี่ยครับ จากท่ีผ่าน มา อาจจะเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงกับมติ ท่ีผ่านมา ท่ี

เรื่องร่าง งบประมาณประจ าปี ท่ีจบไปแล้วนะครับ แล้วก็มี

ท่านสมาชิกท่ีกล่าว ก่อนหน้านี้ ว่า ให้น างบประมาณของซอย ก่อน

ห น้ า นี้ ท่ี ซ อ ย  ๔  

 นะครับจ าไม่ผิด ไปใส่แทนผลกระทบอะไรมันจะ

ไม่มี  ท่านผู้มีเกียรติ ทุกท่านครับ เงินงบประมาณ งบลงทุนท้ังมด ท่ีจะ



 ๑๑๕ 

มาพัฒนาก็คร่าวๆ นะ ผมไม่เอาตัวเลขชัดเจน ก็ประมาณ ๗ ล้าน

ครับ ถ้าถูกถอดโดย เอางบประมาณครั้งก่อนท่ีผ่านมาซอย ๔ ไปใส่

แทน เสียบแทน อย่าง ท่ีท่านสมาชิกหลายคนอยากจะขอ ขอสัญญา

ป ร ะ ช า ค ม ท า น อ ง นั้ น  

 แล้วท่ีพูดว่าไม่กระทบกระเทือนจริงเหอะครับ 

ต่อเมื่อเอาตรงนั้นมาใส่ แทน งบประมาณท่ีว่า ยังรักกันใหม่เนี่ยท่ีถูก

สร้างไปเมื่อกี้ มันไม่ต้อง ถอดตรงอื่นออกบ้างหรอครับ ผมว่ามัน

ไม่ใช่นะครับ  คิดให้ดี แล้วก็มี หลายคนคิดว่ามีท่านพูดหนึ่งท่านนึง

แหละ ที่ว่างบประมาณสะสมยัง ตรวจสอบไม่ได้ แต่งวดนี้ผมไม่อยาก

พูดค่อยมาพูดกันทีหลัง มันไม่ใช่ ครับ ไปอ่านหนังสือใหม่  ถ้าท่านว่า

ตรวจสอบไม่ได้ ลองไปอ่านดูท่าน ประธานก็คงจะทราบ ชี้แจงรอบนอกก็

ได้ ตรวจก่อนได้ ท่านก็รวม ท้ังหมดสิท้ังหมดก็ ๑๓ โครงการ ท่ี ท่ี จะน า

ซอย ๔ เข้ามาแทน  แน่นอนครับท่าน มันก็ ต้องหลุดไปสัก ๒ ๓ 

โครงการ แต่ก็ไม่เป็นไร  ท่ีนี่ มาว่ากันถึงซอย ๖ ท่ีว่า เมื่อกี้  ก็คือ

ลักษณะเดียวกัน มันไม่ได้ผิด อะไรกันเลย  ครับซอย ๔ ไม่แตกต่าง

กันตรงไหน ก็การใช้ งบประมาณก็ว่าผิดระเบียบ เพราะก็มีการอ้างว่า

ผิ ด ร ะ เ บี ย บ 

 ก็เหมือนกันอีกแหละ ก็ผิดอีกแหละ ก็พอไม่รับ 

หรือไม่รับก็ไม่เป็นไร  ไม่ได้ดั้นดึงอยากให้  คิดตะ ผมจ าไม่ได้แล้ว

สมองคร่าวๆอยู่ข้างขวา ของผม แล้วคิด แล้วถ้าเกิดไม่รับชุดนี้ขึ้นมา ผม

ก็อยากถามอีกว่า  งบประมาณท่ีว่า สามารถจ่ายได้งัน ท้ัง ๑๑ ล้าน

กว่าๆ เนี่ย สิบเอ็ด ล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบหกบาทสิบสอง

ส ต า ง ค์  ถ้ า ต ร ง นั้ น 

 ไม่จ่าย ไม่สามารถจ่ายได้อีก อย่างเช่น ซอย ๔ 

ท่ีผ่านมา แล้วไองบนี้ มันต้ังไว้ท าไม เอาไว้ท าไม ถ้าไม่สามารถแก้ไข

ให้ความเดือดร้อนของ ประชาชนได้ ของชาวบ้านได้เนี่ย หลายคน

อาจจะเป็นห่วง ชาวบ้านก็ เช่นกันความทุกข์ความเดือนร้อนก็ย่อมมี มี

กันทุกคน มีกันทุกท่ี แล้ว ถ้าเกิดสมมุติว่า งบประมาณรายจ่ายของบ

สะสมเนี่ยตกไปสัก ๒  โครงการ แล้วน ามาเข้าร่างงบประมาณใหม่ฉบับ

ท่ีว่าถูกยกเลิก ถูก ล้มมติไม่รับเข้าไปแล้ว เอาไปใส่ในปี ๕๗ ถ้าจะ

ไม่ให้มีผลกระทบ ต่อ งบประมาณท่ีว่าร่างไว้แล้วท้ังหมด ๓ โครงการ

เนี่ย ก็ผมอยากขอ ปรึกษาว่า ถ้าเราน างบสะสมมาทดแทนส่วนท่ีท้ัง 

๑๓ โครงการนี้ ยก ไปโครงการกี่โครงการก็ได้ เอาไปใส่ในซอย ๔ 

กับ ซอย ๖ นี้ให้หมด เลย   แล้วขอให้งบประมาณสะสมมาใส่แทนส่วน
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ท่ี ๑๓ โครงการเนี่ย  มันจะได้ไหมครับ กล้ารับไหมละ ผมผู้ชาย 

ผู้หญิงก็เหมือนกัน มีจิตใจ เหมือนกัน กล้ารับมั้ย จึงอยากจะบอกถึง

เ รื่ อ ง นี้  ท่ี ท่ า น พู ด ม า  ทุ ก 

 ค าพูดผมก็ไม่ได้อยากให้มามีเปลี่ยนแปลงใหม่ 

แก้ไขค าพูดของตัวเอง ใหม่ เพราะผมนึกถึงค าพูดของผม ผมก็อยากให้

ค น อื่ น เ ช่ น เ ดี ย ว กั น  

 ผมบอกว่าผมไม่กินข้าว เพราะผมมีเงินเดือนแล้ว 

ผมก็ไม่กิน แล้ว ตัวเองอยากให้คนอื่นรักษาค าพูดของตัวเองท่ี

พูดไว้ แล้วก็ครั้งต่อไป  ทบทวนวาระการประชุมท่ีผ่านมา วาระต่อไป

อย่าได้แก้กันอีกเลย  ค าพูดท่ีตัวเองพูดไป ขอให้รักษาด้วย จะพูดถูก

พูดผิด พูด สมควรหรือ พูดไม่สมควร รับผิดชอบด้วย 

เพราะท่านคิดเองผมเชื่อ ว่าท่านคิดเอง ท่านพูดเอง ท่านต้องท าได้ 

ผมนึกถึงตัวผมเมื่อผมคิด  ผมพูดผมก็ต้องท าได้ก่อน ยกตัวอย่างง่ายๆ 

เรื่องกินข้าวก่อนเลยครับ  ครับถ้าท่านบอกว่า ไม่ ไม่ ไม่มีผลกระทบ

อะไรเลย ได้ท้ังสองอย่างงัน  ก็ต้องเป็นแบบนั้นครับ ถ้าได้ท้ังสองอย่างก็

คือ ตัดท้ัง ๑๓ โครงการ เนี่ย จะตัดกี่โครงการก็แล้วแต่ แล้วก็ไปใส่

ของถนนซอย ๔ และ ซอย  ๖ แล้วยกงบประมาณสะสมมาใส่ใน ๑๓ 

โครงการนี้ที่ตัดไปแทน ไอ นั่นละครับ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลกระทบ

อะไรเลยได้ท้ังสองฝ่าย  แต่ถ้าตัดไปสักฝ่ายเอามาเพ่ิมอีกฝ่ายหนึ่ง 

มันมีเสียครับ ไม่ใช่ได้ท้ัง สองฝ่าย ถ้าได้ท้ังสองฝ่ายนั้นผิดครับ  ให้

ท าความเข้าใจค าพูดของ ตัวเองด้วยครับ  ขอบคุณมากครับ   
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญผู้บริหารครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
   

นายกเทศมนตรี กราบเรียนท่านประธานสภา ท่ีเคารพ เพ่ือน

ส ม า ชิ ก  ทุ ก ท่ า น น ะ ค รั บ 

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) ก็มาถึงญัตตินายกเทศมนตรีนะครับ  เอ่อ 

ขอใช้งบประมาณเงินสะสม  แก้ปัญหาคูระบายน้ าในซอย ๖ นะครับ  ก็

ไ ม่ ไ ด้ แ ต ก ต่ า ง กั บ ญั ต ติ 

 ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ผมเรียนเพื่อนสมาชิกอย่าง

นี้ น ะ ค รั บ  ช า ว บ้ า น 

 ก็ได้กลับกันไปพอสมควรแล้ว ผมเรียนเพ่ือน

ส ม า ชิ ก ทุ ก ท่ า น อ ย่ า ง นี้ 

 นะครับ พวกเราเองผมคุยมา ต้ังแต่ต้นตอน
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ประชุมเนี่ย ผมก็ข้องใจ เหมือนกัน ว่าท าไมเราทะเลาะกันเรื่องอะไร 

ท า ไ ม ต้ อ ง โ ก ธ ร แ ค้ น 

 ต้องมาย า ต้องมาเถียงกัน นะครับ ต้องมาแบ่ง

ต้ อ ง ม า ท า อ ย่ า ง นี้ 

 ทุกครั้งไป ทางผมเนี่ย สมาชิกท่ีเห็นด้วยหลาย

โครงการเนี่ยมันน้อย กว่า ยังไงก็สู้ไม่ได้ เราพูดไปก็แค่นั้นเอง อย่างท่ี

พวกเราตั้งธงกันมา  แต่ถามว่าก่อนหน้าท่ีพวกเราเริ่มกันมาเนี่ย ผม

เข้ามาบริหารใหม่ๆเนี่ย  ผมพยายามจะ มีอะไรพยายามแจ้งสมาชิก 

แล้วก็ไม้ได้ปกปิดอะไรสัก อย่างของเทศบาล ไม่ได้บอกแต่สมาชิกท่ี

อ ยู่ ข้ า ง ตั ว เ อ ง  อี ก ข้ า ง ห นึ่ ง 

 ไม่แจก เสื้อก็เหมือนกัน ยกตัวอย่างงานวันเด็ก

ผมไม่ได้ต้องการแจก แต่พวกเรา ใส่แล้วไปนั่งหน้า แต่อีกสมาชิกท่ี

เหลือเนี่ยผู้บริหารไม่ซื้อ ให้เนี่ยผมดูแล้วมันไม่เข้าท่านะครับ  ผม

พ ย า ย า ม ท า อ ย่ า ง นี้  

 แต่หลายๆงาน หลายๆท่ีเราเริ่มเดินขึ้นเรื่อยๆ ผม

เ ริ่ ม รู้ สึ ก ว่ า ผ ม 

 จะโดนเคียดแค้นกันมาก กับสมาชิกพวกเราก็จะ

พยายามถอยหลังอยู่ ตลอด พยายามต้ังกลุ่ม ต้ังก๊วน บางทีก็มีอยู่สองก๊

ว น  ส อ ง ก ลุ่ ม  

 อยู่แค่นั้นเอง พยายามลากเจ้าหน้าท่ีเข้าไปบ้าง 

แต่ผมเองก็เดิน ท างานไม่ได้เหมือนกัน ก็ต้ังแต่สองสามเดือนท่ี

แล้ว ก็จะโดนไล่มา ทีนึงแล้ว นะครับ ผมก็ไม่รู้สาเหตุอยู่เหมือนกัน 

ว่าจะไล่ผมด้วย เหตุผลอะไร กีดกันหลายอย่างท่ีต้องจ่ายเนี่ย ผม

ดูแล้วมันเริ่มจะหนัก ขึ้นเรื่อยๆ นะครับ เริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆ เราเริ่ม

แตกแยกกันและ สังเกต แล้วก็นั่งมองว่า วันนี้มีเรามีกิจการสภาก็ดี

ครับถวายพระพร เนี่ยในส่วนของสภาแต่บางทีน่าจะประสานกับ

สมาชิกท้ังหมด แล้วก็ลอง ขอเสื้อจากผู้บริหาร ท่ีได้ใส่ให้เหมือนกัน

ทุกคนน่าจะเป็นอย่างนี้ครับ  หลายโครงการจะได้ผ่อนคลาย อย่างน้อย

พวกเราให้ หรือยกมือให้ได้ ว่าผมเป็นคนหนึ่งท่ีสนับสนุนโครงการนี้ให้ 

ไม่ได้ต้องการ แต่เรารู้สึก   พวกเราเนี่ยมันมีอคติกัน เริ่มแรงทีละนิด  

เ ริ่ ม แ ร ง ขึ้ น เ รื่ อ ย ๆ  คื อ 

 ทุกอย่างท่ีผมเสนอไปเนี่ย มันไม่รู้สึกว่าผิดหมด 

ไอทางผมเองก็คิดว่า  สมาชิกท้ังหมดท่ีไม่ให้เนี่ยก็พวกเราค้านไปทุก

เรื่อง มันจะเป็นอย่างนี้ เพราะต่างคนต่างคิดเข้าข้างตัวเองว่า ตัวเองถูก
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อยู่ตลอด คนอื่นเนี่ย ผิดตลอด จะถามว่าผมเองเนี่ยโดยส่วนตัว ผม

ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับ ใครเลย ไม่ได้ขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่อง

อะไรท่ีซับซ้อนกันสักนิด  เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ ท่ีต้องอยู่กันคนละ

ข้าง อยู่กันคนละพวกต้อง มาทะเลาะกัน ท าให้ผมต้องท าอะไรหลาย

อย่าง เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับ รู้ให้ได้มากท่ีสุดท าท่ีท าได้  สมาชิกท่ีเห็น

ด้ ว ย กั บ ผ ม เ นี่ ย มั น น้ อ ย ก ว่ า 

 ก็ ต้องพยายามท ากันอย่ างนี้  เปิด เว ทีบ้ า ง 

อะไรบ้างก็แล้วแต่ แต่พวก ท่านก็บางครั้ง ก็คือไม่ยอม เหมือนกับผม

พูดอยู่ข้างเดียว แล้วพูดไม่ จริง แล้วยันกัน ท่ีนี่เราก็ไม่ต้องไปเข้าข้าง

ว่าใครถูกหรือใครผิด  บางครั้งบางงานเนี่ย หรือเวทีของใครท่ีไปชี้แจง

ชาวบ้านเนี่ยพวกเราก็ มีสิทธิ ต้ังได้  แต่วันนั้นท่ีไปเปิดเวทีท าความ

เข้าใจกับพี่น้องในโพธิ์ทอง เนี่ย ผมไม่ได้ต้องการจะแรงอย่างงั้น แต่ผม

เห็นเพ่ือนสมาชิกขนกันไป แม้กระท่ัวประธานสภาท่ีพวกเราให้เกียรติ 

ท่ี เ ค า ร พ ม า ต ล อ ด  

 ผมก็หมดศรัทธามาต้ังแต่วันนั้น พยายามมา

ชี้แจงกับชาวบ้าน พยายามเอาเอกสารไปให้เพราะเราพูดอยู่ข้าง

เดียวหรืออะไรก็แล้วแต่ เนี่ย วันนั้นผมได้เปิดเวทีพบปะชาวบ้าน หา

แนวทาง ถามว่าจะเอาไง  ถามว่าต้องการจะให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมใน

การรู้เห็นกับพวกเราไหม  ผมเห็นด้วยครับ อยากให้ชาวบ้านเค้าเห็น

ด้วยครับ อยากให้ชาวบ้าน มานั่งฟังมารับรู้ด้วย แต่ผมเห็นพฤติกรรม

วันนั้นเนี่ย รู้สึกว่าผมพูดอยู่ ข้าวเดียว คืออยากข้างเดียว พวกเราเปิด

เวทีเนี่ย ชี้แจงได้เหมือนกัน  แต่ประเด็นทุกอย่างเนี่ยท่านนึกกลับดูต้ังแต่

เริ่มต้นเนี่ย ต้ังแต่เริ่มเข้า มาเนี่ย ผมไม่มีเจตนาท่ีจะไปปรับพวกเรา

อ อ ก ไ ม่ ใ ห้ ม า ร่ ว ม ง า น  

 ไม่มีอะไรท้ังสิ้นเลย ไม่มีเจตนาท้ังสิ้น แม้กระท่ัง

งานลอยกกระทงปี แรกท่ีผมเข้ามาบริหารใหม่ๆ ท่านประธานก็ได้

เป็นโฆษก พวกเราก็ได้ ท าหน้าท่ีกันหมด ไม่ต้องมาแย่งกัน และผมไม่

คาดหวังว่าพวกเรา หลังจากนี้จะต้องมาอยู่ข้างผม เห็นด้วยกับผมทุก

เรื่อง จะมาอยู่ทีม เดียวกับผม ผมไม่ได้คาดหวัง แต่ผมคิดว่า

ผู้บริหารชุดเก่ายังเคียด แค้น ยังโกธร ยังไม่ลืม นี่คือเรื่องจริงๆ เค้ารู้สึก

ว่าเค้าเสียหน้าหรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่ผมเองไม่ได้คิดอย่างนั้น ผม

ไม่ได้คิดท่ีจะต้อง ผูกขาดทางการเมือง ต้องไปล็อกชาวบ้าน ต้อง

ไปหาวิธีการทุกอย่าง  ผมไม่ได้ต้องการ และผมก็ไม่มีกิจการอะไรด้วย 

ท่ีต้องมาปกป้อง  และทุกอย่างก็เปิดเผยโปร่งใส ผมคุยกับแฟน



 ๑๑๙ 

ท่านประธาน ท่ีอยู่หน้า ห้องผมเนี่ย และผมเป็นคนให้ดูเอกสารทุกอย่าง

เลยผมไม่เคยปิด เค้า ก็อึดอัด เค้าอยากให้ผมบอกให้เค้าลงไปข้างล่าง 

ก็ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส อะไร ขออนุญาตเอ๋ยนามนิดนึง ผมบอกอย่างนี้ 

ผมก็บอกไม่เป็นไรก็ ไม่ได้เกี่ยวกัน ในเรื่องสภาเรื่องการเมืองของเรา

ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงก็ ไม่ได้ว่า ไม่เกี่ยวกัน ผมไม่เคยเอาไปพาดพิง 

แล้วผมไม่เคยพูดเรื่อง การเมืองให้กับหน้าห้องผมฟัง ว่าผมดียังโน้น ดี

ยังนี้ สมาชิก ประธานสภาดีอย่างโน้น อย่างนี้ ไม่ดีอย่างโน้น 

อย่างนี้ ผมไม่เคยพูด  เราต่างคนต่างท าหน้าท่ี ผมบอกล่าสุดวันนี้ผม

อาจจะรับประธานสภา ไม่ได้ ไม่ได้เกี่ยวว่าผมรับคุณไม่ได้ คนละเรื่อง

กันผมแยกแยะได้ตลอด  แต่วันนี้มันเหมือนจะเริ่มหนักขึ้น หนักขึ้น

เรื่อยๆ เหมือนท่ีเพ่ือน สมาชิกสรรเสริญได้บอกเนี่ย ไม่เคยเจอการเมือง

ท าไมต้องมาแรง อย่างนี้ ท าไมต้องท ากันอย่างนี้ มันเป็นความคิด

เหมือนกับสมาชิกทุกคน  ผู้บริหารทุกคนคิดเหมือนกัน ว่าท าไมต้อง

แรงกันอย่างงี้ คิดไม่ได้ แตกต่างกัน เพราะพวกเราก็เชื่อว่าฝั่งตรงข้าม

เ ร า เ นี่ ย ผิ ด อ ยู่ ต ล อ ด 

  ข้างเราถูกตลอด เราคิดกันแต่ยังงั้น แต่ในความ

เป็นจริงมันไม่ใช่อย่าง งั้น นี่ก็จะเกือบปีแล้ว แล้วผมดูทิศทางมันก็จะเริ่ม

แรงขึ้นเรื่อยๆ  เรื่อยๆ ถามว่าผมมีโอกาสบริหารเนี่ยผมต้องอยู่

ครบสี่ปี กิจกรรม หลายอย่างเนี่ยผมแจ้งกับสมาชิกของผมได้มั้ย 

แจกเส้ือเฉพาะสมาชิก ผมเนี่ยผมท าได้มั้ย ผมท าได้ ผมรู้สึกว่ามันไม่

เกิดประโยชน์ ผมไม่ อยากแบ่งแยก หลายงานผมไม่เชิญพวกเราเข้า

ร่วม 
 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญคุณชัยยะ ครับ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล (ไมค์ผู้พูดไม่ได้ยิน) สรุปความว่าประท้วงพูดไม่

ต ร ง ป ร ะ เ ด็ น 

(นายชัยยะ สุขโข)  
 

ประธานสภาเทศบาล ขอบคุณ คุณชัยยะครับ เอ่อผู้บริหารครับ ขณะนี้

เ ร า อ ยู่ ใ น ญั ต ติ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม ด าเนินโครงการ

ก่อสร้างท่อระบายน้ าและ ปรับปรุงผิวจราจร ชลคราม ๖ นะครับ 



 ๑๒๐ 

เ พ ร า ะ งั้ น ข อ ใ ห้ ท่ า น ไ ด้ ส รุ ป 

 นะครับ  
 

นายกเทศมนตรี ขอบคุณครับท่านประธาน ขอบคุณครับเพ่ือน

ส ม า ชิ ก  เ พ ร า ะ ว่ า 

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) ประเด็นก็คงไม่มีอะไรมากนะครับเงินสะสม

ก็ พู ด กั น ไ ป เ ย อ ะ  จ ริ ง ๆ แ ล้ ว 

 ก็จะลงมติกันได้ แต่ผมก็อยากเรียนสมาชิก พูด

ใ ห้ ส ม า ชิ ก ฟั ง 

 ว่าเหตุผลท่ีเราต้องเสนอญัตตินี้ไปเนี่ย  ด้วย

เหตุผล วัตถุประสงค์ อย่างไร เห็นความจ าเป็น และก็ผมอยากจะ ผม

เรียนเพื่อนสมาชิก อย่างนี้นะครับ เอ่อ ผมเองในฐานะผู้บริหารผม

ไ ม่ เ ค ย บ อ ก ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า ร 

 

 

 และสมาชิกของเราเนี่ย ไปใช้แนวทาง ไปปล่อย

ข่าว หรือใช้วิธีการ อย่างนั้น ผมไม่ท า แต่ผมจะท าต่อหน้าและท า

ตรงๆ แล้วผมจะบอก ตรงๆว่าอันไหนผมท าหรืออันไหนผมไม่ท า ผม

จ ะ พู ด อ ย่ า ง นี้  

 ผมต้องการให้สมาชิกผมเนี่ย รับรู้ ทุกอย่าง 

เ รี ย น รู้ เ อ ง ทุ ก เ รื่ อ ง 

 ผมชี้ แจงสมาชิกก่ อน เข้ าร่ วมประชุ ม เนี่ ย 

พยายามอธิบายแต่เรื่อง จ าเป็น ใครอยากพูดเรื่องอะไรพูดได้เลย ใครจะ

ร้องเรียนผู้บริหารได้  ผมไม่เคยว่า คุณต้องพูด คุณไม่จดตามท่ีบอกผม

แล้วมาพูด ไม่ต้อง  คุณคิดเอาเองว่าประเด็นนี้คุณควรจะยกมือให้

ห รื อ ไ ม่ ย ก มื อ ใ ห้  

 ผมสอนสมาชิกผมอย่างนี้ สอนให้เป็นให้คิดเป็น 

แล้วไม่ต้องมาเห็น ด้วยกับผู้บริหาร นี่ทุกครั้งจะเกือบหนึ่งปีท่ีเรา

ประชุมหลายครั้ง ผม บอกอย่างนี้ตลอด ผมบอกให้พวกเรารับรู้ความ

จ ริ ง หั ด คิ ด กั น เ อ ง  

 นะครับ ก็ขออนุญาตขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ ครับ 

ขอบคุณครับท่าน ประธาน  

 



 ๑๒๑ 

ประธานสภาเทศบาล ครับ มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปรายเพ่ิมเติมมั้ย

ค รั บ   ถ้ า ไ ม่ มี ผ ม 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) จะขอมติท่ีประชุมนะครับ สมาชิกท่านใด

เห็นชอบ อนุมัติใช้จ่ายเงิน สะสมด าเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า

และปรับปรุงผิวจราจร  คสล.ถนนชลคราม ๖ โปรดยกมือครับ  
 

ที่ประชุมมีมติ -เห็นชอบ จ านวน ๑๗ เสียง  

 -งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

 -ก็เป็นอันว่าสภาแห่งนี้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน

สะสมโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ าและปรับปรุงผิวจราจร 

คสล.ถนนชลคราม ๖ ต่อไปนะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอื่นๆ   

 - ขอเชิญคุณอัมฤทธิ์ ครับ 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ  ขอบคุณท่านประธานท่ีให้โอกาสผม ครั้งนี้

เ ป็ น ค รั้ ง ท่ี  ๕  

(นายอัมฤทธิ์ แสงสุวรรณ) ผมจ าได้  ครับคงไม่ว่านะ เห็นท่านประธาน

ยิ้ ม ผ ม ก็ ดี ใ จ  ค รั บ ก่ อ น อื่ น 

 ผมก็ต้องขอบคุณเพ่ือนสมาชิกทุกท่าน ผมไม่มี

อะไรมากนอกจากตัว และหั วใจ   สิ่ ง ท่ีผมท าได้ก็ คื อ เ พ่ือให้ เกิ ด

ประโยชน์กับประชาชนให้มาก ท่ีสุด  วันนี้ถึ งไม่ได้โครงการแรก 

โครงการท่ีสองได้ผมก็ขอบคุณจาก ใจของ สท.ไข่ ขอบคุณครับ  
 

 

 

 

 

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิก ท่านใดอีกไหมครับ  ขอเชิญคุณ

สรรเสริญ ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล ครับ เรียนท่านประธานท่ีเคารพ คณะผู้บริหาร 

เ พ่ื อ น ส ม า ชิ ก  

(นายสรรเสริญ เต๋ียวบุตร) ผู้ทรงเกียรติครับ ผมขออนุญาตใช้เวลาตรง

นี้นิดเดียวครับ  เมื่อกี้ท่าน นายกพูด ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ผ่อน

คลายนะครับ เนื่องจากเรา ประชุมมาวันท้ังวัน แล้วก็ต้องยอมรับว่าทุก

คนก็มีอารมณ์กันบ้างนะ ครับ อาจจะมีถกเถียงบ้างนะครับ ผมเองเมื่อ



 ๑๒๒ 

ไ ด้ ยิ น น า ย ก พู ด 

 ลักษณะอย่างนี้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่ามันตรงกับ

ความรู้สึกของผมมา ต้ังแต่ต้นแล้ว  ผมเองพยายามนั่งฟังแม้กันว่า ถ้า

สังเกตนะครับมีการ เสียดสีด้วยถ้อยค าท่ีไม่ดี แต่ตัวผมเองโดยนิสัย

ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อย โกธรใครหรอกครับ ผมให้การเคารพทุกคนใน

ท่ีนี้นะครับ พ่ีขวน ทุก คนนะครับ พ่ีโรจน์ หรือแม้แต่สมาชิกใหม่ท่ีเข้า

ม า เ นี่ ย  โ ด ย เ ฉ พ า ะ 

 อย่างยิ่งเนี่ย ผู้บริหารก็ไม่ใช่อื่นไกลกันท้ังนั้นนะ

ค รั บ  ท่ า น 

 รองโกมินทร์นี่ก็ เ พ่ือนผม แล้วก็เ พ่ือนรักกัน 

ปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นรอง  ผมให้เกียรติท่าน นะครับ คุณนันทนีย์ ขอ

อนุญาตท่ีจะเอ๋ยนะครับ  คุณนันทนีย์นี่ก็สมาชิกเก่าอยู่ด้วยกันมานะ

ครับ แล้วก็ท่านรองฉัตรชัย   กันเท่ียง  ท่านรองเบียร์เนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่น

ไกล บวชรุ่นเดียวกันนะครับ หลายๆท่านนะครับ คุณอัมพรเนี่ย แล้วก็

ท่านนายกเองเนี่ยญาต ิผู้ใหญ่เราก็รู้จักสนิทสนมกัน ต้ังแต่ต้นนะครับก็

ไ ม่ เ ค ย มี อ ค ติ 

 แต่เพียงว่าทุกวันนี้ เราเดินกันโดยท่ีเราใช้

ความรู้สึกกัน เราไม่ได้คุยกัน  เมื่อกี้ฟังท่านนายกพูด ท่านรองพูด 

ผมรู้สึกผ่อนคลายอย่างที่สุด  ต้ังแต่ประชุมมาท้ังวันนะครับ  เนี่ย เครียด

นะครับบอกตรงๆครับ เม่ือ เช้าก่อนจะมากินข้าวได้นิดเดียว รู้สึกผ่อน

คลายครับ และผมเช่ือว่า บรรยากาศนับต่อแต่นี้ไป ถ้าเรามีอะไรนะ

ครับ ผมอยากให้เราได้คุย กัน ลองท าครับลองปรับ ผมเชื่อว่าสมาชิก

ทุกคนเห็นดีเห็นชอบกับผม ทุกคนนะครับ แต่วันนี้เพียงแต่เรายังไม่ได้

ถึงจุดนั้นกันเท่านั้นเอง ครับ  ด้วยความเคารพครับผมเองยินดีนะครับ ใน

เรื่องของการมีส่วนช่วย  ในเรื่องของการบริหารทุกอย่างนะครับ ถ้า

ท่านนายก ท่านผู้บริหาร เปิดใจ  นะครับ เราพร้อมครับ คุยกันหาข้อ

ยุติ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้อง มาขัดแย้งกันในลักษณะแบบนี้  ครับ ก็

ยื น ยั น อี ก ค รั้ ง นึ ง น ะ ค รั บ ว่ า  ด้ ว ย 

 

 

 

 ความรู้สึกตรงนี้นะครับ ทุกคนยังเป็นเหมือนพ่ี

เหมือนน้องเหมือน เพ่ือนทุกคน ครับแต่ท าหน้าท่ีก็ท าหน้าท่ีกันไป 



 ๑๒๓ 

ห ลั ง จ า ก นี้ คุ ย กั น ก็ 

 คุยกัน ครับ ขอบคุณครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอเชิญ คุณนพดล ครับ 

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

สมาชิกสภาเทศบาล เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมนพดล ใหม่

ป า น  ส ม า ชิ ก ส ภ า 

(นายนพดล ใหม่ปาน) เทศบาลเมืองดอนสัก  ก็อย่างท่ีผมเคยบอก

หลายๆครั้งแล้วนะครับ  ผมก็เป็นสมาชิกใหม่ อาจจะไม่รู้ไม่เชี่ยวชาญ

อะไรบางอย่างเท่าท่ีควร  แต่นี่การประชุมนะครับผมอยากจะคุยกับ

ท่ า น ป ร ะ ธ า น ว่ า   จ ะ ไ ด้ 

 ก าหนดนะครับว่าคนนั้นพูดกี่ครั้ง ๆ  เพราะ

บางครั้งมันยังไม่เข้าใจ  ไม่ได้เรื่อง ไม่รู้เรื่องที แล้วก็มีประเด็นใหม่ๆ

ท่ีเข้ามาเรื่อยๆ แล้วก็เวลา ของการประชุม ถ้าท่านกรุณาลองนึกสักนิด 

ผมจะเอ่ยอ้างถึงว่า สมาชิกทุกท่าน บางเดือนเราก็ไม่ได้มาประชุม 

ไม่ได้ร่วมอะไรกัน บาง เดือนก็ครั้งนึง เดือนนี้ก็มากท่ีสุดแล้วก็เห็นอยู่

สองครั้ง การรับ ค่าตอบแทนเรามารับกันทุกครั้ ง  จะประชุม

ห รื อ ไ ม่ ป ร ะ ชุ ม ก็ รั บ  

 หมื่นแปดสิบบาท อย่างน้อยท่ีมีมากกว่านั้นก็มี 

เ พ ร า ะ ฉ ะ นั้ น ผ ม ว่ า 

 ในเรื่องระยะเวลาของการประชุมเนี่ย มันไม่

จ าเป็นต้องสิ้นสุดแค่วันนี้ ผมเห็นเปิดดูในโทรทัศน์ บางครั้งติดกันถึง

ครึ่งคืน แล้วก็มาต่อกัน พรุ่งนี้อีก ก็ไม่เห็นผิดอะไรมันเป็นหน้าท่ีท่ีควรจะ

ท าซะด้วย ท่ีจริงผม คิดว่ามันไม่จ าเป็นท่ีจะต้องเวลาป่านี้ เพราะเรา

ต้ังใจอาสาท่ีจะมาท า ให้ชาวบ้านกันท้ังนั้น จะได้แสดงความคิดเห็น

กันเต็มท่ี เพราะบางครั้ง ข้องใจก็ไม่ได้ตอบ บางทีปิดประชุมแล้วก็ยังคาๆ 

เพราะมันไม่ได้ตอบ  มีข้อข้องใจมีข้อสงสัยกันท้ังนั้น นี่ผมก็พูดแล้ว

บ อ ก แ ล้ ว  ทุ ก ค รั้ ง พู ด 

 ทุกครั้งว่าธรรมดามันต้องมีการผิดบ้าง ถูกร้อย

เ ป อ ร์ เ ซ็ น ต์ มั น ไ ม่ มี  

 ผมก็ยังรู้ว่าผมก็มีผิด  ท่านประธานก็มีผิด และ

ทุกคนก็ผิด ท่านนายก ก็ผิดอีก แม้แต่ข้าราชการก็มีผิด เพราะฉะนั้น ถ้า

มี ผิ ด เ ล็ ก ๆ น้ อ ย ๆ   

 รับกันไป ยอมรับสารภาพก็ไม่มีอะไร ไม่มีปัญหา
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อะไรท่ีต้องโต้เถียง ให้หน้าด าหน้าแดง  ยอมรับว่าผิดจริงก็โอเค ท่ี

ค าพูดไม่เหมาะสมใช้ ค าว่าไม่ฉันก็ผมใบ้ว่าพระ พระแกว่ากิน แกว่า

แดกไม่ได้งัน แต่มันเป็น ความเข้าใจอีกเรื่องนึง ก็ไม่เป็นไร ท่านให้

ถอนผมก็ถอน แต่ในส่วนตัว ในเรื่ องผม  ผมไม่ประ ท้วงใคร ท้ังสิ้ น 

ป ร ะ ท้ ว ง ผ ม ไ ม่ ป ร ะ ท้ ว ง  ว่ า กั น ไ ป ก็ 

 

 

 ให้ถือว่าให้รับค า ให้รับผิดชอบค าพูดของตัวเอง 

แล้วก็ให้ดีให้ท าตาม ค าท่ีพูดให้ได้ แค่นั้น และผมก็ท าเป็นตัวอย่าง 

ผ ม จ ะ รั บ ผิ ด ช อ บ  

 ผมก็ไม่แก้ไขอะไรท้ังสิ้น  อย่างท่ีของร้องท่าน

ประธาน ที่บันทึกการ ประชุมอย่างให้มันแก้กันให้มากนักแรง อย่าให้

แ ก้  บั น ทึ ก ไ ร ก็ ว่ า กั น ไ ป 

 ใครพูดเรื่องไรก็รับผิดชอบกันเอาเอง  ครับ ครั้ง

นี้ก็เช่นกัน ย้ าอีกครั้ง ก็คือเรื่องเวลา เรื่องก าหนดว่ากี่ครั้งๆ และก็เวลา

ประชุมอย่าไปปิด กั้น เอาให้คุ้มท่ีได้รับกับ หมื่นแปดสิบบาทนั้น ผม

เ สี ย ด า ย อ ย่ า ง 

 แรง สงสาร มันมากงัน ถ้าผมมาประชุมเดือนนึง

มาประชุมครั้งเดียว  รับแต่หมื่นแปดสิบบาท สงสารประชาชน สงสาร

ชาวบ้าน สงสาร ข้าราชการ สงสารเจ้าหน้าท่ี สงสารพนักงาน 

บ า ง ค น รั บ ไ ม่ ใ ช่ ถึ ง  ห มื่ น 

 แปดสิบบาทที แต่ท าท้ังหมดท้ังเวลาต้ังเท่าไหร่ 

นี่แหละครั้งนี้เป็นครั้ง ท่ีนานท่ีสุด ในการประชุม ครั้งก่อนผมเห็น

ประมาณส่ีชั่วโมง  เริ่ม ๑๐  โมง ทุกครั้งผมจ าได้ ปิดก็ประมาณ บ่าย

โ ม ง  บ่ า ย โ ม ง ก ว่ า ๆ  

 แต่บางคนอาจจะจ าผิดพูดไปต้ังนานแล้วสอง

สามชั่วโมงแลเวลาให้ดี ตะ ไม่ใช่พูดผิดอย่างท่ีว่าสองสามชั่วโมงมัน

ไม่ใช่ ครับตรงนั้นขอให้ดู กันด้วย  ครับครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมาก  ฝากไว้

แค่นั้นละครับ  ขอบคุณ มากครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ ขอบคุณคุณนภดล  นะครับ  เอ่อท่ีท่านบอก

ว่ า ผ ม ปิ ด กั้ น น ะ ค รั บ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ไม่ใช่นะครับ ท่านก็ลองดูแต่ละครั้งเนี่ย ทุก

คนได้พูดได้แสดงความ คิดเห็น กันเต็มท่ีนะครับ  สิ่งท่ีต้องพิจารณาคือ 
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สมาชิกท่ียังไม่ได้ แสดงความคิดเห็น ในญัตติแต่ละญัตติต้องเปิด

โอกาสให้คนอื่นได้ แสดงความคิดเห็นบ้างแค่นั้นเอง นะครับ  ผม

ไม่ได้ต้ังใจจะปิดกั้นตรง นั้น ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงเห็นนะครับ  การ

เปิดอภิปรายทุกครั้งผม เปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเต็มท่ี นะครับ ยังมี

สมาชิกท่านใดท่ีจะ อภิปรายอีกไหมครับ  ครับ ขอเชิญคุณสุดใจ นะ

ครับ  
 

สมาชิกสภาเทศบาล  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  ผมสุดใจ  

วิ ชั ย ดิ ษ ฐ   ส ม า ชิ ก ส ภ า 

(นายสุดใจ วิชัยดิษฐ) เทศบาลเมืองดอนสัก  เอ่อ จากท่านนายกได้พูด  

เรื่องความสามัคคี  ความปรองดองเนี่ย เมื่อไม่กี่วันท่ีผ่านมาเนี่ย 

ท่านนายกได้จับไมค์  แล้วก็ด่าพวกผมในงานเลี้ยงเนี่ย ผมว่าผมก็

ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ใ จ ห ร อ ก ค รั บ  

 แต่ผมเสียความรู้สึก ผมเคารพท่านในฐานะ

นายก เพราะครอบครัว ท่านสนิทกับครอบครัวผมสนิทกัน นะครับ 

ค ว า ม รู้ สึ ก ดี ๆ เ นี่ ย  ถ้ า เ ร า 

 

 

 คิดจะปรองดอง จะคุยกันเนี่ย เหตุการณ์อย่างนั้น

ผมว่าอย่าให้เกิดขึ้น เลย ผมไม่สบายใจ แต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรครับ 

ผมพร้อมท่ีจะเดินไป กับพวกท่านในสิ่งท่ีถูกต้อง  ณ วันนี้ ผมพร้อม

ครับ แต่เหตุการณ์ แบบ นั้นผมว่าอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลยครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับ  ขอเชิญท่านนายก  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) 
 

นายกเทศมนตรี ครับ ขออนุญาต นิดเดียวครับ ไม่ได้จะแก้ตัว

ห รื อ อ ะ ไ ร น ะ ค รั บ   

(นายประกอบ จันทร์แก้ว) จะบอกเพ่ือนสมาชิกครับว่า ผมยอมรับครับ

ว่าผมด่าจริงๆ นะครับ  เป็นงานเลี้ยง เลี้ยงท่ัวไป ผมก็จับไมค์ด่าจริงๆ 

แ ต่ เ ห มื อ น ท่ี ผ ม 

 คุยต้ังแต่ต้นนะครับ มันจะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่

ย อ ม อ ยู่ เ รื่ อ ย ๆ  

 มันก็เริ่มมาต้ังแต่ต้นนะครับ ผมก็ไม่ได้บอกว่าทุก

อ ย่ า ง ผ ม ท า ถู ก ไ ป 
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 ทุกเรื่อง ก็ไม่ถูก แต่ผมเป็นคนหนึ่งท่ีจะยอมรับว่า

อั น ไ ห น ผ ม ท า ผิ ด 

 หรือไม่ท าผิด อันไหนผมท าจริงหรือไม่ท าจริง 

ผ ม จ ะ ย อ ม รั บ ต ล อ ด 

 นะครับ แต่ว่าต้ังแต่ต้น ตั้งแต่เริ่มมาจนมาถึงวันนี้

เนี่ย ผมมาดูเพ่ือน สมาชิกท้ังหมด จนวันนี้เรามาได้นั่งคุยจนได้

ข้ อ ส รุ ป จ น วั น นี้ ท่ี เ ร า 

 มีโอกาสได้คุยเนี่ย ผมก็บอกว่าเหมือนท่ีเราท ามา

ท้ังหมดเหมือนต่าง คนต่างท า ต่างคนต่างคิด ต่างว่าตัวเองถูก เราก็

คิ ด กั น อ ยู่ อ ย่ า ง นี้  

 คุณใส่ทีนึงผมก็เปิดเวลาด่าครั้งนึง เอานี้ให้

ไม่ให้ผมก็ไปบอกชาวบ้าน  ไปเรียกชาวบ้านกันมา ก็ไปชี้แจงชาวบ้าน 

ผ ม ก็ ขึ้ น เ ว ที ผ ม ก็ ด่ า จ ริ ง 

  ผมว่าวันนั้นผมก็ด่าแรงด้วยนะครับ แล้วก็ผม

ยอมรับด้วย แต่เหมือน ท่ีบอกนะครับวันนี้เรามาถึงจุดนี้แล้ว มาถึงจุดนี้ 

วันนี้เราจ าเป็นต้อง ให้คนอื่นเค้ามาตัดสิน มาพิจารณาสมาชิกของ

เราในเทศบาลของเรา เองครับ ท่ีผมบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกจริง เพราะ

วันนี้เราจ าเป็นต้อง การกรรมการมาจากข้างนอก ผมก็ไม่รู้จะคิด

แ ต่ ง ต้ั ง ใ ค ร ผ ม ยั ง นึ ก 

 ไม่ออกเลย นะครับ ท่ีมาต้ังหาข้อยุติ แต่ประเด็น

มันอยู่เหมือนกับว่า วันนี้เนี่ย เรามาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว วันนี้เราเดินกัน

ไม่ได้ เราอยู่กันไม่ได้  เราจ าเป็นต้องไปเอาคนนอกเข้ามาตัดสินพวก

เรากันเอง  ท่ีนี่หลังจาก การตัดสินก็ไม่รู้ใครถูกใครผิดอีก หรือใครท า

ยังไงก็แล้วแต่ ประเด็น มันก็จะเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ ขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นอยู่

อย่างนี้ ท่ีผมพูดก่อน หน้าท่ีคือ วันนี้เราถือได้ว่า เราได้สรุปกันว่า เรา

โกธรแค้นกันเรื่อง อะไรกัน เราทะเลาะกันเรื่องอะไรกัน วันนี้

จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ อ า ค น จ า ก ข้ า ง 

 

 

 นอกมานั่งตัดสินพวกเรากันเอง ในขณะท่ี อย่าง

ท่ี  ส ท . ส ร ร เ ส ริ ญ  

 ก็บอกว่า พวกเราท้ังหมดก็เป็นเพ่ือนกัน ก็เป็น

ญาติกันทั้งนั้นละครับ  แต่วันนี้เรามาถึงจุดท่ีจะให้คนนอกมาตัดสินพวก

เรา ผมเองก็ยอมรับ ว่าผมเป็นคนท่ีปากแรงเหมือนกัน แล้วผมก็จะด่า
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ตรงๆ ผมด่าแรงด้วย  แล้วผมก็จะยอมรับว่าผมด่าจริง  แต่นั่นคือ

ท้ั ง ห ม ด ท่ี ผ่ า น ม า  ไ ม่ ไ ด้ 

 ว่าผมมานั่งบอกว่าเราถูกหรือเราผิด ความหมาย

คือหลายอย่างที่ผม ท าก็ไม่ได้ถูก แต่พวกเราก็เหมือนกันถอยให้คน

ละก้าว เพราะ หลังจากนี้การบริหารจากนี้คนนอกก็เข้ามาเป็น

กรรมการให้พวกเรา  มาช่วยปรองดองให้พวกเราเนี่ย เราต้องใช้คน

นอกเนี่ย เพราะ หลังจากนี้มีอะไรก็ต้องคุยกันแล้วผมก็พยายาม

จ ะ คุ ย กั บ พ ว ก เ ร า   

 จะพยายามลืมเรื่องทั้งหมด ให้จบละกัน ผมไม่ได้

เจตนาว่าสมาชิก จะต้องมาเห็นด้วยกับผู้บริหารท้ังหมด แยกได้ 

ห รื อ ค้ า น ไ ด้ 

 แต่สิ่งส าคัญท่ีสุดอีกเรื่องหนึ่ง ถ้าการทะเลาะเกิด

ขึ้ น อ ยู่ เ รื่ อ ย ๆ 

 ระหว่างสมาชิกท้ังหมดพวกผมบ้าง บริหารบ้าง

เนี่ย ยังทะเลาะกันอยู่ เรื่อยๆ ต่างคนต่างขนหลักฐาน ขนเอกสารเข้า

มาหา ทุกอย่างหา ความชอบธรรมให้ชาวบ้านเนี่ย เห็นความชอบ

ธรรมอะไรอยู่ท้ังสอง ข้าง เนี่ ย   คน ท่ี เดือดร้อนอีกส่ วนหนึ่ งก็คื อ

ข้ า ร า ช ก า ร  โ ด ย ท่ี เ ข า 

 ไม่รู้เรื่อง เพราะเราไปขนจากเจ้าหน้าท่ีไปรื้อกัน

ม า ห ม ด  ไ ป ข น ไ ป 

 ขุดกันมา เรื่องจริงบ้างไม่จริงบ้างก็เอาตรงนี้ไป

ถ่ายทอดให้ชาวบ้าน  ให้รับรู้ ให้เชื่อข้างตัวเอง ส านักงานเราก็จะเดิน

ยาก เราอยู่ไปก็แค่นั้น  ผมบริหารสี่ปีก็เกือบจะไม่มีผลงานอะไรเลย

เหมือนกัน  ชาวบ้านก็ เห็นว่าท าอะไรกันไม่ได้ พวกเราเป็นสมาชิก

ท้ังหมดก็ค้านกันไปอย่าง เดียว แต่ถามว่า  คนท่ี เสียโอกาสก็คือ

ชาวบ้าน ชาวบ้านนึกอย่างนั้น จริงๆ ผมก็คาดหวัง ๑ ปี เรียนสมาชิก

ทุ ก ท่ า น อ ย่ า ง นี้ น ะ ค รั บ ว่ า  

 ผมก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกัน เหนื่อยท่ีหนักใจว่า

ส มั ย นี้  ส มั ย ห น้ า เ นี่ ย 

 ผมไม่รู้ว่าผมจะมาเป็นผู้บริหารอีกหรือไม่ ลงมา

ต่อ ต้องมาลงมาแข่ง ต้องมาหักล้างกัน ในขณะท่ีผมพยายามนึกว่า

ปัญหาของเทศบาล ท้ังหมด ผมเป็นคนแก้คนเดียวบางทีก็ไม่ใช่เรื่อง 

ผ ม ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ม า 

 เพ่ือจะเป็นฮีโร่  ขี่ม้าขาวมาแก้ปัญหาพ่ีน้อง



 ๑๒๘ 

ชาวบ้านเทศบาลทั้งหมด  ผมท าไม่ได้ ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อย  เพราะ

ฉ ะ นั้ น เ นี่ ย ห ลั ง จ า ก นี้ เ นี่ ย  

 บางทีเริ่มหลังจากนี้ผมว่าบางทีพวกเราอาจจะต้ัง

กลุ่มกัน เอาคนท่ี สนิทกันก็ได้  เราคุยตกลงกันก่อนก็ได้ อาจะ

ค ล้ า ย ๆ ย ก ตั ว อ ย่ า ง 

 

 

 เหมือนวิคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็ได้ มานั่งคุย

กั น  ห า แ น ว ท า ง กั น  

 ท่ีสนิทกันเป็นเพ่ือนกันก็ได้หรือผมด้วยก็ได้ เรา

นั่ ง คุ ย กั น น อ ก ร อ บ 

 ว่าเราจะเอายังไงกันต่อ คือผมไม่ซีเรียสใน

งบประมาณว่าจะเดินได้ หรือไม่ได้ ผมว่าผมชินซะแล้วเฉยๆแล้ว เริ่มๆ 

มาถึงวันนี้ผมเริ่มรู้สึก ว่าผมก็เริ่มเหนื่อย ผมอยากให้นั่งคุยกัน เพราะ

เกือบหนึ่งปีท่ีผ่านมา เนี่ย ผมอยู่ในสภาพอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ผมรู้สึก

ว่าผมเหนื่อย ผมไป บ้านโน้นบ้านนี้ รู้สึกว่าไปโกธรแค้นหรือรู้สึกว่า

เราไปโกธรเค้าหรือไป จ าซะจนมันเริ่มเลือนลางไปจนถึงขีดสูงสุดครับ

วันนี้ แล้วก็ผมคนหนึ่ง กล้ าบอกตรงนี้ ว่ า  ผมก็จะกว้ าผ่อน ตัว เอง

เหมือนกันกล้าถอยออกมา สักก้าวหนึ่งเหมือนกัน ในส่วนท่ีมันแรงใน

ส่วนท่ีไม่ถูกต้อง ในส่วนที่ ท าแล้วท าให้รู้สึกว่ามันต้องยันกันอยู่ตลอด 

สองขั้วกันอยู่ตลอดเนี่ย  ผมกล้าบอกตรงนี้ว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะ

ถอยมาก้าวนึงเหมือนกันผม จะยอม ผมจะถอยมา แล้วก็ไม่ได้คาดหวัง

ว่ า ร อ บ ห น้ า เ นี่ ย พ ว ก เ ร า 

 จะอยู่กับใคร หรือจะลงต่อหรือไม่ลงต่อเนี่ย จะ

มาอยู่ข้างผมเห็นด้วย กับผมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ผมไม่ได้คิด ไม่ได้

คาดหวังถึงขนาดนั้น แล้ว นะครับ ก็อยากจะระบายความในใจให้พวก

เราได้รับทราบ  สุดท้ายก็ขอบคุณพวกเรานะครับช่วยกันยกมือ

ใ ห้ ก า ร ใ ช้ เ งิ น ส ะ ส ม 

 คูระบายน้ า เพราะว่าเจตนาท่ีใส่เข้าไปเนี่ย ผม

ว่ามันใส่ได้แล้วก็ไม่ได้ ผิดอะไรมากไป อยากให้ท าหลายๆท่ีพร้อมกัน 

ผมก็ยอมรับว่าส่วน หนึ่งถ้างานมันออกมากมันก็จะเป็นผลงานของ

ผู้บริหาร แต่ถ้าพวก เราคิดกลับบ้างมันก็เป็นผลงานของพวกเราทุก

คนส่วนหนึ่งเหมือนกัน   สภาทุกคนมีส่วนส าคัญผมไม่ได้มี  ผมมี

หน้าที่แค่เสนอ ทุกคนมีส่วน ให้หรือไม่ให้อยู่ท่ีพวกเรา นะครับ ก็ผมบอก



 ๑๒๙ 

เพ่ือนสมาชิกอย่างนี้ว่า หลังจากนี้ผมก็จะถอยมาก้าวนึงเหมือนกัน ผมลด

ความตึงเครียด  เพราะผมเองผมอยู่ ในสภาพอย่างนี้ ไม่ได้

เ ห มื อ น กั น  ผ ม ไ ม่ ไ ห ว 

  ผมก็เครียด มันไม่มีความสุขหรอกครับ บริหาร

ตรงนี้เป็นผู้บริหาร ท้องถิ่น เป็นนายกเทศมนตรี ผมไม่รู้สึกว่าผมมี

ความสุขหรือรู้สึกว่า ตัวเองสูงส่งหรืออะไรอย่างนี้ ผมไม่รู้สึกอะไรเลย 

ผ ม ก็ อ ยู่ ง่ า ย ๆ  

 ก็กินเหล้าเมาอยู่ทุกวันเหมือนกัน แต่เพียงแต่

รู้ สึ ก ว่ า บ า ง ที ปั ญ ห า 

 ผมไม่ควรจะมายัน ต้องมารื้อ ต้องมาเพ่ือจะ

หั ก ล้ า ง กั น ใ ห้ ไ ด้ เ นี่ ย  

 ผมดูแล้วผลท่ีได้รับเนี่ยวันนี้เราเห็นแล้วว่าการ

ทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ เป็นสิ่งท่ีดี วันนี้ต้องเอาคนนอกเข้ามาตัดสินกัน

แ ล้ ว  ค รั บ  ก็ 

 ขอบคุณท่านประธานนะครับ  
 

ประธานสภาเทศบาล ครับคิดว่า คงไม่มีสมาชิกท่านใดท่ีจะอภิปราย

แ ล้ ว น ะ ค รั บ  

(นายสมเกียรติ ศรีคงแก้ว) ผมขอปิดประชุมครับ 
 

ปดิการประชุม  เวลา ๑๗.๑๘ น. 

 

 (ลงชื่อ) พันจ่าโท  (ลงชื่อ)        

              (ไพโรจน์  ช่วยหนู)      (นายวิโรจน์  

สุขสม) 

               ผู้จดรายงานการประชุม   เลขานุการสภา

เทศบาลเมืองดอนสัก 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

   
     

 

     (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                       (ลงชื่อ)                                        

         (นางชวนชื่น  แพชนะ)                  (นายสุดใจ  วิชัยดิษฐ)         

(นางเพชรรุ่ง สุขสม)         



 ๑๓๐ 

        ประธานคณะกรรมการ      คณะกรรมการฯ               

เลขานุการ ฯ   

       ตรวจรายงานการประชุม     

            

     (ลงชื่อ)    

            (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) พันจ่าโท  (ลงชื่อ)        

              (ไพโรจน์  ช่วยหนู)      (นายวิโรจน์  

สุขสม) 

               ผู้จดรายงานการประชุม   เลขานุการสภา

เทศบาลเมืองดอนสัก 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

   



 ๑๓๑ 

     
 

     (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)                       (ลงชื่อ)                                        

       (นางชวนชื่น  แพชนะ)                  (นายสุดใจ  วิชัยดิษฐ)         

(นางเพชรรุ่ง สุขสม)         

     ประธานคณะกรรมการ      คณะกรรมการฯ               คณะ

กรรมการฯ   

    ตรวจรายงานการประชุม     

           

     (ลงชื่อ)    

           (นายสมเกียรติ  ศรีคงแก้ว) 

       ประธานสภาเทศบาลเมืองดอนสัก  

 

 


